

(ก)

	หน้า
๑.๓ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช . . . .	๒๑๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๒๕	
วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๕	
๑. เรื่องด่วน	
๑.๑ ญัตติขอให้ลงคะแนนลับ (นายปิยะฉัตร วัชรภรณ์ กับคณะเป็นผู้เสนอ)	๓๕๕
๑.๒ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ กับคณะเป็นผู้เสนอ)	๓๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๒๕ (ต่อ)	
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕	
๑. เรื่องแจ้งที่ประชุม	
— ประธานสภาอาหารหรือที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ ๒๑	๔๙๑
๒. เรื่องด่วน	
— ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล (ค้างมาจากการประชุมคราวก่อน)	๔๙๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๒๕ (ต่อเป็นพิเศษ)	
วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๒๕	
๑. เรื่องด่วน	
— พิจารณาลงมติญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	๖๙๐

# รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๔/๒๕๒๕ (สมัยสามัญ) (ต่อ)

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

## ณ ห้องประชุมรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๐ นาฬิกา

จำนวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดที่ลงชื่อไว้เมื่อเลิกประชุม ๔๖๖ คน

ประธานรัฐสภา : บัดนี้มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียน  
เปิดประชุมครับ คุณชายจะว่าอย่างไร

นายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (บุรีรัมย์) : ท่านประธานที่  
เคารพรักของกระผม กระผม นายชัย ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์  
พรรคประชากรราษฎร์ ท่านประธานครับ กระผมขออาศัยข้อบังคับ ข้อ ๓๒ (๔) กระผม  
ขอความกรุณาต่อท่านประธานสักนิดเถอะ คือแล้วแต่ประธานจะเห็นสมควรนะครับ เพราะ  
ว่ารัฐสภาแห่งนี้อยู่ในระเบียบวินัยและเชื่อฟังท่านประธานรัฐสภา อย่างกระผมเป็นต้น  
ท่านประธานครับ เนื่องจากว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีตั้ง ๘ กระทรวงนั้น  
กระผมเห็นว่าทำให้ผลงานเสียหายอย่างมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทั้ง ๘ กระทรวงมีตั้งแต่  
อธิบดีลงมาถึงเจ้าหน้าที่ต้องหอบแบกกันมาเต็มสภา ความจริงรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็  
น่าจะรับรู้แล้วว่าปัญหาที่เขาก่ออภิปรายนั้นมันอะไร ไม่น่าจะเอาข้าราชการประจำนี้มาอยู่เต็ม  
รัฐสภาครับ กระผมอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาล ให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง  
นะครับที่เกี่ยวข้องนี้ไล่ข้าราชการนะกลับไปทำงานเสียไม่เสียเศรษฐกิจ ขอขอบคุณท่าน  
ประธาน

ประธานรัฐสภา : ก่อนที่จะเปิดอภิปรายต่อไปนะครับ ตามระเบียบวาระที่ ๑  
ก็มีเรื่องที่ท่านจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผมก็ขอแจ้งพร้อมกับขอหารือไปตามกฎข้อบังคับ  
ข้อ ๒๑ ไปเลยว่าขอหารือที่ประชุมครับ เพราะมันเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางประการ

๔๕๒

เมื่อวานนี้ ก่อนประชุมได้ทำความตกลง กัน ระหว่าง ฝ่ายค้าน กับฝ่าย รัฐบาลว่า ฝ่ายค้านจะ อภิปรายให้เสร็จภายใน ๒ วัน คือภายในวันนี้เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา แล้วก็ขอพูดเมื่อวาน นี้ ๔ กระทรวง พูดวันนี้ก็ ๕ กระทรวง ที่นี้เหตุขัดข้องทางเทคนิคที่เกิดขึ้น เพราะว่า สมาชิกฝ่ายค้านที่ยื่นญัตติขออภิปรายนั้นไม่มีโอกาสได้พูด ท่านอ้างว่าหัวหน้าพรรคบางพรรค ท่านพูดนานเกินไปจนกระทั่งลูกพรรคไม่มีโอกาสได้พูดนะครับ ก็จะขอพูดในกระทรวง ที่ยังค้างอยู่เมื่อวานนี้ อีก ซึ่งก็ไม่ถูกกับข้อตกลงนะครับ ที่นี้ทางรัฐบาลจะขัดข้องไหมครับ เอาไหนคุณบิยะณัฐ จะว่าอย่างไรว่าไปก่อน

นายบิยะณัฐ วัชรภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : ท่าน ประธานที่เคารพ กระผมว่าข้อตกลงของเรานั้นหมายความว่าเปิด ๓ โมงเช้า เลิก ๕ โมงเย็น ให้สมาชิกขออภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรี เมื่อวานขัดข้องทางเทคนิคตรงที่ว่า รัฐมนตรี มาแย่งเวลาของสมาชิกอภิปรายไปเสียตั้งเยอะ เพราะฉะนั้นกระผมจึงคิดว่าเราเปิดโอกาสให้ ตามข้อตกลงของเราหมายความว่า ถ้ารัฐบาลต้องการที่จะตอบก็หลังจาก ๕ โมงเย็น กระผม ก็คิดว่าเราสามารถที่จะประนีประนอมไปด้วยกันด้วยดีนะครับ

ประธานรัฐสภา : อย่างนั้นก็ไม่ต้องขัดข้องนะครับ ข้อตกลงว่า ๕ โมงเย็น นี้เลิกนะครับ ที่นี้อันที่จะไปต่อว่ารัฐบาลอันนี้ก็คงจะไม่ถูกต้องนักละครับ เพราะว่าการ เปิดอภิปรายนี้ นะครับท่านสมาชิกจวกเอา ๆ นะครับเป็นเวลานาน ๆ แล้วก็จะไม่ให้รัฐบาล ตอบอย่างไรครับ มันคล้าย ๆ กับตีหัวเขาแล้ววิ่งหนีเข้าบ้านนี้ครับ ก็ต้องปล่อยให้รัฐบาล เขาชี้แจงเขาตอบบ้างมันจึงจะยุติธรรมครับ คุณสมัครว่าอย่างไร

นายสมัคร สุนทรเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม สมัคร สุนทรเวช ประชากรไทย กรุงเทพมหานคร กระผมขอขอบพระคุณ ที่ท่านประธานเปิดการสนทนาก่อนอภิปราย ครั้งนี้นะครับขอ สนทนาคิดเดี่ยวเท่านั้นละครับ กระผมก็ไม่ไปขัดข้องนะครับที่รัฐบาลจะตอบ แต่ว่ากระผม ขัดข้องตรงที่ว่ารัฐบาลที่นั่งกันหน้าสลอนอยู่ข้างบนนั้นไม่อายชาวบ้านบ้างหรืออย่างไร เมื่อวานนี้แหละครับ กระผมพูดชั่วโมงหนึ่งกับ ๒๐ นาที รัฐมนตรีชวนพูดชั่วโมงหนึ่งกับ ๑๐ นาที กระผมออกเท่าปลายนิ้วก็อัย คุณชวนออก ๓ วา ๒ ศอก โฆษณากันมากมาย

กายกอง กระผมเรียนถามไว้ตรงนี้จะครับ ถ้าไม่อายุก็นั่งกันต่อไปอย่างนั้นเถอะครับ ที่นี้  
 อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ไอ้พวกที่อยู่ข้างบนนี้จะไรกันครับอภิปรายกันยังไม่ทันจะจบเลย ใช้  
 แผนเขียนเหยียบเมฆ ฝ่ายค้านแพ้อย่างโน้นอย่างนี้ แล้วก็อันนี้ไม่ใช่จะอะไรหรอกนะ  
 ครับ อยากจะบอกให้รู้เสียทั่ว ๆ กันครับว่ามันทุเรศทั้ง ๒ ฝ่าย ทุเรศทั้งรัฐบาลทั้ง  
 หนังสือพิมพ์ ยังไม่ทันอะไรกันนักหนาเอาเข้าแล้ว และก็ประทานโทษเถอะครับ เมื่อเข้า  
 นี้คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน อะไรกันครับ ยังไม่ทันอภิปรายเลยครับ ยังไม่ได้พูดถึงสักคำ  
 เดียว ออกอากาศกันแล้วเมื่อเข้านี้ นี่จะโปรปะกันดากันขนาดไหน ยังไม่ได้พูดถึงกัน  
 สักคำ รัฐมนตรีออกอากาศเมื่อเข้าชี้แจงแล้ว มันน่าอายเหลือเกินนะครับนี้กระผมว่า  
 กระผมอยากจะกราบเรียนนะครับว่าชี้แจงก็ชี้แจง เมื่อวานนี้รัฐมนตรี ๒ ท่านทำหน้าที่เรียบ  
 ร้อย แล้วนำขึ้นชม คุณอมร ประทานโทษนะครับ กับคุณชาติชาย นั้นละครับลักษณะของ  
 การตอบ ท่านขึ้นมาท่านตอบเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ ลอง  
 เทียบดูซิครับ กระผมไม่ว่าหรอกครับ ใครจะโชว์สำนวนสำเนียงแบบกับพระเอกละครวิทยุ  
 กระผมไม่ขัดข้อง แต่ว่าปัญหาก็คือว่า คนฟังก็อยากจะได้คำตอบเท่านั้น กระผมไม่ขัดข้อง  
 ที่จะชี้แจงอะไร แต่ขอว่าเอาเนื้อ ๆ ว่ากันได้หรือไม่ครับ เอาเนื้อ ๆ เสร็จแล้ว ไป ๆ มา ๆ  
 วิธีตอบ กระผมอยากเรียนไปอีกนิดเถอะครับ วิธีตอบเมื่อวานนี้กระผมนั่งดูแล้ว กระผม  
 อายแทน คืออะไรถ้าตอบไม่ได้บอกเป็นนโยบาย อะไรตอบไม่ได้บอกเป็นนโยบาย เอา  
 กันอย่างนั้นนะครับ

(นายบัญญัติ เกสรทอง ได้ยกมือขึ้น)

ประธานรัฐสภา : ครับ เดี่ยวให้คุณบัญญัติพูดบ้างเถอะครับ เดี่ยวจะหมด  
 เวลาเสียอีก คุณบัญญัติจะอย่างไรครับ

นายบัญญัติ เกสรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพชรบูรณ์) : ท่าน  
 ประธานที่เคารพ กระผม บัญญัติ เกสรทอง กระผมอยากจะกราบเรียนสักนิดเดียวเถอะ  
 ครับว่า ขณะนี้ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ๘ กระทรวงเป็นรายบุคคล ที่นี้  
 เมื่อวานนี้ก็เปิดข้อถกแถลงกระผมยอมรับว่าพูดกัน ๘ กระทรวง แต่เสร็จแล้วกระผมอยากจะ  
 กราบเรียนสักนิดเดียวว่า ใน ๘ กระทรวงนี้ สมมุติยกตัวอย่างบางคนที่อภิปรายอาจจะ

ละเว้นในกระทรวงซึ่งเขาไม่มีข้อมูลพอ และเห็นที่จะไม่อภิปรายใน ๘ กระทรวง อาจจะอภิปรายในกระทรวงซึ่งเมื่อวานนี้ยังติดพันกันอยู่ กระผมคิดว่าน่าพอที่จะดำเนินการได้ เพราะว่าเรามีสิทธิในการอภิปราย ๘ กระทรวง แต่เสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็พูดกันไปเพียง ๔ กระทรวง แต่จะมาตัดบทเลยบอกว่าไอ้ ๔ กระทรวงเมื่อวานนี้จบไปแล้ว พูดไม่ได้ ทีนี้อย่างสมมุติตัวกระผมนี้ กระผมไม่ได้สนใจในกระทรวงศึกษาธิการ กระผมไม่ได้สนใจในกระทรวงมหาดไทย แต่กระผมมีข้อมูลในกระทรวงซึ่งกระผมได้มีข้อมูลศึกษามาพอที่จะพูดนี้ กระผมคิดว่าน่าจะอนุโลมให้พูดได้ กระผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ

ประธานรัฐสภา : ว่าอย่างไรครับ

นายปรีดา พัฒนถาบุตร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) : ท่านประธานและท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผม นายปรีดา พัฒนถาบุตร ผู้ประสานงานรัฐบาล รัฐบาลไม่ขัดข้องครับ ตามที่คุณบัญชาจะเสนอครับ เพราะว่าการอภิปรายนั้น ผู้อภิปรายได้เตรียมมาแล้วก็น่าเห็นใจ และควรจะอนุญาตให้ผู้อภิปรายนั้นยื่นกระทรวงได้ เพราะเหตุว่าอันนี้รัฐบาลก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้อภิปราย ขอขอบคุณครับ

ประธานรัฐสภา : ก็เห็นจะพอประนีประนอมกันได้แล้วนะครับ แต่ว่าในเมื่อฝ่ายสมาชิกอภิปราย ทางฝ่ายรัฐบาลก็มีสิทธิ์ที่จะต้องตอบนะครับ แล้วก็โปรดอย่าลืมว่าเมื่อวานนี้มีข้อตกลงกันว่าสำหรับกระทรวงการต่างประเทศนั้น ท่านนายกรัฐมนตรีขอร้องให้เป็นการประชุมลับ เพราะมันอาจจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องกันเวลาช่วงสุดท้ายไว้ นะครับ ผมคิดว่าคงจะประมาณ ๑๖.๐๐ นาฬิกา เราควรจะปิดการประชุมธรรมดา แล้วเปิดการประชุมลับได้ ว่าอย่างไร คุณปิยะณัฐ

นายปิยะณัฐ วัชรภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : ท่านประธานครับ ไหน ๆ รัฐบาลก็อุตส่าห์ใจกว้างขึ้นมานิดหนึ่งแล้ว กว้างอีกหน่อยเถอะครับ กระผมอยากขอความกรุณาว่าขอเวลาให้พวกกระผมได้พูดถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกา แล้วภายหลังจากนั้นท่านค่อยตอบเถอะครับ ท่านจะได้รวบรัดหน่อย มิฉะนั้นท่านจะมายืดยาดแย่งเวลาของพวกกระผม ขอความกรุณาเถอะครับ

ประธานรัฐสภา : อันนี้ก็แล้วแต่รัฐบาลเถอะครับ แต่กระผมคิดว่าถ้าจะพูดกันอย่างเป็นกลางจริง ๆ นะครับ จะไปว่ารัฐบาลแย่งเวลาที่ไม่ถูกหรือครับ เพราะว่าเมื่อกล่าวหามา รัฐบาลก็ต้องกล่าวตอบมันอยู่ในเวลาประชุมนี้ละครับ จะว่าข้างเดียวมันไม่ถูกหรือครับ

นายปิยะฉัฐ วัชรภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : กระผมก็ไม่ได้ว่าว่าพวกกระผมจะว่าข้างเดียวครับ เปิดโอกาสให้รัฐบาลพูดที่หลังนะดีเท่าไรแล้วนะครับท่านประธาน เมื่อคราวที่รัฐบาลขึ้นไปนั่งหน้าสลอนกันอยู่ทุกวันนี้ตอนเป็นฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายรัฐมนตรี ท่านนายกฯ เกรียงศักดิ์ ๔ กระทรวงนี้ ล้อเข้าไป ๔ วันนะครับ นี่ครับ เวลานี้เราขอ ๘ กระทรวง ขอ ๒ วันเท่านั้นให้เราปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสมบูรณ์กันหน่อยเถอะครับ

ประธานรัฐสภา : ครับ ถ้าประหยัดเวลานะครับ แล้วก็ฝ่ายค้านรักษาสัญญาที่ว่า จะควบคุมกันเองไม่ให้พูดยืดยาวนานะครับ ก็คงจะพูดได้มากคนละครับ เดี่ยว ให้คุณสมัครก่อน

นายสมัคร สุนทรเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานที่เคารพ กระผมเองนี่ก็เป็นคนไปบอกสัญญาสัญญาเมื่อวาน กระผมคิดอย่างนี้ครับ คือที่กระผมสัญญากันเมื่อวานนี้เพราะว่ารัฐบาลก็บอกมาว่าจะให้วันเดียวเลิก ๓ ทุ่มนะครับ กระผมก็เห็นว่าวิธีการ ประนีประนอมก็คือว่า ถ้าพูดสัก ๒ วันเป็นอย่างไว้อีก ๕ โมงเย็น กระผมก็ไม่ได้คิดอะไรมาอย่างนั้นละครับ คิดว่าเนื้อหาก็คงจะมีกันพอสมควรถ้าเราก็กلامเร็วตอบเร็วนะครับ ที่นี้ในระดับที่พูดว่าหัวหน้าพรรคให้พูดนานหน่อย ก็บอกกันไว้แล้วนะครับ กระผมเองเมื่อวานนี้ก็บังเอิญเป็นหัวหน้าพรรคก็พูดเยอะหน่อยที่นี้ที่จริงเรานึกว่าถ้าลุกขึ้นมาตอบตามสมควร แล้วของเราก็พูดกันตามสมควร คงไปได้เยอะที่นี้เมื่อวานนี้ครับ เขาบอกท่านนายกฯ ใช้แผนเขียนเหยียบเมฆ เขาว่าอย่างนั้นนะครับ คือว่าให้รัฐมนตรีตอบ่วงเวลามันเสีย เพราะว่ามันจะต้องเลิก ๕ โมงเย็น เพราะฉะนั้นถ่วงไปถึง ๔ โมงเย็นแล้วฝ่ายค้านก็พูดอีก ๒ คนก็จบ กระผมเองก็ไม่อยากละครับ คือไม่อยากจะให้ถือว่ามีแผนมีเขียนอะไรกันที่นี้ นะครับ วันนี้ก็เลยอยากเรียนขอความ

กรุณาว่า ตัวกระผมเองนั้นเมื่อเวลาที่กระผมอ้างว่าเป็นผู้แทนฝ่ายค้านนั้น กระผมก็แน่ใจว่าเราพูดกันด้วยเหตุผลตามสมควรนะครับ แต่ว่าวันนี้ถ้าเหตุผลของคุณบีเยณัฐซึ่งก็เป็นเพื่อนสมาชิกกับกระผมนี่นะครับ ถ้าท่านประธานคิดว่าพอฟังได้และรัฐบาลเองก็บอกแล้วว่า ฝ่ายค้านพูดก็ได้ประโยชน์นี้ละครับ ขอความกรุณาอย่างนี้เถอะครับว่า ขอให้เราพูดเรียงคิวกันไปนี่นะครับ แล้วก็ได้รวบ ๆ แล้วก็ตอบสักทีหนึ่ง แล้วก็ตอบแล้วโดยไม่ต้องให้ฝ่ายค้านหักล้าง กระผมก็ยังเห็นด้วย อย่างคุณบีเยณัฐว่า รัฐบาลน่าจะได้ประโยชน์กว่า คือตอบแล้วจบเลย อย่างนั้นกระผมคิดว่าลองดูก่อนแล้วกันหรือจะให้รัฐบาลตอบอีกสักนิดก็ได้ ลองฟังความเห็นนี้เถอะครับ

ประธานรัฐสภา : คุณประยูรครับ ว่าอย่างไร

นายประยูร สุรนินวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ประยูร สุรนินวงศ์ จากอุดรธานี สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย กระผมขออนุญาตต่อรองท่านประธานและทางคณะรัฐบาลอย่างนี้ครับ การเปิดอภิปรายครั้งใดนี้ไม่เคยน้อยกว่า ๔ วัน และก็ไม่มีมากกระทรวงเท่านี้ การอภิปรายครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญครั้งสุดท้ายของผู้แทนราษฎร ถ้าหากท่านวุฒิสมาชิก ท่านผู้แทนราษฎร และทางคณะรัฐบาลได้ฟังคำอภิปรายของผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน ๘ กระทรวงนี้เราก็ปรากฏแล้วว่ามันไม่พอ พูดเรื่อง ร.ส.พ. อันเดียวก็หมดไปแล้ว ๓๐ นาที พูดเรื่องรถไฟอันเดียวก็หมดไปแล้วอีก ๓๐ นาที รัฐวิสาหกิจมีถึง ๘๗ แห่ง กระทรวงนี้มี ๘ กระทรวง มันกระทบกระเทือนถึงความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศ กระผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าขอพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง วันนี้ ๔ กระทรวงตามที่ท่านพูด วันนี้อีก ๔ กระทรวงตามที่ตกลงพรุ่งนี้ ๘ กระทรวงรวบยอด วันจันทร์ลงคะแนนกัน กระผมขอกราบเรียนปรึกษาท่านประธานและที่ทางรัฐบาลซึ่งยิ้มแย้มแจ่มใสคงพร้อมที่จะสู้ เราไม่ใช่มาเล่นมวยล้มกัน ถ้าจะสู้ต้องให้ประชาชนเห็นว่าท่านบริหารอย่างไร เราจับตาดูท่านอย่างไร พร้อมไหมละครับ รัฐบาล ขอขอบคุณครับ

ประธานรัฐสภา : ก็เอาละครับ ผมคิดว่าสรุปได้แล้วนะครับ ก็เมื่อวานตกลงกันว่า ๒ วันเสร็จนะครับ วันนี้ ๑๗.๐๐ นาฬิกาเสร็จ แต่ว่าเรื่องทั้งหมดก็แล้วแต่

สถานะครับ เพราะว่าอำนาจในการประชุมขึ้นอยู่กับสภาทั้งหมด เพราะฉะนั้นเมื่อถ้าถึงเวลาที่กำหนดกันไว้ ถ้าบังเอิญมีท่านสมาชิกเสนอปิดอภิปรายก็ต้องขอมติจากที่ประชุมละครับ ถ้าที่ประชุมบอกว่าปิดก็ปิด ถ้าที่ประชุมให้เปิดก็เปิดต่อไป แล้วแต่ที่ประชุมครับ ไม่มีการรวบรัดพิเศษครับ ถ้าตกลงกันตามนี้ก็อภิปรายย้อนไปถึงกระทรวงเมื่อวานนี้ ผมก็ยังไม่ให้รัฐมนตรีตอบตอนนี้ละครับ ผมจะให้ท่านสมาชิกอภิปรายไปสัก ๔ ท่านก่อนแล้วก็ให้ท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่ถูกพาดพิงถึงได้กล่าวตอบนะครับ ตามที่ยื่นรายชื่อมา รายชื่อที่ ๑ ก็คุณประยูร สุรนินวงศ์ครับ ขอเชิญครับ

นายประยูร สุรนินวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลาย ท่านรัฐมนตรีที่รักทุกท่าน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๗ ที่พรรคฝ่ายค้านได้เสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในครั้งนี้อย่นความไปถึงเมื่อ ๒๕ เดือนที่ผ่านมา นั้น พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ว่า จะกระทำให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ได้แถลงนโยบายต่อประชาชนทั่วประเทศ กระผม ๓๐๑ คน กับวุฒิสมาชิกอีก ๒๒๕ ได้มาเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ได้มารับทราบคำสัญญาหรือแถลงนโยบาย ซึ่งฯลฯ นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนี้แถลงต่อประชาชน เราได้จับตาดูท่านบริหารงานของประเทศมาเป็นเวลาพอสมควร ผลปรากฏว่าท่านยังบริหารประเทศไปมากเท่าไรก็ดี ผลของการบริหารประเทศทำให้ประเทศของเรานั้นตกทุกข์ได้ยาก ประชาชนเดือดร้อนกันทั่วทุกหย่อมหญ้า กระผมจึงจะต้องกลับมาทวงถามสัญญาที่ท่านให้ไว้ต่อประชาชนเมื่อ ๒๕ เดือนที่ผ่านมา ท่านประธานที่เคารพ ก่อนที่จะอภิปรายข้อความใดๆ พาดพิงถึงคณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีทั้ง ๑๔ ท่านนี้ กระผมขอกราบเรียนเป็นการส่วนตัวว่า ด้วยส่วนตัวนั้นมองดูหน้ารัฐมนตรีบางคนก็เป็นน้อง บางคนก็เป็นเพื่อน บางคนก็เป็นพี่เป็นที่เคารพ แต่รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๑๔ ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า กระผมจะกล่าวถ้อยคำใดก็ได้ ในเมื่อมีหลักฐานที่จะดำเนินคดีเตียน ดูการบริหารงานของรัฐบาลนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้เสียใจเหลือเกินที่ฯลฯ นายกรัฐมนตรี ไม่ได้มาฟังการประชุม เพราะว่าจะหาโอกาสอย่างนี้ได้หน่อย



มาก บุคคลที่อยู่รอบตัวท่านนั้นอาจจะเสนอข้อความ จะเสนออะไรต่ออะไร ซึ่งท่านไม่มีโอกาสได้ฟังของจริงจากผู้แทนราษฎรวิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐมนตรีของท่านเลย บุคคลที่อยู่ใกล้อาจจะเพ็ดทูลท่านอย่างไรก็ได้ แต่ท่านมาฟังที่นี่ ได้ฟังของจริง ได้ฟังหลักฐาน ได้ฟังตัวเลขที่ผู้แทนราษฎรเขาไปหาถามว่าเป็นอย่างไร ท่านประธานที่เคารพ ก่อนอื่นที่เราต้องเสนอญาติเปิดอภิปรายไม่ว่างใจในครั้งนี้ ไม่ใช่เราคิดขึ้นมาเพื่อจะทำเพื่อหาเสียงไม่ใช่เราจะคิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราได้มีหน้ามีตา หรือเป็นคนดังเท่านั้น เอกสารซึ่งกระผมถืออยู่ในมือของกระผมนี้ เป็นเอกสารที่เผยแพร่แก่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ได้แจ้งผลของนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำรวจตัวอย่างถามความเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศถามว่า ผลงานของการบริหารงานของรัฐบาลของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นั้นเป็นอย่างไร เราอาจจะไปพบปะประชาชนถามคนโน้น คนนี้ว่า ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรก็ตาม แต่เราถามเพียงคนสองคน เราอาจจะไปพบเพื่อนฝูงเราที่ทำมาค้าขายบอกว่า เศรษฐกิจของประเทศแย่แล้ว เราอาจจะไปพบกับเพื่อนที่เป็นธนาคารบอกว่า เงินกู้ธนาคารเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกู้เลย เศรษฐกิจมันซบเซา เราจะไปถามเพื่อนเราว่า การลดค่าเงินบาทของรัฐบาลนั้นเป็นผลกระทบกระทบเทือนอย่างมากต่อการลงทุนของประเทศ ระเบียบการประมวลของกระทรวงพาณิชย์ก็ดี ของกระทรวงเกษตรฯ ก็ดี ของกระทรวงคมนาคมก็ดี ขอบพระคุณครับท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วครับ เมื่อคืนนี้กระผมได้กล่าวพาดพิงถึงท่านว่า ท่านควรจะมา บัดนี้ท่านมาแล้ว กระผมขอขอบพระคุณมากครับ แล้วก็ท่านเป็นคนหนึ่งที่กระผมมองดูแล้วน่ารัก แต่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๔ ความน่ารักของท่านไม่ได้เป็นเครื่องกำแพงบิดกันให้กระผมต้องกล่าวถ้อยคำใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน กระผมไม่เอาความรักส่วนตัว ความน่ารัก ความรูปหล่อของใครมาเป็นเครื่องสกัดกั้นการอภิปรายของกระผมในวันนี้ กระผมเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพราะฉะนั้นพอมายังตรงนี้ก็กลับมาดูเอกสารฉบับนี้ก่อน พอกระผมมาเจอเอกสารฉบับนี้ตกใจครับ กระผมตกใจเหลือเกิน ดูนี่ ๓-๔ ตาราง ตารางเหล่านี้เขาใช้คนไปถามบุคคลต่างๆ ในอาชีพทั้ง แม่ค้า ลูกจ้าง คนงาน พนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า นักธุรกิจ ๖ ประเภท ซึ่งประเทศไทยก็มีคน

อยู่ ๖ ประภทนี่แหละครับเป็นใหญ่ในแผ่นดินขณะนี้ ตารางที่ ๑ ความพอใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พอใจ ๒๕.๑ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าเอาละ พลเอก เปรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ดีแล้ว ไม่พอใจ ๔๗.๓๐ เปอร์เซ็นต์ แปลว่าการบริหารของพลเอก เปรม ลักษณะนี้ไม่พอใจ ท่านประธานอาจจะสงสัยว่าใน ๒๔ ท่านที่ขอเปิดอภิปรายนี้ไม่มีชื่อนายกรัฐมนตรี ทำไมกระผมจึงพูดถึงท่านคอลเลคทีฟ ลีดเดอร์ชิพ (Collective leadership) ครับ ท่านเป็นผู้นำของคน ๔๐ คนในนี้ เมื่อ ๒๔ คน ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ของ ค.ร.ม. ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ท่านต้องรับผิดชอบพร้อมด้วย แม้แต่กระทรวงอื่นที่ไม่มีชื่อท่านใน ๒๔ คนนี้ แต่ถ้าพาดพิงถึงท่าน รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าท่านต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไม่มีข้อยกเว้นอันใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นกระผมจึงเอาตรงชนชนมากล่าวไม่ใช่ นอกประเด็น

ประการที่ ๒ ถ้าพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้หรือไม่ เราจะเห็นว่าปัญหาของประเทศขณะนี้เน้นหนักที่เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงของประเทศอยู่ที่เศรษฐกิจ ไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่น ถ้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ประชาชนกินดีอยู่ดี การเรียกเก็บภาษีของรัฐบาลก็จะได้ผลตามมุ่งมาดปรารถนา แต่ถ้าเศรษฐกิจของคนไม่ดี จะไปยิงเป้าเขา จะไปจับเขาเข้าคุกเข้าตาราง ก็ทำไมคุณไม่เสียภาษีเหล่านี้ เขาก็ไม่มีปัญหาที่จะมาเสียให้ท่าน เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเป็นอย่างมาก ฟังผลการวิจัยของเขา ถ้าพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก จะสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้หรือไม่ ข้อ ๑ ได้ ให้แก่ได้ ๒๒ เปอร์เซ็นต์ท่านนั้น ถ้าเป็นนักเรียนสอบในที่โรงเรียนใดก็ตาม ต้องสอบตก เขาตัดสินกัน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะโรงเรียนวัดลิงขบหรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วัดลิงขบขึ้นไปจนถึงสวนกุหลาบ ที่เป็นศิษย์เก่าอยู่นั้น เขาเอาตกแน่ ๆ ประการที่ ๒ ไม่ได้ ให้แก่ไม่ได้ ๔๕.๒๐ เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นไม่มีความเห็น จาก ๒ ตารางนี้ท่านประธานได้เห็นว่าถามว่าจะบริหารต่อไปได้ไหม ถามว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อไปได้ไหม ตัวเลขอันแรก ๔๗ ตัวเลขอันที่ ๒ ๔๕ แสดงว่าตัวเลขนี้มันสแตเบิล (Stable) มันคงที่ ประชาชนเขาแสดงความคิดเห็นออกมาว่าถูกต้องแล้วว่าจะบริหารต่อไปไม่ได้ ในฐานะที่กระผมเป็นฝ่าย

คำนำ ในฐานะที่มาตรา ๑๐๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้อำนาจกระผม เป็นตัวแทนของปวงชนทั่วประเทศ กระผมจะนั่งดูตายไม่ได้ ถ้ากระผมไม่ได้รับเลือกจาก ผู้แทนราษฎร ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดอย่างนั้น กระผมจะปล่อยเลยตามเลย แต่ถ้า พวกเราผู้แทนราษฎรทั้ง ๓๐๑ คน วุฒิสมาชิกอีก ๒๒๕ คนนั่งเฉย แล้วใครจะมาทำงาน แทนประชาชนทั่วประเทศ มีคนทักว่าการอภิปรายครั้งนี้ ลงมติไม่ไว้วางใจครั้งนี้ฝ่ายค้าน จะต้องแพ้ กระผมได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ว่าฝ่ายเรานั้นมีเสียง ๑๒๖ เสียง ฝ่าย กลุ่มของคุณคณิน คุณตรงค์อีก ๗ ฝ่ายที่ไม่แน่ใจอีกประมาณ ๗ คน รวมแล้ว ๑๔๐ แล้ว ฝ่ายที่อยู่เฉย ๆ ฝ่ายเป็นกลางอีกประมาณ ๑๗ คน ซึ่งเขาประกาศท่าทีของเขาออกมาแล้ว ถ้าเป็นเช่นนั้นฝ่ายรัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุน ๑๔๓ ฝ่ายค้านจะมีเสียงสนับสนุน ๑๔๐ เท่านั้นแปลว่าในเวทีของผู้แทนราษฎรนี้การไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นสะเทิน หมายความว่า เสมอกัน ผู้ใดจะตัดสินการอภิปรายในครั้งนี้ วุฒิสมาชิกครบ ๒๒๕ ท่าน วุฒิสมาชิกท่าน นั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าคำอภิปรายของผู้แทนราษฎร การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้จะเป็น ที่ไว้วางใจของประชาชนอย่างไรหรือไม่ วุฒิสมาชิก ๒๒๕ คน แต่งตั้งครั้งแรกโดย ฯพณฯ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ร่วมกับพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพราะเขาทำงานด้วยกัน พึ่งมาแยกกันตอนแยกคนหนึ่งลาออก คนหนึ่งขอขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเอง แต่ ก่อนก็ร่วมกันมา กระผมไม่รู้ว่าเขาแตกแยกกันเพราะอะไร ไม่กล้าถาม เพราะท่านเป็น ผู้ใหญ่ทั้งสองท่าน เดี่ยวเขาจะหาว่าเสือก เพราะฉะนั้นกระผมขอกราบเรียนท่านว่า วันนี้ เป็นวันสำคัญของวุฒิสมาชิกทั่วประเทศทั่วประเทศทั้งนี้ ๒๒๕ คน วุฒิสมาชิกที่เป็นทหารมี ระเบียบวินัย ถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งมาอย่างไรก็ควรจะทำอย่างนั้น ถ้าผู้บังคับบัญชาคือนายกรัฐมนตรีเป็น ผบ.ทบ. ที่ต่ออายุอีกปีหนึ่งแล้วคงจะสั่งได้ แต่ขณะนี้ท่านก็ไม่ได้ต่ออายุ แล้ว เพราะฉะนั้นกระผมเชื่อว่า ฝ่ายทหารบกก็ดี ทหารเรือก็ดี ทหารอากาศก็ดี ฝ่าย พลเรือนก็ดี จะใช้จุดจพิณิจของท่านในการเป็นที่พึ่งของประชาชน ท่านต้องภูมิใจในเกียรติ ของท่าน รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๖ ให้เกียรติของท่านอย่างเต็มที่ ไม่ต้องยกมือให้ใคร ไม่ต้องแลเห็นว่าเขาแล้ว เห็นว่าเราบริหารประเทศผิดพลาด

ประธานรัฐสภา : คุณประยูรครับ ขอประทานโทษ เข้าประเด็น ๘ กระทรง  
เสียทีครับ ประเด็นคนรายชื่อหลัง ๆ ไม่มีโอกาสได้พูดละครับ

(จำสิบเอก อุดม โอภาศิริ ได้ยินและยกมือขึ้น)

นายประยูร สุรนินวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : มีท่านคนหนึ่ง  
ประท้วงครับ เลิกแล้วใช่ไหมครับ

จำสิบเอก อุดม โอภาศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ชลบุรี) : กระผม  
จำสิบเอก อุดม โอภาศิริ ส.ส. ชลบุรี กิจสังคมครับ ๙ นาทียังไม่เข้าเลยสักกระทรง  
ครับ

นายประยูร สุรนินวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : ขอกราบเรียน  
ท่านประธานว่า เวลาจะประท้วงนี้ ก็ต้องอ้างข้อบังคับนะครับ ท่านผู้ที่ไม่ได้รู้ว่าข้อบังคับ  
ว่าอย่างไร ขึ้นมาบอกว่านอกประเด็น ประธานท่านนั้นจะเป็นผู้ตัดสินนะครับ โปรดสั่งสอน  
เขาด้วยครับ

ท่านประธานที่เคารพ ความจริงแล้วนะครับ เมื่อวานนี้ก็มี ๔ กระทรง ๔  
กระทรงนั้นอุตสาหกรรมนะครับ เกษตร อุตสาหกรรมก็นั่งพร้อมหน้าอยู่แล้วนี้ ท่าน  
หนึ่งก็เคยเป็นเพื่อนอาจารย์ร่วมกับกระผม ท่านหนึ่งเป็นเพื่อนนายกฯ อีกท่านหนึ่งก็เป็น  
นักการเมืองร่วมกับกระผม พลตรีชาติชาย วันนี้เราจะต้องพูดกันหน่อย เกษตร ท่าน  
รัฐมนตรี ชวน โดยรูปร่างหน้าตาสู่มเสียงนี้น่ารักมาก แต่การบริหารจะเอาไหนหรือไม่  
วันนี้ได้รู้กัน ต่อไปก็จะมีกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์นี้แปลกกว่าเพื่อนนะครับ  
ท่านประธาน รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์นี้ เขายังไม่ได้ถาม ฝ่ายค้านยังไม่ได้ตั้งโจทย์  
บอกว่าท่านทำไม่ถึงทะเลาะกัน นี่เดี๋ยวนั้นแล้ว กินปุ๊บร้อนท้อง บอกว่ากระผมขอตอบ  
ล่วงหน้าว่า ที่กระผมกับรัฐมนตรีประพาสทะเลาะกันทางหนังสือพิมพ์นั้นมันไม่จริง  
หรอกครับ อย่างกินปุ๊บร้อนท้อง เพราะเป็นอย่างนั้น เมื่อคืนนี้กระผมก็โทรไปหาพรรค  
พวกที่กระทรวงพาณิชย์ ที่รัฐมนตรีว่าการฯ ของลี้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ทะเลาะกัน  
ที่หนังสือพิมพ์เขานั้นมันเป็นอย่างนั้น ถ้าทะเลาะกันบริหารงานประเทศก็ผิดชิ ทะเลาะ  
กันนั้นเขามาจากพรรคเดียวกัน เขามีรัฐมนตรีว่าการฯ ก็บอกว่ากระผมเองเป็นคนเสนอ

คุณประพาส เป็นรัฐมนตรีช่วย ๆ กระทบเองเสนอท่านมา ท่านจะมาขัดกับใครอะไร แต่ความขัดมันมีครับ รัฐมนตรีทำหน้าที่เกี่ยวกับการขายข้าว เรื่องมันขัดอยู่ที่ผลประโยชน์ ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตาม ๆ ผน ๆ นายกรัฐมนตรีไปยุโรป ได้มอบหมายงานในกระทรวงพาณิชย์ ให้ท่านรัฐมนตรีประพาส มีการขายข้าวไปยัง เซ้าท์ แอฟริกา (South Africa) ประเทศไนเจอร์ (Niger) มีขายลักษณะนี้ ๑๐,๐๐๐ ตันแล้ว แต่คราวนี้ได้ตกลงขายอีกแสนตัน ทำไม่ถึงมีการรีบเซ็น ทำไม่ถึงมีการตัดหน้า ข้าวของเราถ้าจะไม่ค่อยดีอยู่แล้ว กระทบพยายามค้นหาประเด็นว่าทำไมบริษัทฮ่องกงบริษัทหนึ่งได้ผู้รับเหมาในการขนส่งข้าวไปยัง เซ้าท์ แอฟริกา ราคาขนส่งนั้นโดยทางเรือนี้ตันหนึ่งประมาณ ๔๕ ยู.เอส.ดอลลาร์ แต่กระทบให้อย่างมาก ๕๐ ยู.เอส.ดอลลาร์ต่อตัน แต่ในสัญญาของบริษัทฮ่องกงนั้นได้บอกว่าค่าขนส่งนั้นเป็น ๗๓ ยู.เอส.ดอลลาร์ ต่อตัน ๒๓ ยู.เอส.ดอลลาร์ที่ไหลออกมาครับ คือปัญหาของความขัดแย้งจนกระทั่งได้โดยสารรถไปที่พัทยา เจรจาความกันว่าจะทำอะไรกัน เราก็มาจากพรรคเดียวกัน ทำไม่ถึงจะต้องให้เรื่องมันจาวโจนี่ชิครับ ท่านนายกรัฐมนตรีทราบหรือไม่นี้เพียงประเด็นเดียว ในกระทรวงพาณิชย์มีคนอื่นพูดอีกเยอะแยะ แต่ในประเด็นนี้ต้องแก่นะครับ วิธีที่จะยื่นนั้นทำไมไม่มาเอาบริษัทคนไทย บริษัทเรือคนไทยพร้อมที่จะสนับสนุนกิจการของคนไทย ราคาถูกลงกว่า ท่านประธานที่เคารพ กระทบได้คุณตัวเลขมาเรียบบร้อยแสนตันนั้นส่วนเกินตันละ ๒๓ ยู.เอส.ดอลลาร์ เป็นเงินทั้งหมดประมาณ ๕๒ ล้านบาท ไม่น้อยนะครับ ๕๒ ล้านบาท แบ่งกันก็ได้หลาย มากอยู่ เพราะฉะนั้นกระทบจึงกราบเรียนท่านประธานว่า กระทบจะไม่พูดเรื่องนี้แต่ท่านเอ่ยขึ้นมาเองในภาษาโบราณเขาเรียกว่า “แกว่งเท้ามาหาเสี้ยน” ท่านแกว่งมาเองก็เลยถูกเสี้ยน ความจริงเราจะไม่พูด เพราะมีเรื่องอื่นที่จะพูดกัน ในภาษาปัจจุบันนี้ นะครับท่านประธานที่เคารพ ได้พูดกันอยู่บอกว่าจะปราบปรามคอร์รัปชั่น ปราบการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการ คำว่า “ประพฤติมิชอบทุจริต” นี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า “คอร์รัปชั่น” แต่มีศัพท์ใหม่ในวงราชการขณะนี้ ในวงการรัฐบาลเพื่อจะหลีกเลี่ยงคำว่า “คอร์รัปชั่น” ใช้คำว่า “ตามน้ำ” จะเป็นตามน้ำหรือศัพท์อื่นที่จะบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เป็น

เกียรติแก่ตัวเองอย่างไรก็ตาม แต่ประชาชนเขารู้ว่านั่นแหละคือคอร์รัปชั่น นั่นแหละคือ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ฉ้อราษฎร์นี่คือไปโกงเงินราษฎร แต่บังหลวงเอาตำแหน่งหน้าที่ ยืนอยู่ข้างหลังเอาหลวงไว้ข้างหน้า แล้วก็เอามือล้วงไป ไปเอาเงินของหลวงมาเรียกว่า บังหลวงทั้งหมดนี้เรียกว่า คอร์รัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น เรียกว่าตามน้ำ อย่างนี้ใครพูดว่าตามน้ำ จะตามได้ยังไงตามน้ำ น้ำกระแสน้ำทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังไหลขึ้นอย่างนี้ แต่ท่านไปลงมาอย่างนี้ ไม่ใช่ตามน้ำ กระแสเศรษฐกิจความทุกข์ยากของประชาชนแต่ประการใด อย่างนี้เป็นกระทรวงพาณิชย์ เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พุดมามากแล้ว ท่านรัฐมนตรีปริดา ท่านอนุญาตให้พาดพิงถึงได้บ้าง อีกอย่างอื่นนะครับ มีปัญหาร้อยแปดในกระทรวงพาณิชย์ เงินมากที่ไหนมีปัญหาที่นั่นครับ เข้าไปก็มีปัญหากันทั้งนั้นถ้าคนไม่บริสุทธิ์สักอย่าง ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นคนบริสุทธิ์ยุติธรรม เอกสารเล่มนี้ท่านประธานที่เคารพ คำแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๓ กระผมพกดิตดัวตลอดเวลา เพราะเป็นคำสัญญาที่ท่านให้ไว้กับประชาชน กระผมเป็นตัวแทนของประชาชนต้องมาทวงถามว่า ท่านได้ปฏิบัติตามสัญญาแล้วหรือยัง ยกตัวอย่างง่าย ๆ หน้า ๑๓ ข้อ ๔ จะดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างเฉียบขาด ท่านประธานที่เคารพ ในทุกกระทรวงที่มีการประมูล ที่มีการซื้อ มีการตามน้ำ มีการคอร์รัปชั่นอยู่อย่างมากมาย ท่านได้ปราบปรามอย่างไร ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นสมภารวัดบริสุทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคนอื่นจะอย่างไรไม่สำคัญ อย่างนี้ไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องไปบวชเป็นสมภารเจ้าวัดโน้นครับ เพราะจะต้องรักษาศีล ไม่ต้องให้ใครปฏิบัติตาม แต่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องดูแลท่านบอกไว้ด้วยนี้ ท่านบอกว่าจะดูแล ในหน้า ๑๐ นี้ จะดูแลรัฐมนตรีทุกท่านให้บริหารงานตามหน้าที่ และให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบเท่านั้น ท่านผิดสัญญาต่อประชาชน เพราะฉะนั้นกระผมจึงเปิดอภิปรายเพื่อต้องการเปลี่ยนรัฐบาล ใครจะบอกว่าเพื่อคำจูนเพื่อพุงไวนะ อย่ามาเล่นมวยชูเอี้ย เปิดครั้งนี้กระผมบอกไว้แล้วว่า ท่านอย่ามั่นใจนะว่าท่านจะชนะ ๒๒๕ คนของวุฒิสมาชิกถ้าได้ฟังคำอภิปรายแล้ว นี่เขาอาจจะไม่ไว้วางใจก็ได้ ใน ๒๔ คนนี้ถ้ากระผมจะกราบเรียนเสนอกติกาเล็ก ๆ ให้ท่าน ๑๐ คนแรกที่ได้

คะแนนต่ำสุด ท่านเอาออกไปเป็นอย่างไรใน ๒๔ คน อีก ๑๔ คนเหลือไว้ หรือสมมุติว่า วุฒิสมาชิกนี้ ๒๒๕ คน แล้วก็ฝ่ายรัฐบาลอีก ๑๕๐ คนรวมกันแล้วเป็น ๓๗๕ คน หักออกไป ๑๐๐ คนเลยถ้าใครได้คะแนนต่ำกว่า ๒๗๕ คน ในจำนวน ๓๗๕ คนที่สนับสนุนท่าน อยู่นี้ออกใหม่ละครับ ไม่ต้องไปรอให้มีการขบไล่กัน ท่านจะกล้าอย่างนั้นไหม ประเทศไทย นั้นได้พูดถึงมรยาทในทางการเมืองแต่ไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ในกฎข้อ บังคับเพราะฉะนั้นมรยาทมีจริง แต่รัฐบาลหรือรัฐมนตรีจะปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของท่าน กระทบผมไม่ขอให้รัฐมนตรีคนไหนมีมรยาท เมื่อกระทบเจอบุคคลไม่มีมรยาท กระทบผมจะไม่ ร้องขอโดยเด็ดขาด เพราะกระทบผมแล้วเขาไม่มีมรยาท อีกอย่างหนึ่ง ท่านประธานที่ เคารพ จะป้องกันการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยเด็ดขาด กระทบผมจะพูดถึงกระทรวง เกษตร ฯ อ้อยและน้ำตาล กระทบผมไม่พูดออกมาประชาชนทุกขั้วยกอย่างไร เพราะคนอื่น เขาพูดแล้ว แต่ว่าประเทศไทยนี้มีสิ่งสะดุดใจผมอย่างหนึ่ง มีเพื่อนจากประเทศอังกฤษ ได้เขียนจดหมายมาหาหลังจากที่มีการเซ็นแลกเปลี่ยนน้ำตาล ๒ ล้านกระสอบ หรือ ๒ แสนตันแล้ว หลังจากที่มีการทำแบบนั้นแล้ว ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาลอนดอน แบ็งคอก แบ็งคี่ ลอนดอน บรานซ์ (Bangkok bank London branch) ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาลอนดอน ได้มีบัญชีใหม่เกิดขึ้นในนามของคนใดคนหนึ่งที่ตั้งเป็นรัฐบาลอยู่ขณะนี้ เป็นเงิน ๕ ล้านปอนด์ครับ คือ ๒๔๐ ล้านบาท บัญชีนั้นหลังจากเรื่องอ้อย น้ำตาลผ่าน ไปเรียบร้อยแล้ว มีนายธนาคารใหญ่เปิดบัญชีให้แก่คนใดคนหนึ่งในนี้ ๕ ล้านปอนด์ ๒๔๐ ล้านบาท พอรู้ว่าฝ่ายค้านจะเล่นเรื่องนี้เปลี่ยนละครับ ย้ายเงินจากธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาลอนดอนไปอยู่ธนาคารอื่น นี้หรือคือบุคคลที่มีความบริสุทธิ์ศีลธรรมของประเทศ เรา จะต้องแถลงให้ประชาชนทราบว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไร หรือในกระทรวงเกษตร ฯ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา องค์กรการยางนะครับ มีการประชุมปุ๋ยเพื่อจะเอาไปเสริมต้นยางเพื่อ จะเอาไปใส่บำรุงต้นยางในทางภาคใต้ บริษัทปุ๋ย ๕ บริษัทใหญ่ของโลกบอกว่า ข้าพเจ้าไม่มา ประมูลในประเทศไทย เพราะการประมูลของประเทศไทยนั้นไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลย ว่า ข้าพเจ้าจะได้ทั้งที่เกียรตินิยมชื่อเสียงและผลงานของข้าพเจ้าเป็นที่ประจักษ์เป็นบริษัทใหญ่ทั่วโลกไม่มี โอกาสจะได้ ทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งนายกรัฐมนตรีและพรรคพวกไปหาคนมาลงทุน

ท่านไม่ได้แค่ภายในบ้านของท่านเสียก่อน บรรยายกาศอย่างนี้ ใครจะมาลง ขอเชิญเขามา ไปกราบไหว้เขามา เขาจะมาได้อย่างไร การลงทุนนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะมาลงทุนด้วยการกราบไหว้เท่านั้น เขามาลงทุนด้วยการสตัดดี (Study) ด้วยการศึกษแล้วว่ามันจะเป็นประโยชน์ จะได้กำไรอย่างไร มีอะไรเป็นอุปสรรค อย่างนั้นต่างหากเล่า ไม่ใช่เพื่ออย่างนั้น แล้วเราก็จะไปขอร้องเขาก็จะมา ไปเจอพ่อค้าเล็ก ๆ สองสามคน ผมรับปาก ผมจะไปพิจารณา เขามาแล้วแต่เขาปฏิเสธครับ เพราะบรรยายกาศต่าง ๆ ในประเทศเราเนี่ย ผู้บริหารประเทศ ซึ่งอาสาประชาชนเข้ามาแล้วเนี่ย ไม่ได้ทำตามที่ควรจะเป็นไปถูกต้อง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕ คือเมื่อเดือนที่แล้วนี้ที่องค์การยางนี้มีการประมูลบู้ประมาณ ๙ แสนตัน บริษัทที่ได้ก็บริษัทเดิม สร้างสเปค สร้างคุณสมบัติให้บริษัทนั้นได้ ระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการประมูลอย่างไร เขาก็เขียนตามนั้นเหมือนกับที่ผมจะรับคนนั้นเข้าเป็น อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผมบอกว่าคุณที่จะเข้าไปในตำแหน่งว่างนี้ต้องอายุเท่านั้นนะ ต้องมีลูกเท่านั้นนะ ต้องสำเร็จจากมหาวิทยาลัยนั้นนะ ไม่ต้องบอกชื่อมันก็ออกมาแล้วว่า รีฟเลคชั่น (reflection) ที่เขาพูดมานั้นมันบ่งชัดอยู่ในตัวนี้ นี่ก็เหมือนกัน ใครเขาจะมา กล้าประมูลครับ ใครเขาจะมากล้าประมูล ท่านต้องแก้ไขท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทางให้ มันเหน็ดเหนื่อย แล้วไปพะวักพะวนว่าเขาจะต้อนรับเราหรือเปล่า พะวักพะวนกลัวหนังสือพิมพ์จะเห็นว่าเขามาต้อนรับกันก็คน เดียวเขาจะเอาไปพูดที่ประเทศไทย ไม่ต้องไปรับ ท่านไปคนเดียวไม่ต้องกลัวใครเขาต้อนรับก็ได้ เจรจามันอยู่อย่างนั้นต่างหากเล่า ถ้าบรรยายกาศการลงทุนของประเทศเราเนี่ยดี อ้าวว่าแต่ไปเชิญเลย เพราะขณะนี้การคมนาคม สื่อสารมันดีทั่วโลก ดาวเทียมผ่านประเทศไทยวันละหลายเที่ยวมันรายงานอยู่ทุกนาที เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปหรอก จะมาทำการป่าไม้ ป่าไม้ที่ปิดป่า ประชาชนนั่งรถไปนะ ครับ ป่า ๒ ข้างทางดกดินเหลือเกิน แต่เข้าไปอีก ๕๐๐ เมตร พวกนั้นป่าฉิบหายหมด แล้ว ปิดป่านะครับ รัฐบาลชุดนี้มีนโยบายปิดป่า แต่ทำไมป่าไม้มันถึงหมดอยู่เรื่อย โครงสร้างของอำนาจการเมืองประเทศไทย ผิดพลาดที่ตรงนี้ โครงสร้างนี้ผลักดันให้รัฐบาลชุดนี้อยู่ได้ ผิดพลาดตรงนี้ ผมเป็นฝ่ายค้านจึงต้องเปิดอภิปราย ชนะหรือแพ้ก็รู้กันในวัน พุธนี้ ท่านประธานที่เคารพ อันนี้เป็นเรื่องของการเกษตร กลับมากะทรวงอุตสาหกรรม



มีสิ่งหนึ่ง กระทบได้ปรึกษากับผู้รู้หลายฝ่ายไม่อยากจะให้อภิปรายในเรื่องนี้ แต่มันเป็นผลเสียของประเทศอย่างใหญ่หลวง คือการทำสัญญาซื้อน้ำมันจากประเทศซาอุดีอาระเบียในราคาบาเรลละ ๓๔ เหรียญ สัญญาได้เริ่มต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนี้เองไม่กี่เดือนมาแล้วนี้เอง ทั้ง ๆ ที่น้ำมันจาก นอร์ธ ซี ออยล์ (North sea oil) จากทะเลเหนือ ซึ่งเขาขุดเขาค้นมาเป็นเวลาหลายปีและเขามีการทำนายล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะเอาน้ำมันออกมาได้เท่าไร เอามาได้เท่าไรวงการน้ำมันทั่วโลกได้วิพากษ์วิจารณ์แล้วว่าอีกไม่กี่เดือนน้ำมันจะล้นตลาดราคาน้ำมันจะตก เหตุไฉนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรีบไปเซ็นสัญญาในราคา ๓๔ เหรียญ บัดนี้ราคามันตกลงมาประมาณราคาบาเรลละ ๒๘ เหรียญ ประเทศไทยเสียเงินไปบาเรลหรือถังละ ๖ เหรียญ วันหนึ่งคิดง่าย ๆ ๖๕,๐๐๐ บาเรลเป็นเงิน ๑ วัน ถึง ๗.๕ ล้านบาท ๑ เดือน ๒๒๕ ล้านบาท ๑ ปี ๒,๗๐๐ ล้าน ๓ ปี ๘,๑๐๐ ล้าน ๘๐๐ ล้านบาท ท่านประธานที่เคารพ รัฐมนตรีคลังกำลังรวบรวมเงินเพื่อให้มาพอใช้จ่ายกับภาษีชุดรีดจากประชาชน คุณต้องเสียเนะภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ต้องเอามาเสีย อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีการคิดว่ามันจะประหยัดตัวเลขอย่างไร จริงอยู่เหตุผลที่กระทบฝั่งทางหนังสือพิมพ์ที่ท่านแถลงมาคืออะไร ถ้าไม่เช่นนั้นอย่างนี้เกิดน้ำมันหมดในประเทศจะเป็นอย่างไร ท่านขาด โฟร์คาสติง เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Forecasting experience) ขอบพระทานโทษ เพราะในระเบียบข้อบังคับไม่ได้ห้ามว่ากระทบจะต้องพูดภาษาอะไรนะครับ เตี่ยวนี่ โฟร์คาสติง เอ็กซ์พีเรียนซ์นี้หมายความว่า ขาดประสบการณ์ที่จะทำนายว่าอะไรจะเกิดขึ้น ท่านอยู่ในวงการน้ำมันรับผิดชอบเรื่องน้ำมันของประเทศ เขาขุดน้ำมันไม่ใช่ขุดบ่อน้ำ อย่างตำบลเชียงยืน ภาคอีสานของกระทบเมื่อไรขุดน้ำมันไม่ใช่ว่าลงมือขุด ๒ วันแล้วได้น้ำมันมีโครงการกันไม่รู้กี่ปีเขาเรียก นอร์ธ ซี ออยล์ น้ำมันจากทะเลเหนือเขาบอกแล้วว่าปีนั้นระยะนั้นเขาจะเอามาออกมาได้เท่าไร โฟร์คาสติง เอ็กซ์พีเรียนซ์ ท่านไม่ได้อ่าน หรือสมมุติว่ากระทบก็ไม่มั่นใจ เพราะกระทบไปอ่านประวัติของท่านผู้นี้แล้วมีความฉลาดมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้น เพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่าเป็นคนโง่ ไอ.คิว. ไม่ถึงนั้นตัดไปเพราะท่านเป็นคนฉลาด เมื่อฉลาดแล้วทำไมถึงทำ นี่คือนักปัญหา มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรือไม่ถึงได้รับทำอย่างนั้น ถ้าส่วนได้เสียอย่างนี้หรือว่า ถ้าเกิดทำไปก็เพราะรู้เท่าไม่ถึง

การณ์ ก็แปลว่า ไอ.คิว. ต่ำ จะมาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไร ถ้าเป็นอย่างนั้น กระผมขอกราบเรียนว่า การผิดพลาดถึง ๘,๑๐๐ ล้าน ไม่ใช่ผิดพลาดเล็ก การบริหารประเทศถึงบริหารประเทศด้วยความผิดพลาดอย่างนี้ แล้วยังมีหน้ามาอาสาประชาชน บริหารประเทศได้อย่างไร ท่านแก้ม่าชิบบอกว่า นี่ถ้าไม่ไปเซ็นสัญญาก่อน เกิดเราขาดน้ำมันยิ่งเราต้องประเทศอยู่ในสภาพจะต้องเตรียมพร้อมรบอยู่แล้ว ใครจะรับผิดชอบ ผู้รักษา ผู้ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้จะต้องดูให้ทั่ว ทั่วโลกว่าเรามีน้ำมันอยู่ตรงไหน น้ำมันเชิงลึกของจีนแดงของอินโดนีเซีย ของมาเลเซีย ของประเทศไทยที่ลานกระบือ ก็แกล้งกันเหลือเกินว่าได้มาแล้ว ๆ ยังดันไปเซ็นอีก แปลว่าอะไร ปี ๒๕๑๗ อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีมีปัญหารื่องน้ำมันไปเซ็นแบบ จี.ทู.จี. (G. to G.) เขาให้ ๗ เปอร์เซ็นต์ครึ่งส่วนลด ท่านก็ได้ยื่นขึ้นตอบ ณ ตรงนั้น บอกว่า ๗ เปอร์เซ็นต์นี้เขาตัดทิ้งแล้ว ท่านทราบไหมว่าประเทศซาอุดีอาระเบียอันเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์พร้อมที่จะประกาศิตหลุมนี้อย่างขยออย่างนี้ ๆ อะไรก็ได้ เรามีอำนาจเด็ดขาดอย่างนั้น ทำไมไม่ทำไม่กระผมขอถามแทนประชาชน ๔๗ ล้าน ในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ประชาชนเดือดร้อน เดือดร้อนอย่างนี้ ปลาทุตัวละบาทขึ้นมาเป็นตัวละ ๕ บาท อย่างนี้ท่านยังทำกับประชาชนได้ลงคอหรือ ท่านบอกว่าท่านจะมาบริหารประเทศด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรม ประเทศไทยนี้มีสังกัดสิทธิ์อยู่ ๓๒ แห่งซึ่งกระผมนับถือเป็นอย่างมากไปสาบานกับกระผมทั้ง ๓๒ แห่งไหม ไปสาบานว่าให้หักคอกันเลยถ้านายประยูรพูดไม่จริงก็หักคอ ท่านประธานที่เคารพ เรื่องมันเป็นอย่างนี้คือกระทรวงอุตสาหกรรม อีกอย่างหนึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพาดพิงไปถึงกระทรวงการคลังเรื่องมันยุ่ง น้ำประปาที่เราทำกันอยู่ขณะนี้นะครับ ท่านประธาน เขาจะต้องมีสารส้ม โปรตัสเซียม อลูมิเนียมซัลเฟต (Potassium Aluminium Sulphate) เขาต้องมีสารส้ม หรือเรียกง่าย ๆ ว่า อลูม (Alum) ในกระทรวงอุตสาหกรรมมีองค์การสารส้มครับมีโรงงานเก่า ๆ อยู่โรงหนึ่งจะพังมีพังแหล่แต่โครงการของการประปานครหลวงจะต้องขยายขึ้นอีกอย่างน้อย ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ในปี ๒๕๒๖ องค์การสารส้มจึงจะมีการประมูลเพื่อที่จะสร้างโรงงานสารส้มขึ้นใหม่ก็เปิดโฆษณาให้บริษัทต่าง ๆ เข้ามาเขาเรียกว่า ปรี-ควอลิฟิเคชัน (Pre-qualification) มาเสนอเงื่อนไขของตัวเอง คุณสมบัติ

ของตัวเองว่าพอที่จะเข้าประมูลได้หรือไม่ มีอยู่ ๓ บริษัทครับที่เข้าประมูลทั้งหมดเสนอมา ๑๔ บริษัท อีกบริษัทหนึ่งถอนไปเหลืออยู่ ๒ บริษัทของประเทศอังกฤษ ในเครือประเทศอังกฤษบริษัทโพรแลนด์ฯ ได้ตัดสินใจให้บริษัทโพรแลนด์ฯ ได้แล้ว แต่ว่าราคามันสูงกว่าราคาเดิม วิศวกรชาวนิวซีแลนด์เขาได้ให้คำแนะนำว่าจะต้องเพิ่มนั่นเพิ่มนี้ราคามันจึงสูงกว่าเดิม เสร็จแล้วเป็นเวลาเกือบปีรัฐมนตรีคณะนี้ส่งเข้ามาหา ตัดสินไม่ได้ ส่งมาให้ ค.ร.ม. ตัดสิน ค.ร.ม. ไม่รู้จะอย่างไร ตัดสินไม่ได้ ส่งไปให้รัฐมนตรีช่วยฯ คลัง ก็ไม่รู้จะอย่างไร ก็ยกเลิกกันใหม่ เขามีสิทธิ์ฟ้องร้องเรานะครับ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบนั้นคือใคร ทำไม่ถึงต้องทำให้ประเทศล่าช้าไปอย่างนี้ ถ้าเกิดเขาต้องทำการประปาในปี ๒๕๒๖ ซึ่งเหลือไม่กี่เดือนนี้ โรงงานยังไม่ได้สร้าง เอาสารส้มมาจากไหน ส่งมาจากนอก ส่งมาจากนอกเงินตราต่างประเทศก็ออกไปอีก ประเทศไทยก็จึงลงไปจับขายลงไปทุกวันๆ เพราะฉะนั้นกระผมเห็นว่าเอกสารของจุฬาฯ นี้ถูกแล้วที่ว่าท่านให้นายกรัฐมนตรีเปรม บริหารต่อไปอีก ประเทศก็จะย่าแย่ลงไปอีก ๔๕ เปอร์เซ็นต์ เขาเห็นอย่างนั้น

ท่านประธานที่เคารพ ไปถึงกระทรวงคมนาคมบ้าง กระทรวงคมนาคมครับ เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลุกขึ้นมาอภิปรายถึงโครงการต่าง ๆ ว่าได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ ๆ แม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้อภิปรายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ โชดาแอช ผมจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ ทำไมคนมาคัดค้านผม แหลมจบังต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ ทำไมถึงมาคัดค้านผม ในหลักการบริหารประเทศนั้นการสร้างสิ่งเหล่านี้มาเป็นการแก้ปัญหาของประเทศ หลักการนั้นถูกต้องทำไมเขาถึงค้าน วิธีการครับ สมมุติว่าจะสร้างท่าเรือน้ำลึกที่แหลมจบัง บรรดาที่ของชาวไร่ชาวนาเรา นั้นถูกกว้านซื้อหมด เขารู้จะต้องมีการเวนคืน เขารู้จะต้องมีการเสนอราคาโดยคณะกรรมการราคาจาก ๕,๐๐๐ ขึ้นเป็น ๕๐,๐๐๐ เป็นแสนสองแสน นี่ละคือจุดที่เขาค้านเขาไม่ได้ค้านในหลักการ ท่านอย่าพูดในสิ่งที่เขาไม่ได้ค้าน แต่เราพูดในวิธีการของผู้ปฏิบัติ โชดาแอชก็เหมือนกัน ในหลักการนักวิชาการเขาสดุดี เขาศึกษามาเรียบร้อยว่า โอ.เค. เป็นไปได้ แต่ในวิธีการปฏิบัตินั้นผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนและประเทศชาติจริงหรือไม่ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระผมจะต้องกราบเรียนถามท่านประธานมันเป็นอย่างไร ถึงเป็นอย่างนั้น เมื่อเป็นอย่างนั้น เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหา

ผลประโยชน์ที่ตัวเองควรจะได้ จึงควรจะย้ายไปที่แห่งอื่น ควรจะอะไร เกิดการโอ้อ้อ เกิดการจะให้ประชาชนยอมรับสิ่งนั้นมันเป็นไปได้ งานของประเทศชาติก็เสียไป แทนที่งานจะเสร็จสิ้นในเร็ววัน กลับไม่เสร็จเรื่องมันเป็นอย่างนั้น นี่ท่านประธานที่เคารพ กระทรวงคมนาคมมีรัฐวิสาหกิจอยู่ ๑๒ แห่ง ท่านบอกว่าขาดทุนเพียง ๓ แห่ง ๙ แห่งได้กำไรก็ดีแล้วท่านพูดแค่นี้ ไม่เชื่อเอาเทปมาเปิดดู ปัญหาคำถามของกรรมกรก็คือว่า ๙ แห่งที่ได้กำไรนั้นได้กำไรล้านบาท ท่านก็ว่าได้กำไรใช่ไหม อย่าง บ.ช.ส. บริษัทขนส่งฯ ของประเทศไทยนี้ ปีหนึ่งได้กำไร ๓๕ ล้านบาท ๔๐ ล้านบาท ๕๐ ล้านบาท มีบริษัทเอกชนขอเช่าท่าน ๑๐๐ ล้านบาททำกิจการอันนี้ได้กำไรมากกว่า แล้วท่านไม่ต้องปวดหัวในการบริหารด้วยซ้ำไป ถ้าจะพูดถึงว่ารัฐวิสาหกิจจะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้อีกถ้าท่านได้บริหารที่เหมาะสม ท่านไม่กล้าให้เขาทำ เพราะผลประโยชน์ของพรรคพวกในนั้นมันมหาศาล ผลประโยชน์อย่างไร ไม่ว่าชื่อว่าขายเมื่อไร มันมีการเคลื่อนไหวในการซื้อขายเมื่อไร ผลประโยชน์จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นกรรมกรกราบเรียนว่า ถ้าท่านจะทนเห็นว่าเป็นประเทศไทยยากจนต้องการทำอะไรได้ให้ประเทศไทย ทำไม่ไม่เปลี่ยนวิธีการ กำไรเพียงแค่นั้นกรรมกรไม่ถือว่ากำไร บริษัทเดินอากาศไทยฯ โรงงานซ่อมเครื่องบิน ข่าวมันอื้อฉาว รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงคมนาคมอย่างนี้ได้กำไรก็จริง แต่กำไรที่เกิดจากเงินของประชาชนนะครับ ไม่ใช่เงินของท่านเอาไปตั้งบริษัทนั้นขึ้นนะ มันเป็นเงินภาษีของประชาชนนะ ที่ตั้งสิ่งเหล่านั้นให้ท่าน ถ้าท่านตั้งบริษัทเองค้าขายเองได้กำไรเท่าไร กรรมกรไม่พูด แต่ท่านเอาเงินของประชาชนนะครับ แม้แต่เอาไปตั้งบริษัทขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขาดทุน ท่านเอาเงินของประชาชนนะครับไปตั้ง ถ้าท่านทำเองขาดทุนได้กำไรไม่มีใครสนใจ แต่ได้กำไรมากควรจะได้กำไรมาก แต่ท่านบอกว่าได้น้อยนี่ซิ แล้วมาเอาคำว่า “กำไร” เท่านั้นเป็นเครื่องอ้างว่าทำงานได้ผล ไม่ใช่ ควรจะได้กำไร ๑๐๐ ล้าน แต่บอกได้ ๒๐ ล้าน ๘๐ ล้านหายไปไหน อีกอย่างหนึ่งกรรมกรจะชี้ประเด็นให้ทราบ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมท่านประธานที่เคารพ การก่อสร้างโครงการใหญ่ ๆ นั้น เวลาในการกระทำจะต้องเป็นปี เมื่อปีกลายนี้มีรัฐมนตรีผู้หนึ่งเสนอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อันหนึ่งในการประมูล เขาเรียกว่าค่า เค ค่า เค ก็คือเอสคาเลชัน แฟคเตอร์ (Escalation factor)

เวลาของมันขึ้นราคา ค่าที่เขาประมูลแล้วสมมติว่ากรมประมูลสร้างถนนสายนี้ราคา ๑๐๐ ล้านบาท แต่เวลาน้ำมันมันขึ้น ปูนมันขึ้น อะไรมันขึ้น ขึ้นก็เปอร์เซ็นต์ เขามีสูตรในการคำนวณที่จะให้ค่า เค ก็แปลว่ามาจ่ายกันทีหลังครับ ประมูล ๑๐๐ ล้าน แต่หลังจากทำงานกันไปแล้วก็มาจ่ายทีหลังอีกก็เปอร์เซ็นต์ คำนวณจากสูตรค่า เค รัฐมนตรีหลายท่าน รัฐมนตรีพาณิชย์ก็เรียนวิศวะ รัฐมนตรีช่วย ๆ กระทรวงมหาดไทยก็เรียนวิศวะ รัฐมนตรีช่วย ๆ พาณิชย์ท่านนี้ก็เรียนวิศวะ ไม่มีใครคัดค้านเลย ปล่อยให้มีการตัดค่า เค ออกไป แปลว่าของมันจะขึ้นราคาอย่างไรก็ตามไม่ต้องไปเพิ่มให้ การพัฒนาประเทศหยุดชะงักทันที คนว่างงานทั่วประเทศ เงินจากประเทศชาติประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านไม่มีการไหล (Flow) ไม่มีการไหล กิจกรรมต่าง ๆ ชะงักทั่วประเทศ นี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาด เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขณะนี้เวิลด์ แบงค์ (World Bank) ธนาคารโลกให้โครงการสร้างถนนสายเกษตรมา ๑๕ โครงการ ประมูลแล้ว ๕ โครงการครับ แล้วเซ็นสัญญาไม่ได้เพราะว่าไม่มีค่า เค ยกตัวอย่าง เช่นถนนสายหนึ่ง ค่ากลางของมัน ๕๖ ล้าน มีบริษัทหนึ่งประมูลได้ ๔๑ ล้าน แต่เซ็นไม่ได้เพราะว่ารอแล้วรออีก เวิลด์ แบงค์ ทั่วโลกเวลาประมูลเขามีค่า เค ยิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศอย่างนี้ ไม่มีความแน่นอนอย่างนี้ ค่า เค มีความจำเป็น การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของค่าครองชีพในช่วง ๑ ปีมันเปลี่ยนมาก ถ้าท่านไม่ให้ค่า เค เขา เขาก็ไม่กล้าทำ ใครจะเอาเงินไปลงทุน ๔๐ ล้าน เอาเงินไปฝากกินดอกเบี้ยจะไม่ดีกว่าหรือ โรงมันที่จังหวัดนครราชสีมาขายไป ๑๕ ล้าน บอกว่าทำไมไม่ทำโรงมันต่อ โอ๊ย ส.ส. ประยูรไม่ต้องไปทำ เอาเงิน ๑๕ ล้านบาทไปฝาก แล้วก็นั่งขับรถได้ดอกเบี้ยเดือนละแสน ๆ สบายมาก ไม่ต้องขาดทุนด้วย เงิน ๑๕ ล้านก็เหลือท่านส่งเสริมการลงทุนของประเทศอย่างไร ท่านได้ทำการวิจัยใหม่ ที่ปรึกษาเศรษฐกิจของท่าน ๒๐-๓๐ คน ปรึกษาเขาใหม่ หรือว่าตั้งเป็นดอกไม้ประดับ รัฐมนตรีเป็นไม้ประดับ แต่ที่ปรึกษาเป็นดอกไม้ประดับ หรือท่านตั้งขึ้นมาท่านนี้ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ วิธีแก้ กรมจะไม่พูดเพื่อที่จะโจมตีท่านอย่างเดียว แต่อันนี้เป็นเรื่องเสียหายต่อประเทศชาติ เพราะไม่แน่ว่าท่านจะอยู่อีกกี่เดือนก็ปี โอกาสของกรมอาจจะมิในโอกาสต่อไป ถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังฉิบหายไประมาณนี้น่าจะแก้ไม่ได้ จึงจะขอกราบเรียนเสนอแนะไว้อย่างนี้ มติ

คณะรัฐมนตรีถือเสมือนกฎหมาย กฎหมายที่ออกมาแล้วนี้แก้ได้ด้วยกฎหมาย กฎหมาย  
 เสนอแก้กันได้ มติคณะรัฐมนตรี เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีได้ ทบทวนเสียครับ  
 อังคารหน้านี้แล้วงานของประเทศจะได้เดิน ถ้าท่านไม่ทบทวนประเทศก็จะย่ำแย่อยู่อย่างนี้  
 ทำไม ๓๘๔ บริษัทใหญ่ ๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีอยู่  
 ประมาณ ๖๐,๐๐๐ โรงมีโรงงานอุตสาหกรรมเดือนอยู่ ๖,๐๐๐ โรง คือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 เมื่อ ๒-๓ เดือนที่แล้วเขาขยับตัวเองไป ๓๘๔ โรง เพราะอะไรละ พนักงานเขาจะเดินขบวน  
 ไม่ใช่ให้นายทหารคนหนึ่ง ไปห้ามการเดินขบวนได้แล้วคือการแก้ปัญหาความเดือดร้อน  
 ของประเทศ ไม่ใช่ เป็นแต่แก้ความรำคาญใจของผู้บริหารเท่านั้น การแก้ปัญหาความเดือด  
 ร้อนของประชาชน ไม่ใช่ไปห้ามให้เขาเดินขบวน ถ้าห้ามท่านต้องมีมาตรการแก้ให้เขา ใคร  
 จะแสดงว่าตัวเองห้ามเขาได้อย่างไรนั้น กระผมไม่เกี่ยว ในหลักวิชาการของการปกครอง  
 แบบประชาธิปไตยมันไม่มีอย่างนั้น ท่านประธานที่เคารพ อย่างนี้คือ เรื่องกระทรวง  
 คมนาคม กลับมาถึงกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รูปร่าง  
 เล็ก เคยเป็นนายทหารระดับพลเอกมาก่อน แต่ไม่เคยศึกษางานปรัชญาหลักการบริหารของ  
 กระทรวงมหาดไทย ปัญหาของกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่จะต้องพัวพันกับประชา  
 ชนทั่วประเทศ งานหลักอันดับ ๑ ควรจะทำอะไร อันดับ ๒ ควรจะทำอะไร อันดับ ๓  
 ควรจะทำอะไร อันดับ ๔ ควรจะทำอะไร อันดับ ๕ ควรจะทำอะไร จริงอยู่ปัญหาการปราบ  
 การพนัน ปัญหาโสเภณี อยู่ในนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องแก้ แต่อันดับที่  
 เท่าไรท่านเคยไล่ไหม การปราบโสเภณีนี้นั้นอยู่อันดับ ๑๐ การปราบพนันอยู่อันดับ ๘ ไม่  
 มีวังหลวงอยู่แต่สนามม้า ประชาชนก็เดือดร้อน ยิ่งกันตายทั่วประเทศมีการวางระเบิดที่หน้า  
 บ้านผู้คนสำคัญของประเทศ อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องในการบริหารงานของ  
 ประเทศของท่านหรือ ท่านบกพร่องตรงไหน กระผมไม่ได้โทษว่าท่านจะมีการทุจริต  
 คอร์รัปชันแต่ในความคิดของท่าน หลักการบริหารงานในกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่แจ่มชัด  
 ไม่ชัดเจน ท่านจึงเอาตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ ไปทานข้าวในสำรับนั้นเขาเสิร์ฟพร้อมกัน ท่าน  
 ก็กินของหวานก่อน อันนี้กระผมชอบมาก แต่ที่จริงก็กินตามลำดับรับประทานที่ละชั้น ๆ  
 ชั้นสุดท้ายถึงจะกินของหวาน ผลไม้ แต่ท่านเอาผลไม้ ของหวานมากินก่อน จริงอยู่ใน

๕๑๒

หลักการวิทยาศาสตร์ หลักการแพทย์ก็อะไรเข้าไปก่อนมันก็ได้คุณค่าเท่ากัน แต่ว่าวิธีการนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้น ยังมีอีกครับ ในกระทรวงมหาดไทยกรมแรงงานของประเทศคนงานทั่วประเทศไทยขณะนี้ออกไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะตะวันออกกลาง ประมาณ ๒ แสนคน รายได้เฉลี่ยแล้วคนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ปีละประมาณ ๑ แสนบาท ขนเงินเข้าประเทศประมาณ ๒ หมื่นล้านบาทไม่ใช่เงินน้อย ปัญหาที่คนงานถูกตีถูกหลอกลวงไปลอยแพถูกเก็บค่าหัวอย่างแพง รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ คือ คุณวิเชียร เวชสวรรค์ นั่งอยู่ในนี้เป็น ส.ส. เขตเดียวกับกระผมซึ่งจะต้องลงสมัครแข่งกันอีกด้วย เพราะฉะนั้นกระผมกราบเรียนท่าน ได้กระผมมาตอบมา ปัญหานี้จะนำไปสู่การปราศรัยที่ทุ่งศรีเมืองสูกันอีก เพื่อให้ประชาชนชาวอุดรธานีได้ทราบกันอีกต่อไป ท่านประธานที่เคารพ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แทนที่จะไปแก้ปัญหา ปัญหาที่คนงานในकुเวต ๔ คนจะถูกประหารชีวิต เรียกรเงินขอรัฐบาล ๓ แสน เอาไปเป็นค่าโดยสาร เป็นค่าใช้จ่ายในการไปแก้ปัญหาของประเทศ มันไม่ต้องแก้ครับ อย่างนั้นมันเป็นตามครรลอง คน ๔ คน แต่กลับกระทบกระเทือนอย่างยิ่ง คือปัญหาคนที่ถูกตีปัญหาไปแล้วไม่ได้ตามสัญญา ทำอย่างไรครับ ๒ แสนคนกระผมไปถามกรมแรงงาน ทางกรมแรงงานที่ต้องตามกฎหมายนี้ มีไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซนต์ มีประมาณ ๙ หมื่นคนอีก ๑ แสนคน เขาไปโดยลักลอบทั้งนั้น ขณะนี้เมื่อเดือนที่แล้วนี้เกิดระบบใหม่ในกรมแรงงานของท่าน ถ้าได้พาสปอร์ต จากกระทรวงต่างประเทศแล้ว ท่านต้องได้ใบประกาศอันหนึ่งเรียกว่า พี.ซี.ซี. (P.C.C.) โปซิชั่น เคลียร์เรนซ์ เซอร์ติฟิเคท (Position clearance certificate) คือ ใบนี้ถ้าท่านไม่เคลียร์ (Clear) ตัวเองกับสันติบาลกับตำรวจแล้ว เขาจะไม่รับท่านเข้าทำงาน พาสปอร์ตได้ทำกับกระทรวงต่างประเทศแล้วจะรับเสียเงินกันแล้ว พี.ซี.ซี. ให้ตำรวจสันติบาลมีสิทธิ์สอบ การสอบนี้ไม่ต้องไปเก็บเงินเขาไปสอบอย่างผมไปสอบเป็นรายบุคคลก็ได้ แต่เวลาปฏิบัติเขาปฏิบัติอย่างไร ถ้าไม่มีไปในนามบริษัทจะไม่รับ ไปนามบริษัทแล้วรับคนละ ๑,๘๐๐ บาท ต้องเก็บเงินที่จะออกใบนี้ให้คนละ ๑,๘๐๐ และตำรวจได้เท่าไร อย่างน้อยคนละ ๑,๕๐๐ บาท โควตาวันละ ๓๐๐

คน วันหนึ่ง ๕ แสน ๔ หมื่น เดือนหนึ่งประมาณ ๑๕ ล้านครึ่ง ปีหนึ่ง ๔๘๐ ล้าน  
เงินของประชาชนตาต้า ๆ ที่เอาแรงงานไปแลกเขามา ท่านไปแก้ปัญหามาอย่างไรหรือมัว  
แต่เดินทางไปตะวันออกกลางดูว่าบริษัทไหนเขาจะรับคนงานบ้าง และเอาลูกน้องตามไป  
อย่างนั้นหรือไปเซ็นสัญญาเพื่อจะส่งคนงานอย่างนั้นหรือ ท่านรับผิดชอบต่อประชาชน  
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง เขาเดือดร้อนกันเป็นที่สุด ท่านทำไมไม่แก้ปัญหานี้ อีกประการ  
หนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ในเรื่องกรมแรงงาน พอมีการประชุมเกี่ยวกับแรงงานอย่างนี้  
เขาประชุมกันแล้ววิธีแก้ต้องออกกฎหมายใหม่ ข้อบังคับใหม่ กฎหมายนั้นร่างโดยกระทรวง  
มหาดไทยสมัยที่ท่านยังไม่เข้ามาได้เสนอกฎหมายการกฤษฎีกาผ่านออกมาเรียบร้อยแล้ว ท่าน  
ควรจะเอาเข้ามาสภาตั้งแต่พฤษภาคมที่แล้ว ท่านตะถ่วงทำไม หรือว่ากฎหมายอันนั้นมัน  
จะเป็นการแก้ปัญหามาของประชาชนและเป็นผลประโยชน์ของท่าน ท่านตะถ่วงกันทำไม  
กฎหมายที่เขาจะแก้ปัญหานี้ กระผมถามกฤษฎีกาว่าเสร็จหรือยัง เขาบอกว่าเสร็จแล้ว  
ทำไมถึงไม่เอาเข้ามา ท่านประธานที่เคารพ นี่ปัญหาเล็กน้อยของกระทรวงมหาดไทย แต่  
ยังมีอีกครับ กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลักของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
มหาดไทยมีหน้าที่บริหารประเทศ ในการดำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไว้  
หลายครั้งหลายหนที่ท่านทำให้เขาเกิดความไม่สงบเรียบร้อย ซึ่งจะเป็นฝ่ายใดสร้างขึ้นก็ตาม  
แต่นั้นเป็น มูลเหตุของการจะนำไปสู่การ ปฏิวัติหรือทำลายประชาธิปไตยท่าน สกัดกัน สิ่ง  
เหล่านั้นหรือเปล่า ท่านบริหารงานหรือจะพูดแต่สนามม้า หรือจะพูดแต่โสเภณีเท่านั้น  
กระผมทราบว่าท่านเป็นคนดีบริสุทธิ์ยุติธรรม บ้านท่านก็มีไก่ดีอยู่ ๒ ตัวเท่านั้น  
กระผมทราบ เพราะท่านให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ แต่หลังบ้านของท่านนั้นท่านได้  
ควบคุมอย่างใกล้ชิดหรือไม่ ท่านประธานที่เคารพ นี่เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงศึกษาธิการ

ประธานรัฐสภา : เดียวครับ ขอประทานโทษ ผมขอรับกวนสักนิดเถอะครับ  
ไม่อยากให้เสียเวลาละครับ เพราะว่าฝ่ายค้านที่ส่งรายชื่อมาจะพูดวันนี้ ๑๗ ท่านนะครับ

นายประยูร สุรนินวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : ครับ



ประธานรัฐสภา : แล้วก็ทางคณะรัฐบาลก็บอกว่าเห็นฝ่ายค้านมีผู้ต้องการพูดกันมาก อยากจะให้พูดมากกว่า ๔ คนแล้วถึงจะตอบ ที่แรกผมบอกว่าพูดครบ ๔ คนแล้วจะให้ตอบรัฐบาลก็เปิดโอกาสให้มากกว่า ๔ คน จะตอบก็ได้

นายประยูร สุรนินวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : ครับ

ประธานรัฐสภา : แต่ว่าถ้าท่านฝ่ายค้านปล่อยให้พูดคนละชั่วโมงกว่าอย่างนี้ละก็ ท่านที่มีรายชื่ออยู่หลัง ๆ ไม่ได้พูดแน่ครับ

นายประยูร สุรนินวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : ครับ ขอประทานโทษ

ประธานรัฐสภา : เพราะฉะนั้น ขอความกรุณาควบคุมตนเองนะครับ

นายประยูร สุรนินวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุดรธานี) : ครับ ขอประทานโทษต่อเพื่อนฝ่ายค้าน คุณไม่ได้คนเดียวไม่เป็นไร แต่ถามคนอื่นเขาซิ เพราะฉะนั้นกระผมจะขออนุญาตพูดต่ออีกสัก ๕ นาทีนะครับ เพราะจะสรุปหมดแล้ว สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ วิธีการแก้ปัญหาให้นักเรียนล้นไม่มีที่เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปบริหาร ปัญหาที่ท่านรู้จักคือการไม่มีที่เรียนนะครับ ท่านแก้อย่างไร ท่านเช่นคำสั่งว่าห้ามใช้อภิสิทธิ์ในการฝากเด็ก ห้ามใช้อภิสิทธิ์ในการฝากเด็ก ท่านไม่ได้แก้ปัญหาเด็กไม่มีที่เรียน ไม่มีที่เรียน แต่ท่านไปห้ามฝาก การจะมีที่เรียนหรือไม่มีที่เรียนไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้น ท่านต้องแก้หาที่เรียนให้เขา อย่างกรมฝึกหัดครูเขาอยากเข้าเป็นหมื่นเป็นพันคน ท่านไม่แก้ ท่านแก้ไม่ได้ คนอื่นก็คงพูดเพราะเราพูดกันมานานแล้ว

ที่นี้ต่อไปเรื่องกระทรวงการคลังเป็นกระทรวงสุดท้าย ส่วนกระทรวงการต่างประเทศนั้นก็คงเอาไว้ตอนที่ท่านประธานได้บอกแล้ว สำหรับกระทรวงการคลังนั้นมีเรื่องที่จะต้องพูดกันสั้น ๆ ๒ เรื่อง เรื่องภาษีนี้แหละครับท่านทำการเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมาย ๒ หมื่นล้าน ท่านไปพยายามขยายฐานภาษีก็คือ หารวิธีกเก็บอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาอีก ท่านพยายามปรับอัตราภาษีขึ้นมาอีก ไม่ใช่การแก้ที่ถูกต้อง การแก้ที่ถูกต้องที่ผู้แทนราษฎรเขาเอามาแฉให้ท่านฟังแล้วคือวิธีการจัดเก็บครับ เดียวนี้วิธีการจัดเก็บของท่านทำอย่างไร ไป

แก่ที่ตรงนั้นวิธีการจัดเก็บไม่ว่าระดับจังหวัด ระดับกระทรวง ระดับกรมนั้นล้มเหลวหมด  
 ท่านให้คนของท่านไปนั่งดูซิว่าเขาทำกันอย่างไร เพราะฉะนั้นท่านก็แก้ไม่ได้ อีกประการ  
 นี้ท่านบอกว่าท่านแถลงว่าจะต้องใช้จ่ายเงินถึง ๑๖๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ท่านทำไม่ได้ตาม  
 นั้น หาเงินไม่ได้ แปลว่าท่านทำผิดสัญญาที่ให้ไว้ต่อประชาชน ท่านบริหารงานผิดพลาด  
 ท่านต้องลาออกครับ เพราะทำให้ประเทศเสียหายนี้ กระผมไม่พูดว่าท่านโกงอย่างไรกิน  
 อย่างไรกระผมไม่รู้ แต่รู้ว่าเหตุผลออกมาอย่างนั้นแล้วทำไม่ได้ เขาต้องลาออก อีกอย่าง  
 หนึ่งการลดค่าเงินบาทผลเสียหาย คนอื่นพูดมาแล้ว แต่กระผมจะพูดประเด็นเดียว ๑๕  
 วันก่อนจะมีการประกาศลดค่าเงินบาท มีคนเอาเงินไทยมาแลกเงินดอลลาร์เป็นจำนวนมาก  
 มายวันสุดท้ายนั้น ท่านพูดของท่านเอง เอาเงินบาทนี้ไปแลกเงินดอลลาร์ถึง ๕๐๔ ล้าน  
 ดอลลาร์ แปลว่าใช้เงินบาทประมาณ ๑ หมื่นล้านบาท พอประกาศลดราคาปี๊บ บรรดา  
 เงินดอลลาร์เหล่านั้นก็หลั่งไหลเข้ามายังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเงินบาทกลับคืน  
 กระผมมีเงิน ๒๑ บาท ท่านประธาน เอาไปซื้อดอลลาร์ได้ ๑ ดอลลาร์ ฟรังก์นี้รัฐบาล  
 ประกาศลดค่าเงินบาท กระผมเอาดอลลาร์นั้นไปแลกเงินบาทได้ ๒๓ บาท ๑๐ สตางค์ ได้  
 กำไร ๑๐ เปอร์เซ็นต์ นี่คือดอลลาร์เดียว ย้อนกลับไปถึงเงิน ๑ หมื่น ๑ พันล้านบาท  
 ๕๐๔ ล้านดอลลาร์ เอา ๕๐๔ ล้านดอลลาร์มาอยู่ในกำมือ คืนนี้รัฐบาลประกาศลดค่าเงิน  
 บาท ฟรังก์นี้เอาไปแลกได้เงิน ๑ หมื่น ๑ พันล้านบาท ได้กำไรฟรี ๆ ๑ พันล้านบาท งาน  
 อย่างนี้ ความลับของประเทศอย่างนี้ ทำไมท่านต้องให้คนรู้ สืบไปดูว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการ  
 กระทรวงการคลังทำงานธนาคารหรือเปล่า ไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำงาน  
 ธนาคารหรือเปล่า คนที่จะเอาเงินมาแลกได้เป็นหมื่น ๆ พัน ๆ ล้าน ต้องมีเงินอย่างระดับ  
 ธนาคาร ปรากฏว่าเคยเป็นประธานธนาคารแห่งหนึ่ง โอ ถ้าอย่างนั้นประเทศไทยกำลัง  
 จะเดินทางไปสู่ความหายนะอย่างแน่นอน การทำงานอย่างนี้เขาจะให้ใครรู้ได้เมื่อไร สมัย  
 ปี ๒๕๑๘ ถ้าจะทำอย่างนี้เขาขอเวลา ๓ วันเท่านั้นครับ ท่านประธาน เขาสามารถที่จะ  
 เอาเงินขึ้นมาเท่าไรก็ได้ เห็นปรากฏชัดว่านี่คือความเสียหายทันตาที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ  
 เราไม่ต้องไปคาดการณ์ว่าจะส่งสินค้าออก ไม่คาดการณ์ว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ อย่าไปมอง  
 แต่สินค้าออกอย่างเดียวเท่านั้น ต้องมองอย่างอื่นด้วย เพราะฉะนั้นบัดนี้กระผมก็ได้ทำ

๕๑๖

ตามสัญญาว่าจะได้พูด ๒ เรื่องสั้น ๆ เพราะเรื่องอื่น ๆ ท่านก็ได้พูดมาแล้ว ขอขอบคุณท่านประธาน ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีทุกท่าน แต่อย่าลืมว่ามาตรา ๑๑๔ กระทบก็ได้อาศัยข้อความนั้นในการอภิปรายวันนี้อย่างเคร่งครัด และขอประทานโทษเพื่อนฝ่ายค้านที่กระทบได้ล่วงเลยเวลาของท่าน ขอขอบคุณครับ

ประธานรัฐสภา : จากลำดับสุดท้ายไปนะครับ มีคุณสมรรค ศิริจันทร์ คุณไพฑูริย์ โมกขมรรคกุล คุณสนิท ลีลา คุณประเทือง คำประกอบ คุณชิงชัย มงคลธรรม คุณสนิท กุลเจริญ คุณสมาน ชมภูเทพ คุณธำรง ธารเสนา คุณสุเทพ วงศ์กำแหง อะไรเรื่อยขึ้นไปนี้ะครับ อาจจะได้ไม่ได้พูดนะครับ ถ้าพูดกันคนละชั่วโมงกว่านะครับ ต่อไปอย่างไรครับ

นายसानนท์ สายสว่าง สมาชิกวุฒิสภา : ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ เมื่อกี้คุณประยูร สุรนิวศ์ กระทบจิตใจอยู่อันหนึ่งทำนองว่ารัฐมนตรีนี้ไปเปิดฝากเงินไว้ที่ลอนดอนก็ขอให้เอ่ยชื่อ กระทบจะได้วินิจฉัยในการไม่ไว้วางใจ ถ้าไม่สามารถจะเปิดเผยได้ ให้ส่งหลักฐานให้กับท่านประธานเพื่อประโยชน์ สภานี้จะได้วินิจฉัยพูดอย่างนั้นมันคลุมเครือ และให้เกิดความเสียหาย ขอความกรุณาครับ กรุณาได้เสนอชื่อด้วยว่าใคร เงินตั้ง ๔ ล้านปอนด์ เป็นเงินไทย ๒๐๐ ล้านบาท ถ้าท่านแจ้ง แต่เปิดเผยไม่ได้ ให้ส่งเป็นลับกับท่านประธาน ท่านประธานจะได้พิมพ์แจกครับ

ประธานรัฐสภา : ต่อไป ขอเชิญคุณบัญญัติ เกสรทอง ครับ

นายบัญญัติ เกสรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพชรบูรณ์) : ท่านประธานที่เคารพ กระทบ บัญญัติ เกสรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทบขอประทานกราบเรียนว่า กระทบจะไม่รบกวนเวลาของสภานี้ หรือจะปิดโอกาสเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้าน ซึ่งจะมีข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ๘ กระทรวงในวันนี้ กระทบขอประทานกราบเรียนว่า กระทบจะพูดในสิ่งที่กระทบมีข้อมูลบางกระทรวง เพื่อที่จะแสดงให้รัฐสภาแห่งนี้เห็นว่า กระทบไม่น่าจะไว้วางใจรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในกระทรวงเหล่านั้น และขอประทานกราบเรียนว่า เพื่อทำความเข้าใจต่อรัฐสภานี้ ต่อรัฐมนตรีซึ่งได้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในกระทรวงต่าง ๆ ว่า กระทบไม่มีเรื่องส่วนตัวบาดหมางหรือไม่

พอใจใด ๆ ทั้งสิ้น แต่กระผมจะทำหน้าที่ชี้ให้เห็นความสามารถหรือฝีมือของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อกระทรวงนั้น ๆ ในการที่จะบริหารประเทศชาติเป็นไปตามนโยบายและสร้างความเจริญผาสุกให้แก่ประชาชนเท่านั้น และที่กระผมจะกราบเรียนอภิปรายในวันนี้ ก็คือ อภิปรายในกระทรวงซึ่งรัฐบาลแบ่งออกเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ก็คือมีเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง เพราะฉะนั้นกระผมจะขอเริ่มต้นที่กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นกระทรวงหลักและเป็นโอกาสในวันนี้ที่จะมีการอภิปราย กระผมถือว่ากระทรวงการคลังนี้เป็น กระทรวงซึ่งจะต้องมีหน้าที่จัดหาเงินงบประมาณแผ่นดินมาเพื่อพัฒนา ประเทศ และเป็นกระทรวง ที่ตั้งเป้าหมาย ในการเสนอร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน เข้าสู่สภาฯ และอยากจะชี้ให้เห็นว่ากระทรวงการคลังนี้ผู้รับผิดชอบในกระทรวงนี้มีขีดความสามารถในการบริหารการคลังมากน้อยเพียงใด เพราะวันนี้เรามาพูดถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรี เราจะไม่ว่างใจเขา กระผมจะชี้ให้เห็นตามความรู้สึกของกระผมว่าเขาไม่มีความสามารถอย่างไร เพราะฉะนั้นกระทรวงการคลังอย่าลืมนะ รัฐบาลโดยฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นี้ท่านเป็นรัฐบาลต่อเนื่องมาจนถึงเปรม ๓ และการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเมื่อปี ๒๕๒๕ เข้าสู่สภาฯ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังทั้ง ๒ ท่าน โดยรัฐบาลนี้ได้เสนอเข้ามาสู่สภาฯ ขออนุมัติเป็นเงิน ๑๖๑,๐๐๐ ล้านบาท แล้วตั้งงบประมาณรายรับไว้ต่าง ๆ จากการเก็บภาษีประมาณ ๑ แสน ๔ หมื่นล้านบาท ๑ แสน ๔ หมื่นล้านบาท แล้วจากการกู้ ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท จากเงินใช้คงคลัง ๒,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นในเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้รับผิดชอบในการตั้งงบประมาณรายรับ แล้วท่านก็ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ และนำเข้าสู่สภาฯ บัดนี้เหลืออีก ๔ เดือน ซึ่งจะสิ้นปีงบประมาณ กระผมขอกราบเรียนว่า ขีดความสามารถของรัฐมนตรีว่าการคลัง ในการที่จะดำเนินการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น ไม่ได้แน่นอน เหลืออีก ๔ เดือนนี้งบประมาณ กระผมมั่นใจได้ว่าขาดไปไม่น้อยกว่า หมื่นล้านบาท เพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นแล้วว่าเป็นการผิดพลาดในการบริหารการคลังอย่างมาก แล้วในเมื่อการบริหารการคลังการเก็บเงินภาษีจากงบประมาณรายรับไม่ได้ตาม

เป้าหมายแล้ว เรายังจะไว้วางใจท่านอีกหรือ เพราะสาเหตุการกระทบกระเทือนภาวะเศรษฐกิจนั้นอยู่ที่กระทรวงนี้เป็นหลัก เพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทบผมเชื่อ เชื่อในฝีมือของท่าน ท่านมีประสบการณ์ ท่านผ่านการเงินนี้มามาก แต่สำหรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทบไม่แน่ใจ แล้วกระทบยังทราบมากกว่ากระทรวงนี้ ผู้บริหาร ส่วนใหญ่ จะไปตก อยู่ที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลังเสียเป็นส่วนใหญ่ อาจจะเป็นด้วยว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไว้วางใจท่าน หรือเห็นว่าท่านมีฝีมือ แต่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดแล้วว่าจากงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเราอนุมัติสถานะไว้ ๑๖๑,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งรายรับไว้ไหนได้ตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะฉะนั้นกระทบจึงขอกราบเรียนว่า กระทบถึงไม่แน่ใจในตัวท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กระทบยอมรับว่าท่านมีความรู้ กระทบยอมรับว่าท่านมีความซื่อสัตย์ แต่กระทบไม่เชื่อในประสบการณ์และฝีมือของท่าน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าจากการที่ท่านไม่สามารถเก็บรายรับได้ตามที่ท่านได้แถลงต่อรัฐสภา ท่านก็จะเห็นชัดว่าท่านทำอย่างไร ท่านก็ไปเสนอคณะรัฐมนตรี โดยฝีมือท่านลงนามไปในการตัดทอนรายจ่ายของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ แล้วชำระที่สุดนะครับ ท่านยังหลอกหลวงสภาเห็นว่าท่านลดเพียง ๒.๕ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่เอกสารที่ท่านเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตัดทอนรายจ่ายนั้นทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่าน ๕ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเราลองเห็นครับว่าในเมื่อตั้งรายรับมาแล้วแต่ตัวไม่สามารถในการหารายจ่ายกลับไปทำวิธีง่าย ๆ คือตัดรายจ่ายของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตั้งไว้ให้กระทบกระเทือนไปถึง ๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วอะไรจะกระทบต่อไปครับท่านประธานที่เคารพ แผนงานต่าง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องกระทบกระเทือนอย่างแน่นอน แล้วอย่าลืมนะว่างบประมาณรายจ่ายในเมื่อออกไปสู่ชนบท ออกไปสร้างงานก็เป็น การเท่ากับทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียน แล้วอีกประการหนึ่งในการพิจารณางบประมาณนั้นขั้นตอนเรามี มีคณะกรรมการเข้าไปพิจารณา พยายามตัดทอน ส่วนใหญ่ตัวท่าน รัฐมนตรีช่วยฯ จะเป็นผู้นั่งเป็นประธานกรรมการ ท่านไม่ยอมครับ ท่านบอกตัดไม่ได้มีแผนงาน มีอะไรทุกอย่างหมดแล้ว จะตัดทอนลงไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว แต่กระทบอยากทราบว่าท่านทำไม่ถึงทำเรื่องราวเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้ตัดทอนรายจ่ายของ

กระทรวง ทบวง กรม ลงอีกถึง ๕ เปอร์เซนต์ กระผมอยากทราบครับ ลองตอบกระผม ซิคครับ เพราะฉะนั้นการดำเนินการ ในเมื่อเรามาแถลงต่อสภา เรามายืนยันต่อสภาขอ อนุมัติไปแล้วกระทำไม่ได้ เห็นไหมครับว่าไม่มีฝีมือเพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีฝีมือ กระผม เห็นแล้วว่าท่านผิดพลาดการคลัง กระผมจึงตามต่อไปว่า ท่านมีความรู้มาจากการคลังการ เศรษฐกิจนี้อย่างไร แต่ก็ข้อมูลกระผมอาจจะผิดพลาด ท่านสำเร็จดอกเตอร์มาจากฝั่งเมือง ไหวหรือครับเราจะชวนประเทศชาติ ฐานะการเงินกับผู้ที่มีความรู้ทางฝั่งเมือง แต่เอา มา คุมเศรษฐกิจการเงิน ต่อไปท่านทำอะไรครับ ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่นิด้า กระผมคิดว่า การทำงานของคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ความรู้ อยู่ที่ประสบการณ์และความสามารถ แต่ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกือบไม่มีโอกาสที่จะทำงานเหล่านี้ เพราะฉะนั้นกระผม อยากจะกราบเรียนว่า กระผมจะไม่ใช้เวลามาก ถ้าให้กระผมพูด กระผมมีข้อมูลที่จะพูดได้ มากกว่านี้ แล้วลองคิดดูซิว่าท่านเป็นรัฐมนตรีที่ทำงานพอพันตัวไปท่านนั้น กระผมอยาก จะประธานกราบเรียนนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านจำได้ไหมครับ วันแปรญัตติงบประมาณ วาระ ๒ กระผมได้สงวนคำแปรญัตติไว้ในการก่อสร้างกระทรวงการคลังในเรื่องที่ ดินก่อสร้าง ท่านกลับไปรายงานท่านนายกฯ อย่างไรครับ ให้มาพูดกับกระผมอย่างไร แล้วเสร็จแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรครับ ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าท่านนี้ไปหลอกผู้หลักผู้ใหญ่ เพื่อจะให้เห็นท่านนี้ทำงานเพื่อให้พ้นไป แล้วให้ท่านนายกฯ เป็นคนมาพูดกับกระผมใช่ ไหมครับว่า กระผมมีข้อติดใจเรื่องกระทรวงการคลังหรือ ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้าง กระทรวงการคลังหรือกระผมบอกไม่ใช่ กระผมเห็นว่ากระทรวงการคลังนี้น่าจะต้องก่อสร้าง และควรจะอยู่ในที่ที่เหมาะสม เพราะเป็นกระทรวงใหญ่ของประเทศชาติ ใช้เงินงบประมาณ ถึง ๓๐๐ ล้านบาท แล้วกระทรวงนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๑๘ ครั้งแรกจะ เอาที่กรมสารวัตรทหาร รัฐบาลขณะนั้นโดยรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ได้ตั้ง งบประมาณให้ทางราชการทหารไป ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อจะเอาที่กรมสารวัตรทหาร แต่เมื่อ เหตุการณ์ผันแปรไป ความจำเป็นของท่านและทางราชการทหาร กระผมไม่ว่ากระผมอยาก จะเห็นที่ที่เหมาะสม เพราะว่ากระทรวงนี้เป็นกระทรวงหลักของประเทศชาติ และเป็น กระทรวงซึ่งจะต้องใช้งบประมาณถึง ๓๐๐ ล้านบาท กระทรวงการคลังมีที่ราชพัสดุอยู่

ออกเต็มมือ แต่ไม่สามารถหาที่สร้างรังของตัวเองอยู่ได้ ท่านนายกฯ ตอบ บอกกรรม  
 อย่างไม่รู้ ท่านจำได้ไหมครับ ท่านบอกถ้าจะพูดเรื่องนี้ คุณบัญญัติจะไปพูดเลย ผมจะ  
 จัดการแก้ไขให้ กรรมจึงได้ถอนคำแปรญัตติในสภาแห่งนี้ไม่พูด เพื่อชี้ให้รัฐสภาตัดสิน  
 ว่า กรรมพูดผิดหรือถูก นี่แหละคือผลงานของท่านไปรายงานท่านนายกฯ มาหลอกลวง  
 กรรม แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับ เมื่อวันอภิปรายพระราชกำหนด เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  
 กรรมได้ตั้งคำถามว่า การที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปประกาศ  
 ยกโทษหรือนิรโทษกรรมให้แก่ผู้เสียภาษี ถ้าชำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมนี้  
 จะไม่เอาโทษหรือใด ๆ ทั้งสิ้น กรรมก็ว่ากระทำได้หรือ ท่านตอบกรรมว่าอย่างไรครับ  
 ว่า สามารถกระทำได้ตามมาตรา ๓ อัญญา เพราะฉะนั้นกรรมขอประทานกราบเรียนอ่าน  
 มาตรา ๓ อัญญา ให้แก่ที่ประชุมนี้ได้วินิจฉัยนะครับ ในมาตรา ๓ อัญญาเขาบอกไว้อย่าง  
 นี้ครับ มาตรา ๙ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓ อัญญา แห่งประมวล  
 รัชฎาธิศ มาตรา ๓ อัญญา กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจ้งรายการต่าง ๆ กิติ  
 กำหนดเวลาการอุทธรณ์กิติ หรือกำหนดเวลาการเสียภาษีอากรตามที่กำหนดไว้ในประมวล  
 รัชฎาธิศกิติ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวมิได้อยู่ในประเทศไทยขณะรับ  
 ในกรณีหนึ่ง หรือมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ เมื่ออธิบดีพิจารณา  
 เห็นเป็นการสมควรจะขยายเวลาหรือเลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็  
 ได้ กำหนดเวลาต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในประมวลรัชฎาธิศกิติ เมื่อรัฐมนตรีเห็นเป็นการ  
 สมควรจะขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลานั้นออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้ เพราะ  
 ฉะนั้นตามมาตรา ๓ อัญญา นั้นเพียง ๒ กรณีเท่านั้น คือบุคคลที่จะเสียนั้นไม่ได้จะไปต่าง  
 ประเทศ และมีบุคคลมีความจำเป็น อธิบดีขยายได้ รัฐมนตรีขยายได้ แต่ที่ท่านมาประกาศ  
 ทั้งประเทศ ใครผิดเรื่องภาษีมาแม้กระทั่งถูกปรับ แม้กระทั่งถูกประเมินภาษีแล้วอะไรต่าง ๆ  
 ทั้งหมดยกให้ใครรับรัฐบาลเก็บได้ ๑,๗๐๐ ล้านบาท แต่กรรมได้ปรึกษาและทบทวนกับ  
 นักกฎหมายต่าง ๆ ถ้ามาตรา ๓ อัญญา นั้นกระทำไม่ได้ เพราะเป็นการยกเว้นให้ ๒ กรณี  
 เท่านั้น อย่างนี้ดูซิครับท่านไม่ยืนยันต่อรัฐสภานี้ นะครับว่าตามมาตรา ๓ อัญญา กรรมก็  
 ไม่ทราบที่ท่านโกหกสภานี้ อีกหรือไม่ อย่างลืมนว่าการนิรโทษกรรมภาษีเมื่อครั้งที่ผ่านมานั้น

ประกาศโดยหัวหน้าคณะปฏิวัติมันเป็นกฎหมายนะครับ แต่คราวนี้ประกาศโดยรัฐมนตรี  
 กระทบไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีปฏิบัติผิดกฎหมายหรือไม่ แต่เรื่องเหล่านี้กระทบก็อยากขอ  
 ให้ท่านไปตรวจสอบกันดูก็แล้วกันครับ ถ้ากระทำตามมาตรา ๓ ที่บอกกระทบนั้น กระทบ  
 ถือว่ารัฐมนตรีปฏิบัติผิดกฎหมาย ไม่สามารถกระทำได้เพราะเขาให้ไว้ ๒ กรณีเท่านั้น  
 เพราะฉะนั้นกระทบขอประทานกราบเรียนว่า กระทบก็อยากจะรวบรัด เพราะว่ากระทรวง  
 การคลังนั้นถ้าจะพูดมันก็ยาวความ เรื่องลดค่าเงินบาท กระทบเป็นคนติดตามมาตลอด  
 ท่านบอกมี ๓ ประการที่จะต้องลดค่าเงินบาท ๑. เพื่อรักษากองทุนแลกเปลี่ยนเงินตรา  
 ต่างประเทศ ซึ่งจะหมดแล้ว กระทบก็อยากจะเรียนถามว่า ก่อนที่เงินกองทุนเหล่านี้จะ  
 หมดท่านได้รู้ล่วงหน้าไหม ได้แก้ไขไหมครับและเคยรายงานหัวหน้ารัฐบาลก่อนจะตัดสินใจ  
 อนุมัติให้ลดค่าเงินบาทหรือไม่ กระทบขอตั้งคำถาม ประการที่ ๒ ท่านบอกว่าเพื่อส่งเสริม  
 สินค้าออกเกษตรกรให้ไปสู่ตลาด เป็นอย่างไรครับ ผลจากการลดค่าเงินบาทลงมาแล้วสู้เขา  
 ได้ไหมครับ เดียวนี้ราษฎรทั่วประเทศ ปัญหาพืชเกษตรกรรมขายไม่ได้ราคา ผลออกมา  
 อย่างไรครับ และประการที่ ๓ ท่านบอกสกัดการสั่งเข้าสินค้า ครับ ก็พอจะได้ผลอยู่บ้าง  
 แต่เสร็จแล้วที่ไม่ได้ผลนั้นเนื่องจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ นี้อยู่ในภาวะจะล้มละลาย เขา  
 จะลดการสั่งมาซื้อมาขายหรือไม่ ประการที่ ๒ เขาไม่สามารถจะแยกภาษีของรัฐบาลซึ่งขึ้น  
 มาทุกขณะ ที่จะชวนชวนหาเงินเข้าไปชดเชยงบประมาณที่ตั้งไว้ใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้น  
 กระทบขอกราบเรียนว่า กระทบเองในฐานะเคยเป็นกรรมาธิการงบประมาณติดต่อกันมา  
 ตลอด ครั้งสุดท้ายกระทบเองเป็นคนซักถามการปีโตรเลียมฯ ว่าการปีโตรเลียมฯ นั้นมี  
 ยอดหนี้สินอะไรต่าง ๆ การเงินต่าง ๆ เท่าไร ได้รับแจ้งว่าการปีโตรเลียมฯ นั้นมีหนี้อยู่  
 ถึง ๒ หมื่น ๔ พันล้านบาท กระทบถึงย้อนถามไปว่า การลดค่าเงินบาทของรัฐบาลนั้น  
 กระทบกระเทือนไหม ผู้ที่ชี้แจงบอกทันที ๒ พัน ๔ ร้อย ล้านบาท นี่เป็นเพียงรายการ  
 เดียวนะครับ รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลทันที ๒ พัน ๔ ร้อย ล้านบาท และทั่วประเทศไทย  
 มันจะเท่าไรครับ ผลได้ท่านมีเท่าไรครับ แต่ท่านทรงองอาจนะครับ ท่านบอกว่านี่ผลที่  
 ทำไปอีก ๒ ปีจะรู้แล้วก็ไม่มี ใครนึกถึง จะนึกถึงแต่สิ่งไม่ดีเท่านั้น กระทบคิดว่าอนาคต  
 อย่าไปพูดกันเลยครับ ปัจจุบันท่านแก้ปัญหาได้ไหมครับ กระทบไม่ทราบแต่กระทบทราบ



ว่าท่านจะเป็นคนที่นายก ๆ ไว้วางใจที่สุด ท่านจะทำอะไรใด ๆ ได้ แม้แต่ในที่ประชุม ท่านยังฟาดแฟ้มใส่ต่อหน้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ เท่าที่กระทบทราบมา เพราะฉะนั้น กระทบขอกราบเรียนกระทบไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีช่วย ๆ ผู้นี้ แต่ถ้าท่านนายก ๆ ยังไว้วางใจที่สุดแต่แต่หัวหน้ารัฐบาล กระทบขอกราบเรียนสั้น ๆ นะครับ เพราะว่าไม่อยากจะรบกวนเวลาของรัฐสภาแห่งนี้หรือเพื่อฝ่ายค้านอื่น ๆ ที่จะไม่มีโอกาสชี้แจง

ต่อไปกระทบก็อยากจะย้อนตามที่กระทบได้กราบเรียนแล้วว่า กระทรวงเศรษฐกิจต่อไปก็คือหน้าที่จะต้องเป็นกระทรวงเกษตร ๆ กระทบจะพูดเพียงรายการเดียววนะครับ เพราะอย่างน้อยกระทบขอกราบเรียนเบื้องต้นอีกสักนิดว่า กระทบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ๆ นั้นเราเริ่มต้นเป็นนักการเมืองมาพร้อมกันในปี ๒๕๑๒ กระทบศรัทธาท่านครับ ท่านทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเลอเลิศ ท่านทำหน้าที่ฝ่ายค้านในรัฐสภาติดรัฐบาลขณะนั้นอย่างดีเยี่ยม ดำเนินเผด็จการมาตลอด ท่านเคยชี้ กระทบยังจำความที่ท่านพูดเมื่อ ๑๐ ปีก่อนโน้นว่า คนเรานั้นจะให้มองเห็นอย่างเดียวกันนั้นคงเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นแม้แต่การพิจารณาอะไร ๆ มันก็อาจจะมองเห็นได้หลายทางท่านบอกอย่างนั้น แม้กระทั่งมองคนหัวล้าน มองข้างหน้าท่านก็หัวล้านไปอย่างหนึ่ง มองข้างหลังก็ล้านไปอย่างหนึ่ง ท่านว่าอย่างนั้นนะครับ แต่กระทบผิดหวังที่ท่านขึ้นมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ๆ กระทบขอประทานกราบเรียนว่า กระทบเชื่อในความซื่อสัตย์ของท่าน กระทบเชื่อในความรู้ของท่าน แต่กระทบไม่เชื่อในมือและประสบการณ์ของท่าน กระทบจะพูดเรื่องเดียวคือการแลกเปลี่ยนปู้ของรัฐบาล กระทบอยากจะกราบเรียนว่า การแลกเปลี่ยนปู้นั้นมันมีเบื้องหลังเป็นมาอย่างไร อย่าลืมนะว่าบริษัทในประเทศไทยเรามีบริษัทยักษ์ใหญ่ปู้อยู่ ๒ บริษัทเท่านั้น ด้วยมรรยาทไม่น่าจะต้องกล่าวชื่อบริษัทในที่นี้ ๒ บริษัทนี้พยายามอยู่ตลอดเวลาครับที่จะมีการผูกขาดปู้ในประเทศไทยให้ได้ พยายามมาตลอด แต่ไม่เคยประสบความสำเร็จ มาเกือบจะสำเร็จครั้งหนึ่งเมื่อรัฐบาลของท่านพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ท่านได้ประกาศตั้งกำแพงภาษีปู้ขึ้นมาขณะหนึ่ง แต่ก็ถูกโจมตีอย่างมหาศาล ผลที่สุดท่านต้องถอนประกาศอันนั้นออกไป เพราะฉะนั้นก็จ้วงหะบริษัทใหญ่ ๆ เหล่านี้ละครับ นักวิชาการหรือข้าราชการในกระทรวงเกษตร ๆ บางนายไม่ต้องพูดถึงครับ ท่านจะอยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมมือกับบริษัทนี้มาตลอด ก็หาช่องทางตลอดเวลาที่จะดำเนินการ

อย่างไรจะให้มีการผูกขาดปุ๋ยในประเทศไทยนี้ให้ได้ ก็ได้จังหวะดีเมื่อปีที่แล้วมานี้ ท่านนายกฯ คงจำได้ว่าภาวะข้าวโพดของประเทศไทยเราตกต่ำเหลือเกินเกษตรกรเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ได้จังหวะดีขึ้นนักวิชาการหรือข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายหยิบยื่นข้อมูลให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ให้เกิดมีการแลกเปลี่ยนปุ๋ยประเทศโรมาเนีย ๕๐,๐๐๐ ตัน แล้วประเทศไทยจะส่งข้าวโพดให้แก่ โรมาเนีย ท่านประธานที่เคารพ ผลที่สุดเป็นอย่างไรรับ ขอบให้ไปตรวจสอบศุลกากรเลยว่ามีปุ๋ยเข้ามาจากโรมาเนียไหม ระหว่างปุ๋ยรัฐต่อรัฐ ไม่มีครับ สุดท้ายก็มาเอาปุ๋ยจากบริษัท ซึ่งเป็นเอเยนต์ของบริษัทโรมาเนียอยู่ในเมืองไทยนี้แหละครับ กวาดเอาส่วนที่เหลือทั้งหมดมีเท่าไร ๕๐,๐๐๐ ตัน ขายให้รัฐบาลได้อย่างราคาเต็มที่ องค์การตลาดฯ เป็นผู้รับภาระผิดชอบ กระทบถึงเมื่อวานนี้ดำเนินองค์การตลาดฯ เรื่องปุ๋ยนั้น กระทบว่ามันอยู่ตรงนั้น องค์การตลาดฯ ไม่มีอำนาจ เสร็จแล้วเวลาส่งข้าวโพดไปเป็นอย่างไรรับท่านประธาน ก็ไปซื้อข้าวโพดจากนายทุนทั้ง ๒ แห่งนี้แหละครับใหญ่ ๆ ซึ่งเขามีโรงงานที่จะต้องใช้ข้าวโพดอะไรต่าง ๆ กระทบไม่อยากจะบรรยาย ถ้าบรรยายยังเห็นชัดเลย ให้ท่านไปตรวจสอบดูก็แล้วกันครับ ผลที่สุดก็มาซื้อข้าวโพดจากโรงงานเหล่านี้ซึ่งไปกดราคาจากเกษตรกรเข้ามาไว้ในไซโลส่งไปให้โรมาเนีย พอหันมารัสเซีย เอ เห็นท่าดีมากจะเอาบ้างก็ขอเสนอแลกเปลี่ยนปุ๋ย รัสเซียก็มีตัวแทนอยู่ในนี้เพียงแค่ไปซื้อตัวแม่ปุ๋ยรัสเซียมานิดหน่อยผสมในนี้ทำลักษณะเดียวกัน กำลังจะก้าวต่อไปที่จะทำหลัก การเสนอ ค.ร.ม. เป็นการแลกเปลี่ยนปุ๋ย ท่านลองคิดดูใครได้ประโยชน์ ๓ เปอร์เซนต์ของปุ๋ย ๕๐,๐๐๐ ตัน ราคาประมาณสี่พันบาท เงิน ๒๐๐ ล้านบาทครับ กระทบเป็นห่วงครับ ความซื่อสัตย์จะทำอะไรไม่ได้มากนัก ก็เปรียบเหมือนเพลงบอก น้ำตากองจะแก้ ปัญหาหัวใจไม่ได้ เพราะฉะนั้นกระทบขอกราบเรียนว่า กระทบเองไม่แน่ใจไม่ไว้วางใจเลยละครับ แล้วลองมาหันดูซิครับว่า กระทรวงเกษตรฯ ตัวกระทบไม่ไว้วางใจ แม้แต่รัฐบาลยังไม่ไว้วางใจครับ เดียวนี้มีการสร้างหน่วยงานในสำนักนายกรัฐมนตรีชั้นมาระดับ กองนะครับ จากคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ท่านบอก อย่าสร้างหน่วยงานขึ้นมา ท่านสร้างขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาทำอะไรครับ สร้างขึ้นมาเพื่อมาพัฒนางานสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ แล้วหน้าที่ที่กำหนดไว้เป็นของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งหมดก็มองเห็น

ชัด ๆ แล้วว่า กระทรวงเกษตรฯ ไม่มีน้ำยา ผู้รับผิดชอบกระทรวงเกษตรฯ ไม่มีความสามารถ จึงจำเป็นต้องไปสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมา นั่นแหละคือความวุ่นวายความล้มเหลวสหกรณ์ จะต้องเกิดขึ้นอีก เราอย่าลืมว่าทุกคนในสถานี่เคยพูดบอกว่า สหกรณ์นั้นเกิดมา ๖๑ ปี ทำไมไม่พัฒนา ก็เพราะข้าราชการต่าง ๆ ทุกยุคทุกสมัยที่ขึ้นมาขึ้นนั้นพยายามดึงเอาสหกรณ์ ไปเล่นการเมืองอยู่ตลอด นี่ก็เหมือนกันครับ มีพรรคการเมืองในรัฐบาลของท่านนั้นแหละ เอาสหกรณ์ไปเล่นการเมือง สร้างหน่วยงานขึ้นมาเพื่อจะสร้างฐานทางสหกรณ์ กระผมขอ กราบเรียนว่าระบบสหกรณ์นั้นเป็นระบบที่ถูกตัดต่อ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของเขามีอยู่ แต่ งานซึ่งพยายามสร้างขึ้นมาโดยพรรคการเมืองนั้นที่จะเอาฐานการเมืองถูกสหกรณ์เข้าไปเล่น กระผมขอกราบเรียนว่า กระผมเป็นประธานสหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด กระผม ไม่เคยล้มเหลว สหกรณ์กระผมมีกำไรเรือนล้านมาตลอดระยะเวลา เพราะฉะนั้นเราจะ เห็นแล้วว่าเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ไม่มีความสามารถ แม้แต่รัฐมนตรีซึ่ง รับผิดชอบงานสหกรณ์ยังไม่รู้เรื่องสหกรณ์ครับ รู้เรื่องแต่ใบยา เพราะท่านเป็นเจ้าของ กิจการใบยาครับ ถ้ารู้เรื่องจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้ผ่านมาได้ และก่อนที่จะตั้งหน่วยงานนี้เอา ระยะเวลาซึ่งตอนนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ รัฐมนตรีเกษตรฯ ไม่อยู่ ยื่นเข้าไปใน ค.ร.ม. ออกมามีมติให้ตั้งหน่วยงานระดับกองขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี นี่หรือครับเป็นการ ประหยัด แต่พอหน่วยงานอื่นเขาจะจัดจ้าง เขาจะตั้งขึ้นมาบ้าง อย่างยกตัวอย่าง อย่าง กระทรวงมหาดไทยจะตั้งกิ่งอำเภอจะต้องมาผ่านคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการอีก ยับยั้ง มีปัญหา เพราะฉะนั้นกระผมขอกราบเรียนว่า กระผมไม่แน่ใจและไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรฯ และอีกอันหนึ่งครับ ซึ่งความล้มเหลวมันจะพันไปถึงรัฐมนตรี พาณิชย์ครับ โครงการเชื่อมโยงการเกษตรและการตลาดของสหกรณ์ครับ ชุมชุมสหกรณ์ เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง กระผมขอประธานกราบเรียนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรฯ ทั้งหมดเห็นใหม่ ทราบปัญหาใหม่ครับว่า เดียวนี้สร้างปัญหาความล้มเหลวให้ แก่สหกรณ์ทั่วประเทศแค่ไหน และการเชื่อมโยงในขณะนั้นมีอะไรเกิดขึ้น เดียวนี้สหกรณ์ ต่าง ๆ ยังไม่สามารถที่จะได้รับเงินค่าเช่าฉางกิติ ค่าอะไรต่าง ๆ กิติ และข้าวรัยที่สุดชุมนุม สหกรณ์เป็นตัวแทนนะครับ ขาดทุนปีนี้ไม่ต่ำกว่า ๕๐ ล้านบาท เสร็จแล้วข้าวแทนที่

จะส่งให้องค์การคลังสินค้ากลายเป็นเข้าพ่อค้าเสียอีก ๓ แสนตัน เดียวกระผมจะพูดใน  
 กระทรวงพาณิชย์ เพราะฉะนั้นอย่างนี้ละครับ เราจะมอง จะไว้วางใจกันไหวหรือครับ  
 มีความรู้ มีความซื่อสัตย์ แต่ไม่มีประสบการณ์และความสามารถทำงานของตัวที่รับผิดชอบ  
 เพราะฉะนั้นกระผมก็ขอกราบเรียนว่ากระผมเองนั้นไม่ไว้วางใจในฝีมือของท่าน โดยเฉพาะ  
 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ฯ กระผมได้กราบเรียนแล้วว่า เมื่อ ๑๐ ปีก่อนโน้น  
 ท่านเคยดำรงรัฐบาลทหารไว้อย่างไร ท่านเคยสั่งสอนเขาไว้อย่างไรบ้างครับ พอท่านขึ้นมา  
 บริหารนี้ล้มเหลวมาตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ กระผมขอประทานกราบเรียนท่านนายก ฯ  
 สักเล็กน้อย จำได้ไหมครับที่ท่านเป็นผู้เสนอขายข้าวโพดได้ ๒ แสนตันที่ประเทศญี่ปุ่น  
 กระทรวงพาณิชย์ทำอย่างไรรู้ไหมครับท่าน เสร็จแล้วข้าวโพด ๒ แสนตันที่ท่านรัฐมนตรี  
 เจริญจากกับทูตญี่ปุ่นขายได้นั้น แทนที่เกษตรกรจะได้ขายครับ มีพ่อค้า ๕ รายอยู่ในกรุงเทพฯ  
 เท่านั้นที่ขาย แถมยังไปปะทะละ ค.ร.ม. เอาเงิน ๒๐๐ ล้านบาทให้พ่อค้าหมุนเวียนซื้อ  
 ข้าวโพดเสียอีก นี่แหละครับในสมัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่งอยู่  
 กระทรวงพาณิชย์ กระผมพูดสั้น ๆ เพราะฉะนั้นท่านนายก ฯ สนใจไปหาข้อมูลเอาก็แล้ว  
 กัน ก่อนที่ท่านจะไว้ใจของท่านต่อไป แต่กระผมไม่ไว้ใจ

กระผมอยากกราบเรียนถึงกระทรวงพาณิชย์ครับ เมื่อวานนี้ เมื่อเช้านี้ ท่านผู้  
 อภิปรายก็ได้ชี้แจงแล้วครับเขายังไม่ได้ตั้งข้อหาเลย ท่านตอบล้วงหน้า ที่ตอบล้วงหน้า  
 เพราะอะไรครับท่าน ท่านเลขา ฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาถามกระผมว่า คุณ  
 ปัญจะจะพูดอะไรบ้างกระทรวงพาณิชย์ กระผมก็เล่าให้ฟัง กระผมบอกกระผมจะพูดแม้แต่  
 รัฐมนตรีว่าการ ฯ ยังไม่ไว้ใจรัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ แล้ว แล้วจะมาให้กระผมเป็นสมาชิก  
 ฝ่ายค้านไว้ใจได้อย่างไรครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ ซึ่งอยู่พรรค  
 เดียวกับท่านรัฐมนตรีว่าการ ฯ นั้นแหละครับเป็นประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรหลังจาก  
 กระผมครับ เมื่อปีกลายนี้ท่านเป็นประธานอยู่ ท่านเป็นคนกำกับโครงการเชื่อมโยงการ  
 ผลิต การตลาดของสหกรณ์ครับ เป็นตัวกลางของสหกรณ์ทั่วประเทศในการประกันราคา  
 พยุगरาคาข้าวให้แก่รัฐบาล ขณะนั้นสหกรณ์ทั่วประเทศจะมีโครงการพยุगरาคาข้าวนี้ ๒  
 แสนตัน แล้วจะแปรข่าวสารนั้นส่งให้แก่ชุมนุมสหกรณ์เป็นผู้ส่งให้องค์การคลังสินค้า

แต่ส่งกันไปส่งกันมามีข่าวพ่อค้า ๓ แสนกระสอบเข้าไปอัดอยู่เสียก่อนแล้ว พอเสร็จแล้ว ข่าวสหกรณ์จะเข้ามาขายไม่ได้ เดียวนี้ก็ยังไม่หมดครับ ทำเอาชุมนุมสหกรณ์ต้องขาดทุนไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท กระผมประธานกราบเรียน แล้วท่านมานั่งกระทรวงพาณิชย์ กระผมจะไว้ใจท่านอย่างไรครับ ๓ แสนนะเอามาจากไหน เอาเข้าไปได้อย่างไรครับ แล้วเสร็จแล้วท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ท่านบอกท่านเป็นคนเลือกมาเองครับ กระผมอยากจะประธานกราบเรียน กระผมไม่ไว้ใจครับ ขายข้าวให้ที่ประเทศอิหร่าน แต่ตั้งตัวแทน สวิสส์ชายก็ไม่ว่าครับ เพราะจำเป็นต้องระบายออก แต่ทำไมยังมีขายต่ำลงไปอีก ๑๐ ดอลลาร์ครับ ๑ แสนตันก็ ๒๓ ล้านบาทครับ กระผมไม่แน่ใจครับ เพราะว่าเห็นจากชุมนุมสหกรณ์ล้มเหลว แล้วยังมารับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ต่อไปอีก จะขายให้อินโดนีเซีย ๓ แสนตัน ผ่านนายหน้าที่ฮ่องกง ดีว่าท่านรัฐมนตรีไหวทัน สั่งระงับแอฟริการะงับ แล้วหลังจากนั้นท่านก็มีปัญหาต่อกัน ต่อสู่มวลชนก็มาชี้แจงทำความเข้าใจกันแล้ว ท่านทำความเข้าใจกันได้ระหว่างรัฐมนตรีว่าการฯ กับช่วยว่าการฯ แต่ทำความเข้าใจให้กระผมไม่ได้ เพราะกระผมไม่ไว้ใจพฤติกรรมมันมีมาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเป็นรัฐมนตรี พอมาเป็นรัฐมนตรีก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก จนสุดท้ายท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ก็บอกเมื่อวานนี้ที่เปลี่ยนให้รักษาการนั้นก็เพราะว่าถือเท่ากัน แต่ถ้าพูดถึงว่าอาวุโสแล้วรัฐมนตรีทวี อาวุโสกว่าแต่ไม่ได้รักษาการ ตัวท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ยังไม่ให้รักษาการ หลังจากท่านเดินทางไปต่างประเทศในกระทรวงเดียวยังไม่ไว้ใจนะครับ กระผมมีข้อมูลอีกเยอะครับก็ไม่อยากจะกราบเรียน ก็กราบเรียนสั้นๆ นะครับ กระผมก็อยากจะใช้เวลาแก้ท่านสมาชิกท่านอื่น ซึ่งกระผมเองก็อยากจะกราบเรียนย้าว่า ความล้มเหลวทั้งหมดในเรื่องข้าว กระผมคิดว่าอยู่ที่รัฐบาล กรรมการนโยบายข้าวนี้เป็นกำแพงอันหนึ่งซึ่งทำให้ไม่มีความคล่องตัวของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ต้องอยู่ภายใต้กรรมการนโยบายข้าว แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคนอยู่ในกรรมการนโยบายข้าวซึ่งรับผิดชอบนั้นมีความชัดเจนแค่ไหน กระผมไม่ทราบ เพราะฉะนั้นกระผมขอกราบเรียนเป็นการสั้นๆ เพียงแค่นั้นนะครับ ความจริงกระผมก็มีเรื่องลึกลับแฉ่ซึ่งก็มีข้อมูลอยู่บ้าง ก็คิดว่าควรจะเปิดโอกาสให้กับท่านสมาชิกฝ่ายค้านผู้สนใจพิจารณา เรื่องกระทรวงศึกษาธิการกระผมจะละเว้น กระทรวงมหาดไทย

ก็มีอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เวลาจำกัด เพราะฉะนั้นกระผมก็คงจะหยุดการอภิปรายในการไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี แต่ขออภัยว่ากระผมไม่ไว้วางใจแน่ แต่สำหรับท่านนายก ฯ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนั้นก็สุดแล้วแต่ท่าน และก็แม้แต่รัฐสภาแห่งนี้ลองพิจารณาด้วยสามัญสำนึกของท่าน เพราะกระผมถือว่าสมาชิกกรัฐสภา กระผมก็ย้ายอยู่แล้วว่าเป็นผู้แทนของปวงชน การแก้ปัญหาในรัฐสภานี้มีส่วนที่จะแก้ปัญหา ขอขอบคุณครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ ประธานรัฐสภาได้ลงจากบัลลังก์ไป นายบุญเที่ยง ทองสวัสดิ์ รองประธานรัฐสภาจึงปฏิบัติหน้าที่แทน)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : คุณอนันต์ครับ เชิญ

นายอนันต์ บูรณวนิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สระบุรี) : ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผม อนันต์ บูรณวนิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี ท่านประธานที่เคารพครับ การเสนออภิปรายครั้งนี้นั้น เพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาของประเทศชาติและของสภานี้ ผมใคร่ขอกราบเรียนท่านสมาชิกนะครับว่า จะได้ประโยชน์ทุกฝ่าย ถ้าหากจะมีการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีนั้นก็ควรจะพิจารณาจากคะแนนเสียงในการที่จะอภิปรายในครั้งนี้ กระผมใคร่ขอกราบเรียนว่า ควรจะเป็นคะแนน ๒๗๕ คะแนน ถ้าใครต่ำกว่านี้ควรจะพิจารณาตัวเอง หรือท่านนายกรัฐมนตรีก็พิจารณาเสีย เพราะไม่ให้เป็นการทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป

ท่านประธานที่เคารพ ในช่วงแรกนั้น กระผมใคร่ขออภิปรายถึงกระทรวงการคลัง เพราะกระทรวงการคลังนั้น ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารประเทศ มีหน้าที่ส่งเส้นเลือดส่งเงินไปยังส่วนราชการต่างๆ มีหน้าที่จัดเก็บภาษี มีหน้าที่หารายได้เข้าคลัง เพื่อที่จะส่งเลี้ยงกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลังนั้น ได้กระทำให้ที่น่าประทับใจอย่างยิ่งให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ คือได้สร้างความเดือดร้อนตั้งแต่คนรวย คนจน คนพอมือพอกิน ทัดเทียมกัน ได้ให้ความเสมอภาค ได้ให้ความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างเสมอภาค กระทรวงการคลังนั้น กระผมต้องขอกราบประทานอภัยท่านผู้มีเกียรติที่ต้องเอย่ยนามถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านเองก็ได้มีโรงงานอยู่ในจังหวัดสระบุรีตั้ง ๓ โรง คือ คุณสมหมายก็น่าจะได้เห็นนอกเหนือจากราชวรณนั้นเขา

บ้าง เขาได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารประเทศอย่างไร ผมเป็น ส.ส. สระบุรี ไม่ได้มาทวงประโยชน์คืนหรือครับ แต่ว่ามาพูดกันอย่างคนบ้านเดียวกันก็ว่าได้ การที่ท่านได้ขึ้นดอกเบี้ยราษฎรนั้น ท่านคิดว่าสมควรแล้วหรือ ในขณะที่ดอกเบี้ยในต่างประเทศก็ลด ท่านก็ไม่ยอมลด ราษฎรก็เดือดร้อนที่ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ แต่ที่สำคัญที่สุดที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น เนื่องจากว่าผู้บริหารกระทรวงนั้นขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาของชนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือมีส่วนร่วมในการกระทำการครั้งนี้ ก็อาจจะอนุมานได้เช่นเดียวกัน คือการปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรฯ และโดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่งต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี การปล่อยสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรฯ นั้น กระทรวงการคลังได้ปล่อยให้ธนาคารเกษตรหาเงินหยิบฉวยกู้ยืมจากแหล่งเงินอื่น ๆ มาเพื่อให้เกษตรกรกู้ กระทรวงการคลังนั้นไม่ได้เอาใจใส่ทั้งๆ ที่ในปีที่แล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านหนึ่งได้ลุกขึ้นมารับปากกลางสภา นี้ว่า จะเอาเงิน ๕๐๐ ล้านบาทให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เพื่อไปให้เกษตรกรกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่ในขณะนี้ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติ แสดงว่าท่านร่วมรู้และเป็นใจ ดังนั้นจึงไม่สมควรที่จะไว้วางใจท่าน ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ นั้นได้ตั้งขึ้นมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งธนาคารเกษตรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แต่ในขณะนี้เขาได้ช่วยเหลือเกษตรกรได้หรือไม่ ผมไม่ได้ตำหนิธนาคารเพื่อการเกษตรฯ แต่ตำหนิท่านรัฐมนตรีที่ไม่สามารถนำความเดือดร้อนของราษฎรมาแก้ไขปัญหา เพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นครับท่านประธานที่เคารพ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอย่างท่านผู้มีเกียรติได้กราบเรียนว่า ท่านเคยเป็นประธานธนาคารพาณิชย์มากก็ได้ครับ ธนาคารเกษตรนั้นไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์จะมาเก็บดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ดอกเบี้ยของราษฎรเดิมมี ๑๒ วันที่ ๑ เมษายนมีการปฏิวัติ ธนาคารเกษตรกรขึ้นดอกเบี้ยเป็น ๑๓ ในขณะที่ดอกเบี้ยเป็น ๑๔ รัฐมนตรีเกษตร รัฐมนตรีชวน หลีกภัย เมื่อวานนี้พูดบอกว่ารัฐบาล กระผมได้ขออนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี เงิน ๙๕ ล้านบาท เพื่อไปแก้ปัญหาดัดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ท่านไม่ต้องเอาเงิน ๙๕ ล้านบาท เพื่อไปหาต้นทุนในการลดต้นทุนให้มากกว่าครับ แก่ตรงนี้ แก่ตรงกระทรวงการคลังนี้ ชาวคนหนึ่งก็เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เสีย

ดอกเบ็ญ ๑,๕๐๐ บาทต่อปี ในขณะที่ เพราะดอกเบ็ญร้อยละ ๑๔ คุณลดให้เหลือ ๑๒ หรือลดให้เหลือ ๑๐ เท่านั้น หายไปเท่าไรครับ แล้วทำไมปล่อยให้ดอกเบ็ญของเกษตรกรนั้นสูงขึ้น ๆ ซึ่งในขณะนี้ความเดือดร้อนของเกษตรกรได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว การลดค่าเงินบาทของกระทรวงการคลังนั้นทำให้เบ็ญขึ้นราคา เบ็ญขึ้นราคาต้นละไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ บาท ในขณะนี้เบ็ญขึ้นราคาต้นละ ๕๐๐ เสร็จแล้วคุณขึ้นดอกเบ็ญไปอีก แล้วจะลดต้นทุนเกษตรกรได้อย่างไรครับ นี่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารราชการแผ่นดินนั้นโกหกประชาชน โกหกผู้แทนราษฎร โกหกผมด้วย ดังนั้นผมขอกราบเรียนท่านประธานที่เคารพว่า ปัญหาเกษตรกรนั้นเป็นปัญหาหลักของประเทศ จำเป็นจะต้องแก้ไข แต่ผมไม่ตำหนิท่านอย่างเดียวนะครับ ผมจะบอกท่านด้วยว่าแก้ไขอย่างไร ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนี้จะครับผมจะให้ดอกเบ็ญเกษตรกรไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เดียวนี้เขาเก็บ ๑๔ ผมจะให้เหลือไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดต้นทุนชาวนาได้ทันทีครับ ทำอย่างไรครับท่านประธานที่เคารพ ทำอย่างนี้ครับท่านประธาน ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ นั้นจดทะเบียนหุ้น ๔ พันล้านบาท แต่รัฐบาลโยนเงินให้แค่ ๑ พันกว่าล้านบาทเท่านั้น ต้องไปกู้เงินจากที่อื่น ต้องไปกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเขาไม่ยอมขาดทุนอยู่แล้ว ร้อยละ ๑๓ เพื่อไปให้เกษตรกรกู้ ก็ต้องให้กู้ ๑๔ ให้กู้ ๑๕ มันถึงจะทนอยู่ได้ ที ชสมก. ขาดทุนมาเป็นล้าน ทำไม่ได้ ปีหนึ่งก็ร้อยล้านก็พันล้าน แต่เกษตรกรตาดำๆ ทั้งประเทศนั้นทำไม่ได้ รัฐบาลนี้ช่วยไม่ได้ แต่พูดออก ทิวี ว่า ปีนี้ผมจะช่วยเกษตรกร ปีนี้ผมจะช่วยเกษตรกร แล้วคุณช่วยอย่างไร พิสูจน์ให้เห็นว่าช่วยได้อย่างไร ธนาคารเกษตรกรนั้นอยู่แพร่หลายทุกจังหวัดของประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์นั้นทุกจังหวัดของประเทศไทยพืงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบตามกฎหมายอยู่แล้วที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกร แต่ท่านไม่ได้ทำตามที่ท่านได้แถลงไว้เลยนะครับ เราทำอย่างนี้ เราเอาเงินส่วนหนึ่งให้ธนาคารเกษตรเสียให้ครบตามที่ได้จดทะเบียนหุ้นไว้ ๔ พันล้านบาท แล้วปล่อยให้เกษตรกรกู้ดอกเบ็ญร้อยละ ๑๐ เท่านั้นละครับ กิจการนี้ไม่ใช่กิจการที่ขาดทุน แต่เป็นเส้นเลือดของบรรดาคนทั้งประเทศของพี่น้องที่ทำไร่ทำนาทำสวนทำข้าวโพดทำฝ้ายนั้นให้เขาไป ดอกเบ็ญร้อยละ ๑๐ นี้จะครับลดต้นทุนในการผลิตได้ทันทีทันตาเห็น ไม่ต้องไปขอเงินจากคณะรัฐมนตรี



อีกแล้ว ออกพระราชกำหนดในวันพรุ่งนี้เข้าก็ได้ทำได้สบายครับ อันนี้ทำได้ง่ายๆ สิ่งที่ยากที่สุดท่านก็ยังทำไม่ได้แล้วอย่าไปพูดเรื่องยากกว่านี้เลยครับท่านประธานที่เคารพ ผมขอกราบเรียนว่า รัฐมนตรีชุดนี้อาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการที่ให้ทรสต์ให้เครดิตฟองซิเอร์เก็บดอกเบียรายวัน ท่านดูซิครับบ้านเมืองในขณะนั้นนี้มีการกู้เงินแล้วเก็บดอกเบียกันเป็นวัน ๆ หาได้ทำอะไรผ่อนส่ง ถ้าเจ็บป่วยในวันนี้จะทำอย่างไร ธนาคารพาณิชย์บางแห่งก็เริ่มดำเนินการอย่างนี้แล้ว มีหลายท่านได้บอกว่าจะอย่าไปพูดถึงธนาคารนะคุณแจจะถูกถล่มแย้ คนอย่างผมไม่มีทาง ไม่มีทางกลัวเด็ดขาด กลัวไม่ได้ กลัวธนาคารเมื่อไรประเทศจิบหายเมื่อนั้น ผมไม่กลัวหรอกครับ ผมไม่สนใจจะกู้ด้วยผมจะบอกให้ ดังนั้นท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องนี้ขอให้ท่านไปดำเนินการแก้ไขเสียโดยด่วน การเก็บภาษีรายวันหรือไม่เช่นนั้นนั้นลาออกไปเสีย ลาออกไปเสีย นี่แหละครับ ผมจะไม่พูดถึงการเดือดร้อนในการลดค่าเงินบาท

ผมขอกล่าวถึงกระทรวงเกษตร ฯ เป็นกระทรวงต่อไป ท่านประธานที่เคารพครับ กระทรวงเกษตร ฯ นั้นเป็นกระทรวงพื้นฐานอีกอันหนึ่งรองมาจากกระทรวงการคลัง ผมเสียตายที่รัฐมนตรีชวน หลีกภัย ท่านมาเป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงนี้ เนื่องจากว่าผมรักใคร่ท่านมาก และท่านน่าจะอยู่กระทรวงยุติธรรม และผมก็อดเสียใจไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงชื่อของท่าน ท่านถูกเอามาใส่ในสิ่งซึ่งท่านไม่มีความชำนาญ อันนี้แหละครับ และก็ความสามารถของท่านไม่พอ กระทรวงเกษตร ฯ เป็นกระทรวงใหญ่ต้องอาศัยวิชาการความรู้ ต้องอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการบัญชาการสั่งงาน รัฐมนตรี ๘ กระทรวงนี้ปฏิบัติตัวเหมือนกับปลัดกระทรวงอาวุโส มีหน้าที่หิ้วแฟ้มจากกระทรวงไปคณะรัฐมนตรี ไปถึงคณะรัฐมนตรีก็ยกแฟ้มยกมือขึ้นไปตามประสีประสาของรัฐมนตรีไม่รู้อิโหนอิเห่นกลับมารายงานท่าน ปลัดกระทรวงครับผมเรียบร้อยแล้ว มันเป็นอย่างนั้นครับ ไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดสินใจสั่งงานออกนโยบายต่าง ๆ มีหน้าที่เป็นปลัดกระทรวงอาวุโสเท่านั้น ไม่ต้องมีก็ได้ครับผมว่าถ้าปฏิบัติตัวกันอย่างนี้ กระทรวงเกษตร ฯ นั้นเดิมมีรัฐมนตรีท่านหนึ่งจากพรรคชาติไทยคือคุณบรรหาร นั้นขยันขันแข็งใช้งานได้ คนนั้นใช้งานได้ ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของราษฎรทั้งประเทศเกี่ยวกับการมีที่ดินทำกินครับท่านประธาน เรื่องที่ดินนี้สำคัญที่สุดมี

ทุกจังหวัด มีปัญหาทุกแห่งทุกหน เรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกร เขตใดเป็นป่าเสื่อมโทรม เขตใดที่ราษฎรเข้าไปทำกินแล้ว เขตใดควรสงวน อันนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ จะต้องรีบแก้ไขเป็นการด่วนไม่เช่นนั้นไม่มีเวลาแก้แล้วครับ เดี่ยวคนอื่นเขาจะมาแก้ ผมกลัวว่าเสงรัมย์มันจะล่าเข้ามาแก้ครับ เดี่ยวจะได้พูดเรื่องกระทรวงต่างประเทศว่าเขาจะเข้ามาแก้อย่างไร แต่เอากระทรวงนี้เสียก่อน ในขณะที่เขตป่าสงวนนั้นมีมากมายที่ราษฎรได้บุกเบิกเข้าไปทำมาหากินเรียบร้อยแล้ว เป็นของราษฎรแล้ว กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมป่าไม้ ไปประกาศเป็นเขตป่าวนอุทยานบ้าง ไปประกาศเป็นเขตปลูกป่าบ้าง อะไรบ้าง อย่างในจังหวัดผมนี้ผมจะเล่าให้ฟังครบบ้างท่านประธาน หมาเงินไม่ทราบว่่าก็ร้อยล้านแล้ว อำเภอหมวกเหล็กมีการปลูกป่าตั้งแต่ นาย ก. กิ่งศักดิ์เป็นนายกฯ ผมพูดที่สถานีมาปีนี้ เป็นปีที่ ๔ ก็ไปปลูกในที่ของราษฎรแล้วมันจะขึ้นได้อย่างไรป่า ไปปลูกกันอย่างไรบอกว่่าไม่ใช่ที่ของราษฎรครับ ในกรมป่าไม้บ่่นบอกว่่าเป็นเขตป่าสงวนว่่าอย่างนั้น ราษฎรไปอยู่จนมีโรงเรียน จนมีวัด จนมีลูกเต้าแล้ว มหาตไทยจนเก็บภาษีแล้ว บอกว่่านี้เป็นเขตป่าสงวนแล้วเมื่อไรคุณจะมาแก้ครับ ท่านประธาน เมื่อไรจะแก้ สิ่งเหล่านี้มีทุกจังหวัด ในภาคอีสานยิ่งมากกันไปใหญ่ เดี่ยวนี้มานั่งแก้อะไรกันนี้ ผมว่าเห็นคุณแก้อะไรกันให้มัน เป็นมรรคเป็นผลที่สมควรแก้ที่จะมอบอำนาจให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปอีกครับ แก้ไขยกเลิกเสีย เขตวนอุทยานก็เหมือนกัน ราษฎรเข้าไปทำมาหากินเสร็จแล้วอยู่ ๆ กรมป่าไม้ไปประกาศนี่เป็นเขตวนอุทยาน เพราะอะไรเพราะมันมีน้ำตก ราษฎรมาร้องเรียนผม ผมเลยบอกว่่าเอาอย่างนี้ คุณเอาระเบิดไประเบิดน้ำตกเสียมันจะได้ไม่เป็นวนอุทยาน มันต้องเล่นกันอย่างนั้นครับ เพราะกระทรวงมันไม่ประสีประสาร้องเรียนกัน ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ สตางค์ที่มีอยู่พอจะได้กินช็อกกะบี หัวหอม กระเทียม ก็เลยหมด เขาก็บ่่อมาร้องเรียนแล้ว ดังนั้นควรจะเปลี่ยนรัฐมนตรีที่มีความสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้มาเสียทีเถอะครับ

ผมจะขอพูดถึงกระทรวงอุตสาหกรรมเลยเป็นกระทรวงสุดท้าย เพื่อไม่ให้เสียเวลาของสภาอันทรงเกียรติ กระทรวงอุตสาหกรรมนี้ก็มีหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันนะ ครับ ตามที่ท่านผู้มีเกียรติได้พูดถึงสัญญาน้ำมันซาอุ การซื้อน้ำมันแพง นั่นก็เป็นที่น่าสนใจ

เป็นอย่างยิ่ง แต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดอีกท่านหนึ่งเหมือนกันคือท่านศุภินันท์ มีโรงปูนซีเมนต์อยู่จังหวัดสระบุรีอีกเหมือนกัน สงสัยว่าทีมเศรษฐกิจทีมนี้คงจะเป็นทีมสระบุรีละครับ แล้วก็อย่าไปรุ่มผมเวลาผมหาเสียงคราวหน้านะครับ ทีมสระบุรีที่เคารพไอ้เรื่องน้ำมันนี่นะครับได้มีผู้มีเกียรติกล่าวไปแล้วเกี่ยวกับสัญญาซื้อน้ำมันจากซาอุดีอาระเบีย นั้น เวลาน้ำมันเขาขึ้นเวลาเขาลงตามตลาดโลกนี้ ตามปกติในข้อสัญญาน้ำมันน่าจะขึ้นลงแต่ท่านรัฐมนตรีไปเซ็นบอกว่าขึ้นลูกเดียวไม่มีลง หรือว่าอยู่อย่างนี้ลูกเดียวไม่มีตกลง คนไหนสนใจเรื่องนี้ ท่านสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไปบอกว่าสงสัยมันอยากจะได้ค่านายหน้าว่าอย่างนั้น ที่มาสัมภาษณ์เรื่องนี้ ผมอ่านหนังสือพิมพ์นั้นครับ ผมก็ไม่ทราบว่าท่านพูดจริงหรือไม่จริง แต่ท่านพูดอย่างนี้ทำให้ผมเสียหาย เพราะผมยืนยันหนังสือสอบถาม ผมสอบถามด้วยความบริสุทธิ์อยากจะทราบเท่านั้น เอ๊ะ มันขึ้น มันลงหรือเปล่าเท่านั้น บังเอิญท่านพูดอย่างนี้ ผมคิดว่าผมก็มองมุมกลับได้เหมือนกันว่า สงสัยท่านจะรู้จักเรื่องนี้ดีละครับ ได้ ๆ เสีย ๆ นี่นะครับ เอาละเรื่องนี้ผมไม่คิดใจ เพราะคุณประยูร สุรนินวงศ์ ได้กล่าวไปแล้ว ผมคิดใจเรื่องปิดปั๊มวันอาทิตย์ ปั๊มนะครับวันอาทิตย์ ในครั้งที่รัฐบาลประกาศให้ปิดปั๊มวันหยุด คือวันอาทิตย์และหลัง ๑๘ โมงนั้น ได้อ้างว่าสถานการณ์น้ำมันนั้นเลวร้าย น้ำมันขาดแคลน ให้ราษฎรช่วยกันประหยัดเดี๋ยวนี้ น้ำมันมันล้นตลาดเหลือเพื่อ รัฐบาลก็ยังบอกสมควรจะอยู่ต่อไปปิดปั๊มต่อไปอีก มาตรการอันนี้ของรัฐบาลนั้นนะใช้ได้ผลหรือเปล่าผมอยากจะทราบเรียนท่านประธานว่า ใช้ได้ผลหรือเปล่าในขณะวันอาทิตย์เรามีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันหรือไม่ ท่านประธานที่เคารพครับ มีใครบ้างที่จะเอาเงินซื้อน้ำมันแล้วไปขับรถยนต์กินลม มีใครบ้าง ขณะนี้ข้าวของก็แพงอยู่แล้ว ความเดือดร้อนก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ทุกคนก็ปฏิบัติตัวอย่างกระหมัดกระหม่อมประหยัดกันอยู่แล้ว ไม่มีใครหรอกครับที่จะเอาเงินไปซื้อน้ำมันเพื่อขับรถยนต์ในวันอาทิตย์หลัง ๑๘ โมงไม่มีใครหรอกครับ แต่คำสั่งอันนี้เป็นคำสั่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรแม้กระทั่งผมเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น้ำมันวันอาทิตย์ผมก็ซื้อได้ครับ ผมซื้อได้แต่ซื้อลิตรละ ๒๒ บาท ที่รังสิตนี่ปั๊มเชลล์รังสิต วันนั้นผมไปเจอจิ้ง ๆ พอเปิดเห็นเสื้อผู้แทนโดดเด่น ผมต้องยกมือไหว้ บอกไม่ได้ต้องขายให้อ้าว อ้าวจะไปงานศพ กำนันตายต้องขายให้ได้ คำสั่งอันนี้นะครับเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับทางปั๊มหา

กิน หรือท่านมีส่วนครับ มีส่วนหรือเปล่า ราษฎรคิดว่ารัฐมนตรีบางท่านคงมีส่วนในกรณีนี้ เพราะปัมทั้งประเทศนี้ถ้ามันจะรวมหัวกันขายในวันหยุดนี้ ได้กำไรมาชดเชยค่าทดแทนที่บริษัทใหญ่ให้ เห็นไหมครับปัมขู่จะหยุดเพราะว่าค่าขายมันน้อย ท่านก็เลยอนุญาตให้ขายน้ำมันวันอาทิตย์ขึ้นราคาเสีย ถามท่านผู้มีเกียรติที่เป็นผู้แทนราษฎรก็ได้ว่า วันอาทิตย์นี้เดือดร้อนไหม ว่าประชาชนเดือดร้อนไหม ชาวไร่ชาวนาได้ไร่ไถนาอยู่พอน้ำมันหมดไปซื้อก็ไม่ได้ วันหยุดราชการนี้เกิดลูกเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลก็เดือดร้อน แม้แต่ท่านประธานสภา บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ นี่ยังพูดให้ผมฟังละครับว่า ที่จังหวัดพะเยานี้เก็บน้ำมันไว้ท้ายรถ น้ำมันมันหยุดไปถูกท่อไอเสีย รถไหม้ทั้งคันตายไป ๒ คน แล้วใครรับผิดชอบคำสั่งนี้ ท่านประธานเองที่นั่งอยู่นี่ก็ทราบดีครับ สิ่งง่าย ๆ อย่างนี้รัฐมนตรีไม่สามารถที่จะยกเลิกคำสั่งได้ แล้วไปหวังพึ่งอย่างไรกันครับจะหวังพึ่งอะไรหวังให้ท่านมาบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดรอจนถึงผมมาบริหารเองเป็นไปไม่ได้ จำเป็นจะต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจกันเสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตัดไฟต้นลม ตัดไฟกันเสียเดี๋ยวนี้ อยู่ไปก็รังแต่จะมีความเดือดร้อนเพิ่มเติมขึ้น ให้ราษฎรเดือดร้อนเพิ่มขึ้นออกกระเบียบออกกฎต่าง ๆ มีแต่สร้างปัญหาให้กับราษฎร เรื่องโรงงานน้ำตาลอีกเรื่องหนึ่ง ทำไมครับราษฎรมีอ้อยแล้วต้องไปอ้อโรงหีบ หีบอ้อย ก็เพราะเรากำหนดจำกัดโรงงานน้ำตาล ใครจะขออนุญาตเปิดโรงงานน้ำตาลก็ต้องไป ค.ร.ม. แล้วเมื่อโรมันจะเข้า ค.ร.ม. มติ ค.ร.ม. ที่ประชุมทุกวันนี้ เขาเรียกว่าวาระการประชุมชนิดที่ว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปทุกวัน ๆ วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นแพ้มครับ แพ้มตัวโตครับ การขอเปิดโรงงานน้ำตาลมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ก็มีโรงงานมาก ราษฎรจะได้ขายอ้อยได้ดีเข้า ก็น่าจะอนุญาตเขาได้ ก็กิจการนี้มันก็ได้กำไรนี้ครับ มันไม่ได้ขาดทุนอะไร มันขาดทุนตรงที่ว่าแย่งกันขายให้โรงหีบ เข้าโรงหีบไม่ทันอ้อยมันตกราคาตกเพราะโรงหีบมันไม่พอหรืออย่างไรครับ สิ่งเหล่านี้มันง่ายที่สุดแต่ว่ามันแก้ไม่ได้ มันเป็นอย่างไร รัฐบาลนี้เอาบุคคลที่ขาดความสามารถจริง ๆ มาทำงานครับ เห็นชัด ๆ กันจริง ๆ ครับ ผมขอขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคประชากรไทยที่ได้พูดถึงจังหวัดสระบุรีที่อำเภอแก่งคอย เกี่ยวกับเรื่องโรงงานตะกั่วณะครับ ขอขอบคุณที่เป็นห่วงทางจังหวัดผม แล้วก็คนจังหวัดสระบุรีก็ได้พูดว่าจังหวัดสระบุรี ทีมเศรษฐกิจก็เป็นคน สระบุรีเกือบทั้งนั้น

ตั้งแต่องานกรรณรัฐมนตรีได้ประกาศเขตที่นาของราษฎรจังหวัดสระบุรีเป็นเขตอุตสาหกรรมต่อไปที่ทำงานก็ไม่ได้ผลว่าอย่างนั้น จะเอาเป็นเขตอุตสาหกรรม ขอลิเถอะครับ เลื่อนไปโคราชเถอะครับ จังหวัดท่านเลื่อนขึ้นไปเถอะ จังหวัดผมขอเป็นชานาต่อไปเถอะ ขอทำไร่ทำนาก่อน เพราะเดี๋ยวน้ำมันจะเสีย เดี่ยวฤทธิ์ตะกั่วมันจะเข้าบ้านของผม มันมีปัญหาอยู่ปุ๊บเดี๋ยวนี้จะหลับจะนอนก็วุ่นวายตายท่าเพราะโรงงานมันมาก เอาไปที่อื่นเถอะ ให้บ้านผมมีสีเขียว ๆ เถอะครับ คนบ้านผมรักธรรมชาติ อยากจะได้ข้าวราคาดี ๆ เท่านั้น บัญชาคาถูก ๆ ดอกเบี้ยต่ำลงมาอีกหน่อย อยากได้เท่านั้นแหละครับ รัฐบาลนี้ไปส่งเสริมให้ราษฎรผมทำนามากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ฯ บอกว่า ชานาทำนามากเกินไป รองนายกรัฐมนตรีไปส่งเสริมให้ชาวสระบุรีทำนาเพิ่มอีก ๙,๐๐๐ ไร่ ท่านประธานครับ เมื่อวานนี้มารอฟังผมพูด เสียตายผมไม่ได้พูดให้ฟัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ฯ บอกว่าคนไทยทำนามากไปแล้วขายไม่ออก รองนายก ฯ บอกว่าต้องทำนาสระบุรีไปเพิ่มอีก ๙,๐๐๐ ไร่ ราษฎรเดี๋ยวนี้ขายข้าวไม่ออก เขาเรียกว่า นาน้ำตม ผมก็เลยบอกว่า ท่านประธานที่เคารพครับ มันเป็นนอกตรม เดี่ยวนี้อกตรมครับ ข้าวขายไม่ได้จังหวัดสระบุรี ตายจริง ๆ ครับตอนนี้ พอความยากจนของราษฎรที่เรามาพูดให้รัฐมนตรีฟัง ผ่านหูเข้าไปแล้วออกแล้วก็หายไปแล้วก็ผ่านไปอย่างนั้นเท่านั้นเอง เขาถึงเรียกว่าไม้ประดับละ ก็ถูกพอสมควรแล้ว เขายกย่องท่านพอสมควรแล้วครับ ถ้าเป็นผมผมไม่พูดว่าท่านเป็นไม้ประดับแน่นอนเลย ประดับมันก็ใช้ไม่ได้ ประดับไม่ได้เลยอย่างนี้ผมไม่เอาประดับแน่ถ้าผมเป็นนายก ฯ ครับ เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพ ผมใคร่ขอสรุป และขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผม เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่านสมาชิก ผมขอกราบเรียนเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณมากครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ต่อไปที่คุณศิริ หุ่นทองครับ เชิญ

นายศิริ หุ่นทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อุทัยธานี) : ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผม ศิริ หุ่นทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี พรรคสยามประชาธิปไตย สำหรับวันนี้กระผมก่อนอื่นต้องขอภัยซึ่งรัฐมนตรีบางคนทีกระผมจะต้องมาอภิปรายไม่ได้ไม่วางใจในญัตตินี้ แล้วกระผมต้องขอโทษด้วยว่า

กระทบจะพูดความจริง แล้วก็จะพูดของจริงไม่ใช่มีเรื่องส่วนตัว มีการโกธเคือง ใน  
 ฐานะที่กระทบไม่ไว้วางใจคนนี้ เพราะกระทบไม่เชื่อฝีมือของรัฐมนตรีชุดนี้ ถ้าจะพูดกัน  
 แล้วเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีกระทบและนับถืออย่างยิ่ง ถ้าจะพูดกันแล้วดนตรี  
 คณะนี้หัวหน้าวงเชื่อถือได้ครับ แต่ลูกลงตั้งแต่ ๑, ๒, ๓ มาครับใช้ไม่ได้เลยครับ ร้อง  
 ไม่เป็น เล่นไม่เป็น ไม่มีฝีมือ ฉะนั้นที่กระทบต้องอภิปรายกระทบกระเทือนไปท่านอย่าได้  
 อาฆาตมาดร้ายกระทบ เพราะว่ารัฐมนตรีบางคนกระทบเข้าใจว่าบางคนจะอาฆาตมาดร้ายกัน  
 อย่าได้คิดอย่างนั้น กระทบมาในฐานะผู้แทนของประชาชนคนหนึ่งในจำนวน ๔๗ ล้านคน  
 ของประเทศ กระทบจะเอาความจริงมาแฉ และอย่าได้ขู่ว่ากระทบล้าเล็กหรือว่าเนรคุณ  
 กินข้าวแดงแกงร้อนกันมา เฉพาะวันนี้พรรคสยามประชาธิปไตยครับ เป็นพรรคที่อยู่  
 กลางครับ ถ้าดีกระทบจะสนับสนุน ถ้าไม่ดีก็ตีกันแบบไม่เลี้ยงกระทบจะจำคำพูดของท่าน  
 รองแม่ทัพ พลตรี ประหยัด รอดโพธิ์ทอง มาพูดในที่นี้ ท่านเคยบอกว่ายกย่องคนดี  
 ดีคนเลว แต่วันนี้กระทบจะยกย่องคนดี แต่จะตีคนไม่มีประสิทธิภาพนะครับ เฉพาะวันนี้  
 ที่กระทบจะพูดเรื่องสำคัญก่อน คือเรื่องมหาดไทยเป็นเรื่องแรก เฉพาะกระทรวงมหาดไทย  
 นั้นเป็นกระทรวงใหญ่ที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ประชาชนทั้ง ๔๗ ล้านคน เฉพาะ  
 กระทรวงมหาดไทยนั้นกระทบได้ฟังกิตติศัพท์มาท่านเป็นคนดี เรียนหนังสือดี มีความรู้  
 แต่ในด้านประสิทธิภาพท่านไม่มีเลยแทบจะพูดกันว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมานี้  
 ท่านไม่ได้แก้ปัญหาคับท่านประธาน ท่านมีแต่สร้างปัญหาให้บ้านเมืองยุ่งเหยิง ให้ราษฎร  
 เดือดร้อน เฉพาะปัญหาต่างๆ ที่กระทบทราบมา ขอโทษเถอะ ถ้าไม่เป็นความจริงก็ขออภัย  
 ด้วย ท่านมีความเจ็บแค้นมาเรื่องหนึ่งคือ ท่านมีญาติของท่านหรือหลานของท่านเป็นเด็ก  
 เกเรชอบเล่นม้า ชอบเล่นมวย ดิดกัญชาเฮโรอีน โสเภณี แต่ไปตายในบ่อนโสเภณี  
 ท่านก็จึงได้มาอาฆาตมาดร้ายจริงหรือเปล่า นั้น ถ้าจริง ขอให้บอกกระทบด้วย ถ้าไม่จริง  
 กระทบก็ต้องขออภัยนะครับ สำหรับรัฐมนตรีผู้นี้ตั้งแต่บริหารมาท่านบอกว่าถ้ามีตำรวจ  
 ไม่มีโจร ว่าอย่างนั้นและท่านบอกว่า ขอโทษเถอะครับ ท่านบอกว่าจะปราบโจรปราบผู้ร้าย  
 ให้หมดไป แต่กระทบได้ทำหนังสือไปบอก ให้เลิกเอาทหารปราบโจรแต่ท่านให้สัมภาษณ์  
 หนังสือพิมพ์ว่า นายศิริให้เอาทหารปราบโจร กระทบว่าให้เลิกนะครับ ท่านอ่านภาษาไทย

ออกหรือเปล่ากระผมไม่เข้าใจ กระทั่งของกระผมทำไปอย่างนั้น สำหรับเรื่องรัฐมนตรีนี้  
 ปล่อยให้สวัสดิกภาพประชาชน ถ้าจะพูดกันแล้วท่านประธาน เวลานี้สวัสดิกภาพประชาชน  
 ถูกคุกคามนะครับ มีการปล้นจี้ตีชิงวิ่งราว รั้งจ้างฆ่าคน มีการจับโจรค่าใต้ ขอโทษเถอะ  
 ครับ ทั้งประเทศหวาดหวั่นไปหมดแม้แต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาจังหวัด ส.ส.  
 ของเราก็ถูกฆ่าตาย ท่านสามารถมีประสิทธิภาพหรือไม่ หนังสือพิมพ์ลงข่าวทุกวัน แต่  
 ท่านให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าอาชญากรลด ก็แปลกเหมือนกันครับ แล้วท่านทราบ  
 หรือไม่ท่านประธาน บ้านท่านรองนายกรัฐมนตรีถูกระเบิด กระทรวงพาณิชย์ถูกระเบิด  
 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีถูกระเบิดพังวอดวายฉิบหายไปหมด จับได้บ้างหรือไม่ครับ  
 ท่านประธาน แต่เวลานี้ท่านแก้ครับ จะเข้าศาลากลางจังหวัดเวลานี้จะไปศาลากลางจังหวัด  
 ไหนท่านประธาน ทุกจังหวัดท่านสั่งปิดประตูหมดเหลือประตูเดียว แม้แต่ผู้แทนราษฎร  
 จะเข้าจังหวัด ข้าราชการจะเข้าจังหวัดก็ต้องเซ็นชื่อ พวกนี้จะเป็นโจรไปหมดแล้วครับ  
 กระผมว่านี่แหละครับท่านสร้าง ที่นี้การแก้ปัญหของท่านท่านไม่ได้แก้เลยครับ และ  
 เฉพาะตัวท่านนะครับท่านประธาน กระผมเห็นว่าเรื่องการปราบปรามอบายมุขที่ท่านทำ  
 ทุกวันนี้ท่านสวนทางกับประชาชนท่านไม่ได้แก้ปัญห ท่านสร้างปัญหา ท่านทราบหรือไม่  
 ว่าพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔ การพนันอย่างสนามม้า ท่านประธาน  
 กระผมอยากจะทราบว่าท่านประธานเป็นผู้แทนมาก่อนกระผมครับท่านประธาน ใครตั้งขึ้น  
 มาครับ รัชกาลที่ ๖ ใช่ไหมครับ แล้วเขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับ ได้เงินแล้วเอาไปไหน  
 ครับ ก็เอามารุงชาติบ้านเมืองเหมือนกัน ผู้จัดก็ได้เหมือนกันแต่มีการเล่นโต๊ดเถื่อน  
 อะไรนั้นกระผมไม่เคยเล่นครับม้า เข้าไปครั้งเดียวเคยไปกินข้าว กระผมทราบว่าท่านทำไม  
 ไม่ปราบพวกเล่นโต๊ดเถื่อนนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจ แต่ท่านไปรังควานเขา เขาเคยเล่น  
 วันหนึ่ง ๒ รอบ หรือ ๑๕ ครั้ง ท่านลดมา ๑๐ ครั้ง แล้วเขาเคยเล่นเคยกินข้าว ๒ มื้อ  
 ท่านไปให้เขากินมื้อเดียว อย่างนี้มันถูกไหมครับ ถ้าถูก ท่านบอกกระผมด้วย แล้วท่าน  
 ทำไมไม่กินข้าวมื้อเดียวละครับ ท่านทำไมไม่ไปบวชไปถือธรรมะอย่างท่าน กระผมยกย่อง  
 พันเอก จำลอง ศรีเมืองเขาสิครับ ถ้าจะเลิกอบายมุข อย่างพันเอก จำลอง ศรีเมืองยอด  
 ครับ กินข้าวมื้อเดียวแล้วไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยครับ ท่านเอาอย่างนั้นสิครับ แต่ท่านไม่เอา

แล้วอย่าลืม ขอโทษครับ รัฐบาลชุดนี้ถ้าจะพูดกันอย่างหนังสือพิมพ์เขาว่าจริง ๆ ชาวบ้าน เขาว่าจริง ๆ กระทบต้องขอโทษนะครับ พูดแล้วประเด็นจะว่ากระทบเอาค่าไม่ดีมาพูด รัฐมนตรีชุดนี้เขาเรียกรัฐมนตรีไม่ประดับ รัฐมนตรีบุญหล่นทับ รัฐมนตรีอาสาและเข้ามา อาสาทำไม่ได้ เมื่อทำไม่ได้ ข้าราชการเราอายุ ๖๐ ปีปลดเกษียณแล้วเป็นควายแก่ไป กินหญ้าอ่อนที่บ้านเถอะครับ แต่นี้ยังกลับเข้ามาทำงานแล้วทำไม่ได้จะมีประสิทธิภาพอะไร กระทบส่งสารท่านนายกรัฐมนตรีว่าทำไมเวลาท่านคัดเลือกเขาจะเลือกจ้างลูกจ้างมาทำงาน ให้กับชาติบ้านเมือง ชาวบ้านเขาจะจ้างลูกจ้างเขาต้องถามก่อนว่าไถนาเป็นหรือไม่ คราดนา เป็นไหม ชักผ้าเป็นไหม หุงข้าวเป็นไหม ริดผ้าเป็นไหม ถ้าไม่เป็นเขาไม่เอาหรอกครับ แต่นี้เอามากันสะเปะสะปะหมดครับ คนสำเร็จนิติศาสตร์เอามาเป็นรัฐมนตรีเกษตร คน สำเร็จเกษตรเอาไปเป็นหมอ คนสำเร็จวิศวกรรมเอามาเป็นพาณิชย์นะครับ คนสำเร็จกฎหมาย เอามาเป็นคมนาคม กระทบไม่เข้าใจครับ และทะเลาะปะทะหมด แล้วรัฐบาลชุดนี้กระทบ ไม่เคยเห็นครับ กระทบก็มาอยู่หลายรัฐบาลถ้าจะพูดกันแล้วรัฐบาลชุดนี้ท่านประธาน ขนมห ผสมน้ำยาครับ ขอโทษเถอะครับ แต่ละพรรคก็มีนโยบายเวลาจะไปหาเสียงด่ากันแหลก แดกกันแจกกันสะบัดช่อเลยครับ ขอโทษครับ อย่างพรรคชาติไทยก็บอกว่าพรรค ชาติไทยไม่ใช่ของใครคนเดียวเราต้องช่วยกัน เอานโยบายท่านก็ว่าอย่างนั้น พรรค กิจสังคมก็บอกว่าเราทำได้ เอาทำเข้าไป เอา พรรคประชาธิปไตยบอกว่าไม่โกงไม่กินไม่สิ้น ชาติ มารวมกันแล้วและตุ้มเป๊ะ ทุกวันประชาชนตายครับ ท่านประธาน ตาย ทำไม ไม่ตายล่ะครับ พี่ชวีร์ก็ขายไม่ได้ เศรษฐกิจก็เอาไม่ไหวไปกันไม่ไหวแล้วครับท่านประธาน ฉะนั้นเฉพาะเรื่องอบายมุขเรื่องม้า ท่านทราบไหมว่าม้าเขาขายตัวหนึ่งเท่าไรที่เขาเลี้ยงไว้ ท่านไปเลิกแล้วคนเราไม่มีจะกินเขาเลี้ยงไว้เขาก็อยากจะขายแล้วไปตัดอาชีพเขาคนซื้อก็ไม่ มีแล้วครับ แล้วข้อ ๒ ครับ เรื่องโสเภณี ท่านประธานท่านทราบไหมว่าท่านไปห้ามโสเภณี อีกแล้ว กระทบไม่ว่าครับโสเภณีนะ บางคนเป็นความจำเป็น วันสิ้นเดือนท่านไปดูบัง โรงแรมพาเลียเม้นท์ โรงแรมยูเนียนนะ คนเซียงรายนะครับ กระทบไม่ใช่ถูกรับ ญาติพี่น้องบางคนพ่อแม่เขารับเงินจากลูกครับกระทบไปถามมาแล้ว แล้วเห็นมาแล้วครับ เขามาเพื่อความจำเป็นปากท้องเขาแก่ไม่ได้เขาจะต้องมาขายหม้อเขากินแล้วท่านไปห้ามเขา



เออ ก็แปลกเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้ห้ามไอ้คนไอ้หม้อกินน่ะครับ ท่านห้ามไหมไอ้ริดเขากิน ล้อลวงเขามาขายนั้นครับ ท่านประธานเห็นไหมครับท่านประธาน ท่านไม่ได้ปราบ รัชชองขาว เอา ไปไหมครับท่านรัฐมนตรีมหาดไทย เอา ไปกับกรรมเดี่ยวนี่ท่านทำกับ กรรมเอาไหมครับ กรรมทำท่านไปเดี่ยวนี่กรรมจะลดให้ท่าน ๕๐ เปอร์เซนต์ มีนะ เขามาแจกบัตรคิด ๕๐ เปอร์เซนต์ ลด ๕๐ เปอร์เซนต์ ท่านปราบหมดไหมครับโสภณ แล้วอย่าลืมนะว่าโสภณนั้นนะครับเขาไม่ได้ขาย บางคนจำเป็นมาตกรลดก็เรือกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรครับ ไปขอสตางค์ท่านก็ไม่ได้ เขาก็ต้องขายของเก่ากินชิครับท่านประธานมีที่ไหน ไปห้ามเขาแต่คนไอ้โสภณ รัชชองขาวทุกเดือน ๆ ท่านปราบได้ไหม ท่านปราบได้ไหม แล้วท่านเป็นรัฐมนตรี ขอโทษเถอะครับ ตั้งแต่ปัจจุบันนี้ให้ท่านแก้ตายท่านก็ปราบไม่ได้ ครับ ท่านปราบได้กรรมจะลาออกจากสภานี้เอาไหมละครับ นี่ท่านไปคิด อย่าลืมนะว่าเขา บางคนเขามาตั้งห้องตั้งตัวมาเรียนเย็บผ้าเย็บปักถักร้อย ไปสร้างบ้านสร้างช่องให้พ่อให้แม่ เขาได้ เพราะเขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาไม่ไหว เลี้ยงน้องเลี้ยงนุ่นเขาไม่ไหว แล้วเวลานี้ ท่านปราบโสภณก็ปราบไม่หมด เอา ไปทำกับกรรมเดี่ยวนี่ก็ได้ ท่านลงบัลลังก์ไปไหม ละครับ กรรมจะออกสตางค์ให้ท่าน อย่างนั้นท่านออกให้กรรม จะมีไหม เอาเลย ไปบางขุนพรหม ไปสำราญราษฎร์ ไปพญาไท ไปสะพานควายนี่ครับ จะเอาสักเท่าไร แต่นี่ท่านมาขับคนไทยไปเป็นทาสไปเป็น ขอโทษเถอะ ฝรั่งให้เขาโน่นเมืองนอกโน่น นะครับ นี่ครับท่านทำอะไรท่านสวนควันกับประชาชน แล้วอีกอย่างหนึ่งครับเรื่อง ลอตเตอรี่เรื่อง หวยครับ ท่านพยายามให้ตำรวจปราบคนจับหวยเถื่อน แต่หวยรัฐบาล รัฐบาลทำเองสร้างเองราคา ๑๐ บาท แต่ขายคู่หนึ่ง ๒๒ บาท โบนัส ๑๑ บาท ท่านปราบ ได้ไหม ท่านบอกว่าถ้าให้เป็นตำรวจปราบสลากกินแบ่งละก็ไม่มีเวลาที่จะต้องทำงานหรอก ครับ แต่สลากกินรวบท่านทำไมไม่ไปปราบเขา ถ้าท่านจะเลิกอบายมุขจริงท่านก็เลิกเสีย ชิครับสลากกินแบ่งนี่ละเป็นต้นเหตุ แล้วสลากกินแบ่งนะ คนจนนะครับท่านประธาน บาทเดียวก็ซื้อได้ครับบาทหนึ่งได้ ๕๐๐ ๕๐ สตางค์ได้ ๒๕๐ ครับ ๒ ตัวบาทหนึ่งได้ ๗๐ บาท ๕๐ สตางค์ได้ ๓๕ บาท ก็มันดีกว่า เขามีสตางค์น้อยนี้ครับเขาก็ซื้อหวยเถื่อน ชิครับ ไอ้หวยรัฐบาลท่านก็ยังปราบไม่ได้ แล้วท่านจะมาปราบ ขอโทษเถอะครับ มาสั่ง

ให้ตำรวจปราบห่วยเถื่อน แล้วปราบห่วยเถื่อนนะครับท่านเข้ามาปราบในสภาท่านเป็น รัฐมนตรี มีที่ไหน แล้วท่านมาขอโทษท่านประธานสภา กระผมยื่นญัตติไปท่านไม่ให้ ญัตติกระผมผ่านไซ้ไหมครับ เอากระผมก็ว่าถ้าอย่างนั้น มันก็ผิดเหมือนกัน ละครับท่าน ประธานรัฐสภานี้มีเป็นของที่ส่วนรวมนะครับ เป็นของประชาชนทั้งประเทศ แล้วเข้ามา รุกล้ำในสภานี้ครับท่านประธาน มาขอโทษกันได้หรือครับ ขอโทษ กระผมขอโทษเถอะ ครับ ใช้คำพูดหน่อย ถ้ากระผมไปเตะตูดประธานกระผมขอโทษได้ครับ หรือเตะตูด รัฐมนตรีนี้กระผมขอโทษได้ครับ แต่นี่ท่านอธิบดีตำรวจท่านก็บอกขอโทษไปแล้วไม่ควรร จะมายุ่งเกี่ยวคนไม่มีความรู้ท่านยังเอามาเป็นนายตำรวจที่นี่ได้อย่างไร แล้วท่านบอกว่า ไม่รู้กฎหมายคนที่จะบริหารประเทศชาติต้องรู้กฎหมาย แล้วท่านเองละครับ ท่านรัฐมนตรี มหาดไทยท่านเคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไซ้ไหม เรื่องนายตำรวจจับนายบัญญัติ ทือเกาะ นายพิชญ์ แदनวงศ์ ทำหนังสือถึงท่าน ท่านบอกว่าอย่ามายุ่งกับท่าน ท่านไม่ใช่ นักการเมือง อย่าลืมนะว่า ถ้าท่านไม่ใช่ นักการเมือง แล้วท่านเลี้ยงลูกอยู่บ้านท่านเลี้ยงหลาน เอะละครับ เวลานั้นท่านเป็นนักการเมืองเต็มตัวครับ ท่านเรียนมาอย่างไร ไปเรียนอย่าง นายศิริ ท่งทอง ไปหัดเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผ่านมาเสียก่อนครับ แต่ที่ท่านพูดไปได้ ท่านสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เก่งที่สุด แต่ไม่ได้มีผลดีเลยในสายตาศะผม กระผมจับตามอง ดูท่านมาตลอดเวลานะครับ และขอโทษเถอะครับท่านประธาน เฉพาะรัฐมนตรีผู้ยื่นขอโทษ กระผมมีเรื่อง กระผมไปพบ ๗ ครั้งไม่ให้พบ ขอโทษท่านประธาน กระผมเอาหลักฐานมา กระผมจำได้ ครั้งที่ ๖ และที่ ๗ ครั้งที่ ๖ กระผมไปวันที่ ๑๘ มีนาคม เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๕.๐๐ นาฬิกาครับ รออยู่ไม่พบ วันที่ ๑๙ มีนาคมไปอีก เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๐.๕๐ นาฬิกา ยังไม่ได้พบเลย ท่านบอกว่าถ่ายภาพยนตร์สรุปผลงานกระทรวงมหาดไทย พบไม่ได้ บางครั้งบอกว่าท่านจะไปประชุมเสียแล้ว แล้วท่านจะไปรู้ของดีที่ไหนละ ของดี ของจริงมันอยู่ที่นายศิริ ท่งทอง นี่ท่านอยากจะรู้ไหมละครับ ท่านประธาน นี่แหละครับ กระผมเสียใจครับ กระผมอยากจนจริงแต่กระผมเป็นผู้เสียสละจนกระผมเป็นผู้แทนมา ทุกสมัยนี้เพราะว่ากระผมไม่ได้ชื่อเสียงหรอกครับ ไปถามคนอุทัยได้ครับ กระผมเสียสละ ที่ดิน ๓ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา ถ้ากระผมจะขายครับ จำนำธนาคารได้ไร่ละ ๓ แสนครับ

ล้านกว่าบาทครับ แต่กระทรวงมหาดไทยรายงานมาให้ท่าน ท่านบอกว่ากระผมขึ้นไปสร้างตลาดขายให้รัฐมีที่ไหน กระผมเสียที่ให้ ๓ ไร่ครึ่งครับ เวลานี้หลอกเมีย หลอกลูก เชื้อเมีย เชื้อลูกนะครับ เขากำลังว่ากระผมนี้บ้าหรืออย่างไร เอาที่เป็นล้านไปให้เขา แล้วก็เวลานี้ให้เป็นที่จอดรถ แถมสร้างสถานที่จอดรถเสียอีก ยาว ๔๐ เมตร กว้างอีก ๘ เมตรครับ กระผมให้อะไรหมดครับ ร้องเรียนมา ขอโทษเถอะ ถ้าไม่นั้นกระผมก็ขอคืนไม่ให้ไปจอดรถ ขอโทษ ท่านรัฐมนตรีมหาดไทย กระผมอยู่พรรคชาติไทย ขอโทษครับ วิเชียร เวชสวรรค์ ท่านก็อยู่ด้วย เรื่องนี้กระผมร้องเรียนมา ตอนหลังเอาราษฎรมาจะฆาตกรรมคนตาย มาร้องเรียนนายสีหนาท ฤๅชา เลขะ ๖ ก็ทำเรื่องเข้าไป กระผมให้ตั้งกรรมการเข้าไปดู ท่านไปไหม ไม่เคยไป หรือท่านไม่ไปละ แล้วเงินนั้นที่ไปสร้าง ซื้อตลาดสดของเอกชนนะ กระผมซื้อได้ ๖ แสน ๕ หมื่นบาท เดียวนี้ขายกระผมใหม่ละครับหนึ่งล้านนะ กระผมทำจริง พูดจริง แล้วเวลานี้ถ้าไม่จริง นายอำเภอที่กระผมเอาไปที่ไรครับ มีอย่างไร แบบเสือนอนกินละครับ ขอโทษไปดูได้เลย เดียวนี้ก็ได้อ้อ วันนี้แล้วท่านลาออกกับกระผมเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับ ผู้ว่า ๖ ไปบ่าย ๒ โมง ปรากฏว่าบนอำเภอไม่มีข้าราชการ ตามภารโรงไปไหน เขาไปกินข้าวกัน กินข้าวอะไร บ่าย ๒ โมงยังไม่มีข้าราชการนะ แล้วนายอำเภอครับ สุภรณ์ เสาร์ ไม่เห็นหน้าหรอกครับ สุภรณ์เย็นก็หายหน้า วันจันทร์บ่ายก็ยังไม่ถึง ทุกอำเภอแทบจะพูดกันได้ ท่านเชื่อแต่ข้าราชการประจำ ท่านมานั่งทำงานอย่างนี้ชาติบ้านเมืองฉิบหายหมดละครับ ฉะนั้นกระผมจึงอยากว่าให้ไปดูข้อเท็จจริง แล้วเงินตลาดสุขา ๖ นี้ รัฐมนตรีสมัยนายก ๖ เกรียงศักดิ์ ให้ไปครับ มีรายได้วันละ ๒๐๐ บาท เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท เดียวนี้บาทเดียวก็ไม่ได้ เกเดียวก็ไม่ได้ มาอนุญาตให้ตลาดเอกชนเสีย เออ เอกชนมาสร้างแล้วรถนะไปดูครับจอดเอาหน้าอำเภอ จอดรถหน้าสถานีตำรวจ จอดรถอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับแล้วประชาชนสุขา ๖ รู้ว่าสุขา ๖ นั้นเป็นของคล้าย ๆ กับว่าเอกชนบริหาร แต่คนที่บริหารจริง ๆ ท่านประชาชนใครครับ กินเงินเดือนใคร ประชานสุขา ๖ ร้องประชานสุขา ๖ ปลัดสุขา ๖ นะครับอนามัย สรรพพานะกินเงินเดือนใคร แล้วมีที่ไหนครับ ร้องเรียนของจริง ไปหา ๗ ครั้งยังไม่ให้พบเลย แล้วจะมาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไร แล้วที่นี้อีกครับ ประเภทการพนันเวลานี้ท่าน

ห้ามเขาไปอีกแล้ว สวนทางอีกละครับ ไม่เข้าเดินขบวน ห้ามไก่อีกแล้ว ห้ามปลากัดอีกแล้ว  
 ส่งไปอีกแล้ว ท่านอยากจะเป็นเป่าขุ่นจิ้น เอาเถอะครับ เป็นให้จริงเถอะครับ เลิกอบายมุข  
 ไปบวชเสียครับเล่นถั่ว เล่นไฟกัน กลางคืนบ่อนถั่วในกรุงเทพฯ ฯ เอาไหมละครับ โรงแรม  
 ต่าง ๆ กระทบรู้ จะไปกับกระทบไหม เอาไหมละครับ ท่านปราบได้ไหม ใ้อบ่อนมิต  
 ใ้อของแจ่งท่านไปห้ามเขา ชอบใ้อเล่นของมิต ท่านก็ไม่มีปัญญาอีกละครับแล้วภาษีก็ไม่  
 ได้ ใ้อนี้ภาษีได้ บ้านเมืองเจริญขึ้นได้มา โน่นไปดูมาเกาเขาโน่นเขาหาเงินกันอย่างไร  
 นี้มีแต่รีดประชาชนกันทางกระทรวงการคลังทางโน้นละครับ ประชาชนมันไม่ตายจะไปตาย  
 ที่ไหน อย่าลืมนครับท่านประธาน ที่นี้เอาละครับกระทบจะรวบรัด ถ้าท่านแน่จริงท่าน  
 ห้ามอีกทีครับ ห้ามเขาชักรับมวายนะ มวยห้ามเลยครับ วันหนึ่งชกก็รอบ แล้วชกกันที่นี้  
 บ้านนอกก็พนันกัน โทรทัศน์มีเต็มหมดละครับเล่นกัน แล้วก็สนามมวย แล้วสนามมวย  
 ถูกระเบิด รัฐมนตรีกลานหนักนุ่งม่ง่าม ไม่ใช่ใครเข้าไป เสือกเข้าไป แล้วยังหาจับผู้ร้าย  
 ไม่ได้อีก เสือกหน้าเข้าไปแล้วจับผู้ร้ายไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นใครอีก ทำได้ไหมครับ ที่  
 สนามมวยลุมพินีหนักนุ่งม่ง่ามเหยียบกันแข่งขาเประอะหมดนะกลัวตายไหมครับ เรื่องนี้ครับ  
 ท่านห้ามเขาชักรับมวย ถ้าท่านแน่จริงนี้ท่านก็ทำไม่ได้ กระทบจะรวบรัดครับ ไม่ใช่ใคร  
 ที่นี้ต่างจังหวัดท่านทราบไหม อาบนวดมีเถื่อน เอาไหมละครับไปกับกระทบเดี่ยวนี้อาบน  
 นวดเถื่อนไม่ได้อนุญาตก็มี ไปไหมเล่า ถ้าไม่ไปเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันกัน ท่านลาออก  
 กระทบก็ลาออก กระทบลาออกรัฐบาลเสียเงิน ท่านลาออกไม่เสียเงินหรือครับ เขาตั้ง  
 ขึ้นมาใหม่ ท่านไม่แน่จริงนี่นา ท่านประธาน ที่นี้ในเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  
 กระทบอยากจะเอาโฉนดมาแจละครับวันนี้ กระทรวงไหนละ ก็กระทรวงมหาดไทยละครับ  
 ป่าสงวน ป่าเตรียมการสงวน ข้าราชการของท่านไปออกได้ ๔๐ ราย ๕๐ รายครับ ถ้าไม่  
 จริง นายศิริลาออกครับ ไปออกได้ ใครละคนออก นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ที่ดินอำเภอ  
 นะครับ ออกแล้วไปจำนองที่ไหน ป่าสงวนเวลานี้ปฏิรูปไม่ได้ เพราะไปออก น.ส. ๓  
 เอาไปจำนำธนาคารเพื่อการเกษตร ฯ เสียแล้วครับ นี้ครับท่านประธานดู สื่อมวลชนแล้ว  
 ก็สมาธิแล้วใครละทำชั่ว แล้วความเดือดร้อนอยู่กับใคร แล้วออกนี้ไปถามได้เลยเสีย  
 เท่าไร รายละเอียด ๓,๐๐๐ ป่าสงวนถึงจะออกได้ นี้ท่านไม่ฟังข้อเท็จจริงกระทบ กระทบถึงไป

พบท่านหลายครั้งแล้ว ท่านก็ไม่ให้กระผมพบ แล้วมีหน้าซ้ำอีกละครับท่านประธาน  
 รวบรวมละครับ ไม่ต้องกลัวครับ เวลานี้ครับท่านประธาน เฉพาะกระทรวงมหาดไทยจะ  
 รวบรวม แต่ที่จริงข้อมูลยังมีอีกเยอะ เวลานี้ครับเฉพาะจังหวัดของกระผมและทั่ว ๆ ประเทศ  
 ไทยครับ ตั้งกันจริงหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ กิ่งนี้ละครับตั้งกันจริง แต่การตั้งนะครับท่าน  
 ประธาน นี้ละก็ กระทรวงเกษตร ๆ นี้ละ กระทรวงคมนาคมนี้ละ กระทรวงมหาดไทย  
 นี้ละนะครับ กระทรวงศึกษาธิการนี้ละ ใ้ ๔ สหายนี้ละครับ ไปสร้างความเดือดร้อนให้  
 กับประชาชน ๔ สหายนี้ ที่กระผมไม่ไว้วางใจนี้ ไปตั้งหมู่บ้านป่าสงวนก็ไปตั้ง เอาละ  
 ครับ โรงเรียนก็ไปตั้ง ทางก็ทำเข้าไป บุกเข้าไป เอา รัฐมนตรีมหาดไทย กรมการ  
 ปกครองก็ตั้งหมู่บ้านเข้าไป แยกตำบล แยกหมู่บ้าน แล้วราษฎรเข้าไปอยู่ทำมาหากิน มี  
 โรงเรียน มีวัด ขอโทษไปจับคนจนนะครับ ท่านประธาน ไปจับคนทำมาหากิน ส่วน  
 คอมมิวนิสต์ท่านเอามาเลี้ยงได้ แต่คนจนทำมาหากินไม่ได้ครับ แล้วความผิดมันอยู่จาก  
 ใคร มันต้องขังตั้งแต่ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีด้วย อธิบดีด้วย ผู้ว่า ๆ ด้วย นายอำเภอ  
 ด้วย กำนันด้วย ผู้ใหญ่บ้านด้วย ใ้พวกนั้นบุกเข้าไปก่อนไปเป็นผู้ใหญ่บ้าน กินเงิน  
 เดือนแล้วไปจับตาสีตาสา จับมาไปเอาที่ไหนท่านประธาน นี้ครับเฉพาะเมื่อวานขึ้นนี้ครับ  
 ท่านประธาน กระผมสงสัยกระผมไม่รู้จะทำอย่างไร กระผมก็ไม่มีหลักทรัพย์ หลักทรัพย์  
 ก็มาให้เขาเสียที่นี้แล้ว เสือกมาให้เขาเสียแล้วก็จะขอคืนเขาก็บอกว่าไม่ได้ นี้ก็ต้องฟ้องกัน  
 ละ เมื่อวันที่ ๒๑, ๒๒ นี้ครับที่อำเภอลานสักครับท่านประธาน ไปจับพวกทำมาหากิน  
 บอกว่า ขอโทษเถอะครับ ที่หมู่ที่ ๙ ครับ ตำบลลานสักครับ ผู้ใหญ่บ้านนะครับท่าน  
 ประธาน ชื่อนายประยูร หัดแสดง กำนันชื่อนายพนม บาลี แล้วในท้องที่นี้หมู่นี้ครับ  
 มีสมาชิกสภาจังหวัดชื่อนายประทุม เพชรไพฑูรย์ครับ แล้วก็โรงเรียนบ้านห้วยเป้าครับ  
 ผู้ต้องหาจับมา ๑๗ คนครับ ไม่มีโล่ ไม่มีขวาน ไม่มีจอบเลยครับท่านประธาน เรียกมา  
 ใ้พวกนี้เขานึกว่าจะมาแบ่งที่ดิน ที่ไหนได้เชิญขึ้นรถเอามาโรงพัก แล้วตำรวจพนักงาน  
 สอบสวนปวดหัว ผู้แทนอย่างนี้กระผมตายทำแล้ว กระผมจะไปประชุมที่ไหนครับคดีอื่นๆ  
 อีกครับ โรงพักยืนกันตัวเป็นเกลียวหมดครับ ไม่ได้นอนเลยครับ แล้วจะไปเอาหลัก  
 ทรัพย์ที่ไหนประกันนะครับ อย่างนี้ไปใส่ร้ายประชาชน แล้วคนทำ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน

ทำไมไม่จับล่ะ กระทบก็บอกว่า ไปจับมาด้วย นี่แหละครับ ลิงเล็กก็ตาย ลิงใหญ่หนึ่ง  
 สบายครับ ที่นี้เหมือนไล่คนเข้าป่าทุกวันนี่ท่านประธาน แล้วกระทบอยากพูดอีกครับ  
 ท่านประธาน แหม เวลานั้นน้อย หลายกระทรวงจ้งเลยนี้ มันมากครับ เอาละครับ  
 จะเบา ๆ เอาอีกนิดหนึ่งครับ เรื่องใช้อาวุธปืนนี้ครับ ท่านประธาน อาวุธปืนท่านก็ให้  
 เขาไปใช้ครอบครองอยู่ที่บ้าน ไม่พกก็ไม่ว่า อยู่ที่บ้าน แต่ท่านอย่าลืมครับ ท่านประธาน  
 เป็นช่องทางหากินให้ตำรวจ ท่านปราบได้ไหมว่าเวลานี้ที่อำเภอลาดยาวครับ เมื่อวันที่  
 ๒๖ นี้ครับ จับผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งราษฎรเอาปืนลูกกรดไปฝากไว้ เวลานั้นยังเดินขบวนกันอยู่  
 ที่อำเภอลาดยาว นี่แหละครับ นายอำเภอ สารวัตรใหญ่คนนี้ ไว้ได้ไหมครับ นี่  
 คอมมิวนิสต์มันจะเกิดจะสามัคคีในชาติได้อย่างไร ผู้ใหญ่บ้านก็คือเจ้าพนักงาน กระทบก็  
 เคยถูกจับมาแล้วครับ รัฐมนตรีได้เคยไปมองไหม ไปถามบ้างไหมว่า ไปจับเขา และนี่ก็  
 ทำไมเขาอยู่ที่บ้านลูกบ้านไปฝาก เขาอยู่ที่บ้านไปงานไหน เขาก็ต้องไปฝากผู้ใหญ่บ้าน  
 และผู้ใหญ่นำไปเจ้าหน้าที่ไหมครับ ใช้มัน ๑๒ กระทรวง กระทรวงท้องพระโรงนะ แต่  
 เวลาเอาผู้ใหญ่นำไปขังแล้วไม่ให้ประกันด้วยครับ ขังไม่ให้ประกันถึงได้เดินขบวนกัน  
 เวลานั้นท่าน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ คุณประเวศ เนียรภาค ไม่  
 ได้มานี่ กำลังสู้ นะครับ เอาละครับ ยังมีอีกนิดหนึ่งครับ

ที่นี้กระทบอยากจะเรียนว่า การศึกษาครับ ท่านประธาน ขอนิดเดียวครับ  
 ตอนนี้จะจบแล้วนะครับ กระทบเอาหลักฐานมาอ้างอีกละครับ การศึกษาเปิดอภิปรายไปเมื่อ  
 ๒ วัน ขอแปรญัตติไว้ว่า ๗ วัน จะจัดการให้เรียน หาได้หรือยังครับที่เรียน หาได้หรือยัง  
 ท่านรัฐมนตรี ผู้มีฝีมือ นี่โทรเลขมาจากอุทัยธานีเขาอยากจะฝากมาฟังด้วย โทรมา ๗ ราย  
 ๘ รายนี้ครับว่าจะฝากไปเรียนได้ที่ไหนนักเรียน ท่านมีหรือยังที่เรียนนะ ถ้าไม่มีท่านก็  
 ช่วย แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ท่านมีคำสั่งให้ปลัดกระทรวงมีคำสั่งห้ามฝากนักเรียน แต่  
 อย่าลืมนะว่า ไอ้พวกข้าราชการในนั้นฝากเท่าไร และท่านรัฐมนตรีฝากหรือเปล่า ขุนทอง  
 ภูมิตื่อนะครับ เมื่อวานขึ้นวันนี้เปิดอภิปราย เห็นคนกาฬสินธุ์ ๒ คน เด็กและแม่  
 เด็กมาในห้องประธานมาพบท่าน ฝากหรือเปล่า กระทบเห็นครับ ถ้าไม่จริง ให้กระทบ  
 ตายในสภานี้ครับ เอาใหม่ละครับ ท่านฝากหรือเปล่า รัฐมนตรีฝากได้ ผู้แทนฝากไม่ได้

ก็แปลกเหมือนกัน อย่าลืมนะว่าพวกรัฐมนตรีนี่ทะนงตัว ท่านไปไหนท่านมีตำรวจอารักขา ยืนขาแข็งเป็นเงาหืน พวกกระผมไปไหน ขอโทษ มีแต่ตัวครับ เขาจะฆ่าตายเมื่อไร แล้วกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่ให้ตำรวจติดตามอารักขา ส.ส. มีที่ไหนครับ ส่วนท่าน บุญหล่นทับระดับรัฐมนตรีไม่ระดับ รัฐมนตรีอาสาไปไหน พุทโธ่เอ๊ย ทูเรศจริง ๆ ครับ ใครมันจะมาฆ่าตาย รถนำหน้า นำหลังยืนขวางตามทางเป็นแถว ตำรวจอดข้าว อดปลาครับ ยังไม่จบมีอีกนิดหนึ่งครับ ที่นี้กระผมต้องวกไปถึงท่านหัวหน้าพรรคชาติไทย กระผมไม่ได้ลืมบุญคุณท่านหรอกครับ ท่านเป็นการช่วยเหลือข้าราชการให้พ้นผิด ไซ้ใหม่ ครับ ศึกษาราชการคนนี้ครับ กระผมจะอ่านให้ฟังนะครับ อ่านใหม่ครับ จะให้อ่านใหม่ อ่านดีกว่านะ มันจะได้ชัดเจนครับ อ่านให้ฟัง ถ้าอยากของจริง ก็อยู่เฉย ๆ เดี่ยวกระผม จะเอาให้ นะ คือเอาของจริงมาพูด นายศิริไม่เอาของเท็จหรอกครับ จะอ่านให้ฟังครับ คือสำนักงานกระทรวงศึกษา ฯ ได้มีคำสั่งให้นายพิศาล มีเดช รับราชการเป็นครู ตำแหน่ง ศึกษาราชการอำเภอ ระดับ ๕ ปรากฏว่า นายพิศาล มีเดช นี้เคยเป็นศึกษาราชการอำเภอ หนองขาหย่างครับ มีความผิดฐานรับเงินจากนายอิน สุระพี และนางอ่อน สุระพี ซึ่งเช่าที่ดินของวัด ๒ แปลง ในอัตราราคาเช่าแปลงละ ๔๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ ถึง ๒๕๑๘ รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท มีความผิดฐานรับเงินเลยครับ อ.ก.พ. กระทรวงได้พิจารณาเห็นสมควรให้ปลดออกจากราชการตั้งแต่นั้นมา นายสมาน แสงมะลิ ผู้ประกาศนะครับ คณะกรรมการพลเรือนก็ให้ออกแล้ว คณะกรรมการครูเขาให้ออกแล้ว คณะกรรมการกระทรวง เขาให้ออกแล้ว แต่ท่านรัฐมนตรีท่านหัวหน้าพรรคชาติไทยทำอิท่าไหนไม่ทราบครับ เดี่ยว ครับ มันยาว มันเยอะนะครับขอโทษนะครับ อยากจะให้พูด นี่ครับเมื่อวันที่อุทธรณ์ ฟังขึ้นนะครับ ไม่มีข้อเท็จจริงอันใดเพิ่มเติม แต่พอฟังเปลี่ยนแปลงคำสั่งลงโทษเป็นอย่างอื่นได้ จึงลงมติอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์และได้นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่ง การตลอด ตามความในมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๒ รองนายกรัฐมนตรี พลตรี ประมาณ อติเรกสาร ซึ่งสั่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เห็นว่า อุทธรณ์ฟังขึ้นจึงสั่งให้ ก.พ. พิจารณาทบทวนใหม่และก็ให้พิจารณามีมติเสียง

ข้างมากกว่าให้นายพิศาลไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอลานสัก ปรากฏว่าภายใน ๑ เดือน ล่าออกแล้ว และรับเงินไปทั้งหมด ๒๖๔,๐๐๐ บาทครับ นี่ข้าราชการทั้งอุทัยธานีท่านไปถาม ดูเวลานี้พรรคชาติไทยนะครับ หัวหน้าพรรคท่านไม่รู้ว่าหลักหรืออย่างไรว่าปฏิบัติผิดหรือไป อย่างไรนี่ครับ คณะกรรมการท่านอนุมัติไปได้ และมีหน้าชำนายพิศาล มีเดช คนนี้เอา นางสนธิ แซ่จิ้ง คนฉวนอพยพไปเข้าบัญชีทะเบียนราษฎร เวลานี้สอบสวนแล้วให้สั่งจับนาย พิศาล มีเดช นางอุไร พูลศรี นายสมจิตร เจนสาสิกร และนายอำนาจ พูนสารกิจ บุคคล ดังกล่าวต้องมีการร่วมกันกระทำเอานางสนธิ อยู่บุงคโคโล ธนบุรีไปเข้าทะเบียนราษฎรนี้ครับ นี่มันผิดร้ายแรง ศึกษาๆ อย่างนี้ไปเป็นอีกไปแต่งตั้งอีกและเวลานี้ล่าออกเสียแล้ว รับเงิน แล้วหนีโคตรไม่ไปไหนไม่ทราบ เขาว่าเกาะเกาะอยู่ในกรุงเทพฯ ฯ นะครับ ที่นี้มีอีกนิดหนึ่ง ขอได้ไหมครับ ถ้าเพื่อนสมาชิกไม่รังเกียจ

เรื่องคมนาคมนะครับ ได้ไหมครับ คมนาคมก็มีข้อเท็จจริงอีกละครับ กระทบ อยากรจะถามรัฐมนตรีวิระครับ กระทบให้รัฐมนตรีวิระไป กระทบไปหาเสียงกาฬสินธุ์รถ คันนี้เอารถบัสครับเข้าไปต่อเป็นรถขนส่ง รถ ๖ ล้อ ผู้ประกอบการนายจิงเทิง แซ่อึ้ง ทะเบียนส่วนบุคคลใบอนุญาต ๔๓๒๓/๒๓ ต่อตัวถังไม้ อู่เสรีชัย ซอยประตู ถนนตลก กทม. ตรวจสอบภาพเมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๕ สีนอายุ ๓๑ ๒๕๒๕ รหัสเ็น ๖ ล้อ สห- กลชลบุรีจำหน่าย โทร. ๓๗๖๑๐๓ น้ำหนักรถ ๖,๘๐๐ บรรทุก ๔,๒๐๐ รหัสตรวจ สภาพ ๐๑/๐๑๑๓๒๐๔๑๔๔๘๘ นายสมศักดิ์ วัฒนวิโรปกรณ์ ทรบ. นายมาลิน วิเศษกุล แทนนายทะเบียนตรวจสอบภาพไปได้อย่างไรท้ายยาว ๓ เมตร ๒๐ ครั้ง ถามผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ที่ไปสังเกตการณ์ แล้วโดยสารครับไปต่อรถบรรทุกกระทบเพียงเห็น มีคันเดียวนี้ครับ กระทบก็เล่นรถบรรทุกมา ๒๐ กว่าปีเข้าโรงแรมไม่ได้ ยาวนี้ให้ไปได้อย่างไร กระทบให้ ท่านไปสอบมาตั้งนาน ตั้งแต่ไปวันที่ ๑๖ ท่านเอามาหรือยัง เดี่ยวตอบกระทบด้วย นี่ความ ผิด แล้วทุกวันทีความเสียหายของพวกบรรดารถ ๑๐ ล้อ เป็นเพราะใคร เป็นเพราะ รัฐมนตรีวิระ มุสิกพงศ์ ทำให้เขาต้องเสียเงินของเขาหมดไปหลายร้อยล้าน รถทั้งประเทศ อยู่ดี ๆ ให้ลดน้ำหนักไปให้เขาเปิดกระเบทั้ง บรรทุกข้าว บรรทุกปลา บรรทุกดิน เมื่อคืนนี้ครับ สีแยกสโซทัย สีแยกราชวัตรนะครับ หินร่วงเต็มไปหมด นี่ท่านเห็นไหม



ท่านไปซื้อแต่นักวิชาการ ท่านไม่มีฝีมือ ไม่มีสติปัญญา ไม่มีความรู้ ไม่มีควมริเริ่มเลย จะมาบริหารชาติบ้านเมืองให้กระผมไว้วางใจได้อย่างไร ฉะนั้นชุดนี้กระผมไม่ไว้วางใจนะ ครับ พรรคสยามประชาธิปไตยใครจะว่าอย่างไร แต่นายศิริ ท่งทอง เห็นจะให้ไว้ไม่ได้ นะครับ เอาละครับ กระผมก็ยังม่อกียะอะ เรือน้ำลิกน้ำตันยังอีกเยอะครับ บอกว่าเอาไว้ ให้คนอื่นบ้างนะครับ

ที่นี้เรื่องปัญหา ขอ ๕ นาที่ครับ เรื่องเกษตร จะทำนายชวน หลีกภัย ครับ ไปอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ เวลานี้ใครครับทำลายไม้ นี่ครับรูปนี้เอามา จับมาเมื่อ ๒ วันนี้ กระผมเคยจับทั้งรถตำรวจเข็นไม้มาแล้ว และนี่ขอโทษไม่รู้ว่ามีใคร ถ้าจะรู้แล้วนี่บอกป่าไม้ บอกว่าตราหายไปทำไม้ใน น.ส. ๓ เมื่อ น.ส. ๓ ไปสำรวจแล้วไม้ไม่มีสักต้นเลยใน น.ส. ๓ ปลัดอำเภอ นะครับ แล้วก็ป่าไม้อำเภอ ที่ดิน ๆ ครับสมคบกันไปตัดไม้ในป่าสงวน แล้ว เอา น.ส. ๓ มาแล้วก็เอามาสวม เวลานี้ตำรวจเขาสอบแล้วไปดู น.ส. ๓ ไม้ไม่มีสักต้นจับ ได้ทั้งรถทั้งไม้หมดแล้วครับ เวลานี้คนทำลายไม้ใครเล่าครับท่านประธาน ก็กรมป่าไม้ ละครับทำรายใหญ่ ๆ แต่มาจับราษฎรเข็นเรือน รือเรือนเก่า เป็นช่องทางหากินรีดไถให้ ตำรวจกระทรวงมหาดไทยอีกละครับ ที่จริงเกษตรก็พอแล้วครับ กระทรวงมหาดไทยก็ออก พระราชกำหนดอีก จะขอเรือรือจะต้อไปขออนุญาตนายอำเภอ ป่าไม้อำเภอ สารวัตร ใหญ่กว่าจะไป ๓ วัน ๔ วัน ยังเดินขาแข็งเป็นแฉ่งหินไม่ครบ ๖ กรรมกรสักที่ ราษฎรก็ ต้อเรือเอง รือเองมาก็ถูกไถอีกละครับ ท่านประธาน ถูกไถ กระผมอยากจะอ้างข้อนิต หนึ่งครับ ให้รัฐบาลชุดนี้ไปทำหน่อยครับ ขออีกนิตหนึ่งครับ คือนี่จะดูแลงานของรัฐบาล ชุดนี้จะอยู่ต้อไป แต่กระผมเองเห็นจะไว้วางใจไม่ได้แล้วครับ กระผมไปหาเสียงที่กาฬสินธุ์ มาครับ นายเส็ง คำอ่อน ครับ ตู้อบปรทุก นายคำ ทองจรัส บ้านถ้ำปลา หมู่ ๘ ตำบล สหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน รือเรือมาจากอำเภอ คำม่วง มาถูกนายตำรวจอำเภอคำม่วงเรียกไถ ๕,๐๐๐ บาท เลยต้อรองมาเหลือ ๑,๕๐๐ บาท ไปถามกำนันใบ พุติ ตำบลสหัสขันธ์ ไปถามนายประทวน เก่งสาริกิจ ผู้ช่วยกำนัน จริงไม่จริง มาอีกรายหนึ่ง นายทองสุข สมคะเน บ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ ๑ ตำบลสหัสขันธ์ ตัดไม้ในที่นาของตนมาทำบ้าน น้องชายเป็นครูโรงเรียนบ้านโคก อำเภอคำม่วง ชื่อครู

ประพันธ์ ไปถามดู เอาไปหมิ่นหนึ่งแล้ว แล้วที่หนองจางครับ ของกระผมเองเวลานี้  
 กระผมอยากจะทราบอีกนิดหนึ่งว่าการย้ายข้าราชการ กระผมอยากทราบ คนผิดทำไมย้าย  
 เข้าป่า ทำไมไม่เอาเข้ามาหรือไม่เอาออก กระผมชอบใจท่านครับ ท่านรองอธิบดีตำรวจ  
 ท่านคนจริง รอง ฯ ณรงค์ มหานนท์ กระผมเคยร้อง ๒ ราย ออกทั้ง ๒ รายเลยครับ  
 ดิดคุกอีก ๕ ปี แต่ที่นี้อยากจะร้องอีกครับ ไอ้คนนี้ นายประเสริฐ นาแกละ หมู่ ๑  
 ตำบลทุ่งพง ถูกพันตำรวจตรี คนอง รัตนประทุม ได้ไถบ้านเรือนเก่าไป ๕,๐๐๐ บาทครับ  
 แต่เวลานี้คืนมาแล้วครับเงิน ๔,๐๐๐ บาท เจ้าของไม้ได้ไปมอบให้พระครูวัดทุ่งทองแล้ว  
 ครับ แล้วตั้งกรรมการสอบสวนปรากฏว่าเวลานี้ที่จังหวัด ผู้ว่า ฯ ตั้งกรรมการสอบสวน  
 กระผมก็ให้การไปแล้ว และมีอีกครับ พันตำรวจตรี เคลือบ ศรีสุข แต่ลาออกจากราชการ  
 ครับ เพราะเรื่องมันคาราคาซังรีบล่าเลย อายุ ๕๕ เรื่องปล่อยไม้ของกลาง เมื่อวันที่ ๑๔  
 ๒๕๒๔ ตั้งกรรมการสอบสวน ปรากฏว่าลาออกกลับไปอยู่บ้านเชียงรายเสียแล้ว นี่ถ้า  
 ราชการเขาแบบนี้ การย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรมในสังคม เอาละครับ กระผมก็พูดมาถ้า  
 จะอีกหลายกระทรวงก็ขอฝากไว้ว่า เฉพาะกระทรวงการคลัง ท่านได้ขึ้นภาษีตั้งแต่น้ำมัน  
 ปูนซีเมนต์ แล้วก็บุหรี่ แล้วก็ที่ดิน ท่านเคย เมื่อตอน ขอโทษครับ ลดค่าเงินบาท ท่านบอก  
 ว่าจะไม่ขึ้น ตอนนั้นปูนตันละ ๑,๑๐๐ บาท เดียวนี้ตันละ ๑,๕๐๐ บาท บุหรี่ตอนนั้นซองละ  
 ๘ บาท เดียวนี้ ๑๒ บาท น้ำมันตอนนั้นเท่าไร เดียวนี้เท่าไร กระผมไม่อยากจะบรรยายให้  
 มากหรอกครับ ท่านมีฝีมือไหมครับ ท่านดีเก่งทางรูดทางไถภาษีจากประชาชน ท่านไม่ได้  
 ใช้ความพยายามที่ถูกต้องจับในท์คลับ อาบ นวด หรือในกรุงเทพฯ ฯ นี้ครับ แพลตเหล่านี้  
 โกงทั้งนั้นแหละ ท่านไม่เอาละครับ ท่านเลี้ยงवलัปประชาชน ฉะนั้นกระผมเห็นจะไว้  
 วางใจไม่ได้ กระผมไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มา แต่กระผมก็มีความสามัญสำนึกที่กระผม  
 มาเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎร กระผมต้องห่วงราษฎรมากกว่า เพราะว่าราษฎรเลือกกระผม  
 มา ฉะนั้นถ้ารัฐมนตรีชุดนี้ นะครับมีความสำนึกควรจะทำอะไร ถ้าท่านลาออกทั้ง ๒๔ คน  
 นายศิริลาออกวันนี้เหมือนกันครับ เอาไหมครับ เอาละครับ ขอขอบคุณ ถ้าท่านแน่จริง  
 ให้รับปากมาเดี๋ยวบอกกระผมด้วย ใครจะลาออกนายศิริก็ลาออกครับ ท่านลาออกไม่เสีย  
 บประมาณ แต่นายศิริ ลาออกเสียงบประมาณ ขอขอบคุณครับ ท่านประธานครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ต่อไปนะครับ คุณบุญเทียม เขมาภิรัตน์

นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) :  
 ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ กระผม บุญเทียม เขมาภิรัตน์ ประชากร  
 ไทย กรุงเทพมหานคร จะขออภิปรายเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องของความมั่นคง  
 เมื่อก่อนสมาชิกผู้มีเกียรติก็ได้อภิปรายไปมากแล้วเกี่ยวกับเรื่องตำรวจ เกี่ยวกับเรื่องโจร  
 ผู้ร้าย เกี่ยวกับเรื่องระเบิดทุกสิ่งที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้อภิปรายไปนั้นก็เป็นที่ซึ่งเกิด  
 ให้ความความมั่นคงภายในนั้น สั่นสะเทือนไปทุกครั้งที่เกิดเหตุการณืเกิดขึ้น แต่ความมั่นคง  
 ภายในที่สั่นสะเทือนโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้น ยังมีอันตรายมากกว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเสียอีก ผม  
 อยากที่จะเล่าให้ฟังเพื่อที่จะได้ทราบว่าความมั่นคงภายในที่เราหวังที่จะให้มีทั้งทางเศรษฐกิจ  
 การเมือง สังคมต่าง ๆ นั้นสามารถจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากว่าการบริหารงานของรัฐบาลและ  
 การปฏิบัติงานของข้าราชการยึดถือระเบียบข้อบังคับและความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง ผมใคร่ที่  
 จะได้หยิบยกตัวอย่างให้ท่าน ประธาน สภาได้ทราบว่าการบริหารงานของข้าราชการที่ไม่ยึด  
 เอาระเบียบข้อบังคับแต่เอาอำเภอใจของตัวเองเพื่อแสดงว่าตัวนั้นมีอำนาจหน้าที่เหนืออื่น  
 ใดในส่วนราชการที่ตัวบังคับนั้นได้ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงและความแตกแยกขึ้น สมาชิก  
 สภาผู้แทนราษฎรทุกท่านได้รับเงินงบประมาณให้ไปทำโครงการพัฒนาจังหวัดตามนโยบาย  
 ของรัฐบาล รัฐบาลได้มีระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามโดยท่านนายกรัฐมนตรี  
 เปรม ติณสูลานนท์ แต่ทว่าระเบียบที่ได้จัดทำขึ้นมาให้เป็นที่ปฏิบัติแนวทางของท่าน  
 นายกรัฐมนตรีนั้น บางส่วนราชการก็ไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติ ทางผมและพรรคพวกได้จัด  
 ทำโครงการเพื่อจะเพิ่มความมั่นคงภายในขึ้น ผมเกิดกรุงเทพ ฯ และทราบดีว่าสลัมใน  
 กรุงเทพ ฯ นั้นมีมากมาย คนในสลัมนั้นได้รับความยากแค้น ได้รับความเหนื่อยยากความ  
 ยากจน และก็คิดว่าเขาเป็นบุคคลที่ควรจะได้รับความช่วยเหลือก่อนคนอื่น ๆ เมื่อทาง  
 รัฐบาลมีใจเอื้อเพื่อที่จะจัดทำโครงการ เราก็ได้รวบรวมกันเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือคนที่อยู่  
 ในสลัมให้เขาได้รับการบรรเทาความทุกข์ยากลงไปบ้าง เราได้จัดทำโครงการที่เข้าไปทำให้  
 ชาวสลัมได้รับการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขอื่น ๆ ให้ดีขึ้นถึง ๖๐ กว่าสลัม ในระยะ  
 แรกการทำงานก็เป็นไปด้วยดี แต่ทว่าเป็นที่น่าเสียใจเมื่อการทำงานดำเนินการไปสักพัก

หนึ่ง ผมก็ได้ทราบว่าผู้อำนวยการโครงการนั้น ดอกเตอร์ สมจิตร์ สุพรรณทัต มีพฤติกรรมไป ในทางทุจริต ผมซึ่งเป็นเจ้าของโครงการร่วมกับสมาชิกพรรคประชากรไทยอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องขอให้เปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการโครงการ ท่านประธานครับ ท่านเชื่อไหมครับว่าขนาดที่ท่านเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีท่านได้มีคำสั่งขอให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้อำนวยการโครงการตามฝ่ายเจ้าของโครงการคือ ส.ส. เสนอไปมีไปถึงท่านอธิการบดี ธรรมนูญประวัติ ถึง ๒ ครั้ง ๒ หน แต่ทว่าท่านอธิการบดีท่านไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตาม ผมถึงกับเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อจะเรียนให้ท่านทราบความจริงในเรื่องนี้ แต่ก็ปรากฏว่าท่านอธิการบดีนั้นท่านแน่นิ่งกว่านั้นท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และท่านมีพรรคพวกซึ่งผมจะกล่าวถึงต่อไปที่ได้กระทำการทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นสั่งราชการในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ควรเป็นที่น่าอัปยศขายหน้าเป็นอย่างยิ่ง ท่านเชื่อไหมครับว่าหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่ลงไปถึงท่านอธิการบดีที่ขอให้เปลี่ยนแปลงตัวผู้อำนวยการโครงการนั้นไม่ได้รับปฏิบัติ ๒ ครั้ง แต่แล้วก็มีหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรี จากเลขานุการรัฐมนตรี ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้คนเดียวคนที่สั่งให้เปลี่ยนกลับมาเขียนว่า ไม่มีอำนาจ รัฐบาลไม่อาจที่จะไปก้าวก้าวการสั่งงานภายในมหาวิทยาลัยได้ ท่านประธานครับ ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่สามารถจะสั่งงานในราชการอันนี้ได้แล้วละก็ความมั่นคงในบ้านเมืองคงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ท่านประธาน สภาที่เคารพ การที่ท่าน อธิการบดีพยายามที่จะปกป้องผู้กระทำผิดและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวผู้อำนวยการโครงการนั้น ทำให้โครงการต่าง ๆ นั้นต้องสะดุดหยุดชะงักเป็นเวลากว่า ๓-๔ เดือน ผมจำเป็นที่จะต้องขออุทธรณ์เพื่อให้ขยายเวลาการทำงาน แล้วทางกระทรวงการคลังก็มีใจเป็นธรรมที่ได้พิจารณาอุทธรณ์ให้ขยายเวลาแล้ว แต่ทว่าการทำงานนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าแม้ขณะนี้ท่านอธิการบดีก็ยังไม่ยอมให้ผู้ปฏิบัติโครงการได้ทำงานตามที่สมควร ยังจะต้องมีหนังสือจากทางกระทรวงการคลังลงไปถึงอีก ในฐานะที่ผมอยากที่จะให้งานนี้เป็นไปได้ด้วยดีจึงพยายามที่จะให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไข ได้จัดการที่จะให้ทุกฝ่ายที่มีปัญหาขัดแย้งได้พบกันที่สภา ทางคณะกรรมการการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรพยายามที่จะแก้ปัญหา ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาร่วมด้วย แต่ปรากฏว่าท่านอธิการบดีท่านไม่ยอมที่จะมาร่วมประชุม

ปรึกษาหารือแก้ไขเลย นอกจากนั้นท่านยังไปตั้งกรรมการสอบสวนผู้ซึ่งมาให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อเท็จจริงเสียอีก ท่านคิดว่าผู้ซึ่งรับว่าสิ่งซึ่งข้าราชการในระดับมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติมานี้เป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงความไม่มั่นคงที่จะเกิดขึ้น เราลองคิดว่าหน่วยราชการอื่น ๆ เช่นกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ หรือหน่วยราชการอื่นที่ได้รับการอภิปรายไม่ได้วางใจจากท่านสมาชิกผู้มีเกียรตินี้ก็สมควรแล้วที่จะได้รับวิพากษ์วิจารณ์อภิปราย แต่ใครจะคิดได้บ้างว่าในระดับของสถาบันมหาวิทยาลัยยังมีข้าราชการในระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยได้ประพฤติปฏิบัติตนเช่นนี้ เขาทำไปเพื่ออะไร กระผมเองก็ยังไม่ทราบ เขาจะมากลั่นแกล้งสมาชิกสภา ส.ส. พรรคฝ่ายค้านละหรือ ไม่น่าจะเป็นได้ แต่เหตุใฉนั้นจึงได้มีจิตใจที่ไม่มีใจเอื้ออารีต่อคนยากคนจนเลย เพราะสิ่งที่เราจะทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ยากไร้อย่างแท้จริง รัฐบาลเองก็แถลงนโยบายต่อสภาว่าอยากที่จะช่วยคนยากคนจนให้ได้รับการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน อยากที่จะช่วยให้เขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่สมาชิกสภาผู้แทน ฯ ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลพยายามที่จะให้ความร่วมมือโดยลงไปช่วยรัฐบาลทำสิ่งนั้น ๆ กลับได้รับการกลั่นแกล้ง เมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็จำเป็นที่จะต้องอภิปรายเพื่อจะแสดงให้เห็น นั่นเป็นเรื่องของปีที่แล้ว ปี ๒๕๒๔ ท่านประธานสภาที่เคอราฟ ท่านเชื่อไหมครับว่าด้วยจิตใจซึ่งหลงผิดว่าตัวเองนั้นเป็นใหญ่ที่สุด ท่านอธิการบดีผู้นี้แหละครับ ได้กระทำการที่ใหญ่ยิ่งไปกว่านั้น ท่านได้ไปวิ่งเต้นเพื่อจะปฏิเสธไม่ทำงานในงบประมาณปี ๒๕๒๕ ท่านเชื่อไหมครับงบประมาณของ ส.ส. ผ่านไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดำเนินการเป็นงบประมาณถึง ๒๓ ล้านบาท คณะบดีคณะสังคม ฯ ยินดีที่จะรับทำ เพราะเป็นประโยชน์ต่อคณะและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน แต่ท่านอธิการบดีท่านไปวิ่งเต้นและก็ร่วมกับท่านประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหนังสือเป็นเอกสารที่ผมกล่าวยืนยันในที่นี้ว่าเป็นเท็จหลอกลวงท่านนายกรัฐมนตรี ด้วยข้อความที่ไม่เป็นความจริง ให้ท่านนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งว่า ดำเนินการตามเสนอ คือมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ต้องดำเนินการ ผมไม่เข้าใจว่าการกระทำเช่นนั้นท่านประสงค์อะไร ผมเองก็ไม่คิดใจที่จะให้มหิดลดำเนินการอีก ก็ได้พยายามให้แก้ไขปัญหานี้ โดยติดต่อกับทางสำนักงานปลัดทบวง ฯ จะรับหน้าที่ที่จะทำการนี้ แต่ก็กำลังประสบกับความไม่ร่วมมือ อาจจะมีเบื้องหน้า

เบื้องหลังอย่างไร ผมจะไม่กล่าวในที่นี้ ที่ผมจำเป็นที่จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา ก็เพราะเห็นว่า การที่จะทำให้ความมั่นคงเกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดจากภายนอกเสมอไป ถ้าหากว่าเราช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยแท้จริงแล้ว ก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้ พฤติการณ์ต่าง ๆ ที่ทางอธิการบดี ฌัฐ ภมรประวัติ ได้ทำมานั้น ส่อไปในทางที่จะไม่ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง ความมั่นคงในทางการเมืองนั้นก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากว่าทางฝ่ายรัฐบาลและทางฝ่ายค้าน จะร่วมงานกันทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ถึงแม้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่เราก็ได้บอกแล้วว่า เราจะทำตัวให้เป็นกระจกเงาที่จะส่องให้เห็นว่าความบกพร่องของรัฐบาลนั้นมีอย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ ที่ผมได้อภิปรายมานี้ ก็เป็นไปในทางที่ชี้ให้เห็น นโยบายของทางรัฐบาลที่มีว่าอยากที่จะให้มีการปราบปรามคอร์รัปชัน ผมก็จะขอเสนอส่งเอกสารสำเนาในการที่ดอกเตอร์ สมจิตร สุพรรณทัต ผู้อำนวยการโครงการได้นำเงินโครงการฝากในบัญชีออมทรัพย์และบัญชีฝากประจำ ๖ เดือน ซึ่งเป็นการผิดระเบียบของการเงินอย่างร้ายแรงให้กับทางรัฐบาลเพื่อจะได้ไปดำเนินการต่อไป ความมั่นคงที่ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นได้เพราะการบริหารงานของราชการนั้นเป็นไปอย่างตัวอย่างที่ผมได้เสนอมานี้

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะพูดเรื่องของกรุงเทพมหานครว่า ความมั่นคงหรือความหย่อนของกรุงเทพมหานครอาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากว่าเราซึ่งมีส่วนรับผิดชอบและประชาชนในกรุงเทพมหานครไม่ระมัดระวัง นั่นก็คือเรื่องของกรุงเทพ ฯ ซึ่งกำลังทรุดตัวลงอย่างรุนแรง ขณะนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ากรุงเทพมหานครนั้นในบางส่วนทางด้านตะวันออก ทางด้านพระโขนง บางกะปิ สุขุมวิท ทางด้านรามคำแหง และต่อไปจนถึงสมุทรปราการบางส่วนนั้นกำลังทรุดตัวอย่างรุนแรงถึงปีละ ๑๐ เซนติเมตร ทั้งนี้เนื่องจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้กันวันละ ๑ ล้าน ๔ แสนลูกบาศก์เมตร น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใช้กันนั้นแทนที่จะได้มาเป็นประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง ก็กลับไปเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ที่สมคบกับผู้ประกอบการใหญ่ ๆ ที่มีการตกลงกันที่จะใช้น้ำประปาโดยไม่เสียค่าน้ำประปา รัฐบาลสมควรที่จะได้แก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำนุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยน่าจะริบเร่งดำเนินการให้มีการออกพระราชบัญญัติร่วมกับทางกระทรวง

อุตสาหกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่จะป้องกันก่อนที่ผลเสียนั้นจะมีมากมายจนแก้ไขไม่ได้ พุดถึงเรื่องประปาในกรุงเทพ ฯ แล้วผมก็อยากที่จะเรียนให้ท่านประธานสภาได้ทราบถึงว่า การประปาส่วนภูมิภาคนั้น การประปาส่วนภูมิภาคก็เกิดปัญหาเรื่องการขาดทุน สิ่งที่ขาดทุนนั้นก็เกิดขึ้นจากการลักขโมยน้ำไปใช้ ผมมีเอกสารที่แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่การประปา ฯ ได้ร่วมกับราษฎรบางคนและได้มีเอกสารที่พบว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย เองนั้นเป็นผู้ทุจริตที่โกงเอาน้ำประปาไปใช้ทำน้ำดื่มบรรจุขวดโดยที่ไม่เสียสตางค์ การกระทำเช่นนี้ถ้าหากว่าไม่มีรัฐมนตรีที่บริหารงานร่วมด้วยได้ดูแลได้รู้เห็นแล้ว ก็ไม่น่าที่จะทำได้จนถึงขั้นนั้น เพราะว่าผู้ที่ทำการโกงน้ำประปานั้นเป็นข้าราชการระดับสูงมากของกระทรวงมหาดไทย

ผมอยากใคร่ที่จะพุดถึงกระทรวงศึกษาธิการสักเล็กน้อยว่า เราได้มีการอภิปราย มีผู้ตติเรื่องเกี่ยวกับเด็กไม่มีที่เรียน ผมก็เห็นด้วยว่าเด็กไม่มีที่เรียนนั้นเป็นปัญหาที่หนักอกของผู้บริหาร และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จำเป็นที่จะต้องแสดงฝีมือให้ทางสมาชิกทางฝ่ายผมไว้วางใจโดยการแก้ปัญหานี้ แต่ผมอยากที่จะได้เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านรัฐมนตรีช่วย ฯ ว่าท่านน่าจะไปปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพราะว่านโยบายที่รัฐบาลได้เขียนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นได้รับการปฏิบัติตรงตามที่ท่านได้เขียนไว้หรือไม่ นโยบายของทางสาธารณสุขที่บอกว่าอยากจะลดจำนวนประชากร อยากจะเพิ่มคุณภาพของประชากรนั้นได้มีการดำเนินการไปเช่นนั้นจริงหรือ นโยบายในด้านกฎหมายที่ได้เขียนเอาไว้ว่าจะให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อจะเปิดโอกาสให้มีการทำแท้งให้กว้างขวางขึ้นตามความจำเป็นนั้น ผมก็ไม่เข้าใจว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับนั้นออกมาแล้ว แต่ท่านรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเองกลับไปให้สัมภาษณ์ปาว ๆ ว่า ท่านไม่เห็นด้วย นี่มันอะไรกัน แสดงถึงการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่เอาไหน ไม่เป็นไปตามนโยบายที่ได้เขียนเอาไว้ เมื่อ ๒-๓ สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประกาศออกมาอีกแล้วว่าประชาชนอายุ ๑ ถึง ๕ ขวบนั้นเป็นโรคขาดอาหารกันถึง ๕๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ท่านคิดดูซิครับ ถ้าประชาชน ๑ ถึง ๕ ขวบ ที่อยู่ในระยะที่กำลังต้องการความเจริญเติบโตหรือทางอาหาร เป็นโรคขาดอาหาร ๕๐ เปอร์เซ็นต์

ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมประชาชนชาวไทย จึงมีสติปัญญาที่ไม่ค่อย จะถึงขั้น ที่ควรจะเป็น  
ทำไมเด็กซึ่งจบ ป. ๔ แล้วก็ยังไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และก็ยังจบ ป. ๔ เพราะฉะนั้นผม  
ก็ขอให้ท่านได้ช่วยติดต่อกับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วย เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญห  
อย่างแท้จริง ขอขอบคุณครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ครับ ก่อนที่เราจะอภิปรายกันต่อไป  
ผมจะได้เลิกประชุม แล้วก็ไปประชุมกันตอนบ่าย ๒ โมงนะครับ แต่ใครขอกราบเรียน  
ต่อท่านสมาชิกว่าเพื่อประหยัดเวลา จะได้มีผู้ได้มีส่วนในการอภิปรายมากท่าน ผมก็ขอให้  
พยายามอยู่ในประเด็น แล้วก็อยู่ในเงื่อนไขของกระทรวงไหนที่ตัวตั้งเป็นประเด็นเข้ามา  
กระทรวงไหนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ในประเด็นนี้ก็ไม่ต้องพูดถึง แล้วขออย่าได้วนเวียนซ้ำ  
ซาก แล้วขอความกรุณาอย่าไปชี้แจงแนะนำรัฐบาลเลยว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ ดีเข้าไป  
เป็นเอกโซเซต (Exocet) เลย ดีเลย แล้วก็จะได้รวบรัดสั้นเข้าจะได้พูดได้หลายท่าน  
แล้วก็พอถึงตอนบ่ายก็มาตามลำดับ คุณปิยะณัฐ คุณสมัคร สุนทรเวช ก็ว่ากันไป เสร็จ  
แล้วรัฐบาลจะได้ตอบครับ ขอพักประชุมครับ

พักการประชุมเวลา ๑๒.๐๗ นาฬิกา

เริ่มประชุมใหม่เวลา ๑๔.๐๕ นาฬิกา

ประธานรัฐสภา : เมื่อพร้อมแล้ว ผมขอเรียนเปิดประชุมต่อหน้าครับ ขอเชิญ  
คุณสมัคร สุนทรเวช ครับ

นายสมัคร สุนทรเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ท่าน  
ประธานที่เคารพ กระผม สมัคร สุนทรเวช ประชากรไทย กรุงเทพมหานคร กระผม  
อยากกราบเรียนท่านประธานครับว่า วันนี้กระผมจะว่าต่อไปถึง ๔ กระทรวงที่ยังตกค้างอยู่  
ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยกระทรวงมหาดไทยนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ท่านเอาใจใส่เรื่องการปราบปรามมุกก่อนข้างจะมากไป ที่มากไปนะไม่ใช่กระผมไม่ชอบนะ  
ครับ ชอบครับ แต่ว่าท่านปราบปรามมุกอย่างเดียวแล้วท่านไม่คิดปราบปรามอาชญากรรม  
เลย



๕๕๔

ประธานรัฐสภา : อ้อ เดียว ๆ เดียวก่อน ขอประธานโทษ แทรกนิดได้ไหมครับ

นายสมัคร สุนทรเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ครับ

ประธานรัฐสภา : คือสมาชิกฝ่ายค้านนะ ขอให้ผมขอร้องว่า ช่วยขอร้องคุณสมัครให้พูดน้อยหน่อยได้ไหม เพราะเขากลัวจะไม่ได้พูด

นายสมัคร สุนทรเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ได้ครับ กระผมตกลงกันไว้ข้างนอกแล้วครับ ว่าน้อยครับ คือวันนี้มันมีรายการพิเศษ ที่เขาอนุมัติให้กระผมมานี้แหละครับ เพราะกลัวกระผมจะไม่ได้เสนอเรื่องสำคัญ ซึ่งเขาเองก็อยากจะให้ได้มีการเสนออีกเลย ให้กระผมขึ้นมาหน่อย อยากกราบเรียน ท่านประธาน อย่างนี้แหละครับ ที่เราจัดคิวเมื่อเช้านี้แหละครับความจริงประชากรไทยก็ขึ้นคนที่ ๒ มันดับมาอยู่คนที่ ๖ นะครับ ตอนนั้นก็เราขึ้นป้าย พรรคประชากรไทยขึ้นมาคนที่ ๑ แล้วก็หมดแล้วครับ

ประธานรัฐสภา : ครับ คนหลัง ๆ กลัวจะไม่ได้พูดครับ

นายสมัคร สุนทรเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ครับ กระผมรู้ กระผมจะพยายามทำให้สั้นครับ แล้วก็ท่านรัฐมนตรีคนแรก ๆ นี้ไม่ค่อยเท่าไรหรอกครับ มันก็หนักหน่อยคนหลังนี้ครับ คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านเอาใจใส่เรื่องการปราบปรามอบายมุขมาก จนกระทั่งกระผมเกิดความวิตก ที่เกิดความวิตกคือว่าปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าตำรวจโรงพักไหนมีโสเภณีก็คือว่าตำรวจถูกย้าย แต่ว่าโรงพักนั้นก็จะมีฆ่ากันตายสัก ๑๐ คดี ๑๐๐ คดีจะมีการปล้นจี้ฆ่าเท่าไรไม่เป็นไรครับ ไม่มีความเสียหาย ซึ่งไอ้เนี่ยแหละครับ กระผมเห็นว่าเป็นความเสียหายต่อราชการตำรวจ แล้วถ้าท่านยังจะดำเนินการอย่างนี้เข้าไปเท่าไรกระผมก็ยิ่งวิตกเท่านั้น อยากกราบเรียนนิดนะครับ กระผมไม่ได้กล่าวหาท่านลอย ๆ กระผมมีตัวเลขที่ยืนยันได้ แล้วจะเอาตัวเลขที่อื่นที่ไกลเอามาอ้างในสภานั้นก็เห็นจะไม่ถนัด สู้ตัวเลขใกล้บ้านไม่ได้ครับ บ้านกระผมอยู่สถานีตำรวจลาดพร้าว ท่านประธานครับ สถานีตำรวจลาดพร้าวนี้ดูแลเนื้อที่ทั้งหมด ๕๕ ตารางกิโลเมตร มีตำรวจเท่าไรทราบไหมครับ มี ๑๓๑ คน ขออนุญาตอ่านตัวเลขนิดเถอะครับ

เพราะเป็นตัวเลขน่าสนใจสำหรับคนที่อยู่ในเมือง มีคนอยู่ ๓ แสนคน ใน ๕๕ ตาราง-  
 กิโลเมตรนะครับ มีหมู่บ้านอยู่ ๑๔๘ หมู่บ้าน มีตำรวจ ๑๓๑ คน แล้วใน ๑๓๑ คนนี้  
 ออกไปเป็นสายตรวจเพียง ๖๐ คนครับ แล้วกรมตำรวจเตรียมอะไรไว้ให้เขาบ้างครับ กรม  
 ตำรวจมีรถเก่า ๆ อยู่ ๔ คัน จักรยานยนต์เก่า ๆ ๑๒ คัน มีวิทยุ ๒๐ เครื่อง ซึ่งใช้ได้  
 บ้างใช้ไม่ได้บ้าง เท่านั้นแหละครับ กระผมเป็นชาวหมู่บ้านนี้ กระผมต้องช่วยอย่างไรครับ  
 ต้องไปช่วยจัดงานอะไรกันนิดหน่อย แล้วก็ได้รับจักรยานยนต์ไปแถมให้ ๑๐ คัน รถยนต์  
 ๓ คัน วิทยุ ๑๘ เครื่อง นี่ชาวบ้านอย่างกระผม พวกกระผมช่วยหาไปเต็มให้ถึงค้อย่างชั่ว  
 นิดหนึ่ง แต่อย่างนี้ปล่อยไว้ได้อย่างไรครับ ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ ถ้าห้องที่ที่อยู่ชานเมืองนะ  
 ครับ ชานเมืองหลวงยังขนาดนี้ ท่านให้น้ำมันเขาดี รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งให้ ๑๐๐  
 ลิตรต่อเดือน แปลว่า ๓.๓ ลิตร ใส่มอเตอร์ไซค์ ๓.๓ ลิตรขับไปตัด ตีต ๆ ตรวจสอบ มัน  
 ไม่ใช่เหมือนที่โฆษณาในโทรทัศน์นี้ครับรถที่ตำรวจใช้อยู่นี้ ไอ้บ้านนั้น ๒ ลิตรไปได้ถึง  
 วงแก้ว ไอ้นี้ปรากฏว่าให้ ๓ ลิตรครึ่งแล้วตรวจอยู่ในเนื้อที่ ๕๕ ตารางกิโลเมตร รถยนต์  
 นะครับ ให้ ๓๐๐ ลิตรต่อคัน แปลว่าวันละ ๑๐ ลิตร แล้วรถบรรทุกทั้งพรรคอย่างนั้นนะ  
 มันกินน้ำมันขนาดไหนครับ แล้วตรวจได้อย่างไร ราษฎรอย่างกระผมก็นอนตาไม่หลับ  
 ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้ว กระผมจะมัวไว้วางใจรัฐมนตรีอยู่อย่างนี้ กระผมไว้วางใจไม่ได้  
 ครับ ถึงจะรักใคร่ชอบพอบเป็นส่วนตัว แต่ในทางปฏิบัติท่านไม่ดำเนินการอย่างไร ก็  
 กระผมต้องขอเรียนว่ากระผมไม่ไว้วางใจท่าน ความจริงกระผมมีข้อเสนอแนะท่านนะครับ  
 แต่บรรดาพรรคพวกฝ่ายค้านบอกว่า อย่าไปแนะนำ เมื่อกี้ท่านประธานบุญแห่งก่อนจะ  
 ลงไปก็บอกอย่าแนะนำรัฐบาล ให้ทำฟุ้งแบบจรวดเอ็กโซเซตเลย เพราะฉะนั้นกระผมก็  
 จะตัดคำแนะนำออกไปเสีย อยากกราบเรียนครับว่า มีปัญหาต่อไปสำหรับท่านรัฐมนตรี  
 คนถัดไป ท่านรัฐมนตรี บัญญัติ บรรทัดฐาน ซึ่งเมื่อปีกลายนี้ก็บอกว่ามีเอกสารชว่อน ๆ  
 อยู่ในสภา ปรากฏว่าจนกระทั่งบัดนี้ครบรอบปีแล้วนะครับ เลยปีกว่ามาแล้ว เอกสารบ้า  
 ชั้นนั้นยังไม่เอาเข้าไปคืนแฟ้มไฟฟ้าภูมิภาคเขาเลยนะครับ ถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรม เอกสาร  
 ชั้นนั้นให้ประชาชนดูได้ เอาเข้าไปคืนแฟ้มเขาละครับ อันนี้ขอทบทวนความหลังนะครับ  
 แต่ว่าเรื่องใหม่นี้สนุกกว่าครับ แล้วเรื่องใหม่นี้กระผมได้ดูแลปิดล้อมไว้เสร็จ ได้จัดการ

ถ่ายทำเอกสารไว้เสร็จเรียบร้อยหมด ไม่ต้องห่วง คุณะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน ท่านรัฐมนตรีชอบกิจการรัฐวิสาหกิจที่ชื่อว่าการเคหะแห่งชาติ ปรากฏว่ากระผมไม่ไว้วางใจท่าน เพราะเหตุว่าท่านเป็นนักการเมือง และท่านก็เอานักการเมืองสอบตกเป็น ส.ส. กรุงเทพฯ ฯ สอบตกนี้ละครับ เข้าไปนั่งบริหาร และตั้งแต่นั้นท่านก็สมคบกันทำปู้ยี่ปุ๋ยากับกรุงเทพฯ ฯ ของกระผม ที่ว่าทำปู้ยี่ปุ๋ยาก็คืออย่างไรครับ คือทำงานซ้อนงาน ท่านนายกรัฐมนตรีก็อุตส่าห์นะครับ จัดงบประมาณให้ ส.ส. ของกระผม จัดสรรให้คนละสองล้านห้า ปีหนึ่งกระผมได้ ๗๐ กว่าล้าน เอาไปช่วยทะนุบำรุงดูแลสลัม กระผมก็เอาเข้าไปทำเรียบร้อยดี ปรากฏว่ากระผมไปทำมากแล้วคนกรุงเทพฯ ฯ จะรักประชากรอย่างไรไม่ทราบได้ มีการเล่นมิชอบพิกลกัน จัดการ เดียวนี้เข้าไปในสลัมเข้าหมดครับ ตั้งกรรมการสลัมเขาเคยมีอยู่เก่าตั้งมันใหม่หมด แล้วก็กรรมการสลัมขึ้นตรงกับผู้ว่า ฯ เสร็จแล้วจะเอาอะไรบอกมาเลยครับ รัฐมนตรีบันดาลให้ได้หมด ใครจะต้องการสะพาน จะต้องการถนน ต้องการอะไร แม้กระทั่งเงินกู้ ออกเงินให้กู้ครับ หัวละหมื่น ๆ กระผมก็บอกว่า แหม กระผมดีใจชื่นใจแทนชาวกรุงเทพฯ ฯ แต่เสียใจอย่างเดียวเท่านั้นเอง ท่านให้กู้เฉพาะคนที่ เป็นหัวคะแนนท่าน ถ้าคนที่เป็นหัวคะแนนประชากรไทยไม่ให้ ความจริงกระผมก็ไม่มีหัวคะแนน กระผมมีแต่คนรักประชากรไทยไม่ให้ครับ ถ้าใครนิยมชมชอบประชากรไทยไม่ให้กู้ แต่ถ้าเป็นหัวคะแนนพรรคประชาธิปไตยให้กู้ได้ ปัญหาอย่างนี้กระผมวิตก กระผมว่าท่านรัฐมนตรีไม่มีใจเป็นธรรม ได้เงินมาจากเมืองนอกมาเอาจากเงินรัฐบาลไปตั้งโครงการ เอาเข้าไปพัฒนาสลัม กระผมก็ชอบไปช่วยกัน กระผมมีเงินติดหน่อยครับมีไป ๗๐ ล้าน ก็ทำแค่ ๗๐ ล้าน

ประธานรัฐสภา : เดียวนี้เขาเปลี่ยนเป็นชุมนุมแออัดแล้วนะครับ

นายสมัคร สุนทรเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กรุงเทพมหานคร) : ครับ กระผมไม่ใช่ละครับ เพราะใช้เดี๋ยวจะไปตามอย่างเขานะครับ ที่นี้ปรากฏว่ากระผมเข้าไป กระผมได้ไป ๗๐ ล้าน กระผมทำแค่ ๗๐ ล้าน ใครจะได้มาเป็นร้อย ๆ ล้าน พันล้าน กระผมก็ไม่ขัดข้อง ราษฎรได้กุศล ถ้าได้รับความสะดวกเท่าไรก็ยิ่งเป็นประโยชน์เท่านั้น ปรากฏว่าเข้าไปแล้วทำมิติมีร้าย กระผมทำสะพานไว้ ๓ แห่ง ไปบอกราษฎรบอกว่า เพิ่ง

ทำหยก ๆ นะครับ เดินไม้ยังไม่ทันจะสึกเลยครับ บอกว่าไอ้ที่นี่ไม่มีประโยชน์ให้หรือดีกว่า แล้วจะทำเป็นถนนคอนกรีตให้ ดูซิครับ เอาละเอาสะพานไม้ ออก ทำถนนคอนกรีต กระทบก็ว่ามันยังดีกว่า เอ้า เอาเถอะ เสียเงินไปเปล่า ๆ ครับ รายการที่อ่อนนุชทำสะพาน ไม้เดินริมคลอง กระทบหมดไป ๑ แสน ๕ หมื่นบาท ของเขตพระโขนง ราษฎรร้อยวัน พันปีเราจัดงานเอาไปให้ราษฎรมีทางเดินได้ พอไปถึงเสร็จเรียบริ้อยบอกไม่หรรษา อันนี้ ทำอย่างนี้ เล็กแล้วก็สั้นไปหน่อย จัดการหรือทั้งครบ ๑ แสน ๕ หมื่นบาทหรือทั้ง ทำสะพาน ใหม่นิวเวียงยาดราคา ๗ แสนบาท กระทบบอกว่านี้จะช่วยกันผลาญเงินบ้านเมืองอย่างนี้ ก็ ตายแน่ ทำต่อไปซิครับกระทบไม่ว่า เขาบอกว่าต่อไม่ได้ ต่อไปก็บอกว่าต้นทางนี้ประชา กรไทย ประชาธิปัตย์ไปต่อทาง ประเดี้ยวประชากรไทยได้คะแนนปากทาง ประชาธิปัตย์ ไปหาข้างใน ข้างในไม่ได้ ดูซิครับ เรื่องอย่างนี้ละครับ ท่านประธานครับ กระทบบอก ว่ากระทบเห็นว่าถ้ากระทบไม่เอามาพูดกันวันนี้กระทบก็แยะเต็มที เพราะว่าราษฎรเองก็อดอด ใจ เขาอยู่ด้วยกันเขามีความสมัครสมานสามัคคี เขามีกรรมกรเขาเกิดของเขาเอง กระทบไม่เคยไปเกี่ยวข้องไม่เคยไปยุ่ง เพราะถือว่าเรื่องการเมืองนั้นราษฎรคิดเอง แต่จะไป จัดการตั้งกรรมกร จัดการตั้งกรรมกร เอาคนโน้นคนนี้ยัดกันไปยัดกันมา ตั้งเสร็จแล้ว ก็ขึ้นตรงกับผู้ว่า ๆ ทำไมใครจะไม่ชอบละครับ จะเอาอะไรให้หมดบอกมาเลย จะเอาอะไร ให้หมด เดินเองเรียงเองหมด กระทบอยากเล่าให้ท่านประธานฟังนิดหนึ่งเป็นเรื่องโจ๊ก ๆ กัน ที่การเคหะ ๆ เขาเล่าให้ฟังนะครับ ท่านผู้ว่าการการเคหะ ๆ นี้ละครับ คู่หูท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการ ๆ คนนี้ละครับ ชอบถามนัก รู้จักมันไหม รู้จักมันไหม ใครรู้จักไหมครับ ใครไปหาที่รู้จักไหม รู้จักไหม ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่ง ราษฎรไปร้องทุกข์ รู้จักไหมของใคร รู้จักไหม ส.ส. บอกว่ารู้จักครับ ใคร ๆ ไหนบอกชื่อชื่อว่าใคร “สมัคร” มันก็หัวเราะกันตั้งไป หมดที่นั่น ท่านประธานครับ กรณีอย่างนี้กระทบวิตก เพราะเงินทองของบ้านเมืองถูกเอา มาถลุงเพื่ออะไรครับ เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองจะหากินครับ ประธานโทษไม่ได้หากิน จะต้องการหาเสียงใส่ชื่อเสียงพรรคตัวเองครับ หาเสียงก็หาเสียง กระทบขออนุญาตเล่าความ กระทบไม่ว่า แต่เอาเงินทองของบ้านเมืองมาถลุงกันอย่างนี้ แล้วเล่นกันสกปรกกันอย่างนี้ สกปรกของการเคหะ ๆ ให้ท่านประธานฟังอีกนิดหนึ่งครับ ดึกคู่นี้ไม่ได้มีอยู่แต่ที่

ทำเนียบรัฐบาลที่ท่านนายก ฯ นั่งกันอยู่นั้นนะครับ ที่ดินแดงมีตึก ๒ ตึกใหญ่ ๆ สูง ๑๒ ชั้น  
 ที่นั่นเขาเรียกตึกคู่ฟ้าเหมือนกัน ตึกไทยคู่ฟ้าเหมือนกัน ชื่อเดียวกันครับ ระหว่างตึก  
 ไทยคู่ฟ้านี้มีซอย ไอ้ซอยนี้ที่แรกมันยังไม่เกิด มันมีที่เอกชนอยู่ข้างหลัง เอกชนก็วิ่ง  
 เต็ม เพราะว่าการเคหะ ฯ เป็นเจ้าของที่แปลงนอกก็ปิดกำแพงกันไว้ เอกชนหัวใสวิ่งเดิน  
 การเคหะ ฯ จัดการสร้างห้องแถวขึ้นข้างหลัง สร้างห้องแถวนี้ละครับ ห้องแถวมันทั้งหมด  
 มันร้อยกับแปดห้อง คนจัดการสร้างบอกว่าจะให้การเคหะ ฯ จำนวนเท่านั้น ๆ ให้ราชการ  
 เท่าไรก็ไม่รู้ ใส่กระเป๋ใครเท่าไรไม่รู้ แต่จะให้เงินเมื่อสร้างแล้วก็จะเปิดทางให้ หมายถึง  
 ความว่า การเคหะ ฯ มีรายได้จากการอุทิศเงินให้ ก็จะเปิดทางให้ออกได้ คือทำให้ที่ดิน  
 ข้างในมีราคา และตึกแถวนี้ก็มีราคาขายได้ ไอ้คนทำมันเก่งครับ กระทบต้องขอชมเชยมัน  
 มันสร้าง ๑๘ ห้องก่อน ซีกละ ๙ ห้อง พอสร้างเสร็จเรียบร้อยมันรีบเอาเงินไปประเคนให้  
 การเคหะเรียบร้อยการเคหะก็ตั้งใจจัดการเปิดทางให้ เสร็จเรียบร้อย มันสร้างต่อไปข้างใน  
 อีก ๙๐ ห้อง พอสร้างเสร็จเรียบร้อยหมดเรียบร้อยเก็บเงินเจ้าของบ้านเสร็จหมด มันแผ่น  
 ตูมไปเลยครับ ไม่ให้เงินการเคหะ ฯ ๒ ล้าน ๗ แสนบาท ผู้ว่าการเคหะ ฯ ทำอย่างไร  
 ครับ โกรธมาก เสียท่าเขาแล้ว กั้นกำแพงมันเลย ราษฎรออกไม่ได้ ไป ๆ มา ๆ ก็เอา  
 ไม้มาปักให้รถมอเตอร์ไซด์ออกได้ ราษฎรร้องเขาก็เอาไปปักเป็นตอ ๆ ไว้ ราษฎรร้องว่าไม่  
 มีความสะดวก เข้าไปอยู่ข้างในไฟไหม้ได้ลนจะทำอย่างไร มาร้องพรรคประชากรไทย พอ  
 ร้องพรรคประชากรไทยเราก็เอาออกข่าวเลยเชียว เราบอกไม่ได้ ทำอย่างนี้ แบบนี้อันตราย  
 กับราษฎร เราก็ขอร้อง พอไปถึงโน่นเราร้องไปที่การเคหะ ฯ กระทบทำตามขั้นตอน  
 กระทบเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้าน แต่กระทบร้องการเคหะ ฯ พอร้องการเคหะเสร็จ ทำ  
 อย่างไรครับ ด่าคนที่เป็นตัวแทนไปร้อง ทำไม้มึงต้องไปร้องไอ้พรรคการเมืองพรรคอย่าง  
 นั้นด้วย มากี่มาบอกโดยตรง พอเสร็จปั๊บ บ่ายถอนออก ๒ เส้าผู้ว่า ฯ มาเลยครับ โทรทัศน์  
 มาเลยเชียวครับถ่ายหนังกันเลย จัดการถอนออก ๒ เส้า เวลานี้รถยนต์ออกได้แต่เครือ ๆ  
 กั้นนิดหน่อย กระทบขอทราบเรียนว่า เรื่องนี้สกปรก เรื่องนี้ใช้ราษฎรเป็นเครื่องมือ จะ  
 บังคับละให้ราษฎรไปตามหาถ้ำแก่มา ไม่อย่างนั้นจะไม่เปิดให้ ท่านประธานครับ กระทบ  
 ไม่อยากจะอยู่ตรงการเคหะ ฯ มากเกินไป เพราะมีเรื่องน่าสนใจมากกว่าเรื่องการเคหะ

ท่านรัฐมนตรี บัญญัติ บรรทัดฐาน นั้นก็ขอประทานโทษที่ต้องพูดถึงนิดหนึ่ง ท่านเป็นชาวใต้ ไคร ๆ ก็รู้นะครับ ชาวใต้ท่านรักใคร่พวกพ้องท่าน ท่านเป็นรัฐมนตรี ช่วยว่าการท่านก็อยากได้คนดีมีฝีมือมีความเก่งกาจละครับ เอาไปช่วยราชการงาน หน่วย งานของท่าน คือสำนักงานของรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ อยู่มาวันหนึ่ง ท่านก็ขอยืมตัวคนของสภานี้แหละครับ ขอยืมตัวข้าราชการสภานี้ คนหนึ่งเอาไปไว้กระทรวงมหาดไทย เอาไปช่วยงานกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการคนนั้น เราขอยืมไปนี่ละครับ ข้าราชการ ซี. ๔ เงินเดือน ๒ พันกว่าบาทเท่านั้นเอง ท่านยืมเอาไปกระทรวงมหาดไทย เสรีจรรย์ร้อย ท่านก็จัดการขอตัวเลยครับ ขอโอนไปให้เงินเดือน ๔ พันกว่าบาท จาก ซี. ๔ ปรับเป็น ซี. ๔ เลยไปช่วยราชการ ท่านช่วยราชการกันเรียบร้อยดีนะครับ เอาไปทำงานกันเรียบร้อยดีและอยู่มาวันหนึ่งเมื่อกกลางปีที่แล้ว ท่านก็จะต้องปูนบำเหน็จคนที่ท่าน เอาไปช่วยงาน ท่านจัดการทำเอกสารมาขอทางนี้ให้ ขอทางนี้ขึ้น ทางโน้นขึ้น คือท่านขอ ๒ ชั้น ขอเสรีจรรย์ เอกสารนี้เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าท่านได้ขอตัวคนคนนั้นไปช่วยงาน และเพื่อให้ได้เห็นชัดเจน กระผมขออนุญาตอ่านเอกสารนี้ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวพันกัน ให้ท่านประธานได้เห็นสักนิดเถอะครับว่า ด้วยกระผมนายบัญญัติอะไรนี่ละครับ กระผมได้ขอตัวนายวิฑูรย์ ทับเคลียว วิทยากร ๕ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภามาอย่างนั้น อย่างนั้น ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า ข้าราชการทั้ง ๔ ขอไป ๔ คนนะครับ ได้อุทิศเวลาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ท่านประธานจำตรงนี้ไว้ละครับ มอบหมายทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ และด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงทั้งก็มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อราชการ เป็นอย่างยิ่ง สมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ๒๕๒๔ เป็นพิเศษ ๒ ชั้น ไม่เป็นไรครับ การขอ ๒ ชั้นให้พรรคพวกนี้ไม่เป็นไรแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่า เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ที่แล้วมานี้ คนที่ท่านเอาไปใช้งานอยู่ในสำนักงานท่านนี้แหละครับ ไปที่กรมการบินพลเรือน แล้วไปขอยืมเครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุของกองการบินพลเรือนทั้งชุดละครับ ทั้งเครื่องแม่ทั้งรับทั้งส่ง ขอยืมไปบอกว่าจะไปออก สเป็ค กระทรวงมหาดไทยจะจัดซื้ออย่างนี้เหมือนกัน จะออกไป สเป็ค ๑๔ เมษายน ขอยืมไป ท่านประธานครับ

๕๖๐

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ชะอำ จับเรือประมงชนกัญชา ๒๘ กระสอบแล้ว ในเรือกัญชานั้นจับวิทยุรับส่งเครื่องนี้ได้ จับวิทยุรับส่งเครื่องนี้ได้ครบ ขออนุญาตทำน ประชานอีกชนิดหนึ่งต้องอ่านเอกสารสำคัญครบ เอกสารว่าอย่างนี้ครับ “เรื่อง สถานีตำรวจ ภูธร อำเภอลำทะเมนชัย เรื่อง ขอร้องผู้รับผิดชอบเก็บรักษาวิทยุของกลาง เรียบ ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน อ้างถึง ส่วนวนการสอบสวนคดีที่ ๑๓๕/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕ สิ่งที่ส่งมาด้วย เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้จับกุมยาเสพติดให้โทษ (กัญชาแห้ง) จำนวน ๒๘ กระสอบจากในเรือประมง ชื่อพลายงาม ๒ ที่อยู่ในทะเลนอกฝั่ง บ้านทอง เทียน ตำบลชะอำ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี และยึดวิทยุสื่อสารคมนาคม ซิงเกิล ไชซ์ แบนด์ (Single size band) ยี่ห้อเคนวูด โมเดล ที เอ็ฟ 080 เอส (Kenwood model TF 080 S) หมายเลขเครื่อง ๗๔๐๔๑๖ ที่ฝาเครื่องด้านบนมีเครื่องหมาย ส.บ.ท. ๒๕๒๒ ๔๔/๗๑-๑ จำนวน ๑ เครื่อง จากในเรือประมงพลายงาม ๒ และสงสัยว่าจะเป็นเครื่องรับ วิทยุของศูนย์การบินพลเรือน เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบคดี จึงขอร้องว่าเครื่องวิทยุ สื่อสารคมนาคมเครื่องดังกล่าวนี้เป็นของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ครึ่งสุดท้ายได้จ่ายกับหน่วยใด และผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรักษา ขอสำเนาด้วย และขอได้โปรด แจ้งให้สำนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด้วย” เอกสารฉบับนี้นะครับออกเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม วานนี้นะครับ พอดีนะครับ พอออกปั๊บ เขาก็จัดการใส่ซองส่งให้นาย สมัครเลย กระทบเอกสารเสร็จปั๊บ กระทบกันทั้งคู่ อ้อ มีคนไปเยี่ยมของราชการเอาไป แล้วก็ไปใช้ในกิจการพรรคอย่างว่า กระทบทำอะไรครับ ขอดูตัวจริงหน่อย เมื่อเช้าก็มี คนเอามาให้ดูเสร็จเรียบร้อย พอเอามาแล้วทำอะไรครับ กระทบก็สอบไปในแหล่งของ กระทบ บอก มีครับ ชื่อวิทยุหมี อยู่สำนักงานคุณบัญญัติหมี เป็นใครมาจากไหนครับนี้ ขอยืมตัวมาจากประธานรัฐสภา แล้วตอนนี้ออนมาเรียบร้อยหมดแล้ว กระทบก็จัดการมาดู ในส่วนของกระทบซิครับ กระทบตรวจสอบของกระทบประเดี๋ยวเดียวเรียบร้อย ที่กระทบ ทำหนังสือถึงประธานเมื่อสักครู่นี้ จำได้ไหมครับ ที่กระทบขอดูเอกสารนั้นละครับ ท่าน ประธานอนุญาตให้กระทบดู กระทบดูเรียบร้อยเสร็จหมด กระทบก็ได้เอกสารทั้งหมดเรียบ

ร้อย เอกสารนั้นบังเอิญประทับ “ลับ” กระผมเลยถ่ายสำเนาไม่ได้ ขออนุญาตถ่ายแต่ว่า  
 เจ้าหน้าที่บอก ถ่ายไม่ได้ แต่เจ้าหน้าที่บอกไม่ต้องกลัวหรอกค่ะ ที่นี้ไม่ใช่ไฟฟ้าส่วน  
 ภูมิภาค ใครมาดึงเอาไปไม่ได้หรอกค่ะ เอกสารที่กระผมอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ยืนยันว่าเป็น  
 คนที่คุณบัญญัติได้มาขอตัวเอาไปทำงาน แล้วได้ยืนยันไว้ในเอกสารว่าได้ทำงานทั้งในและ  
 นอกเวลาราชการ ท่านประธานครับ กระผมก็กลัวว่าไอ้คนที่ไปเซ็นรับไอ้เครื่องนั้นะถ้า  
 มันไปถอดใบนั้นออก แล้วดึงออกแล้ว ตายแห่ง ๆ กรมการบินพลเรือนไม่ได้ขึ้นกับ  
 กระทรวงมหาดไทยจริง แต่ว่าอาจจะถูกถอดได้แต่คนของกระผมไวกว่า พอ ๑๐ โมงเช้า  
 เมื่อเข้าไปที่เซ็นรับมาถึงกระผมแล้วครับ ใบเซ็นรับว่าอย่างนี้ครับ “ศูนย์ฝึกการบินพลเรือน  
 ขำพเจ้า นายวิฑูรย์ ทับเคลียว ยืมวิทยุเคนวูด โมเดล ที เอ็ฟ 080 เอส (Kenwood  
 model TF 080 S) ส.บ.ท. ๒๕๒๒ ๔๔/๗๑-๑ พร้อมอุปกรณ์ เมื่อ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๕  
 หากวิทยุเกิดชำรุดหรือสูญหายจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น และจะส่งคืนภายใน ๒๒ พฤษภาคม  
 ให้นายอานุกาพ จันทโพ แล้วก็มีการ์ดถ่ายติดไว้ วิฑูรย์ ทับเคลียว นบ.” ดังนี้ทั้งหมด  
 นะครับ แล้วก็ยังมีตัวเลขทั้งหมดใส่ไว้ที่นี้ ปรากฏว่ากระผมเองก็ต้องรอบคอบครับ กระผม  
 บอก เอ ไปหยิบเอามากล่าวหาเขาอย่างนี้กลางสภา ประเดี้ยวอีกบอกว่า เครื่องนี้หาย หาย  
 แล้วไปแจ้งความไว้ก็จบเรื่อง ก็กลายเป็นคนดีไป ผมต้องส่งคุณไปโรงพัก คนธรรมดา  
 ตำรวจไม่ให้ดูครับ ต้องเอาตำรวจไปดู ตำรวจโรงพักสำราญราษฎร์ ถ้ามีมาตรวจสเป็ค มา  
 ทำสเป็ค จริง ต้องอยู่ที่มหาดไทยนี้แหละครับ มหาดไทยก็โรงพักสำราญราษฎร์ ตำรวจ  
 สำราญราษฎร์บอกตั้งแต่วันที่ ๑๔ จนปัจจุบันไม่มีการแจ้งเครื่องนี้หายเลย เท่านั้นยังไม่พอ  
 เอาเดี่ยวอีกเอาไปทำสเป็ค ที่บ้าน สเป็คหายที่บ้านนี้เดี๋ยวก็ไปโรงพักสุทธิสาร กระผมก็ส่งโรง  
 พักสุทธิสารเหมือนกัน โรงพักสุทธิสารก็บอกว่าไม่มีการแจ้งหายกระผมอยากจะกราบเรียน  
 ท่านประธานครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกระบีล่างแค่นักการณ หรือไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างไร แต่  
 กระผมจะอยู่ในบ้านเมืองนี้ได้อย่างไรครับ ในเมื่อคนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
 มหาดไทยจะสมคบหรือไม่ กระผมไม่ทราบได้ แต่เป็นคนี่รัฐมนตรีรับรองไว้ด้วยเอกสาร  
 ว่าได้ทำงานช่วยราชการบ้านเมืองทั้งในและนอกเวลา แล้วไปยืมวิทยุของราชการแล้วจะ  
 สันนิษฐานว่าอย่างไรครับ ตกไปจากรถแล้วให้ชาวประมงมาเก็บเลย เอาไปช่วยขน ไปขน



กัญชาอย่างนั้นหรือครับ ท่านประธานครับ กระผมขอกราบเรียนว่า กระผมไม่มีความไว้วางใจรัฐมนตรีคนนี้เลย เสียดยว่าวันนี้ท่านนายกฯ ไม่มาเสียดยว่าท่านควรจะฟัง กระผมบอกหลายครั้งหลายหนว่าอะไรเป็นอย่างไร แต่ว่าเรื่องนี้กระผมขอเรียนว่า ไม่ได้จบแค่ในสภานี้ ตั้งแต่วันข้างหน้าต่อไป กระผมก็จะแสดงเอกสารให้ประชาชนได้เห็น กระผมต้องการให้รู้ว่ารัฐมนตรีนั้นจะทำหรือไม่ทำ ท่านต้องแก้ตัวเสีย แต่ควรจะบอกว่าไม่ทำนะครับ อย่าไปรับสมอ้างเข้า ประเดี่ยจะเดือดร้อน แต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ กระผมไม่ทราบได้ แต่เอกสารที่แสดงไว้ชัดเจนว่า ได้ช่วยราชการเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเหลือเกินทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ครับในเวลา ก็อาจจะช่วยทำที่นี้ นอกเวลา ก็ไปช่วยชนกัญชา ๒๘ กระสอบอยู่ที่ชะอำ กระผมอยากกราบเรียนท่านประธานว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องความเสียหายอย่างยิ่ง ถ้าหากรัฐมนตรีประพฤติอย่างนี้มีคนไปทำงานอยู่ในกระทรวงอย่างนี้ทำงานช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประพฤติอย่างนี้ แล้วบ้านเมืองนี้เราหวังอะไรที่ไหนได้ครับ ท่านประธานครับ หวังไม่ได้เลยครับ กระผมต้องนอนตาไม่หลับ ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะนอนตาไม่หลับ ท่านก็ตั้งลูกหาทางแก้ตัวให้ดีแล้วกันครับวันนี้ แต่กระผมยืนยันได้อย่างหนึ่งว่า วันนี้จะไม่มีใครมาถอดเอกสารที่อย่างว่าในสำนักเลขาธิการ ของสภานี้ไปได้ ใครจะไปดึงเอกสารออกจากโรงพักก็เห็นจะไม่ได้ เพราะกระผมโทรทางไกลไปโรงพักชะอำแล้ว ได้มีอะไรเรียบร้อยเปิดหมดถูกต้องตรวจสอบหมดเรียบร้อย เทียบนี้ขอเรียนนะครับว่า ใครจะพิจารณาตัวเองก็พิจารณาเสียก่อน อย่าเพิ่งลุกขึ้นลาออกตรงนี้นะครับจะเร็วไป ไปตรวจสอบดูเสียก่อน แต่กระผมแน่ใจว่ากระผมตรวจสอบของกระผมมาแล้ว นี่ไม่ใช่เรื่องล้างแค้น แต่ว่าเป็นเรื่องของการแสดงให้เห็นว่าเวลาเราบอกว่าเราไม่ไว้วางใจต้องมีหลักฐานมายืนยัน กระผมขอยืนยันกลางสภาว่า กระผมไว้วางใจท่านรัฐมนตรีผู้นี้ไม่ได้ครับ

ที่นี้ถัดไปก็ถึงท่านรัฐมนตรีโกศลครับ ท่านรัฐมนตรีโกศล ไกรฤกษ์ ท่านสั่งราชการการทางพิเศษ กระผมดูที่แรก กระผมก็ตั้งใจว่า โอ ท่านรัฐมนตรีโกศล ท่านเอาใจใส่ดีเกิดทำการมิชอบมิกลดี กระผมเล่าให้ท่านประธานฟังนิดนะครับ มูลเหตุประเดี่ยท่านประธานจะไปสนใจเรื่องอื่น ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ สะพานลอยสร้างมาแล้วได้สะพาน

ลอยมีที่ว่าง ที่ว่างใต้สะพานลอยนี้มีอยู่ ๕ ร้อยกว่าตารางวา ปรากฏว่ามีคนหัวใส ใกล้เคียง ๆ สะพานลอยก็มีตลาดป็นิ่งขายกันริมถนนกระจุก ๆ ที่มีไอผ้าใบมอม ๆ นั้นแหละครับ มีคนหัวใสเขาก็ไปขอ เขาทำอย่างไรครับเขาเขียนจดหมายถึงผู้ว่าฯ ขอเช่าที่ดินตรงนี้เพื่อที่จะทำแผงสัก ๑๐๐ แผง แล้วก็ให้เข้าการทางพิเศษจะให้เช่าเท่าไรก็ว่ามา ผู้ว่าการการทางพิเศษรับจากคุณอรุณ พึ่งประยูร เสร็จแล้วก็เอาเรื่องนี้เข้าไป ทำอย่างไรครับ ยื่นไปให้รอง ๆ ของตัว แล้วให้รอง ๆ สอบถามว่าการเช่าเรือเขาให้เช่าเท่าไร เรื่องนี้ให้ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเขาบอกว่า เขาคำนวณเสร็จถ้าจะได้ค่าเช่า ๑๐๐ แผง นี่นะครับต่อเดือนนี้ ควรจะจ่ายค่าเช่าที่เดือนละ สองหมื่นสี่ สองหมื่นสี่ คุณอรุณคงจะร้องว่าอย่างไรไม่ทราบได้ ผู้ว่าฯ แห่งหนังสือกลับมาบอกว่า ขอให้ถามท่าเรือกรุงเทพฯ ซิวว่าเขาให้เช่าเท่าไร ทางนี้ก็ทางไปคุณพาณิชย์ ชัยเสรี เจ้าหน้าที่การทางพิเศษทางไปเรียบริบร้อยบอกว่า ถ้าจะเอาแบบท่าเรือก็ ๗ พันกว่า เนื้อที่ขนาดนี้ถ้าจะเอากรราคาแบบท่าเรือ ๗ พันกว่าออกไปเท่านั้นละครับ เขาดำเนินการเลย สั่งให้ดำเนินการเสร็จแล้วทำสัญญา คุณพาณิชย์จะเป็นคนทำสัญญา ปรากฏว่าผู้ว่าฯ ไปเรียกเจ้าหน้าที่ทำสัญญาเอง แล้วเรียกคุณพาณิชย์ไปทำเอกสาร ย้อนหลังว่า คุณช่วยเสนอขึ้นมาที ผมจะเซ็นสัญญา ผมเซ็นสัญญาเรียบริบร้อยแล้วคุณเสนอมาที่จะได้เช่นกัน เสร็จเรียบริบร้อยเรื่องอื่นจนวขึ้นมา เพราะเพื่อนนั้นเอาไปแข่งได้ ๓ ล้านบาท เข้าไป ๗ พันกว่า เอาไปทำได้ ๓๑๗ แผง เก็บทั้งค่าเช่าค่าเช่าประเมินแล้วประมาณ ๓ ล้าน เรื่องมันก็ปูดออกมาข้างนอก กระผมก็แสดงเอกสารในหนังสือพิมพ์ ท่านรัฐมนตรีโกศลก็คิดริบจัดการให้เลขาฯ รวดรัดทำเรื่องจัดการสอบ พอสอบไปสอบมา เจียบครับ เจียบแล้วอย่างไรครับผู้ว่าฯ ก็จัดการเลย พอรัฐมนตรีเจียบ ผู้ว่าฯ ก็อาละวาดเลยจัดการคนที่เป็นลูกน้องที่ต้องการผลประโยชน์นี้เขาจะต้องเรียกค่าแะ๊ะเจียะด้วย จะต้องราคาสองหมื่นสี่ ถูกตั้งกรรมการสอบแล้วแขวน เชื้อใหม่ครับ ที่การทางพิเศษข้าราชการมีสัก ๒๐๐ ลาออกนับจำนวนแทบไม่ถ้วนแล้วเพราะทนไม่ไหว พอใครลาออก อีมาจากสภาเศรษฐกิจนี้ครับ ก็ลากเอาพวกจากสภาเศรษฐกิจเข้ามาๆ นั่งกันเต็มพริตไปหมดมีอย่างหรือครับสอบผู้ว่าฯ ว่าฐานทุจริต แต่ปล่อยให้หนังสือราชการอยู่ที่นั่นแล้วจนบัดนี้ก็ยังราชการอยู่การทางพิเศษปั่นป่วนหมด ทำอย่างไรละครับ อย่างนี้ ถ้ากระผมจะไว้วางใจรัฐมนตรี

ไว้วางใจได้ไหมครับ ไม่ได้เด็ดขาด แต่ที่ไม่ไว้วางใจยิ่งกว่านั้นก็คือท่านรัฐมนตรีจะเอาใจใส่หรือไม่ หรือท่านจะไปยุ่งกับเขาเรื่องต่อสัญญา ๑ ปี โดยไม่มีเหตุผลกระทบไม่ทราบได้ กระผมเคยเขียน ท่านประธานอาจจะเป็นแฟนเดลิมีเรอร์ ในกรณีที่ขอกระผมเล่าอีกเรื่องนะครับ ตัวเลขอันนี้น่าสนใจครับ ถนนบางนา—ตราด คือทางด่วนมี ๓ ท่อนนะครับ ดินแดง—ท่าเรือ บางนา—ท่าเรือ ดาวคะนอง—ท่าเรือ ดินแดง—ท่าเรือ ใคร ๆ ก็รู้จักวิ่งกันแล้ว ท่านประธานคงเคยขึ้นแล้ว แต่ว่า บางนา—ท่าเรือ ยังเปิดไม่ได้ มันควรจะเปิดแล้วครับ แต่ว่าเขาต่อสัญญาได้ ๑ ปี กระผมตรวจสอบดูตลอดไม่ได้ยุ่งหาดีไทยหรือครับ แต่ชอบเรื่องพรรคนี้ชอบไปดูตลอดหมด ก็ไปเห็นความบกพร่อง มีที่ที่ว่าเขาหลีกเลี่ยงจะไม่ต้องขึ้นเสา เขาจะเอาติดพื้นที่ติดพื้นนี้แหละครับ มันมีบ่อปลาเยอะตรงนั้น ในทางวิชาการบอกว่าถ้าเอาทรายถมลงไป ทรายมันหนักมันจะปลิ้นเพราะข้างล่างที่เขาเรียกเป็นศัพท์เทคนิคว่า เทอร์เรน (Terrain) นะครับ เป็นไ้ดินเลนถ้าเอาทรายใส่ลงไป มันจะปลิ้นลงไป แต่มีวิธีการแก้ไขมี คือว่าจะต้องถมด้วยซีเมนต์แล้วถมซีเมนต์แล้วถมปูนขาว แล้วก็ทิ้งไว้ ๙ เดือน ให้มัน เซ็ท (Set) ตัวอยู่ที่ แล้วถึงจะเริ่มบดอัดข้างบนตัวอย่างท่านประธานก็คงจะเคยเห็น ดินสะพานลอยก่อนที่จะขึ้นตรงดินแดงนะครับ เอาซีเมนต์มาถมไว้ตั้งนาน แล้วก็มาบดอีกหลัง เพราะตรงนั้นเป็น ซอฟท์ สปอต (Soft spot) ต้องเอามาอย่างนี้ เขาออกแบบไว้อย่างนี้ เขาเขียนไว้เสร็จ ทำไดอะแกรม (Diagram) ว่าจะต้องเคิร์ฟ (Curve) อย่างนี้นะครับ จะต้องใช้ซีเมนต์แล้วถม ๓๘,๐๐๐ คิวบิกเมตร ๓๘,๐๐๐ คิวบิกเมตรใส่เสียก่อนถึงจะเอาทรายบดอัดข้างบนได้ ปรากฏว่าอย่างไรครับ ตอนประมูลกับบริษัทที่ยื่นประมูลต้องการจะหักล้างคนอื่นซีเมนต์แล้วถมปูนขาวนั้นจะต้องมีราคา ๔ ร้อยบาทเศษ ๆ ประมาณ ๔๕๐ บาทต่อ ๑ คิวบิกเมตร ดันประมูลถมทรายไว้ ประทานโทษซีเมนต์แล้วถมนี้ละครับ แต่ไปคิดราคาต่ำกว่าทราย ถ้าทรายต้อง ๑๖๐ บาทต่อคิว ไปประมูลไว้ ๑๔๑ พอประมูลอย่างนี้ปรากฏว่า ๓ หมื่น กว่าคือนี่ทำให้ตัดราคาคนอื่นเขาได้ ๖-๗ ล้านบาท ขณะที่ ๒ ได้ ๖-๗ ล้านบาทก็เลยได้เป็นคนทำ พอทำเสร็จมาดูเสร็จว่าตายละวะ คำนวณไว้คิวละ ๑๔๑ บาท แต่จริง ๆ แล้วราคาคิวละ ๔๕๑ ทำอย่างไรครับ อ้างว่ากลางวันรถติดเวลาถมกลางคืนเอาทรายถม ถมทรายลงไปคิวละ ๑๖๑ ก็ขาดทุนนิดหน่อยเท่านั้นเอง ถมทรายลงไป ๆ จน

กระทั่งสุดท้ายครับ การทางพิเศษไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไม่ทราบได้ ปรากฏว่ารัฐมนตรีก็ไม่เอาใจใส่ ถึงเวลาเข้าเหลืออีก ๕,๙๐๐ คิว มาจับได้ตอนหลังก็ไป ๆ มา ๆ ยื่นเข้าบอร์ด ๆ บอร์ดก็กั๊ก ๆ เชี่ยกัน บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไอ้ ๕,๐๐๐ คิวหลังนี้ผมให้เปล่า ๆ ไม่ต้องเอาเงินก็แล้วกัน บริษัทบอก ฮ่อ ฮ่อ ๆ ทำเลยครับ ถมเลย ๕,๙๐๐ คิว ไม่เอาเงินเลย การทางพิเศษนี้กว่าเรื่องอย่างนี้ดีเป็นประโยชน์ไม่ต้องเสียเงิน แต่ว่าไอ้สเป็คที่ออกไปเป็นอย่างไรครับ เขาออกไว้เพราะว่าถ้าเอาทรายลงมันจะต่ำ กระผมนั่งเผ่าดู รอดูนะครับ และไปดูแล้วในที่สุดกระผมได้เอกสารมา มีโต๊ะแกรม มาดูให้เสร็จเรียบร้อย เวลาขึ้นนะครับ ถนนที่ทอดลงไปท่านประธานนี่ก็ออกใหม่ครับว่า สมมุติจะลงจากเพลินจิตพอลงบีบมันจะทอดยาวลงไปแบบตรงเข้าโรงงานยาสูบแล้วก็ไปขึ้นอีกทีหนึ่ง บางนา ทำเรือมีอย่างนั้นเหมือนกันพอพ้นจากซอยนั้นมาบีบมันจะทอดยาว ตรงนั้นที่กระผมบอกว่าเป็นบ่อเป็นซอฟท์สปอต ตรงนั้นที่จะต้องใส่เกลบเผาอย่างที่ว่าไม่ใส่ไว้ เอาทรายลงไว้ เดี่ยวนี้ได้รับคำตอบแล้วครับ ปรากฏว่าไอ้ตรงกลางที่ทำเป็นสันถนนนั้นตอกเข็มเอาไว้เรียบร้อย หล่อไว้มันก็อยู่ตรงเป๊ะ ไม่เป็นไร ถนนไม่ได้ตอกเข็มนี้ครับเอาทรายใส่ลงไปทรายปลิ้นลง ๆ เวลานั้นเทเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าถนนทรุดลงทุกวัน ๆ รู้ว่าตอนนั้นทรุดก็ไม่ทักท้วงเข้าไปห้าม จะรอให้มันทรุดหมดค่อยเท ไม่เอาครับ ให้เขาเทเสร็จแล้วเป็นอย่างไรครับ เวลานั้นถนนต่ำกว่าขอบที่ทำไว้ ๑๕ เซนติเมตร บริษัทบอกต้อง เดลี เซอร์เฟซ (Daily surface) อีก ๑๕ เซนติเมตร แล้วลองดูความกว้างใหญ่ดูซิครับ ไม่รู้ว่าเป็นเงินเท่าไร การทางพิเศษจะต้องเป็นคนจ่ายเงินนี้เอง ท่านประธานครับ ถ้าหน่วยงานอย่างนี้แล้วรัฐมนตรีไม่เอาใจใส่แล้วปล่อยละเทะไว้อย่างนี้ ผู้แทนราษฎรทำอย่างไรได้ครับ มีหนทางเดียวคือ จะต้องมาแสดงความไม่ไว้วางใจกันในสภาฯนี้ กระผมอยากกราบเรียนท่านประธานครับว่ามีหน่วยงานอื่นอีก แต่กระผมจะสงวนเวลาไว้ ให้เพื่อนสมาชิกคนอื่นของกระผม กระผมอยากจะเลยไปนิดเดียวท่านรัฐมนตรีวิเชียร เวชสวรรค์ นั้นไม่ได้ไว้วางใจท่านหรอกครับ แต่กระผมเชื่อใจท่านไม่ได้ เพราะประเทศเกาหลี ประเทศฟิลิปปินส์ เขามีรัฐมนตรีเขาจัดการเรื่องคนไปทำงานต่างประเทศของเขาเรียบร้อย ไม่มีใครโกง ไม่มีใครตักตักเขาทำของเขาเรียบร้อย ท่านรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าออกไปดูงานหลายเที่ยว แต่ว่าไอ้เรื่องทุจริต

คดโกงก็ยังโกงกันอยู่ ยังฆ่ากันตายเพราะการโกงอยู่ทุกวัน ราษฎรยังถูกทนทุกข์ทรมานยังไปติดคุกติดตะราง เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐมนตรียังนั่งหน้าอยู่อย่างนี้ นั่งยิ้มสูบบุหรี่ปู้ย ๆ อยู่อย่างนี้ กระผมไว้ใจไม่ได้หรือครับราษฎรก็ همینก็แสนไปตกระกำลำบาก รัฐมนตรีนั่งหัวรอสูบบุหรี่อยู่อย่างนี้ กระผมขอเรียนท่านประธานว่าสั้น ๆ แค่นี้ละครับ แต่กระผมไม่ไว้วางใจท่าน

อยากกราบเรียน นะครับว่า กระทรวงถัดไปที่กระผม ควรจะพูดถึงนั้นคือ กระทรวงการคลังขอเรียนว่า รัฐมนตรีสมหมายก็ดี รัฐมนตรีไพจิตรก็ดีนั้น โดยปกติในทางส่วนตัวนั้นรักใคร่ชอบพอกันเป็นคนรู้จักเหตุรู้ผลอะไรดี แต่ที่กระผมไม่ไว้วางใจท่านวันนี้นั้นไม่ใช่เรื่องของการเมืองด้วยนะครับ เป็นเรื่องของความคิดเห็นในเรื่องทางวิชาการกับทางปฏิบัติซึ่งไม่ตรงกัน ท่านคิดว่าระบบปฏิบัติเป็นอย่างนี้แล้วท่านเอาบ้านเมืองของกระผม ประธานโทษ ขอท่านประธานด้วยนะครับ เอาบ้านเมืองของเรานั้นมาทดลองเก็บภาษีดุเดือด เก็บภาษีเกินเหตุ ที่ร้ายกาจที่สุดนั้น เวลานี้ แหม ขอประธานโทษเอกสารถลอดไปอยู่ข้างนอกเสียชั้นหนึ่ง กรมสรรพากรออกไปมาแล้วครับเวลานี้ให้ทางเขตทำสำรวจตรวจสอบแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย ทั้งหมดในแต่ละเขตจัดเก็บภาษีหมด เขตบอกผมตายแน่ ๆ เวลาจะขายไม่ให้เขาตั้งขาย แต่ดันออกมาแล้วครับจะเก็บหมด คือมือหนึ่งบอกมึงอย่าขาย อีกมือหนึ่งบอกมึงจ่ายภาษีมา อะไรกันครับบ้านเมืองนี้ อะไรกันแน่ครับ เรื่องอย่างนี้ท่านประธานครับ เรากำลังเจออยู่ ปัญหาการรังคาซึ่งที่ออกไว้กระผมไม่พูดซ้ำ เพราะเคยต่อสู้กันมาแล้วเรื่องการออกพระราชกำหนด เรื่องการขึ้นอัตราภาษี กระผมก็เห็นแก่รัฐบาลไม่อยากให้เสียหน้าก็เอาละเอาขึ้นมาใช้ก่อน แต่เมื่อใช้แล้วไปกระทบ กระผมก็ต้องบอกท่านว่าท่านจัดการแก้ไขเสียบัดนี้ท่านยังไม่ขยับเขยื้อน กระผมเห็นว่าวิธีการที่จะให้ขยับเขยื้อนก็ต้องบอกท่านว่ากระผมไม่ไว้วางใจท่านแล้วนะ ท่านมีอะไรหลายอย่างที่กระผมอยากจะขอพูดถึง ท่านประธานครับ ท่านปล่อยให้ข้าราชการกรมศุลกากรทำมาหากินกับภาษีของบ้านเมือง เปิดโอกาสให้ข้าราชการขนส่งสินค้าเข้ามา เสร็จแล้วให้มีการวางประกั้นการวางประกั้นนี้ตามปกติจะต้องวางไว้มากที่สุด นี่บางครั้งสินค้าราคาเป็นหมื่น ท่านให้วางไว้เป็นพัน ราคาสินค้าต้องเสียภาษีเป็นพัน ท่านให้วางไว้ ๔๐๐ บาท แล้วอย่างไร

ครับ วางไว้ก็ไม่ใช่วางไว้เพื่อที่จะให้มาจัดการนะครับ วางไว้เพื่อให้ทิ้ง แล้วลองย้อนกลับไปดูซิครับว่าของพรรคอย่างนี้ ท่านประธานครับ มีเหตุเกิดมากขึ้น กระผมเป็นประธานคณะกรรมการการคลัง โดนร้องทุกข์เรื่องนี้ คนที่เขาหากินสุจริตเขาเดือดร้อน เพราะคนไม่สุจริตส่งสินค้าเข้ามา เสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ตรงพิกัด เสร็จแล้วก็ขอวางไว้ก่อน แล้วก็ออกไปเลย แทนจะต้องเสียภาษีสัก ๒ หมื่น นี่วางไว้ประมาณ ๕ พันบาท แต่แน่นอนครับอาจจะเสียอีก ๕,๐๐๐ บาทอยู่ในกระเป๋าใคร เสียภาษีหมื่นเดียว ครั้งเดียวของที่เสีย เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ไม่ว่าจะทำอากาศยานดอนเมือง หรือว่าที่ทำเรือคลองเตย ที่ด่านภาษีตั้งอยู่ที่นั่นแหละครับ

กระผมอยากจะกราบเรียนว่า นอกจากเรื่องนี้แล้ว กระผมสนใจเรื่องสำคัญกระทรวงการคลังดูแล ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อะไรนั่นแหละครับ ปรากฏว่า ธ.ก.ส. นั้นเริ่มดำเนินการอะไรกันเข้ามา ทำกันมา คนที่เป็นผู้จัดการนั้นก็ไปทำอะไรก็ไม่ทราบได้ ปรากฏว่าจัดการให้นิติบุคคลมีสิทธิ์กู้เงินได้ ทำไปทำมาไป ๆ มา ๆ โอ้ ทำไปทำมาล้าหน้าครับ ล้าหน้ามาทำอย่างไรมาร้อง ส.ส. ช่วยออกกฎหมายแก้หน่อย ไม่อย่างนั้นตายแน่ เวลานั้นก็ทำกฎหมายเข้ามาแล้วละครับ เพราะว่าเดินล้าเส้นมากเกินไป ทำอะไรมากเกินไป ไปช่วยพวกช่วยพ้องมากเกินไป แต่นั่นยังไม่สำคัญเท่าที่ท่านไปพลิกระบบ ท่านพลิกระบบของ ธ.ก.ส. คืออย่างไรครับ แต่ก่อนนี้ท่านประธานเป็น ธ.ก.ส. กระผมเป็นชาวนามาขอู้ บอกว่าขอู้เงิน ๘,๐๐๐ ซื้อเครื่องสักเครื่องหนึ่งเถอะ ท่านประธานก็ให้กระผมกู้ กระผมก็ไปซื้อ ๘,๐๐๐ ต่อมาเขาบอกว่าเครื่องที่ชาวนาไปซื้อนี้ไม่ดี ไม่ค่อยถูก ไม่ค่อยเรียบริ่อยบางทีเอาเงินไปไม่ซื้อ ไปใช้อย่างอื่นเสีย เลยใช้ระบบว่าต่อไปนี้ให้ไปบอกว่าจะซื้อเครื่องไหน ยี่ห้อไหนตกลงเสร็จเรียบริ่อยแล้วก็ให้เอาบิดมา ราคานี้ แล้วก็มาเบิกเอาเงินแล้วไปจ่าย แปลว่าซื้อจริง ต่อไปต่อมาเกิดเห็นหนทางครับ ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับ จัดการกลายเป็นดีพาร์ทเมนต์สโตร์ (Department store) ขายเครื่องมือเสียเอง ขายปุ๋ย ขายยาฆ่าแมลง ธ.ก.ส. กลายเป็นร้านค้าย่อย มีสินค้าหมดแต่ถ้าเอาทุกยี่ห้อไปตั้งก็ดีนะครับ ไม่ละครบ ท่านเลือกเอาแต่ยี่ห้อที่เจรจากันได้ โต๊ะได้เรียบริ่อย มีไม้กี่ยี่ห้อ ท่านบอกอย่างไรครับ ท่านบอกว่ายี่ห้อดัง ๆ ก็มีอย่างนี้ ท่านก็คบกันดัง ๆ เอ้า แล้ว

คนไม่ตั้งเล่าครับ คนไม่ตั้งที่ของเขาดี ราคาเขาถูกกว่า ไม่ได้ถูกเข้าไปอยู่ในแถวด้วย ก็เลยไม่ได้ทำมาหากินราษฎรร้องทุกข์ คณะกรรมการกับเรื่องร้องทุกข์ เรียกมาสอบ ไปให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ตำรากรรมการอีก บอกกรรมการรับเงินพ่อค้า ดุซึครับ ท่านประธานครับ ถ้าท่านประธานเป็นกระผมจะรู้สึกอย่างไร ข้าราชการนะครับทำงานดูแลเกี่ยวกับเรื่องเงิน เราเห็นว่าเอาเปรียบราษฎร ถ้ากระผมอยากจะใช้รถแท็กซี่เตอร์รี่หอนี้ ไม่ได้ครับ ไม่ได้อยู่ในบัญชีเขา เขาบอกว่าเรียกมาสอบนะครับ บอกว่าถ้าจะเอาให้ก็ได้ แต่ว่าบอกว่าถ้าจะเอาให้หอนี้ก็ไม่พิจารณาให้กู หลักทรัพย์ไม่พอ ไอ้ โน่นไม่ดี แต่ถ้าบอกว่าถ้าเอาให้หอนี้ที่มีอยู่ในสต็อกของเขาพี่จะเดียวได้ทันที แล้วเรื่องนี้จะไรกันครับ ไป ๆ มา ๆ ก็ทำหายกันบอกว่าให้กฤษฎีกาตีความ กระผมก็บอกว่า เอ้า กฤษฎีกาตีความ ส่งไปให้กฤษฎีกาตีความ เขาบอกว่าเขาออกตามมาตรา มีอยู่มาตราหนึ่งครับ ในนี้ที่เขาอ้างอิงเอาไว้ครับ มาตรา ๑๐ (๑๑) เขียนไว้ครอบจักรวาลเลยครับ เขาบอกว่านี่เขาออกตามมาตรานี้ เราก็ โอ.เค. ให้ตัวเขาเป็นเกียรติว่ายินไป ขอให้กฤษฎีกาตีความกฤษฎีกาก็แน่นเหมือนกันเดี๋ยวนี้อะตีความเราให้ตีความตามกฎหมาย ว่ากฎหมายอย่างนี้หมายความว่าอย่างไร ปรากฏว่า กฤษฎีกาเรียก ธ.ก.ส. ไปถามข้อเท็จจริง เรียกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปถามข้อเท็จจริง เรียกใครต่อใครแต่ไม่เรียกผู้เสียหาย เรียกไอ้คนที่เอาทั้งหมดไปถามข้อเท็จจริงแล้วตอบมาบอกว่าทำได้ตามนี้ เพราะว่าเป็นประโยชน์แก่ ธ.ก.ส. ดุซึครับ เราให้ตีความตามกฎหมายว่ามันหมายความว่าอย่างไร ดันไปตีความตามข้อเท็จจริง ไปเอาคนอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วไอ้คนร้องทุกข์ไม่เรียกไปสอบด้วย แล้วก็ยื่นหนังสือมา ธ.ก.ส. ก็ตีปีกพริบๆว่าเห็นไหมกรรมการเห็นไหมจะมาจับผิดจับถูก กระผมขอเรียนนะครับ เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีก็เคยมาฟังที่ แต่ท่านไม่ทำอะไร ท่านไปนั่งเฉย ๆ กระผมก็เลยบอกว่าเที่ยวนี้ไม่ได้ กระผมต้องไม่ไว้วางใจท่าน การไม่ไว้วางใจแปลกว่าท่านต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งขอเรียนท่านประธานว่า มีอีกประเด็นหนึ่งของกระทรวงการคลัง ที่กระผมอายุอายุชาวบ้านเขาจนกระทั่งบัดนี้ เทียวไปว่าใครต่อใครเขาขึ้นราคาสินค้า ขึ้นราคาสินค้า เมื่อเข้าคุณศิริก็พูดแล้ว สินค้าของรัฐบาลเองขึ้นราคา สินค้าไม่มีราคา ขึ้นราคายังไม่รู้ว่าราคาเท่าไรไอ้เขียนไว้เลยว่า ราคาฉบับละ ๑๐ บาท แต่ว่าขาย ๑๑ บาท เสร็จแล้วก็แก้ปัญหากันด้วยวิธีการเพิ่มจำนวน เพิ่มจำนวน เพิ่มเท่าไรก็ไม่มีทางครับ แรงซื้อมันพอมิ เพิ่มจำนวนเท่าไรก็มีคนได้โควตาขาย

กันไปเท่านั้น มันมีเสื้อหิวหนังอัปาท นอนกินกันหมด ปัญหาเห็นอยู่ชัด ๆ แล้วว่าพวก ยี่ปัว ซาปัว มันกินกันอยู่ และคนขายมันก็ไปเพิ่มต้น มันยิ่งชอบละครับ ถ้าไปขายตาม สิทธิอาจจะได้ใบละไม่ถึง ๕๐ สตางค์ แต่ไปขายแบบขอ ๑ บาท มันขายได้ ๑ บาท งวด หนึ่งจะก็สิบล้านบาทก็เอา ๑ บาทคุณเข้าไป นั่นละครับเป็นเงินที่ราษฎรต้องจ่าย กระทบ ต้องพูดเรื่องนี้เพราะกระทรวงการคลังไม่ตัดสินใจ เรื่องง่าย ๆ ลดมันเหลืองวดเดียว ออก วันที่ ๒๕ ดูซิมันจะเหลือใบละ ๙ บาทใหม่ แต่ว่าเขาวารัฐมนตรีคลังนั้นมีส่วนได้เสียกับ เรื่องยี่ปัว ลอตเตอรีด้วย เรื่องซาปัวหรือซีปัวหรือตัวปัวกระทบไม่ทราบได้ เพราะฉะนั้น ท่านไม่ยอมแก้ ปล่อยให้ราษฎรโดนโถคนละบาท คนละบาท ๆ อยู่ทุก ๆ วันที่ ๑๖ วันที่ ๑ บอกกระทรวงการคลังบอกราษฎรจนจะตายอยู่แล้ว ให้เขาเสี่ยงก็ให้เสี่ยง เสี่ยงวันเดียว วันที่เงินเดือนไม่ออก บำนาญก็ไม่ออก วันที่ ๒๕ ไม่ได้ครบต้องการเห็นราษฎรฉิบหาย มาก เอาวันที่ ๑๖ เงินเดือนออก ๑๕ ลอตเตอรีไปตก ๑๖ เงินเดือนออก ๓๑ ลอตเตอรี ตกวันที่ ๑ รัฐมนตรีอย่างนี้กระทบไว้ใจได้อย่างไรครับ ต้องการจะล้างผลาญราษฎรอย่างนี้ กระทบขอเรียนครับว่า กระทบไว้ใจท่านไม่ได้

ถัดไปก็สุดท้ายครับ กระทรวงศึกษาธิการ อยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทบมีประเด็นสั้น ๆ ประเด็นเดียวแต่บังเอิญมันเกี่ยวข้องไปถึงท่าน รัฐมนตรีเกษม กระทบไม่ทราบว่าท่านไปเอากับเขาอย่างไรแค่ไหนนะครับ แต่มีข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างจะฉกาจกรรจ์ เอกสารนี้อาจจะหลุดไปถึงมือใครต่อใครหลายคน แต่ว่าหลุดมาถึงมือกระทบด้วย ท่านรัฐมนตรีจะทราบหรือไม่ทราบได้ แต่ว่าไม่แก้ไข กระทบว่า ท่านทราบ และถ้ายังเฉยนาน ๆ เข้ากระทบว่าท่านมีส่วนได้เสียด้วย กรณีที่มีการตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การสอน ยอดเงิน ๑๕๐ ล้านบาท แจกโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ทำกันเสร็จแล้ว ปรากฏว่ามีคนในกระทรวงศึกษาธิการอ้างว่าเป็นมือของรัฐมนตรี จัดการไปทำสเปคทำอะไรเรียบร้อย กระทบขออนุญาตท่านประธานอ่านนะครับนาทีเดียว และตรงนี้สรุปครับ มีการส่อเจตนาทุจริต ศึกษาพิเศษกำหนดบัญชีจัดซื้ออุปกรณ์ไป ร่วมมือกับเอกชนนำรายละเอียดทั้งหมดไปแจ้งให้เอกชนทราบล่วงหน้า ลงทุนผลิตไว้ก่อน ร่วมมือกับกรรมการจัดซื้อระดับจังหวัด ตั้งเงื่อนไขในการประกวดราคา กีดกันผู้ผลิตราย



อื่นไม่ให้เข้าประกวดราคา เช่นบังคับให้ผู้เข้าประกวดราคาต้องเสนอขายทุกอย่าง ผู้ที่จะเสนอขายอุปกรณ์ส่วนที่เป็นสิ่งพิมพ์ต้องขายเตาเองไล่ด้วย ผู้ที่จะเสนอราคาขายเครื่องกีฬาต้องที่พวกตนผลิตไว้ รายการอื่นผิดสเปคหมดเข้าประกวดราคาไม่ได้ ตั้งเงื่อนไขเสนอขายทุกอย่าง ครบทุกรายการถึงที่จะจัดซื้อ ผู้ที่เตรียมการสมัครร่วมคิดเท่านั้นนะครับถึงจะยื่นประกวดได้ ดูตัวอย่างนะครับที่มีการชื้อกัน ชื้อน้ำพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๘ เซ็นติเมตร สูง ๖ เซ็นติเมตร ขายส่งในตลาดโหลละ ๑๗ บาท ในตลาดขายปลีกโหลละ ๓ บาท แต่พอเข้าสเปคไอบ้านี้เข้าไปตั้งงบประมาณราคาโหลละ ๑๐ บาท ท่านประธานครับของ ๓ บาท ตั้ง ๑๐ บาท คนอื่นเขาไม่ได้ ไอบ้านี้ขายขันโหลละ ๑๐ บาท ทั้งหมดในเงิน ๑๔๘ ล้านบาท นั้น ดิดลुकิดออกมาแล้วราคาท้องตลาดเพียง ๑๐๘ ล้าน กินกันไปซัดๆ ๔๐ ล้านครับ เรื่องนี้เกิดตั้งนานรัฐมนตรีก็รู้ แต่ท่านไม่เอาใจใส่ มีคนบอกว่าท่านมีส่วนได้เสียด้วย กระทบที่ว่าท่านต้องรับผิดชอบเรื่องนี้จะปฏิเสธก็ปฏิเสธเสียทีนี้ หรือว่าจะอายตรงนี้จะลาออกทีหลัง กระทบไม่ซัดซ้อ แต่ว่าเรื่องพรรคอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ ท่านประธานครับ ขอกราบเรียนนะครับว่า ในรายการที่เราได้จัดกันขึ้นมาพูดกันขึ้นมา นั้นด้วยความรู้สึกอัดอั้นตันใจ อย่างที่กระทบได้แสดงออกมาไม่ได้ความอยากได้ใคร่ดีจะไปแลกเปลี่ยนที่กับท่านพวกนั้น ไม่ใช่ความชิงชังว่าพวกรัฐมนตรีบ่กษได้แยะเกินไปจะต้องไล่ออกเสียบ้าง ไม่ใช่เลยครับ แล้วการพูดในสถานั้นกระทบอยากเรียนท่านประธานอีกหนหนึ่งว่า มีเรื่องซึ่งน่าอับอาย เมื่อเข้าท่านนายกฯ มาฟังหรือแปลาก็ไม่ทราบได้ กระทบเอาที่ท่านอีกทีหนึ่งตรงนี้ ทำไม่ละครับ ไอ้เสียงของฝ่ายค้านนี่มันเป็นเสนียดจัญไรกับสถานีวิฑูมากมาขนาดไหน อย่างไร หรือว่าเสียงของกระทบนี่มันแเบ็ด แเบ็ด ๆ ไม่นุ่มนวลเหมือนกับพระเอกละครวิฑูพูดกันนุ่ม ๆ เมื่อวานนี้กระทบพูดชั่วโมงกับ ๒๐ นาที รัฐมนตรีชวนพูด ชั่วโมงกับ ๑๕ นาที แต่ของกระทบออกเท่าปลายกิ่งก้อย รัฐมนตรีชวนออกยาว ๓ วา ไอ้ความไม่เป็นธรรมอย่างนี้ท่านนายกฯ ไม่กลัวราชฎรเขาเกลียดรัฐบาลหรืออย่างไรนะครับ นายสมัครก็มีแฟนนะครับใคร ๆ ก็อยากจะฟังเสียง แต่ว่าไปขัดเยียดให้เขาฟัง อย่างนั้นคุณบัญญัติ บรรทัดฐานเมื่อวานนี้ยังไม่ได้พูดถึงสักคำ ยังไม่ได้ถึงกระทรงนี้ เมื่อเช้านี้ ออกสัมภาษณ์ดักหน้าครับ ชี้แจงก่อนถูกอภิปรายนี้บริการกันถึงขนาดนี้ นะครับนี้ กระทบ

เองก็วิตกทุกซักร้อนตันไปวิตกแทนรัฐบาล ท่านประธานครับคือกลัวคนจะเกลียดรัฐบาล ยิ่งทำการแก่งแย่งนายสมัครเท่าไรคัดค้านเท่าไรยิ่งแตกดันกันเท่าไร อย่างนี้ วันไหนวันหนึ่ง นะครับท่านตั้งพรรคการเมืองสมัครเลือกตั้ง คนเขาไม่เลือกละก็ อย่าว่าสมัครไม่เตื่อนนะ ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานรัฐสภา : เชิญ คุณปิยะณัฐ วัชรภรณ์ ครับ

นายปิยะณัฐ วัชรภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ศรีสะเกษ) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ปิยะณัฐ วัชรภรณ์ จากจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนอื่นกระผมขอประทานกราบเรียนท่านประธานนะครับว่า สำหรับท่านรัฐมนตรี ๒๒ คนที่ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ กระผมเคยมีความเคารพนับถือท่านอย่างไร บางคนต่อหน้าก็ไหว้ได้ลับหลังก็ไหว้ได้ บางคนก็ไหว้เฉพาะต่อหน้าหรือว่าบางคนเจอหน้าก็ไม่อยากจะไหว้ เคยนับถืออย่างไรก็ยังนับถืออยู่อย่างนั้น แต่วันนี้กระผมจำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรเขาใช้ให้มาควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน กระผมจะเอาความสัมพันธ์ ความนับถือส่วนตัวนั้นออกไปเสียจากหน้าที่และภารกิจของกระผม กระผมขอกราบเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้น โดยจะขอต่อว่าท่านประธานสักเล็กน้อย กรณีที่ท่านประธานอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีมาแจกเหรียญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งที่ยุติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็รออยู่ กระผมเองเป็นคนที่มีไมตรีต่อรัฐบาล และโดยเฉพาะนับถือท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งถ้าสบตาท่านนายกฯ แล้วใจอ่อน กระผมเลยไม่กล้ามารับเหรียญจากท่าน ขอร้องท่านประธานสักนิดหน่อยเถอะครับ ช่วยกรุณาเป็นเจ้าภาพอีกสักครั้งหนึ่ง ช่วยกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าเวลานี้ท่านปรับรัฐบาลมาถึงเปรม ๓ แล้ว ฝึกรัฐมนตรีมา ๓ รุ่นแล้ว วันหลังให้ท่านประธานเป็นเจ้าภาพแจกประกาศนียบัตรให้รัฐมนตรีของท่านเสียรุ่นหนึ่ง กระผมจะได้มาร่วมงานกับท่าน

กระผมจะขอเริ่มต้นที่กระทรวงคมนาคม กระทรวงนี้มีกรมอยู่ ๘ กรมด้วยกัน มีรัฐมนตรีเข้าไปบริหารราชการเสีย ๔ คน เหมาะสำหรับการจะไปฝึกงานเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับกระทรวงคมนาคม แต่กระผมได้ดูแล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐมนตรี ๔ คน

๕๗๒

ที่เข้าไปรับผิดชอบในงานกระทรวงคมนาคมนั้นยังไม่เห็นเข้าทำเข้าทางเลยสักคนหนึ่ง เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลุกขึ้นมารับต่อสภาแห่งนี้ว่าการดูแลรัฐวิสาหกิจนั้นมันขาดทุนจริง ๆ ท่านยอมรับสารภาพอย่างหน้าขึ้นตาบาน กระทบอยากกราบเรียนฯลฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับว่า ที่นี้รัฐสภาความรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องมาแสดงความสามารถกันที่นี้ ที่นี้ไม่ใช่ศาลครับ รับสารภาพแล้วจะลดครึ่งราคาให้ กระทบไม่ใจอ่อนหรือครับท่าน ต่อจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็เห็นจะต้องมาถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟ ขอประทานโทษท่านรัฐมนตรี มন্ত্রী พงษ์พานิช ผู้ที่จัดขบวนพยุหยาตราทางรถไฟไปตรวจราชการในเขตเลือกตั้งของท่านนะครับ ท่านรู้หรือเปล่าครับว่าไอ้ข้าวครีกโครมที่ออกมาในการที่ท่านจัดขบวนรถไฟไป มันออกมาจากไหน ออกมาจากไหน ออกมาจากการรถไฟนั้นแหละครับ เขาระบุมาเลยนะครับว่า ไอ้การจัดขบวนรถที่ท่านจะดำเนินการไปออกหน้าออกตาให้ประชาชนชื่นชมบารมีนั้นมันใช้ค่าใช้จ่ายของใคร เรื่องอย่างนี้ถ้าคนในการรถไฟเขาไม่สมเพชเวทนาท่านรัฐมนตรีแล้วมันก็คงเป็นข่าวมาไม่ได้ แสดงว่าการประพฤติปฏิบัติของท่านนั้น คนภายใต้บังคับบัญชาของท่านเองก็ยังเห็นว่ามันไม่เหมาะไม่ถูกไม่ต้องไม่ควร แล้วเป็นอย่างไรรครับ ผลจากการที่ท่านไปตรวจราชการในเขตเลือกตั้งด้วยขบวนพยุหยาตราทางรถไฟนั้น ท่านกลับมาไม่ถึงสัปดาห์หรือครับ รถไฟก็เลยประท้วงชนกันโดยตรงที่ท่านไปตรวจงานนั้นแหละครับ อยากกราบเรียนท่านนะครับว่า ขนาดรถไฟนี่ก็ยังไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วกระทบจะไปไว้วางใจท่านได้อย่างไร ที่สำคัญที่สุดท่านรัฐมนตรีจำได้ไหมครับว่า ครั้งหนึ่งได้เคยมาพูดอะไรไว้ในรัฐสภาแห่งนี้ ชะรอยคนที่ไปเป็น รัฐมนตรี ในขณะนี้สติปัญญาจะเสื่อมถอยด้อยปัญญาลงไปกันทั้งหมด ท่านประธาน กระทบขอกราบเรียนทบทวนความทรงจำจากท่านประธานสักเล็กน้อยในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดแรกของรัฐสภาแห่งนี้ได้กระทำโดยพรรคกิจสังคม พรรคชาติไทย พรรคประชากรไทย ในการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลฯลฯ นายกฯ เกรียงศักดิ์ รัฐมนตรี ๔ กระทรวง ในคราวนั้นกระทบจำได้แม่นย่ำว่าหัวหน้าพรรคกิจสังคมก็ดี หัวหน้าพรรคชาติไทยก็ดี ประกาศเหยิง ๆ ครับว่า

รัฐบาลต้องถ่ายทอดวิหุการอภิปรายของรัฐบาลเวลานี้เป็นอย่างไรครบถ้วนขึ้นไปเป็นรัฐบาลกัน โอกาสที่ประชาชนคนเขาจะได้รับความสามารถของรัฐบาลนั้น ท่านก็กลับปิดหูปิดตาเขา เวลานี้เหตุผลของท่านก็คือ การงดการถ่ายทอดนั้นคือความเหมาะสมที่สุดจะเป็นเพราะเหตุที่ท่านเพิ่งนึกขึ้นมาได้หรือว่าสติปัญญาของท่านล่าถอยไปเพราะว่าอายุชราเกินไป กระผมก็ไม่ทราบได้ แต่อย่าลืมนะครับว่ากรณีที่ประชาชนเขาต้องเดือดร้อนพากันเข้ามาฟังการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเขานี้ เพราะเขามีความสนใจเหตุการณ์บ้านเมือง รัฐบาลเองมีความต้องการที่จะให้ประชาธิปไตยมันเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟู แต่ว่าท่านใจกว้างชนิดแคบ ๆ ในการที่ไม่ยอมให้ประชาชนทั้งหลายได้รับความสามารถของรัฐบาล กระผมเองจึงเป็นห่วงรัฐบาลอยู่ในแง่ที่ท่านไม่สามารถจะเรียกคะแนนนิยมได้ทั้ง ๆ ที่ท่านมีโอกาส กระผมจะขอกลับเข้ามาที่ท่านรัฐมนตรี ขอทบทวนความทรงจำกับท่านว่า ครั้งหนึ่งเมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๒ มีสมาชิกพรรคกิจสังคมคนหนึ่งชื่อนายมนตรี พงษ์พานิช ได้ลุกขึ้นอภิปรายไม่ไว้วางใจสายสมพร บุญยุคดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น ไม่ไว้วางใจพลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก และพลเรือเอก อมร ศิริกายะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในสมัยนั้น นายมนตรี พงษ์พานิช ได้อภิปรายโจมตีองค์การโทรศัพท์ฯ ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ ทำงานมีแต่ขาดทุน ประชาชนไม่เคยได้รับบริการที่ดี จ่ายเงินให้กับองค์การ รอคารติดตั้งเป็นปี ๆ ก็ไม่ได้รับการติดตั้งท่านได้ประกาศในรัฐสภาแห่งนั้นบอกว่า ท่านเป็นวิศวกรรู้ปัญหาในองค์การโทรศัพท์ฯ ทหมดว่ามันบกพร่องอย่างไร จะต้องแก้ไขอย่างไร เสนอหน้าไปแนะนำรัฐมนตรีที่ท่านไม่ไว้วางใจ รู้แม้กระทั่งว่าใครทุจริตกันบ้าง กระผมไม่ทราบว่านายมนตรี พงษ์พานิช คนนั้นกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มนตรี พงษ์พานิช เป็นคนเดียวกันในขณะนั้นหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระผมก็แปลกใจครับว่าครั้งนั้นคุณมนตรี พงษ์พานิช อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ชื่อว่าพลเรือเอก อมร ศิริกายะ เวลานี้ไปทำงานร่วมกันได้อย่างไร แสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรนั้นท่านคำนึงถึงเรื่องหนึ่ง แต่ว่าท่านไม่ได้รับผิดชอบในคำพูดของตัวเอง ท่านลืมหืมแล้วหรือครับว่าเวลานี้ท่าน

ได้เข้าไปควบคุมงานขององค์การโทรศัพท์ ฯ จำไม่ได้แล้วหรือครับว่า ข้อตำหนิติเตียน  
 โจมตีองค์การโทรศัพท์ ฯ ว่าบกพร่องอย่างไร ทุจริตกันอย่างไร ได้รับการแก้ไขอะไร  
 กันบ้าง กระผมก็ได้ยินเสียงท่านรัฐมนตรีออกอากาศอยู่เรื่อยละครับ แถลงแต่ว่าจะติดตั้ง  
 หมายเลขของโทรศัพท์เพิ่มเติม ออกข่าวมาว่าจะติดตั้งอยู่ตั้งนานแล้วละครับ แต่จนบัดนี้  
 ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลย กระผมไม่เชื่อละครับว่าคนหนุ่มคนแน่นอย่างท่านรัฐมนตรีนั้น  
 สถิติปัญญาจะเสื่อมถอยเหมือนคนในวัยชรา กระผมเชื่อคำพูดของท่านที่ได้เคยพูดในรัฐสภา  
 แห่งนี้ถึงความเหลวแหลกในองค์การโทรศัพท์ ฯ แต่เวลานี้ท่านได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
 องค์การโทรศัพท์ ฯ ครั้งหนึ่งท่านเคยพูดในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องรับ  
 ผิดชอบต่อผลประโยชน์ของประชาชน กระผมจึงเชื่อว่าในครั้งนั้นท่านพูดด้วยความจริง  
 เวลานี้ก็ต้องยอมรับว่าการที่ท่านเข้าไปนั่งนั่งเงียบเหมือนเป่าไม่ได้พูดจาอะไรในการที่จะ  
 แก้ไของค์การโทรศัพท์ ฯ นั้นก็เท่ากับความเหลวแหลกในองค์การโทรศัพท์ ฯ มันได้กลืน  
 ตัวท่านไปหมด เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยครับว่า กรณีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติอยู่  
 อย่างนั้นมันเกิดจากเหตุผลประการเดียวเท่านั้น คือท่านได้ถูกคนในองค์การโทรศัพท์ ฯ นั้น  
 ครอบงำแปรสภาพความคิดความอ่านของท่านจนกระทั่งเวลานี้ท่านเป็นบุคคลที่คนทั้งหลาย  
 ทั้งปวงจะต้องตำหนิติเตียนกรณีที่คุณเราเข้าไปปฏิบัติงานในฐานะที่จะต้องรับผิดชอบนโยบาย  
 สูงสุดของประเทศ กลืนน้ำลายแม้กระทั่งตัวเอง แล้วจะให้คนอย่างกระผมไว้วางใจท่าน  
 ได้อย่างไร

ต่อไปกระผมจะขอพูดถึงกระทรวงพาณิชย์ ท่านรัฐมนตรีทั้ง ๓ ท่าน ท่านเคย  
 จำได้ไหมครับที่เราเคยปะหน้ากันครั้งหนึ่งที่ห้องของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
 พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง ๓ ท่าน ตอนนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการ เข้าไปปฏิบัติงานใหม่ ๆ ยังจำ  
 ได้ไหมครับ กระผมมีพยานยืนยันอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ เช่น คุณไพฑูริย์ โมกขมรรคกุล  
 ผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุโขทัย คุณสนธิ ลิ้มลา ผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ คุณบุญเกิด  
 นาคดี ผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร์ คุณวารินทร์ ศรีแย้ม ผู้แทนราษฎรจังหวัด  
 อุบลราชธานี และพรรคพวกซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรที่จะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาของชาวนา  
 อีกจำนวนหลายคนได้เข้าไปพบกับท่าน เพื่อขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาในกรณีที่ข้าว

เลือกกราคาคต่ำ ขณะนั้นข้าวเปลือกได้ราคาตกต่ำมาก เพราะว่าเป็นข่าวฮือฮาในกรณีที่โฆษกรัฐบาล โฆษกเสียงมีเสน่ห์ได้ประกาศยืนยันถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในกรณีที่ไม่สามารถ จะจัดซื้อข้าวเปลือกกับชาวนาได้ในราคาที่รัฐบาล ประกาศประกันราคาเอาไว้ รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พยายามจะหลีกเลี่ยงกรณีที่ได้ประกาศเอาไว้ว่าราคาข้าวเปลือกนั้น รัฐบาลกำหนดเอาไว้ ท่านไม่ยอมรับครับว่า การกำหนดราคาข้าวเปลือกนั้นกระทรวงพาณิชย์จะต้องยกระดับราคาข้าวเปลือกให้มันสูงขึ้นตามที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้ แต่ท่านหลีกเลี่ยงว่ามันเป็นราคา ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเอาไว้เพื่อหวังว่ามันน่าจะได้ราคาเท่านั้น หลอกชาวบ้านคิดว่า เขามีสติปัญญาไม่เทียมท่าน กระทบไปพบท่านวันนั้นท่านยืนยันกับกระผมว่าขอให้อดทน หน่อย รออีกสักกัณธภายในเดือนมีนาคมข้าวเปลือกจะราคาสูงขึ้นเวลานี้เดือนอะไรแล้วครับ พันจากเดือนมีนาคมเข้ามาถึงเดือนมิถุนายนแล้ว กระผมเองจำไม่ได้ว่ากรณีที่ท่านให้คำ มันสัญญา กับว่าข้าวเปลือกราคาจะสูงขึ้นในเดือนมีนาคมนั้นหมายถึงปี ๒๕๒๕ หรือ ปี ๒๕๓๐ ท่านได้บอกกับกระผมและพรรคพวกทั้งหลาย กระผมอดทนเอาไว้ ท่านต้องการ จะฟังไหมครับเทพ แต่กระผมเชื่อว่าท่านคงจะรับสารภาพในสิ่งที่ท่านพูดไป ท่านคงไม่ ประพฤติตัวเหมือนกับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงในกรณีที่พูด ว่าจะลาออกแล้วก็ปฏิเสธ แต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คงจะยืนยันได้ว่าท่าน ได้พูดกับพวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้อย่างไร ท่านได้ให้คำมันสัญญาเอาไว้อย่างไร ว่านโยบายของรัฐบาลนั้นมีทางที่จะยกระดับราคาข้าวเปลือกให้มันสูงขึ้นได้ ผลเป็นอย่างไร ครับ กระผมเชื่อฟังท่านหลงคิดว่าคนที่เป็รัฐมนตรีนั้นน่าที่จะต้องรับผิดชอบในคำพูดของ ตัวเอง กระผมก็เลยต้องไปบอกชาวบ้านเขาว่าถ้าหากมันยังไม่เหลือบ่ากว่าแรง กรณีที่เป็น หนี้เป็นสินพอจะเจียดแบ่งปันขายไป ได้ก็ให้เจียดแบ่งขายไป แต่ถ้าเก็บเอาไว้ได้รอไว้อีกสัก หน่อยข้าวเปลือกมันจะราคาสูงขึ้น เวลานี้เป็นอย่างไรรครับ ชาวบ้านเขาต่อว่ากระผมว่าคน อย่างกระผมมันเขาก็ไว้วางใจมาให้เป็นผู้แทนราษฎรเชื่อมั่นในสติปัญญา ทำไม่ถึงหลงใ้ ให้รัฐมนตรีหลอกได้ ท่านหลอกกระผมคงจะหลอกได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครับ แต่ กระผมเองนั้นจะไม่ขอหลอกท่าน บอกกับท่านตรง ๆ เลยครับว่า กระผมไม่ไว้วางใจท่าน

๕๗๖

ในการที่จะให้บริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปเพื่อให้ประชาชนเขาอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอน และสับสนในนโยบายการแก้ปัญหาของรัฐบาล

ต่อไปกระผมขออนุญาตพูดถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนอื่นต้องขออธิบาย กับ ท่านประธานรัฐสภาสักเล็กน้อยก่อนว่าสำหรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น กระผมนับถือท่านทั้งต่อหน้าและลับหลังและมักจะพุดกันอยู่ในระหว่างเพื่อนฝูงถึงเสมอว่าคุณค่าของความเป็นนักการเมืองของท่านนั้นน่าจะเอาเยี่ยงอย่างทั้งอุปนิสัยใจคอ อรรถาัยและวาจา น่าที่จะศึกษาและยึดถือเป็นแบบอย่าง ท่านเป็นนักการเมืองที่นักการเมืองทั้งหลายควรจะถือเอาเป็นแบบเป็นอย่าง แต่กระผมถือว่าเวลานี้ท่านมาเป็น รัฐมนตรี บังเอิญเป็นรัฐมนตรีที่นักการเมืองไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างเพราะอะไร เพราะท่านไม่ทำอะไรเลยครับ ศึกษางานอยู่คนเดียว ศึกษาค้นแต่อยู่กระทรวงพาณิชย์ ท่านทำกระทรวงพาณิชย์ให้มันสมชื่อจริง ๆ ครับ คือพาให้มันนิด นิด ๆ ลงไป เวลานี้เชื่อว่าท่านมาอยู่ กระทรวงเกษตร ๆ ท่านก็จะทำให้กระทรวงนี้มันพิเศษเป็นผงไปเลย กระผมอยากจะกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่า กรณีของความรอบคอบเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ดี แต่อย่าลืมนะครับว่า ถ้ารอบคอบเสียจนไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรแล้วค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวมากไปหน่อย คือรักษาชื่อรักษาเสียง แต่ไม่รักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง การไม่ตัดสินใจ แม้แต่เพียงนาทีเดียวในกรณีที่จะตัดสินใจนั้นอาจจะทำให้งานของชาติต้องล้มเหลว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท่าน จะต้องไปรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ ท่านน่าจะมีความเด็ดขาด และมีความที่จะกล้าตัดสินใจในปัญหาของบ้านเมืองให้รวดเร็วยิ่งกว่านี้ กระผมอยากจะประทานกราบเรียนกับท่านประธานนะครับว่า กรณีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กระผมจะยกขึ้นมาเป็นปัญหานี้ มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้นที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา กรณี อ.ต.ก. ไปรับซื้อข้าวเปลือกในจังหวัดศรีสะเกษ กระผมได้ร้องเรียนต่อท่านรัฐมนตรีแล้ว รู้เห็นกับใจอย่างดี มีราษฎรจากตำบลกันทรารมย์ อำเภออุษันท์ จังหวัดศรีสะเกษ มาขายข้าวเปลือกให้กับเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ที่ไปให้โรงสีรับซื้อข้าวเปลือกเอาข้าวมาจากบ้าน ๒,๑๐๐ กิโลกรัม มาถึง เจ้าหน้าที่หักชั่งน้ำหนัก หักหมดสิ่งเจือปนความชื้น กระสอบ แล้วก็หักกัน

เปล่า ๆ ลอย ๆ หักไปถึง ๔๕๐ กิโลกรัม ตกลงเหลือน้ำหนักอย่างแท้จริงที่จะต้องจ่ายเงินให้เขา ๑,๖๖๐ กิโลกรัมจากจำนวน ๒,๑๐๐ กิโลกรัม ปัญหาอย่างนี้กระผมได้ไปกราบเรียนกับตัว ๆ ผนฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ซึ่งรับผิดชอบดูแล อ.ต.ก. อยู่ ท่านก็กรุณาอย่างดีในการที่ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ แต่กระผมเสียดายว่ากรณีการที่เราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น บ้านเมืองมันสร้างระบบกันมาอย่างไรครับ ไปสอบเพื่อช่วยกันหรือไปสอบเพื่อเอาข้อเท็จจริง วันที่เจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ไปตรวจสอบกระผมก็ไปด้วย กระผมได้บอกนะครับว่า ควรจะตรวจสอบกับผู้เสียหาย หรือว่าสอบถามชาวบ้านผู้เป็นคนกลาง แต่ท่านไปตรวจสอบเอาจากเจ้าของโรงสีกับเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไร แล้วเรื่องนี้ก็เงียบหายเป็นคลื่นกระทบฝั่ง กลายเป็นความผิดพลาดของผู้แทนราษฎรที่เอาเรื่องมาร้องเรียนอีก เพราะว่า อ.ต.ก. บอกว่า อย่างนั้นมีปัญหามากนัก เลิกซื้อ แก้วปัญหาอย่างนี้ง่ายครับ ใครก็เป็นรัฐมนตรีได้ เพราะฉะนั้นกระผมคิดว่าความรับผิดชอบของคนที่เป็นรัฐมนตรีนั้นน่าจะเอาใจใส่มากกว่านี้ อย่าลืมนะครับว่าผลประโยชน์ของประชาชนและความเดือดร้อนของประชาชนนั้นมันไม่รอเวลาให้เราในการที่จะให้โอกาสแก่ตัวใครต่อใครอีกแล้ว กรณีของกรมป่าไม้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รับรู้ปัญหาของกระผม ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่กระผมได้ร้องเรียนว่า ป่าไม้ที่มันเปลี่ยนแปลงของการเป็นป่าอยู่ในเขตชายแดนนั้นมีมากมาย สมควรที่จะไปพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัย ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำอย่างไรครับ ไปเจาะเอาสภาพป่าอุดมสมบูรณ์นั้นแหละครับจะจัดให้เป็นที่ทำมาหากินของประชาชน แต่ป่าที่สิ้นสภาพแล้วท่านจะรักษาให้เป็นป่าสงวนเอาไว้ ทั้งนี้เพราะเหตุว่าผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบางคนเสนอข้อมูลมาให้กับท่าน เรื่องนี้ท่านได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสอบสวน แต่ว่าปัญหานี้ประชาชนก็ยังไม่ยุติ เพราะว่าท่านควรจะไปแก้ในแหล่งที่ประชาชนเขาเดือดร้อนไม่มีที่ทำมาหากิน แต่เข้าไปต้องการที่จะจัดที่ทำมาหากินในบริเวณป่าสงวน ซึ่งมันขัดกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

กระผมจะขอเลยมาถึงกระทรวงมหาดไทย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชื่อท่านกระผมชอบใจมากครับ สิทธิ กระผมยังเชื่อว่าการกระทำของท่านนั้นได้



แสดงออกให้เห็นถึงความรับผิดชอบพอสมควร แต่ดูไปดูมา คำว่า “สิทธิ” นั้น ทำท่าจะมีความหมายถึงว่าสิทธิพวกของท่าน สิทธิของผู้ที่อยู่ภายใต้ความบังคับบัญชาของท่าน แต่สิทธินั้น ท่านไม่ได้หมายถึงประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเลย กรณีที่ท่านจะต้องรับผิดชอบต่ออย่างเต็มที่ก็คือ กรณีที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นแหล่งสุดท้ายที่ประชาชนคิดว่าเขาอยู่ในบ้านเมืองนี้ได้ก็เพราะว่าความยุติธรรมในบ้านเมืองยังมีอยู่ แต่ถ้าหากว่าในภาวะเศรษฐกิจที่เขายากแค้นแสนเข็ญ เขาทนต่อสั้อยู่ นั่น คนในกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถจะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้ กระผมก็คิดว่าคนไทยหลายคนท้อแท้ใจที่จะมีชีวิตอยู่ในประเทศไทย ในสภาพปัจจุบันนี้ท่านจะละเว้นความรับผิดชอบต่อกรณีที่เจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้เลย เริ่มต้นตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เวลาที่ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงแม้ว่าท่านจะเพียรพยายามให้มันดีขึ้นอย่างไรก็ได้สำเร็จสมประสงค์ เพราะท่านรัฐมนตรีให้ท้าย ให้ท้ายอย่างไร กระผมเห็นจะต้องยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเด่นชัด กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาทำลายเมดต่อสถานที่ในบริเวณรัฐสภาแห่งนี้ ท่านรัฐมนตรีออกปกป้องว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติชอบแล้วถูกแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลุกขึ้นมาขานรับของท่านทันที แล้วผลเป็นอย่างไรครับ ตำรวจทั่วประเทศเห็นว่ารัฐมนตรีให้ท้าย เวลานั้นก็เลยคึกคักพอใจอยู่ เพราะเหตุว่าถึงอย่างไร ก็ยังมีรัฐมนตรีเป็นพวกคนหนึ่ง ท่านให้กำลังใจผู้ที่อยู่ใต้บัญชานั้น กระผมไม่ตำหนิตติเตียนท่าน แต่ทำไมไม่คิดให้กำลังใจกับประชาชนผู้สุจริตกันบ้าง เวลานั้นระบบเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเกิดขึ้นทุกเมื่อเชิ้อวัน เอาเรื่องสด ๆ ร้อน ๆ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕ มีราษฎรมาร้องเรียนต่อผู้แทนราษฎรของเขาที่จังหวัดศรีสะเกษ บอกว่าถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในกรณีที่ตั้งข้อหาว่ามียาบ้าไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย ๓๐ เม็ด เขาบอกว่ายามันสามี่ผู้ต้องหา ผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงนะครับ สามี่เป็นคนชั่วบรล ๑๐ ล้อต้องกินยาม้าอยู่เป็นประจำ ความผิดเพียงเท่านั้น ตำรวจเอาไปขังเอาไว้ร่วมกับโสเภณีอยู่ในโรงพัก ๓๐-๔๐ คน แล้วตำรวจบอกว่าคุณอยากจะประกันตัวต้องไปหาหลักทรัพย์มาล้านหนึ่ง มิฉะนั้นต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันบ้าง ราษฎรเขาก็ไปร้องเรียนต่อผู้แทนราษฎรของเขา ผู้แทนราษฎรก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่เสนอแนะให้เห็นว่ากรณีอย่างนี้ ความผิดว่ากันอย่างไรนั้นไม่มีใครตัดสิน

กันใต้ ศาลเท่านั้นคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนทุกวันนี้ แต่ก็อยากจะขอความกรุณา  
 เลอะครีบ ผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงช่วยกรุณาให้ประกันตัวไปสักหน่อยเป็นอย่างไร เขียนไป  
 อย่างอ่อนน้อมที่สุด เป็นการเขียนจดหมาย มารดาของผู้เสียหายเอาหนังสือไปให้สารวัตร  
 ใหญ่ สารวัตรใหญ่ชื่อ พันตำรวจโท ไพลิน บุญยผลึก รับนามบัตรแล้วก็บอกว่า เฮ้ย  
 นามบัตรของผู้แทนราษฎรนี่ไม่สำคัญ อย่าเอาผู้แทนมาขู่ ท่านรัฐมนตรีครับ คนที่เป็น  
 ผู้แทนราษฎรนั้นเขาเดือดร้อนแทนประชาชน และคิดว่าถ้าแก้ปัญหาให้ได้ เขาอยากจะแก้  
 ผู้แทนราษฎรอย่างพวกกระผมมันไม่ได้แบ่งกับตำรวจ หรือว่าไม่ได้แบ่งกับใครทั้งนั้น  
 เพราะเราถือว่าประชาชนทุกคนนี่คือคนที่เราจำเป็นจะต้องรับใช้และดูแลเขา ชะรอยจะ  
 มีคนไปกระซิบบอกว่าเล่นกับใครไม่เล่น มาเล่นกับผู้แทนราษฎรนามสกุลอย่างนี้เข้า  
 สารวัตรใหญ่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปหาหลักทรัพย์เอามาล้านบาท ข้อหาเพียงแต่มียา  
 เม็ดยาม้า ๓๐ เม็ด ต้องการหลักทรัพย์ประกันถึง ๑ ล้านบาท ท่านรัฐมนตรีคิดดูซิครับว่า  
 มันสมควรแก่กรณีหรือไม่ กระผมยกตัวอย่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในกรณีที่กระผมได้รับ  
 ฟังปัญหาเดือดร้อนของประชาชนในระยะเวลาอันใกล้ที่สุด แต่กระผมขอกราบเรียนท่าน  
 นะครับว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดของกระผม ซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อย แต่ผิดใจเป็น  
 ส่วนใหญ่ในจังหวัดค่อนข้างที่จะเห็นว่าการใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายเอื้ออำนวยให้มัน  
 เป็นทางที่จะแสวงหาผลประโยชน์โดยชอบ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยัง  
 อุตส่าห์ไปให้ท้าย อย่าลืมนะครับว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจที่จะจับกุมคุมขังผู้ใดก็ได้  
 ถ้าสงสัยว่ากระทำความผิด แต่ต้องพอสมควรกับเหตุครับ อย่าคิดว่าการใช้อำนาจบาตร  
 ใหญ่กับประชาชนนั้นจะเป็นผลดีต่อรัฐบาล ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้อง  
 รับผิดชอบในเรื่องนี้ ถัดจากกรมตำรวจก็มาถึงกระบวนการยุติธรรม ลำดับต่อกรมอัยการ  
 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคงจะรู้ปัญหาเรื่องนี้ แล้วก็นั่งเฉยอยู่ เพราะว่ามัน  
 เป็นข่าวครึกโครม กรณีเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาที่จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องนี้กระผมเห็นจะต้อง  
 ลำดับเรื่องให้ท่านประธานสักเลกน้อย เนื่องจากทางกองกำกับการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออก  
 หมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นร้านจงเจริญ ซึ่งมีนายสมัคร หล่อพิทักษ์ เป็นเจ้าของ  
 ร้านอยู่ที่อำเภอหนองกี่ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๒๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจพบกระสุนปืน

วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิงเป็นจำนวนมาก จึงได้นำตัวเจ้าของร้านนี้ไปดำเนินคดี ในวันนั้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ตำรวจอนุญาตให้ประกันตัว ต่อมาอีก ๑๐ วัน ได้มีคนนำชายคนหนึ่งไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แสดงตัวว่าชื่อนายสมศักดิ์ สมศรี ขอมอบตัวต่อพนักงานสอบสวนและให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าตนเองเป็นลูกจ้างของนายสมัครเจ้าของร้านกระสุนปืนและของกลางที่ตำรวจยึดได้มากมายนั้นเป็นของตัวเอง โดยที่นายสมัครเจ้าของร้านมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนนายสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่ง เรียกตัวกันมาสอบใหม่ นายสมัครกลับคำให้การ บอกว่าที่รับสารภาพไปแต่วันเดิมนั้นเป็นความเข้าใจผิด ความจริงนั้นเป็นของนายสมศักดิ์ สมศรี ลูกจ้าง ตนเองมิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนท่านก็ยังไม่ยอมปล่อยตัวอยู่หน้าศาล สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง ๒ คน ส่งมาให้พนักงานอัยการ เขาลือกันทั่วจังหวัดบุรีรัมย์ว่าเรื่องนี้พนักงานอัยการมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นแสน จึงมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนายสมัครเจ้าของร้าน สั่งฟ้องแต่นายสมศักดิ์เป็นจำเลยแต่เพียงคนเดียว ส่งตัวมาให้ศาลพิจารณารับสารภาพ บังเอิญหัวหน้าศาลคนนี้ ท่านเป็นคนที่รักความเป็นธรรม เห็นตัวจำเลยหน้าศาล ว่าตัวกระเป๋ากเดียว อายุยังไม่ถึง ๒๐ ปี อายุ ๑๖-๑๗ ปีเท่านั้น ทำไมจะมีอาวุธร้ายแรงไว้ในครอบครองถึงมากมายแต่เพียงเท่านั้น ศาลสงสัยในพฤติการณ์แห่งคดี จึงได้สอบถามว่าถ้าจำเลยรับสารภาพนี้มีโทษสถานหนักหน้าศาล ชะรอยจำเลยจะมีความเกรงกลัวความผิดก็เลยบอกว่า ความจริงตนไม่ได้ชื่อนายสมศักดิ์ สมศรี หรอกครับ แต่ความจริงนั้นชื่อนายทุเรียน แกว่งกระโทก ศาลสั่งคดีพิจารณาแล้วได้สวนเรื่องนี้ ผลสุดท้ายศาลก็สั่งจำคุก นายสมัคร หล่อพิทักษ์ และนายแสวง รัตนเมธาโกศล ซึ่งเป็นกำนันตำบลหนองกี่ ในกรณีที่เป็นผู้จัดดำเนินการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา ฐานละเมิดอำนาจศาล ๖ เดือน แล้วจำคุกนายทุเรียนนี้ฐานสมรู้ร่วมคิดด้วยอีก ๒ เดือน เพราะว่ายังเป็นผู้เยาว์อยู่ เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไม่รับรู้ ท่านรู้จักหมดละครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีที่คนรู้จักหมด กระผมว่ารู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองด้วยซ้ำไป เพราะหนังสือพิมพ์ลงข่าวกัน คริกโครมเอิกเกริก มีอะไรบ้างครับที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกับนโยบายอย่างนี้จะได้สะตั้ง สะเทือน มองเห็นว่าความสั่นคลอนของกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นอย่างไร ท่านก็เฉย

เมยเสี้ย ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแต่เรื่องเดียวเท่านั้น แต่บังเอิญมันเป็นข่าวขึ้นมาเพียงเรื่องเดียว พฤติการณ์ของข้าราชการในกรมอัยการนั้นเป็นอย่างไร ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยเป็น นายความมา ท่านรู้ดีอยู่แก่ใจ กระทบเคยอภิปรายในกรณีที่เสนอเพิ่มอัตราเงินเดือน ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการกรมอัยการ ก็พูดกันแล้ว ท่านก็รับปากจะไปแก้ไข แล้วมีอะไรดีขึ้นใหม่ครับ กระทบกราบเรียนนะครับว่า มีคนในกรมอัยการของจังหวัดบุรีรัมย์เห็นพฤติการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล ออกสำหรัส่งเอกสารมาให้กระทบบอกว่าทำการอัยการจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเขาเรียกเงินกรณีประกันตัวผู้ต้องหาทุกราย ทั้ง ๆ ที่ระเบียบนั้นกำหนดให้เสียค่าเขียนคำร้องคนละ ๒ บาท เขาออกสำหรัลอกมาหมดเลยครับ เขียนให้กระทบตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ไหลมาเป็นลำดับว่าวันไหนคดีอะไร คดีหมายเลขดำเท่าไร โจทก์ชื่ออะไร จำเลยชื่ออะไร เสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่ในกรณีที่จะได้รับอนุญาตให้ประกันตัวรายละเอียดอย่างนี้คนที่ต้องดูแลกระบวนการยุติธรรมทำเป็นไม่รู้ไม่睬 หรือว่าบังเอิญท่านมีเพื่อนฝูงอยู่เป็นข้าราชการกรมอัยการ ทำมาหากินด้วยกัน กระทบก็ไม่ทราบ เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เมื่อบ้านเมืองเกิดปัญหาขึ้น รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบไม่รู้ร้อนรู้หนาว กระทบก็คิดว่าคนอย่างกระทบนั้นไว้วางใจท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ไม่ได้

ลำดับต่อไปเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทบนั้นมองเห็นคุณธรรมของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แล้วก็เลื่อมใส บ้ายประกวดแข่งขันอาบอบนวด ท่านยังทนไม่ได้ แสดงให้เห็นว่าท่านมีความรับผิดชอบต่อศีลธรรมเป็นอย่างดี แต่เสียตายครับ ไปรับผิดชอบเฉพาะบายเท่านั้น พฤติการณ์ของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่จะเป็นแหล่งผลิตเยาวชนของชาติ ท่านไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ พฤติการณ์ที่น่าอับอายขายหน้าที่สุดซึ่ง ท่านรัฐมนตรีก็รู้เห็นเป็นใจ และรู้ว่าปัญหา มันเกิดขึ้นอย่างไร เพราะกระทบได้เคยไปพบท่าน เอ่ยปากคำแรกว่าเรื่องเกิดขึ้นอย่างนี้ ท่านบอกว่าท่านรู้แล้ว ท่านกำลังดูแลอยู่ เรื่องน่าละอายบัดสีบัดเถลิงที่สุด คืออาจารย์ในวิทยาลัยพลศึกษาเข้มขึ้นเด็กนักเรียน เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับ กระทบจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อของผู้เสียหายเป็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยพล ฯ ปีที่ ๒ ถูกอาจารย์ชื่อนายเทวิน

ขุขันพิณ ช่มชื่นโดยให้เหตุผลว่าถ้าไม่ยินยอมให้ช่มชื่นแล้ว จะกลั่นแกล้งให้สอบตก นาย  
 เทวิน ขุขันพิณ ผู้นี้มีพฤติกรรมที่ช่มชื่นนักเรียนมาหลายครั้งหลายหนแล้ว เพียงแต่ว่า  
 ผู้เสียหายเขาจะอาย เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผย แต่บังเอิญนักศึกษานี้ท่านนี้ท่านมีความรู้สึกเจ็บ  
 แค้นในใจเป็นอย่างยิ่ง ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อนายนพรัตน์ ไชโย กับนายนิคม  
 เปี่ยมสุภทรัพย์ เล่าเหตุการณ์พฤติกรรมของนายเทวิน ขุขันพิณ ให้ฟัง เรื่องอย่างนี้ได้รู้  
 ระแคะระคายกันมาทั้งวิทยาลัยแล้วว่านายเทวิน ขุขันพิณ มีพฤติกรรมเป็นอย่างไร แต่  
 ท่านอาจารย์ทั้ง ๒ ท่านก็ได้นำตัวผู้เสียหายไปบอกกล่าวเล่าให้กับผู้อำนวยการ ชื่อนาย  
 สามารถ รัฐสมุทฺร แทนที่ผู้อำนวยการจะเป็นเดือตเป็นแค้นแทนนักศึกษาที่อยู่ในความ  
 รับผิดชอบของตัวเอง นายสามารถกลับบอกว่าเรื่องนี้ต้องเจียบเอาไว้พูดไปเอิกเกริกไม่ดี  
 เขาก็ว่ากันว่านายสามารถนั้นมีส่วนได้เสียในกรณีที่จะช่มชื่นเด็กเหมือนกัน เมื่อเป็นอย่างนี้  
 อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๒ ท่านก็เลยนำความไปแจ้งกับพนักงานสอบสวน ชื่อร้อยตำรวจตรี  
 โอฬาร วิชัยกุล รับแจ้งความ เจ้าหน้าที่ตำรวจทำเรื่องสำนวนมาแล้ว แล้วเรื่องนี้จะผม  
 ได้ไปพบกับนายแพทย์ที่พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้เสียหายไปพิสูจน์ได้มีการช่มชื่นจริงหรือ  
 ไม่ นายแพทย์ผู้นั้นบังเอิญกระผมรู้จัก ชื่อนายแพทย์รังสรรค์ วรวงษ์ ท่านบอกกับกระผม  
 ว่าในวันที่ตรวจนั้น เด็กนักเรียนได้ร้องไห้ร้องไห้ให้เสียอกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และประกาศ  
 ต่อหน้าผู้คนทั้งหลายว่าเรื่องนี้ต้องเอาเรื่องถึงที่สุด เป็นตายอย่างไรก็ต้องเอาตัวคนกระทำ  
 ความผิดมาลงโทษให้ได้ แต่เสียตายนะครับ วันที่ที่เรื่องนี้ถูกส่งมาที่กระทรวงศึกษาธิการ  
 ท่านรัฐมนตรีไม่ดูแลเอาใจใส่ ให้กรมพลศึกษาไปสอบสวนกัน พฤติกรรมที่กระผมเล่ามา  
 นั้นเป็นข้อเท็จจริงกลับตาลปัตรหมด นักศึกษาผู้เสียหายถูกบังคับขู่เข็ญให้ให้การกับกรม  
 การสอบสวนของกรมพลฯ ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีการช่มชื่นกัน แต่เป็นการกลั่นแกล้ง  
 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อนายนพรัตน์กับนายนิคมนี้ ต้องการที่จะเอาเรื่องนายเทวิน จึงได้  
 ตบแต่งเรื่องขึ้นมา ท่านรัฐมนตรีครับ ท่านก็เป็นนักกฎหมาย ท่านก็รักความเป็นธรรม  
 คนหนึ่งเหมือนกัน เป็นไปได้ไหมครับที่ลูกผู้หญิงคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาอาสาครูเป็นเครื่อง  
 มือของเขาในการที่จะกล่าวหาว่าครูอีกคนหนึ่งมาช่มชื่นตัวเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความ  
 อับอายขายหน้าที่จะเสียหายไปถึงอย่างไร เรื่องมันเป็นอย่างนี้ ท่านรัฐมนตรีก็นอนหลับ

ไม่รู้นอนคู้ไม่เห็น เพราะเหตุว่าท่านคงเอาอกเอาใจฝ่ายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ กระผมกราบเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับว่า เวลานั้นลูกผู้หญิงคนนั้นไม่รู้ว่ายู่แห่งหนตำบลใด เพราะว่าสำนวนจะต้องส่งตัวไปพิสูจน์กันในศาล แต่ว่านักเรียนสาวคนนั้นเวลานั้นไม่รู้อยู่ที่ไหน ใครเอาไปเก็บไว้ที่ไหน ท่านรัฐมนตรีได้บอกกับกระผมว่า ท่านกำลังดูแลเอาใจใส่ ดูแลกันอย่างไรครับอย่างนี้ กระผมกราบเรียนท่านนะครับว่า เรื่องมันเอิกเกริกไปยิ่งกว่านั้น เพราะเหตุว่าเมื่อเรื่องมันจาวโจ๊ะขึ้นมาทั่วทั้งจังหวัด คืออธิบดีกรมพลศึกษาส่งย้ายอาจารย์ผู้ที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างเด็ก ๕ คน คือ นายนพรัตน์ ไชโย นายนิคม เบียมศุภทรัพย์ นายสุเทพ เมธัยสง นายสถาพร เกษแก้ว นายวรชาติ ชลาศัย ย้ายตัวนออกจากจังหวัดศรีสะเกษ ๓ วัน ภายใน ๓ วัน ต้องเดินทางไปเพื่อจะปกปิดร่องรอยการกระทำความผิดและพยานหลักฐานทั้งหลายทั้งปวง ท่านรัฐมนตรีรู้แล้วก็นิ่งเฉยเสีย ปัญหาเป็นอย่างนี้กระผมจึงจะกราบเรียนว่า ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็ก แต่มันเป็นจุดต่างพริ้วในผ้าขาวผืนใหญ่ที่รู้ไปถึงไหนอับอายไปถึงนั้น คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชน ให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับเขา ท่านแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่า ไม่ได้แก้ไขปัญหอะไรเลย แล้วจะให้กระผมไว้วางใจได้อย่างไรว่ารัฐมนตรีที่ไปสนับสนุนอาจารย์ให้เข้มขันนักเรียนนั้นจะให้ล่อนหลอยตาเป็นรัฐมนตรีสืบต่อไป พฤติการณ์ที่น่าสงสัยประการต่อไป เกิดการทุจริตในกรมสามัญศึกษากรณีซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ๑,๐๘๐ เครื่อง มีการประมูลกัน มีผู้เสนอราคาอยู่ ๔-๕ รายด้วยกัน ปรากฏว่าคนที่ให้ราคาสูงสุดได้รับการพิจารณาในการที่จะซื้อเครื่องพิมพ์ดีดนั้น กระผมจะอ่านยี่ห้อมที่เขาประมูลกันให้ฟังว่า ยี่ห้อมเกอเรท ให้ราคา ๓,๘๘๐ บาทต่อเครื่อง ยี่ห้อมซิลเวอร์ริด ให้ราคา ๖,๑๗๐ บาทต่อเครื่อง ยี่ห้อมโอลิเวตตี ให้ราคา ๖,๘๒๔ บาทต่อเครื่อง ยี่ห้อมเรมิงตัน ให้ราคา ๖,๘๔๐ บาทต่อเครื่อง ยี่ห้อมออดิมา ให้ราคา ๖,๘๘๘ บาท สูงที่สุดในจำนวนผู้ที่เสนอราคา แล้วกรมสามัญศึกษาโดยความรู้เห็นเป็นใจของท่านรัฐมนตรีบ้างหรือเปล่ากระผมก็ไม่ทราบ แต่เขาวางกันว่ามีกริ่งเต็นกัน ปรากฏว่าเครื่องที่ได้รับการพิจารณาก็คือผู้ที่เสนอยี่ห้อมออดิมาในราคา ๖,๘๘๘ บาท สูงสุดโดยเรียกมาต่อรองราคาว่าขอให้ลดมา ต่อรองกันลดเหลือ ๖,๘๑๓ บาท เรื่องอย่างนี้ได้ทำกันมาแล้ว ทำกัน

มา แต่ว่ากระทรวงศึกษาธิการก็เห็นว่ามันเป็นแหล่งผลประโยชน์ในการที่จะร่วมมือกันในการบรรดาข้าราชการทั้งหลายจึงได้ทำเป็นไม่รับรัฐบาลผิดชอบ ปัญหาใหญ่สำคัญที่สุดก็คือการให้การศึกษากับอนุชนของชาติ กระทบอยากจะทำเรียนนะครับว่า กระทบบังเอิญผ่านวัยการศึกษามาแล้ว กลับย้อนหลังไปดูหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านจัดการศึกษานั้น กระทบสับสนที่สุด กระทบไม่แน่ใจว่าหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการที่บ่อนให้กับเด็กในขณะนี้ ชะรอยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสำเร็จปริญญาเอกได้ดอกเตอร์มา ท่านก็เลยสร้างหลักสูตรได้ระดับประถมเป็นระดับดอกเตอร์กันไปเสียทั้งหมด ท่านไปถามดูเถอะครับ สมาชิกทั้งหลายใครมีลูกมีหลานลองให้ลูกมาอธิบายให้ฟังดูเถอะครับ กระทบคิดว่าเราไม่รับรู้แล้วไม่สามารถที่จะชี้แจงอธิบายให้เด็กได้เข้าใจ เพราะว่าการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของกรมวิชาการในกระทรวงศึกษาธิการนั้นใช้ไม่ได้ เขารู้กันว่าอธิบายดีกรมวิชาการนั้นท่านมีภรรยาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นท่านต้องไปช่วยราชการงานของภรรยาของท่านที่มหาวิทยาลัยอาทิตย์ละ ๓ วัน อยู่ทำงานให้กระทรวงศึกษาธิการ ๒ วันท่านนั้น หลักสูตรจะเป็นอย่างไรท่านก็ไม่ได้พิจารณาเท่าที่ควร ปัญหาเรื่องนี้ กระทบคิดว่าถ้าเรายังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ขาดความรับผิดชอบต่อปัญหาของบ้านเมือง นี้ก็จะไปเป็นรัฐมนตรี เพราะเขาขัดแย้งให้เป็นที่นั่งไปอยู่วันหนึ่ง ๆ จนกว่าเขาจะปรับปรุงคณะรัฐมนตรีจะได้ไปว่าการกระทรวงอื่นแล้วละก็ กระทบไว้วางใจไม่ได้ ขอบพระคุณครับ

ประธานรัฐสภา : รัฐบาลก็ถูกจวกมา ๔ ชั่วโมงเศษแล้วนะครับ ขอให้แก้สักหน่อยเถอะครับ จะให้ใครก่อนครับ คลังหรือครับ

(นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา ได้ยืนและยกมือขึ้น)

ประธานรัฐสภา : จะประท้วงว่าอย่างไรครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : มิได้ครับ กระทบขอทบทวนข้อตกลงเมื่อเช้านี้หน่อยครับ เพราะเมื่อเช้านี้ ได้ตกลงกันไว้แล้วที่สุดท้ายก็บอกว่าถึง ๔ โมงแล้วก็ถึงจะให้ทางรัฐบาลได้ชี้แจง

ประธานรัฐสภา : เปล่าครับ ไม่ได้ตกลง ตกลงว่า ๔ โมงจะประชุมลับเรื่อง  
กระทรวงการต่างประเทศครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ครับ  
ตอนนี้ก็ต้องเปิดโอกาสก่อน เมื่อวานนี้พอถึงคิวผมแล้วท่านก็หมดเวลาพอดี วันนี้พอถึง  
คิวผมก็หมดเวลาพอดี ทำไม่ถึงจะต้องเป็นที่ตัวผมด้วยละครับ

ประธานรัฐสภา : ครับ ผมเรียงตั้งแต่แรกแล้วนะครับ บอกว่าขอให้ควบคุม  
กันเอง อย่าให้ผู้พูดแรก ๆ พูดยาวนาน แล้วท่านก็ไม่ควบคุมกันเองนี่ครับ ปล่อยให้พูด  
กันเต็มที่

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ก็ท่าน  
ประธานก็ช่วยควบคุมด้วยแล้ว แต่ว่าสมาชิกบางท่านก็พูดจนยาวอย่างนี้ แล้วก็ข้อมูลที่  
กระผมพูดนี้ถ้าหากว่าไปซ้ำประเด็นกับคนอื่น ท่านประธานซึ่งบอกว่า คุณประเทือง นั่งลง  
แล้วกระผมจะนั่งครับ

ประธานรัฐสภา : ครับ ตอนนี้รัฐบาลโดนมา ๔ ชั่วโมงกว่าแล้วครับ ขอให้  
แก้ตัวสักหน่อยนะครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ขออีก  
สัก ๓๐ นาทีเท่านั้นละครับ

ประธานรัฐสภา : ขอให้รัฐบาลว่าก่อนเถอะครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ทนมาได้  
๔ ชั่วโมง ท่านทนอีกสัก ๓๐ นาทีไม่ได้หรือครับ ของกระผมกรณีข้อมูลอย่างอื่น ท่าน  
ประธานครับ

ประธานรัฐสภา : เพื่อความยุติธรรม ขอให้รัฐบาลชี้แจงก่อนเถอะครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : เพราะว่า  
บางคนได้พูดถึง ๒ ครั้งแล้ว แต่ว่าตัวกระผมเองนี้ยังไม่ได้อภิปรายเลยครับ

ประธานรัฐสภา : ครับ เอะละครับ



นายสมหมาย ฮุนตระกูล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) : ท่านประธานที่เคารพ กระผมขอโอกาสที่จะเรียนชี้แจงต่อสภา...

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ท่านรัฐมนตรี ผมยังตกลงกับท่านประธานอยู่ครับ

นายสมหมาย ฮุนตระกูล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) : ครับ เพราะท่านอนุญาตผมแล้วครับ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเชื่อฟังท่านครับ ท่านประธานที่เคารพ ผมเองขอขอบคุณสภานี้ ไม่ใช่โดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านที่ได้มีญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปที่จะให้กระทรวงการคลังโดยเฉพาะได้มีโอกาสชี้แจง ความจริงที่ผมลุกขึ้นมาไม่ใช่ลุกขึ้นมาแก้ตัวครับ แต่ลุกขึ้นมาเพื่อจะรายงานผลปฏิบัติงานระยะที่แล้วมาในการแก้ไขปัญหาดifferent ของกระทรวงการคลัง ก่อนอื่นผมใคร่จะขอออกตัวเสียก่อนว่า ทุกครั้งที่เรื่องของกระทรวงการคลังเข้าสู่รัฐสภานี้มักจะเป็นเรื่องที่ทำให้ความลำบากใจแก่ท่านสมาชิกทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นอย่างยิ่ง

(นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา ได้ยืนและยกมือขึ้น)

ประธานรัฐสภา : ประท้วงเรื่องอะไรครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ผมนึกขึ้นมาได้ เมื่อเข้าท่านประธานบอกว่าให้พูด ๔ คน แล้วรัฐบาลชี้แจง ท่านประธานพูดอย่างนี้หรือเปล่าครับเมื่อเช้านี้

ประธานรัฐสภา : ผมพูดต่อไปด้วยว่า รัฐบาลเปิดโอกาสให้พูดมากได้กว่า ๔ คน เพราะว่าท่านผู้แทนอยากจะทำพูดมาก

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : เอาท่านลองถามในที่ประชุมว่า ถ้าท่านพูดต่ออย่างนั้นจริงละก็ ผมจะเดินออกไปเลย ผมจำได้ว่า ท่านประธานบอกว่าให้พูดกัน ๔ คน แล้วรัฐบาลจะชี้แจง แต่ที่รัฐบาลไม่ได้ชี้แจงว่าพูด ๔ คน พอถึงคิวผมแล้ว รัฐบาลจะชี้แจงทุกที ผมไม่ทราบว่ามันเป็นเรื่องอะไรกัน

ประธานรัฐสภา : ครับ เมื่อไม่ผิดข้อบังคับแล้วก็นั่งได้ครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เรื่องข้อบังคับเรื่องข้อตกลงระหว่างท่านประธานกับสภานี้ะครับ ผมไม่ได้รวนสภานี้ แต่ว่าผมทบทวนครับ

ประธานรัฐสภา : ครับ พอครับ ว่าต่อไป

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ไม่ได้ครับท่านประธาน

ประธานรัฐสภา : ตามข้อบังคับบอกว่า เมื่อประธานบอกให้หยุดต้องหยุดครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ไม่ได้ครับ

ประธานรัฐสภา : ได้สิครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ท่านประธานจะใช้อำนาจอย่างนั้นไม่ได้ อย่างนั้นก็เผด็จการ

ประธานรัฐสภา : ได้สิครับ ไม่ใช่เผด็จการ ข้อบังคับมีครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ท่านอ้างข้อบังคับ โดยไม่อาศัยหลักความจริงได้อย่างไรครับ

ประธานรัฐสภา : นั่งได้ครับ นั่งได้

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ผมไม่นั่งวันนี้่อ่างไรผมก็ไม่นั่ง

(ประธานรัฐสภาเคาะค้อน)

ประธานรัฐสภา : นั่งครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ท่านเคาะ ๒๐ ครั้งผมก็ไม่นั่ง

ประธานรัฐสภา : ผมบอกให้คุณหยุดครับ

๕๘๘

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ไม่ได้  
ครับ ท่านประธานทำผิด จะให้ผมหยุดได้อย่างไร

ประธานรัฐสภา : ไม่ผิดครับ ผมไม่ใช่ทำผิดข้อบังคับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ทำไม  
ไม่ผิด เมื่อเข้าบอกให้ ๔ คนแล้วชี้แจง เมื่อวานถึงผมหมดเวลา พอมาวันนี้มาถึงผมไม่ให้  
โอกาสชี้แจง แล้วผมเรียนท่านประธานแล้ว ถ้าผมพูดซ้ำประเด็นกับคนอื่นในกรณีไม่ไว้  
วางใจรัฐบาลแล้ว

ประธานรัฐสภา : ถ้าไม่ผิดข้อบังคับ ประท้วงไม่ได้ครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ผม  
ประท้วงตัวท่านประธานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

ประธานรัฐสภา : ผมบอกให้หยุดครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ผมไม่  
หยุด อย่่างไรก็ไม่หยุด

ประธานรัฐสภา : ครับ ท่านรัฐมนตรีชี้แจงต่อไปครับ

นายสมหมาย ฮุนตระกูล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) : ครับ ขอบ  
พระคุณครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ถ้าท่าน  
ชี้แจงผมจะพูดเรื่องไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ประธานรัฐสภา : ถ้าอย่างนั้นผมขอให้คุณออกจากที่ประชุมครับ

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ผมไม่  
ออกนะครับ

ประธานรัฐสภา : ไม่ออก เจ้าหน้าที่จัดการเชิญตัวออกไป

นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พิษณุโลก) : ใครจะ  
มาบังอาจให้ผมออกไปก็ลองดู ผมมีสิทธิ์ประชาชนเลือกผมมานี่ครับ

(เมื่อการประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งนำ นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา ออกไปจากห้องประชุม)

นายสมหมาย ฮุนตระกูล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) : ท่านประธานที่เคารพ ก่อนที่ผมจะลุกขึ้นมาแถลงก็ได้มีเพื่อนรัฐมนตรีด้วยกันเตือนว่าควรจะใช้เวลาน้อยที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ท่านสมาชิกได้อภิปรายกัน เพราะยังมีท่านรัฐมนตรีอีก ๓ ท่านที่จะต้องชี้แจง กระผมจะไปสู่จุดที่สำคัญ ๆ เป็นส่วนใหญ่ นะครับ และพยายามให้ที่กระผมจะเรียนชี้แจงนี้สั้นที่สุด ก่อนอื่นกระผมเห็นว่าเป็นการจำเป็นที่จะเรียนถึงวิธีปฏิบัติ การแบ่งงานระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสักเล็กน้อย เพราะว่ามีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติบางท่าน ก็มีความข้องใจในเรื่องนี้ว่า เรื่องนี้เรื่องนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เป็นผู้ทำผิดหรือรับผิดชอบ นี่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าทางกระทรวงการคลังนั้นมีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ แต่เพียงท่านเดียว ฉะนั้นในทางปฏิบัติราชการของกระทรวงการคลังเราได้ถือหลักปฏิบัติว่าทั้ง ๒ คนจะร่วมพิจารณาหรือกันในทุกเรื่อง จะไม่มีการแบ่งแยกงานมอบหมายกันไปเด็ดขาดถึงแม้ว่าในภายใต้กระทรวงการคลังนี้จะมีหลายกรม หลายรัฐวิสาหกิจก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ใคร่จะขอทำความเข้าใจว่าทุกเรื่องที่ออกมาจากกระทรวงการคลังนั้นขอได้โปรดถือว่าเป็น เรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ นั้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นผู้ร่วมเข้าหารือในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสุดท้ายตามข้อวินิจฉัยนั้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ผู้เดียวหากจะมีการผิดพลาดประการใด ผมยอมรับผิดขอเต็มที่โดยไม่ปฏิเสธแม้แต่น้อย ที่นี้พูดถึงวิธีปฏิบัติงานนี้บางครั้งอาจจะมีกรณีที่ผมขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เป็นผู้ชี้แจงบ้างในบางเรื่อง เรื่องนี้ผมใคร่จะขอเรียนว่า ผมเองถือหลักปฏิบัติว่าการที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดนี้ ก็ควรที่จะถือหลักที่มอบหมายงานให้แก่ผู้ที่ถนัดที่สุดในเรื่องนั้น ผมเองตระหนักดีว่าเป็นผู้ที่ไม่มีวาทศิลป์อะไรและบังเอิญผมได้รับมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ซึ่งนอกจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างไม่มีข้อสงสัยแล้ว ท่านยังมีพรสวรรค์ในการที่จะชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งได้ ซึ่งผมถือว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของความเด่น ความอะไรเป็น

ส่วนตัว เพราะฉะนั้นจึงได้ขอให้ท่านปฏิบัติงานนี้เพื่อผลงานอันดียิ่งของรัฐบาลเพื่อให้เป็นที่เข้าใจแก่ท่านสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนทั้งหลายในเรื่องต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลังได้นำเอาออกใช้ปฏิบัติ สำหรับกระทรวงการคลังนี้มีกรรมอยู่อย่างหนึ่งนะครับ คือว่าเรื่องใดก็ตามที่เข้ามาสู่สภาหรือสภาผู้แทน ฯ ก็ดี รัฐสภาว่ามกดีก็มักจะเป็นเรื่องที่น่าความไม่สบายใจ มาสู่ท่านเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ก็เพราะกฎหมายที่เข้ามาในสภานั้นบังคับอยู่ในตัวว่า เป็นเรื่องขึ้นภาษีอากร ซึ่งภาษีอากรนี้ความจริงไม่มีใครชอบหรือครับ และความจริงผมเองรัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ เองหรือกระทรวงการคลังเอง ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากทำหรือครับ นอกจากนี้ส่วนใหญ่อังเป็นรูปพระราชกำหนดเสียอีก ซึ่งพระราชกำหนดนี้เข้ามาในสภาก็เป็นเรื่องเรียกว่ากะทันหันรวดเร็ว อาจจะมีหลายคราวที่ท่านสมาชิกยังเข้าใจไม่แจ่มแจ้งในความหมายอันแท้จริงของพระราชกำหนดแต่ละฉบับ แต่ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกครั้งที่ท่านให้ความกรุณาอนุมัติเป็นพระราชบัญญัติออกไป ซึ่งอันนี้เป็นกรช่วยเหลือให้กระทรวงการคลังสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณไว้ในที่นี้ครับ

ที่นี้ในการอภิปรายที่แล้วมาเกี่ยวกับงานของกระทรวงการคลังนั้น ผมเข้าใจว่าจะมี ๒ ประเด็นใหญ่ ๆ ประเด็นหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากการปรับค่าของเงินบาทในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ปีที่แล้ว ซึ่งท่านทั้งหลายคงจำได้ว่าเรื่องนี้ได้เข้าสู่การอภิปรายในสภา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม หลังจากที่ได้ประกาศใช้อัตราแลกเปลี่ยนใหม่ได้สัก ๘ วัน ก็ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในครั้งนั้นก็ได้มีการชี้แจงเหตุผลเป็น ๒ ประเด็นว่า เหตุผลที่จำเป็นต้องปรับค่าของเงินบาทในขณะนั้น ก็เพราะว่าค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับเงินสกุลอื่นนั้น ได้ขึ้นไปอย่างมากมาย

(เมื่อการประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ สมาชิกฝ่ายค้านจำนวนมากได้เดินออกจากห้องประชุม)

จนเป็นเหตุให้เงินของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นคู่ค้าของประเทศไทยก็ดี ค่าของเงินประเทศเหล่านั้นเสื่อมค่าลงไปโดยเทียบกับดอลลาร์ ในขณะนั้นบังเอิญเงินบาทเราก็เทียบค่าไว้กับเงินดอลลาร์อย่างใกล้ชิด ก็เป็นเหตุให้เงินบาทนี้มีค่าพลอยสูงขึ้นไปด้วย ด้วยเหตุนี้ก็เป็นที่น่าห่วงใยอยู่ในวงการธุรกิจ วงการค้าว่าเงินบาทนี้มีค่าดีราคาไว้สูงเกินค่าอันแท้จริง

เพราะมีคนที่ยกเงินไปทำอะไรก็ได้ ไม่ยกเงินไปทำอะไรก็ได้ หรือว่าโดยทั่ว ๆ ไปไม่มีความรู้สึกว่าจะอัตราแลกเปลี่ยน ๒๑ บาท หรือ ๒๐ บาท เดิมก่อนที่จะมีการปรับค่าครั้งแรกนั้นรักษาไว้ไม่ได้แน่ มันอยู่ที่ปัญหาที่เวลาเท่านั้นเอง จะต้องปรับไม่ช้าไม่นาน อันนั้นก็เป็นที่เหตุให้เงินตราต่างประเทศไหลออกไปจากประเทศไทย โดยมีการซื้อจากทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อยู่ในการบริหารภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จนเป็นที่ห่วงเกรงว่าทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทย อาจจะรับไว้ไม่อยู่ และเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเสถียรภาพการเงินของประเทศ คืออาจจะถึงสภาพที่เรียกว่า ง่าย ๆ ว่าล้มละลาย ในการนั้นก็เป็นการที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไข ในการแก้ไขเมื่อได้ปรับค่าของเงินบาทแล้ว ผมพอที่จะเรียนผลให้ทราบได้ ก่อนตั้งแต่ระยะมกราคม ถึง มิถุนายน ของปี ๒๕๒๔ นะครับ ทุนรักษาระดับซึ่งเป็นผู้ซื้อขายเงินดอลลาร์ เพื่อจะรักษาไว้ซึ่งมูลค่าของเงินบาทกับเงินดอลลาร์ นั้น ได้ขายออกไปถึง ๗๐๔ ล้านดอลลาร์ และในระยะเฉพาะอย่างยิ่ง ๑ ถึง ๑๔ กรกฎาคม ก่อนที่จะเปลี่ยนปรับอัตราได้ขายออกไปถึง ๑๗๕ ล้านเหรียญ สรุปแล้วตั้งแต่ต้นปีถึง ๑๔ กรกฎาคมนั้น มีการขายออกไปสุทธิถึง ๕๔๒ ล้านดอลลาร์ เมื่อกันมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กล่าวถึงว่าวันสุดท้ายใกล้ ๆ ที่จะมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้นได้มีการขอซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากทางการนั้นเป็นเงินถึง ๕๐๐ ล้านดอลลาร์ แต่ความจริงผมตรวจสอบตัวเลขดูแล้วนะครับ เข้าใจว่าท่านสมาชิกผู้เกียรติผู้นั้นคงจะกล่าวผิดไปว่า แทนที่จะเป็น ๕๐๐ ล้านดอลลาร์นั้น น่าจะเป็น ๕๐๐ ล้านบาท เพราะวันสุดท้ายนั้นจริง วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ได้มีการขอซื้อและขายโดยทุนรักษาระดับไปเป็นจำนวน ๒๕ ล้านเหรียญ โดยประมาณก็เท่ากับที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินี้ได้กล่าวถึงว่า ๕๐๐ ล้าน แต่ควรจะเป็นบาทนะครับ ผมก็ขอประทานแก้เสียด้วย ที่นี้เมื่อปรับอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วนี้ละครับจาก ๑๕ กรกฎาคม ถึง ธันวาคม จำนวนที่ขายออกไปสุทธิที่ลดลงฮวบเลย ลดลงมาเพียง ๖๑.๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมปลายปีนั้น กลับมีการซื้อเข้าถึง ๖๐ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่า มาตรการการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ในครั้งนั้นได้ผลสมความมุ่งหมายในการที่จะสกัดกั้นการไหลออกของเงินตราต่างประเทศ ในเวลาเดียวกัน

นั้นก็ได้มีการชี้แจงในโอกาสที่ประชุมรัฐมนตรีภายใน ถึงความมุ่งหมายของการปรับอัตราแลกเปลี่ยนว่านอกจากเพื่อสกัดกั้นการไหลออกของเงินตราต่างประเทศแล้ว ก็มีเจตนาที่จะแก้ไขดุลการชำระเงินให้ดีขึ้น บัดนี้เวลาได้ผ่านมาพอสมควร เพื่อแก้ข้อกังขาและข้อเป็นห่วงของท่านสมาชิกผู้มีความเกี่ยวพันหลายท่านในเรื่องนี้ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ ผมใคร่จะขออนุญาตยกตัวเลขอธิบายสักเล็กน้อยครับ คือจะเห็นได้ว่าหลังจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนี้ดุลการค้าในปี ๒๕๒๔ ครั้งหลังนี้ครับ หมายความว่า นี่เกิดขึ้นเดือนกรกฎาคม ครั้งแรกนั้นสินค้าขาออกปกติในปีนั้นครั้งแรกได้เพิ่มขึ้นเพียง ๘.๑ เปอร์เซ็นต์ แต่พอในครั้งหลัง หลังจากปรับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนี้ได้เพิ่มขึ้น ๒๒.๗ เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้น ๑๔ เปอร์เซ็นต์กว่า สินค้าขาเข้า คือในครั้งนั้นได้ชี้แจงว่าการที่ปรับอัตราแลกเปลี่ยนเป็น ๒๓ บาทต่อดอลลาร์ นี้จะเป็นเหตุให้กระตุ้นให้มีการ ส่งสินค้าออกไป มากขึ้น เพราะว่าผู้ส่งสินค้าออกนี้จะได้เงินบาทจากเงินดอลลาร์ ที่ได้รับมานั้น เพิ่มขึ้น อย่างน้อยก็ดอลลาร์ละ ๒ บาท และอันนี้ผมก็อยากจะเรียนว่า ก็มีผลเป็นจริงตามที่ได้เรียนเอาไว้ เวลาเดียวกันก็ได้มีการชี้แจงว่าสินค้าขาเข้านั้นก็คงจะลดลง เพราะว่าราคาสินค้าขาเข้านั้นเวลาเดียวกันตรงกันข้ามกับสินค้าขาออก เมื่อคิดเป็นดอลลาร์แปลงเป็นบาทแล้วก็แพงขึ้นดอลลาร์ละ ๒ บาท ซึ่งอันนี้จะเป็นผลให้สินค้าขาเข้าลดลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อดุลการค้า ดุลการชำระเงินของประเทศ ซึ่งอันนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าจะครับ คือสินค้าขาเข้านี้ในครั้งแรกของปี ๒๕๒๔ ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเรียกว่า ปกติตามที่เคยเป็นมา ในอัตรา ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่พอหลังจากปรับค่าเงินบาทแล้ว สินค้าขาเข้าได้เพิ่มขึ้นเพียง ๙.๘ เปอร์เซ็นต์ลดลงกว่าครึ่ง ทีนี้ถ้าหันมาดูว่าในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง ผมขอเรียนนัดหนึ่งครับว่า ดุลการค้าของปี ๒๕๒๔ เทียบกับปี ๒๕๒๓ นะครับ ๖ เดือนแรกนี้ดุลการค้าติดลบอยู่ ๑๒,๒๘๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่น้อย แต่ว่าในช่วง ๖ เดือนหลัง หลังจากมีการปรับค่าของเงินบาทแล้วกลับมีส่วนเกินดุล คือบวกนะครับถึง ๔,๙๖๙ ล้านบาท ทีนี้ลองมาเทียบดูสำหรับดุลการชำระเงิน ดุลการชำระเงินนั้นใน ๖ เดือนแรกในปี ๒๕๒๔ นะครับ เทียบกับปี ๒๕๒๓ ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๒๓ ติดลบอยู่ ๑๙,๗๕๗ แต่ว่าช่วงหลัง ๖ เดือนหลังนี้ได้บวกคือเกินดุล ๑๗,๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของดุล

การชำระเงินก็ดี ดุลการค้าก็มีความโน้มเอียงในลักษณะเดียวกัน ที่นี้พูดถึงปี ๒๕๒๕ ซึ่งเรามีตัวเลขแล้วเป็นเวลา ๔ เดือน ความจริงใน ๔ เดือนแรกดุลการค้านี้ขาดดุลน้อยลงถึง ๑๐,๙๓๗ ล้านบาท ทั้งนี้เทียบกับในปีกลายนี้ระยะเดียวกันขาดดุลถึง ๒๑,๘๓๗ ล้านบาท สรุปแล้วลองหักกลบดูแล้วก็หมายความว่า ระยะการขาดดุลได้ลดลงเป็นเพียง ๗,๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่า ทั้งนี้เหตุผลก็เนื่องจากว่าสินค้าขาออกนั้นได้เพิ่มเป็นจำนวนมาก เพิ่มขึ้นถึง ๑๓.๖ เปอร์เซ็นต์ สินค้าขาเข้านั้นลดลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ๑๐.๘ เปอร์เซ็นต์ ที่นี้สำหรับฐานะดุลการค้าในปี ๒๕๒๕ นี้คาดกันว่าจะดีขึ้น และการขาดดุลคงจะลดจากปีกลายเป็นอันมาก ดุลการค้าชำระเงินก็เช่นเดียวกันอาจจะขาดดุลอยู่แต่ว่าไม่เป็นที่น่าวิตกเท่าไรนัก ที่นี้หันไปดูเงินสำรองทางการที่ผมเรียนแล้วว่ามาตรการอันหนึ่งที่ทำให้มีการปรับค่าของเงินบาทนั้นก็เนื่องมาจากที่จะรักษาทุนสำรองทางการไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะรับสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ ดุลการค้าชำระเงินนี้ก็เข้าสู่ระดับเป็นที่น่าพอใจ คือได้เพิ่มขึ้นจากปีกลายนี้ะครับเป็น ๒,๖๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นระดับที่อุ่นใจได้ว่าคงจะสามารถรับสถานการณ์ต่าง ๆ หากว่าจะมีการมาขอซื้อเงินดอลลาร์ ถึงแม้ว่าเป็นจำนวนมากหน้อยก็ตาม ที่นี้หันมาดูระดับราคานะครับ ในครั้งกระนั้นก็มีปัญหาว่าเมื่อลดค่าของเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ลงแล้วนี้จะมีผลส่งไปถึงระดับราคาอย่างไรบ้าง เป็นที่คาดหมายกันว่าจะส่งผลไปมากมาย เมื่อหันมาดูย้อนหลังไปแล้วก็เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาในระยะที่แล้มาไม่เป็นที่น่าเป็นห่วงนัก คือในปี ๒๕๒๓ นี้ระดับราคาหรือที่เรียกว่า ดัชนีค่าครองชีพนี้ได้เพิ่มขึ้น ๑๙.๗ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๒๔ ได้เพิ่มขึ้น ๑๒.๗ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าปี ๒๕๒๓ ปี ๒๕๒๔ นี้เองเป็นปีที่เกรงว่าอาจจะเพิ่มขึ้นไปถึง ๑๗, ๑๘ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกระผมจำได้ว่าท่านรัฐมนตรีช่วย ๆ ได้อภิปรายชี้แจงในสภานี้รับรองต่อสภาว่าเชื่อว่าคงจะไม่ขึ้นไปเกิน ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็เป็นจริงตามที่ได้ให้คำรับรองไว้ นะครับ คือได้เพิ่มขึ้นเพียง ๑๒.๗ เปอร์เซ็นต์ สำหรับปี ๒๕๒๕ นี้ถึงแม้ว่าจะผ่านมาเพียง ๔ เดือนก็ตาม ก็ได้มีการประมาณการกัน ก็ประมาณการและพยากรณ์กันไว้ว่าคงขึ้นระหว่าง ๖ ถึง ๗ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งก็เป็นอัตราเรียกว่าตัวเลขตัวเดียวแล้ว ซึ่งถ้าเป็นจริงตามนี้ผมก็เชื่อว่าคงจะเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่นี้พูดถึงอีกประเด็น



หนึ่งในโอกาสนี้จะครบบังเอิญในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อ ๒-๓ วันนี้ ได้มีข่าวลงเกี่ยวกับเรื่อง  
ว่าเงินบาทนี้จะไม่สามารถรักษาค่าปัจจุบันนี้ต่อไปได้อีก อาจลดลงไปอีกเป็น ๒๗ บาท  
ต่อดอลลาร์ และมีข่าวลือแพร่สะพัดโดยทั่วไปในทำนองเดียวกัน ซึ่งในหน้าของหนังสือ  
พิมพ์อันนั้นเองก็มีการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในวงการธนาคาร วงการเงินก็ได้มีแจ้งอยู่ในหนังสือ-  
พิมพ์ฉบับเดียวกันนั้นว่า ทางผู้สันตัดในวงการเงินในการธนาคารให้ความเห็นว่าไม่น่า  
จะเป็นไปได้และไม่มีอะไรบอกชี้ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม  
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นก็ได้พาดหัวซึ่งตัวไม่ใช่เล็ก ก่อให้เกิดความสับสนอลหม่านและ  
กระทบกระเทือนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ในโอกาสนี้ผมจึงใคร่ขอยืนยัน  
ว่า ค่าของเงินบาทในปัจจุบันนี้เป็นที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจทั้งของประเทศไทยและ  
ของโลก และไม่มีมีความจำเป็นใดและไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องปรับค่าของเงินบาทให้ต่ำลงอีก  
ในขณะนี้ และขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ และข่าวลือตามที่  
เรียนแล้วว่าปราศจากข้อมูลและข้อเท็จจริงที่จะรองรับโดยสิ้นเชิง

ประเด็นต่อไปเท่าที่ได้มีการอภิปรายกันไปแล้ว เห็นจะประเด็นว่ากระทรวง  
การคลังนี้ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะรีดไถราษฎร เก็บภาษีจรรยาฎรทั้งหลายแทบจะไม่มื่อไรเหลือ  
ติดกายแล้ว นอกจากนั้นก็มิข้ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับว่ารายรับงบประมาณนั้นได้ลดไป  
อย่างมากจนเป็นที่น่าห่วงใย คือเมื่อที่ผมเรียนแล้วนะครับ ทุกครั้งที่กระทรวงการคลังมา  
เสนอสถานะเป็นเรื่องของเพิ่มภาษีทั้งเพ เพราะระบบของเราบังคับอยู่เช่นนั้นว่าการขึ้น  
ภาษีนี้ต้องทำเป็นกฎหมายและส่วนใหญ่อีกก็ต้องรักษาเป็นความลับเพื่อความมั่นคง เพื่อ  
ประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนทั่วไปที่จะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ก็ต้องออกเป็น  
พระราชกำหนด ที่นี้ท่านเองรู้สึกว่าจะเห็นภาพด้านเดียวนะครับว่าขึ้นภาษีเสียเรื่องที่เดียว  
ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้เรียนว่า ความจริงกระทรวงการคลังนั้นไม่ได้มุ่งหน้าเฉพาะแต่จะขึ้น  
ภาษีแต่อย่างเดียว ได้ลดภาษีหลาย ๆ เรื่องและก็ได้คำนึงถึงความยากลำบากของประชาชน  
ของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ในการดำเนินงานทางมาตรการภาษี แต่บังเอิญมาตรการทาง  
ภาษีเหล่านั้นนะ ไม่ได้มาขอความเห็นชอบของสภาคือกฎหมายกำหนดไว้แล้วจะให้ออกเป็น  
พระราชกฤษฎีกาได้ ออกเป็นกฎกระทรวงได้ ออกเป็นประกาศกระทรวงการคลังได้ ทั้งหมด

นี้ผมใคร่จะขอเรียนขอเวลาสักเล็กน้อยนะครับ เพื่อที่จะเรียนให้ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทราบ ว่า ความจริงกระทรวงการคลังได้ดำเนินการที่จะปรับภาษีประเภทต่าง ๆ เพื่อช่วยพยุงฐานะเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้มีรายได้ในรูปเงินได้ลักษณะเป็นเงินเดือนหลายอย่างหลายประการด้วยกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการลดนั้นคงจะแบ่งแยกออกได้เป็น ๓ ประการด้วยกัน ๑. การลดอากรขาออกยางลงกิโลกรัมละ ๒ บาท ในการนี้ทำให้ลดรายได้ไปปีละ ๓,๒๐๐ ล้านบาท แต่ถ้าหากไม่ลด ท่านคงนึกออกว่าชาวสวนยางทั้งหลายจะมีความลำบากแค่ไหน ซึ่งอันนี้ก็เป็นการที่กระทรวงการคลังได้ช่วยชาวสวนยางและเกษตรกรสวนยาง นอกจากนั้นได้ลดอากรขาออกของปลาป่นลง ยกเว้นภาษีการค้ำน้ำตาล ๒ ประการนี้เป็นเหตุให้รายรับของรัฐบาลของกระทรวงการคลังลดลงไปถึง ๓๐๐ ถึง ๕๐๐ ล้านบาท อีกประการหนึ่งก็คือ ลดค่าภาคหลวงดีบุก เพื่อให้การส่งออก สามารถส่งออกไปได้มากขึ้น และเพื่อช่วยผู้ประกอบการเหมือง และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องนะครับ ในการนี้รัฐเสียรายได้ไป ๖๐๐ ล้านบาท แต่เพียง ๓ อย่างที่ลดเพื่อช่วยฐานะความเป็นอยู่เศรษฐกิจของเกษตรกรนี้ เกษตรกรและอุตสาหกรรมบางประเภทนี้ขาดรายได้ไปถึง ๔,๓๐๐ ล้านบาทต่อปี วัตถุประสงค์ที่ ๒ ก็เป็นการยกเว้นลดภาษีอากรลดภาษีที่ซ้ำซ้อน เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองการผลิตของประเทศ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมโดยมาตรการต่าง ๆ ทางกฎหมายส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้มีการประกอบการการลงทุนในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น ในการนี้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้ไปถึง ๓,๕๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นจากมาตรการ ๒ ประการนี้ เพื่อช่วยการประกอบอาชีพต่าง ๆ นั้นะครับ ก็สรุปได้ว่า รัฐ กระทรวงการคลังเองต้องเสียรายได้ไปถึง ๗,๘๐๐ ล้านบาท นอกจากนั้นเมื่อคำนึงถึงภาวะภาษีของผู้ที่มีเงินได้ปานกลางและโดยเฉพาะผู้มีรายได้เป็นลักษณะเงินเดือน กระทรวงการคลังก็ได้ให้มีการลดภาษีเงินได้ของผู้มีรายได้อันกลาง โดยเฉพาะผู้มีเงินได้ในรูปเงินเดือน ซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีผลไปแล้วโดยตรงว่า เทค โฮม पेย์ (Take Home Pay) ของท่านทั้งหลายหลังจากหักภาษีที่จ่ายแล้วจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอันนี้ก็เป็นการอันหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านสามารถแก้ปัญหา ค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้เท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ในการนี้รัฐบาลเองต้องเสียรายได้ไปถึง ๑,๓๕๐

๕๕๖

ล้านบาท รวมทั้งหมดแล้วนี้ นะครับที่ผมเรียนแล้วนี้ ๗,๐๐๐ ล้านบาท กับ ๑,๓๐๐ กว่า ล้านนี้ รัฐบาลได้เสียรายได้ไปเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ความเป็นอยู่ของประชาชน การประกอบอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนนี้ไปถึง ๙,๑๕๐ ล้านบาท นี้ผมก็เรียนเพื่อขอความเห็นใจว่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้รายรับของรัฐบาลนี้ตกต่ำไป เพราะว่าเมื่อเราตั้งงบประมาณนี้ก็ได้คาดหวังว่าอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายมาตรการเหล่านี้ เมื่อจำเป็นจริง ๆ ก็ต้องยอมเสียผลประโยชน์ของรัฐเพื่อไปรับภาระแทนประชาชนทั้งหลาย เลยต้องยอมเสียสละรายได้นี้ไป

ทีนี้ข้อที่ผมอยากจะเรียนอีกประการหนึ่งก็คือว่า ในการตั้งงบประมาณนี้มีท่านพูดถึงว่าตั้งรายรับไว้ถึง ๑ แสน ๔ หมื่นล้านบาท ก็อาจจะเก็บได้ไม่ถึง เป็นต้น สาเหตุอันหนึ่งที่สำคัญตามที่ผมเรียนแล้วว่า รายรับที่เราคาดว่าจะได้นี้ เราต้องยอมเสียสละไปถึง ๙,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทบโดยตรงต่อรายได้ที่จะได้รับในบึงบประมาณ ๒๕๒๕ นี้ นะครับ นอกจากนี้เมื่อตั้งงบประมาณเมื่อ ๑๘ เดือนที่แล้วนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมีการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าไประยะหนึ่ง ทีนี้เมื่อตอนทำงบประมาณนี้เราก็เชื่อกันตามความเห็นต่าง ๆ ที่แสดงกันโดยนักวิชาการก็ดี นักเศรษฐกิจก็ตีทั่วโลกว่าเศรษฐกิจของโลกนี้จะฟื้นฟูคลี่คลายไปในทางดี ในปลายปี ๒๕๒๔ เราก็ยึดถือคำพยากรณ์อันนั้นพอสมควรในการที่จะมาประมาณการงบประมาณนี้

(เมื่อการประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ ประธานรัฐสภา ได้ลงจากบัลลังก์ไป และได้มอบให้นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ รองประธานรัฐสภา ปฏิบัติหน้าที่แทน)

(เจ้าสิบเอก ทรงธรรม บัญญัติ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ประท้วงใช้ใหม่ครับ

นายสมาน ชมพูเทพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ลำพูน) : ท่านผู้เป็นประธานที่เคารพครับที่กระผมยื่นขึ้นประท้วงนี้ กระผมเห็นว่าการประชุมนี้ ท่านรัฐมนตรีพูดโหรงเหรงมาก แต่ว่ากระผมเกรงว่าจะไม่ครบองค์ประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : เตียวครับ คุณสมานนั่งก่อนครับ ข้างหลังเขายกมือก่อน เขายื่นประท้วงก่อน

นายสมหมาย ฮุนตระกูล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) : ท่านประธาน  
ครับ ผมคงใช้เวลาอีกไม่นานครับ

จำลองเอก ทรงธรรม บัญญัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ท่าน  
ประธานครับ กระทบก็เช่นเดียวกับคุณสมาน คือเกรงว่าจะไม่ครบองค์ประชุมครับ ขอ  
ความกรุณานับก่อนครับ เพราะกระทบนี้มี ๑๗๐ กว่าคนครับ ก่อนที่กระทบจะลุกขึ้นมา  
นี้กระทบมีได้นับดูแล้วมี ๑๗๐ กว่าคนครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ครับ ถ้าอย่างนั้นคุณสมานว่าไป

นายสมาน ชมภูเทพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ลำพูน) : ครับ คืออย่าง  
นี้ครับ ท่านประธานที่เคารพ กระทบ สมาน ชมภูเทพ ส.ส. ลำพูน คือท่านได้อภิปราย  
อย่างยัดเยียดเพื่อเป็นการเตะถ่วงนี้ เพราะว่าผู้แทนในตอนนั้นก็ออกไป วุฒิชัย ก็เหนื่อย คือ  
พูดง่าย ๆ ว่า กระทบเกรงว่าจะไม่ครบองค์ประชุม การประชุมของเราจะไม่ถูกต้อง กระทบ  
ขอให้ท่านประธานนับดูก่อนว่า ครบองค์ประชุมหรือเปล่าครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : มีอะไรหรือครับ เชิญครับ

ร้อยตำรวจโท เขาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ราชบุรี) :  
ท่านประธานครับ ไหน ๆ จะนับกันทั้งทีผมขอความกรุณาให้เจ้าหน้าที่ช่วยนับวุฒิสมาชิก  
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งนั่งประจำอยู่ข้างบนอีกจำนวน  
มากด้วยนะครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : นับแล้วเรียบร้อยครับ ก็ยังครบองค์  
ประชุมเวลานี้องค์ประชุมอยู่ ๒๖๔ เชิญท่านรัฐมนตรีต่อไปครับ

นายสมส่วน ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นครราชสีมา) : ท่าน  
ประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ บังเอิญผมได้รับฟังจากท่านสมาชิกผู้มีเกียรติหลาย  
ท่านว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดยืดยาวเกินไป ท่านสมาชิกก็เลยบอกขี้เกียจ  
ฟังก็เลยออกไปนอกห้องประชุมกัน เพราะฉะนั้นขอความกรุณาว่า ให้ท่านรัฐมนตรีกระ  
ทรวงการคลังชี้แจงแต่ประเด็นสำคัญ ๆ ได้ไหมครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : นั่งลงเถอะครับ เชิญเลยครับ

นายสมหมาย ชุนตระกูล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) : ท่านประธานครับ ผมเองก็เข้าใจว่าประเด็นที่ชี้แจงนี้เป็นประเด็นสำคัญของการอภิปรายของท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ที่แล้วมาซึ่งผมไม่ได้ออกไปนอกประเด็นเลย ถ้าหากว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ รู้สึกว่าความเข้าใจกระจ่างชัดก็คงจะไม่มี ผมขอประธานต่อไปนะครับ เมื่อก่อนผมพูดถึงว่าที่มิตท่านสมาชิกผู้มิเกียรติได้ตั้งเป็นข้อสังเกตอภิปรายไว้ว่า งบประมาณรายได้ที่ตั้งไว้วันนั้นเป็นงบประมาณรายได้ที่ตั้งไว้โดยไม่มีเหตุผล และเชื่อว่าคงจะไม่สามารถเก็บได้ตามจำนวนที่ตั้งไว้ได้ ผมก็ได้ชี้แจงว่าความเป็นมาอย่างไร และความเป็นไปได้ที่จะเป็นไปตามที่ประมาณการหรือตั้งเป็นงบประมาณไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อก่อนผมชี้แจงว่าที่ตั้งงบประมาณ วันนั้นก็โดยยึดถือภาวะความเป็นอยู่ ภาวะเศรษฐกิจในขณะที่ทำงบประมาณ และเมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นฟูลงกลับฟื้นฟูเข้ามาในระยะปลายปีก่อนนั้นก็ได้ล่าช้าไป ซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญในวงการนักวิชาการต่าง ๆ พยากรณ์ไว้ก็สามารถที่จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามได้มีสัญญาณต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะโยงไปถึงประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกมีท่าทีว่าจะดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามสัญญาณที่แสดงนั้นก็คงเป็นสัญญาณเป็นเรื่อง ๆ ไปซึ่งไม่แน่ว่าจะส่งผลสุดท้ายให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหรือไม่ อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยเราเองนี้ผมก็เชื่อว่าคงจะได้รับอิทธิพลจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นอย่างดีแน่นอนและสถานการณ์ทางภาษีอากรเก็บภาษีอากรก็คงจะดีขึ้น โดยเฉพาะผมมีข่าวที่จะเรียนให้ทราบ ว่า ราชรับจากที่เรียกว่า แลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังที่ยกเว้นเพิ่มและเบี้ยปรับให้แก่ผู้ที่ค้างชำระภาษีให้มาชำระภายในเดือนพฤษภาคมที่แล้วนี้ ซึ่งทางรัฐบาลทางกระทรวงการคลังเองได้ตั้งประมาณการไว้ว่าจะมีรายรับประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านบาทนั้น จากตัวเลขหลังสุดเพียงวันนี้ได้รับรายงานว่าได้รับมาแล้วได้มีผู้มายอมชำระทั้งหมด ๒,๐๖๘ ล้านบาท ซึ่งเกินเป้าหมายไปเป็นอันมาก สำหรับเกี่ยวกับประเด็นนี้ที่ผมกล่าวถึงแถลงการณ์แล้ว ก็อยากจะเรียนต่อท่านสมาชิกผู้มิเกียรติท่านหนึ่งที่ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับอำนาจของรัฐมนตรีคลังในการออกแถลงการณ์เช่นนั้น ตามมาตรา ๓ อัญญัติ ของประมวลรัษฎากร

ซึ่งท่านได้อภิปรายว่ากระทรวงการคลังน่าจะไม่มีอำนาจ เพราะว่าตามมาตรา ๓ อัญญัติ นั้น เฉพาะในวรรคแรกไม่คลุมถึงอำนาจที่จะให้รัฐมนตรีคลังออกแถลงการณ์ตามที่ว่านั้น เรื่องนี้ผมขอเรียนชี้แจงว่า ได้มีการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอำนาจในการออกแถลงการณ์นั้นปรากฏชัดเจนอยู่ในวรรคสองแห่งมาตราเดียวกันที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติไว้ข้างคือ มาตรา ๓ อัญญัติ และการออกแถลงการณ์ทำนองนั้นได้ออกมาแล้ว ๓ ครั้ง ครั้งที่แล้วซึ่งที่ครบกำหนดชำระเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นครั้งที่ ๔ ซึ่งทางกระทรวงการคลังเห็นว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องอำนาจออกแถลงการณ์นี้แต่ประการใด ผมใคร่จะขอถือโอกาสนี้หยิบยกข้ออภิปรายของสมาชิกผู้มีเกียรติที่พาดพิงที่เกี่ยวมาถึง กระทรวงการคลังแรกที่เดียวผมอยากจะขอเรียนท่านหัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตย ฯพณฯ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ซึ่งผมเองก็ได้ร่วมในคณะรัฐบาลกับท่านในสมัยเกรียงศักดิ์ ๓ ผมเข้าใจว่า ที่ผมได้เรียนมาแล้วในตอนต้นคงจะได้ตอบข้อข้องใจของท่านในเรื่องสาระสำคัญ ๆ แล้ว ผมเองจะขอถือโอกาสนี้เรียนเพียงประเด็นย่อย ๆ ประเด็นเดียวที่เกี่ยวกับที่ท่านได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร ดอกเบี้ยเงินฝากว่าเป็นปัญหาที่ควรจระดมทุนมาพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้นการที่เรายกดอกเบี้ยจาก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ไปเป็น ๑๒ เปอร์เซ็นต์ครั้งนี้รัฐถือว่าเป็นการสวนทางกับสิ่งที่ควรเป็น เรื่องนี้ผมใคร่จะขอชี้แจงอย่างนี้ นะครับความจริงรัฐบาลเอง กระทรวงการคลังเองก็ตระหนักดีในความจำเป็นที่จะต้องระดมทุน ในรูปเงินฝากมายังสถาบันการเงินต่าง ๆ แต่ว่าติดขัดอยู่ด้วยว่ามีกฎหมายประมวลรัษฎากรอยู่ฉบับหนึ่งว่าภายในปี ๒๕๒๖ นี้ ระบบที่ให้หักภาษีเงินได้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์แล้วไม่ต้องไปเสียภาษีอื่นนั้นนะสิ้นสุดลง ถ้าว่าสิ้นสุดลงแล้วนี่จะต้องกลับไปหาระบบปกติคือว่าต้องเอาไปรวมกับเงินได้อื่น ซึ่งจะต้องไปเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งเป็นเช่นนี้กระทรวงการคลังก็เกรงกลัวว่าจะเป็นการอุปสรรคต่อการระดมทุนเข้ามาในสถาบันการเงิน โดยเฉพาะยังธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนเป็นอันมาก และโดยที่เงินฝากของธนาคารต่าง ๆ นั้นขณะนี้มึระยะเวลาไปถึง ๒ ปีจึงได้รับพิจารณาปัญหาแล้วก็แก้ไขเสียก่อน แต่เวลาเดียวกันโดยเหตุที่รัฐบาลเองก็จำเป็นต้องหาเงินมาใช้จ่ายในราชการ จึงได้ขอขึ้นเป็นอีก ๒ เปอร์เซ็นต์ครึ่ง เป็น ๑๒ เปอร์เซ็นต์ครึ่ง แต่อันนี้ผมขอเรียนว่าอย่างนี้ นะครับ ๑๒ เปอร์เซ็นต์ครึ่งของเราให้เฉพาะกับเงินฝากประจำ

ที่เกิน ๑ ปีขึ้นไป เงินฝากประเภทอื่น ประเภทออมทรัพย์ ประเภทอื่น ๆ ออมสินที่ไม่ใช่เงินฝากประจำไม่ต้องเสียภาษีเลย งดเว้นหมด คราวนี้นั่นก็หมายความว่า ผู้ที่เบียดน้อยหย่อนน้อยคนส่วน ใหญ่ที่อดออมทรัพย์ไว้มาฝากกับ ธนาคาร ในรูปเงินฝาก ออมทรัพย์ก็ติดกับออมสินก็ดี ไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่น้อย แล้วความจริง ๑๒ เปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ก็เป็นอัตราที่ต่ำมากเทียบกับว่าถ้าหากว่า ท่านจะต้องนำไปรวมกับเงินได้อื่นซึ่งต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้า ถ้าไปเทียบดูกับอัตราก้าวหน้าเงินได้ในอัตราก้าวหน้านั้นก็จะเห็นว่า ๑๒ เปอร์เซ็นต์ครั้งนี้อยู่ในช่วงคนที่มิเงินได้ไม่เกิน ๑ แสนต่อปี ถ้าทิ้งไว้ตามระบบดินนระครบ ทุกคนที่มิเงินได้เกินแสนขึ้นไปนี้จะต้องไปรวมกับเงินได้อื่นก็เสียตามอัตราก้าวหน้าอย่างเต็มที่ ซึ่งอันนี้ก็กระทรวงการคลังได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่าจะเป็นสาเหตุให้คนแทนที่จะมาฝากกับธนาคารนี้อาจจะกลับไปสู่ระบบที่ดิน หรือว่าซื้อตุนของไว้บ้าง ซื้อที่ดินบ้าง ซึ่งอันนี้จะไม่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ นอกจากนั้นสำหรับแม้กำหนดไว้ว่าจะหัก ๑๒ เปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ก็ตาม ผู้ที่มีเงินได้ต่ำและเสียภาษีไม่ถึง ๑๒ เปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ ก็อาจจะเลือกขอที่จะไปเสียชำระภาษีเงินได้ตามอัตราปกติได้ เช่นว่าคนมีรายได้ต่ำนี้ ช่วงแรกเสียภาษีเพียง ๗ เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากว่าตนเองอยู่ในข่ายเงินได้แค่นั้น ก็อาจจะขอว่าแทนที่จะมาเสีย ๑๒ เปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ ก็ไปขอเสีย ๗ เปอร์เซ็นต์ก็ได้ นอกจากนั้นการเปรียบเทียบกับกรณีของต่างประเทศนั้นนะ ผมรู้สึกว่าการเปรียบเทียบโดยอัตราก้าวหน้าเองก็คงลำบาก อย่างกรณีประเทศเพื่อนบ้านเราหรือแค่สิงคโปร์นี่ หรือมาเลเซียนี่ เขาเองไม่เก็บภาษีเลยสำหรับภาษีเงินฝากนี้ แต่ผมใคร่จะขอเรียนว่าอัตราก้าวหน้าเพียง ๗ เปอร์เซ็นต์ สำหรับเงินฝาก ๑ ปี นี้ก็ความจริงเทียบกับเราแล้วนะครับ ๗ เปอร์เซ็นต์นี้เราก็ไม่ได้เก็บสำหรับเงินฝากประเภท ๗.๗ เปอร์เซ็นต์นี้ เพราะเงินฝากประเภทประจำ ๑ ปีนี้้อัตราก้าวหน้าสูงเราจะขอเก็บบ้าง

นอกจากนั้นผมรู้สึกว่าที่ผมควรชี้แจงก็มีประเด็นที่ท่าน ส.ส. ผู้มีเกียรติจากสระบุรีท่านได้กล่าวว่า ผมเองนั้นมีโรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานใหญ่ ๆ อยู่ในสระบุรีถึง ๓ โรง ซึ่งอันนี้ผมอยากให้ท่านมีวาจาสิทธิ์เหลือเกินครับ ผมจะได้เป็นคนรวยเสียที เกี่ยวกับประเด็นที่ท่านกล่าวถึงดอกเบี้ยของ ธ.ก.ส. นั้น ผมใคร่ขอเรียนว่า ธ.ก.ส. หรือธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์นั้น เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นสถาบันการเงินที่จะอำนวย  
 เกรดเงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ความจริงความต้องการของ  
 เกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรในด้านเครดิตนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว มีมากมายมหาศาล  
 เพราะว่าภารกิจที่สำคัญของ ธ.ก.ส. นี้ก็คือ ขยายขอบเขตของการให้เครดิตของธนาคาร  
 นี้ ให้กว้างขวางออกไป นั่นคือผลประโยชน์อันแท้จริงที่จะบำบัดความเดือดร้อนของ  
 เกษตรกร เพราะฉะนั้นเพื่อให้ขยายเครดิตออกไปให้ทั่วถึงนี้ ซึ่งขณะนี้ ธ.ก.ส. ให้กู้ยืม  
 ปีละ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท ก็จำเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินกู้มาที่จะเป็นเงินที่จะให้กู้ยืมไป ใน  
 ขณะนี้ ธ.ก.ส. เองมีโครงการที่จะขยายขอบเขตของเครดิตนี้ออกไปยังเกษตรกรให้กว้าง-  
 ขวางยิ่งขึ้น โดยประมาณปีหนึ่งจะเพิ่มครัวเรือนของเกษตรกรที่จะขยายเครดิตไปนั้น  
 ประมาณ ๑ แสน ๕ หมื่น ถึง ๑ แสน ๗ หมื่นครัวเรือน เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการ  
 สำเร็จในด้านขยายเครดิตนี้ออกไปให้มากครัวเรือนนี้ น่าจะเป็นทางที่จะแก้ไขความ  
 เดือดร้อนช่วยเหลือเกษตรกรที่เหมาะสม ปัจจุบันนี้ ธ.ก.ส. สามารถให้กู้ยืมเครดิตแก่  
 เกษตรกรได้ถึง ๒ ล้าน ๒ แสนครอบครัวของเกษตรกร ซึ่งเป็นประมาณ ๔๑ เปอร์เซ็นต์  
 ของครัวเรือนของเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งอันนี้ทาง ธ.ก.ส. เองก็ไม่ได้พอใจที่จะให้อยู่  
 เพียงแค่นี้ อยากจะขยายออกไปอีกเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นในการที่จะขยายออกไปเรื่อย ๆ  
 นี้ผมก็รู้สึกว่าดอกเบี้ยแม้จะคิดขณะนี้ ๑๔ เปอร์เซ็นต์ ก็รู้สึกว่ายังเป็นอัตราที่น่าจะให้  
 ประโยชน์แก่เกษตรกรเมื่อเทียบกับเงินกู้จากแหล่งอื่น ๆ แล้ว ผมรู้สึกว่าอยากจะเน้นหนัก  
 ไปทางที่จะให้ขยายครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากบริการของ ธ.ก.ส. นี้มากกว่า ท่าน  
 ประธานครับ โดยเหตุที่เวลาก็มีน้อย แล้วผมขอประทานขอเวลาอีกนิดเดียวครับ คือว่าใน  
 การอภิปรายของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ได้มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ เป็นส่วนตัว  
 เพราะฉะนั้นผมใคร่ขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ได้โอกาสชี้แจง ได้เรียนสั้น ๆ ครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเวลาเหลือน้อย  
 แล้ว เพราะเวลาได้ตกลงกันไว้ ถ้าหากว่าจะมีการอภิปรายต่อไปก็ขอความกรุณานะครับ  
 ชี้แจงเอาแต่เฉพาะข้อหาที่ฉกรรจ์ ๆ เท่านั้น ข้อหาซึ่งไม่ฉกรรจ์มันก็ไม่มีความหมายอะไร



เลย เอาบักลงไปว่าตรงไหน แล้วก็ชี้แจงไปตามนั้น มันจะได้รวดเร็วและได้ผลมากครับ เพราะฉะนั้นขอความกรุณาครับ เชิญเลยครับท่านรัฐมนตรี

นายไพจิตร เอื้อทวีกุล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) : ท่านประธานที่เคารพ ผมต้องขอภัยสภานี้ะครับ คือความจริงนั้นผมจำเป็นต้องชี้แจงเพราะเหตุที่ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ที่ว่าสำคัญนั้นไม่ใช่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่ แต่ประเด็นสำคัญที่สุดที่ต้องชี้แจงให้ชัดเจนก็คือ เราไว้วางใจเศรษฐกิจของเราหรือไม่ เศรษฐกิจของเรานั้นอยู่ในฐานะค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับทั้งโลก แต่ว่าเราตกหัวประตู่ทุกวันว่าเศรษฐกิจกำลังจะล้มละลาย ถ้าเราพูดกันอย่างนี้เรื่อย ๆ โดยความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ เศรษฐกิจจะล้มละลายครับ เพราะฉะนั้นผมต้องขอกราบอภัยทางสภานี้ ผมทราบว่ายังมีหลายท่านอยากจะอภิปราย ผมขอใช้เวลาสั้น ๆ นะครับ แล้วจะพยายามพูดให้รวบรัดที่สุด เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้กำลังจะล้มละลาย อันนี้สำคัญกว่ารัฐบาลมากมายนักนะครับ รัฐบาลจะล้มไปไม่เป็นไร แต่เมืองไทยต้องอยู่ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องดูความจริงนะครับ การที่จะพูดโดยไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องนั้นอันตรายมาก แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงนั้นมีการพาดพิงถึงผมซึ่งผมต้องขอเวลาสักนิดเดียวละครับ เพราะว่า เป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับว่าผมได้มาโกหกสภานี้ ก็อยากจะกราบเรียนด้วยความเคารพว่า ไม่เคยทำนะครับ ในเรื่องได้แถลงต่อรัฐสภาว่าได้ตั้งงบประมาณปี ๒๕๒๕ นี้ไป ๒.๕ เพอร์เซ็นต์ เป็นความจริงทุกประการนะครับ ก็คือว่าลดไป ๔,๐๐๐ ล้านบาทในวงเงิน ๑๖๑,๐๐๐ ล้านก็คือว่าเราได้ลดไป ๒.๔๘ เพอร์เซ็นต์ ส่วน ๕ เพอร์เซ็นต์ที่ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้อ้างถึงในเอกสารนั้นเป็นการตัดยอดของ ๓ หมวด งบประมาณนะครับ อันนี้เข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ ไม่ได้โกหกสภาเป็นความจริงทุกประการ

ในประการที่ ๒ ที่ว่าผมได้โกหกสภาว่า รัฐมนตรีคลังมีอำนาจในมาตรา ๓ อัญมูอันนี้รัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้ว เราได้ทำมา ๔ ครั้งแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ส่วนในเรื่องที่ตั้งกระทรวงการคลังนั้น ผมขอกราบเรียนแต่เพียงว่า ผมไม่เคยหลอกลวงท่านไม่ว่าจะเป็น สมาชิกหรือท่าน นายกรัฐมนตรี และท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นี้ยืนยันได้รายละเอียดนั้นนี้ ผมรับท่านสมาชิกว่าจะไปทบทวน ผมได้ไปทบทวนออกไปดูสถานที่

ดูแบบทุกอย่างนะครับ ถ้าท่านยังสงสัยอยู่ ผมยินดีจะชี้แจงท่านในรายละเอียดในภายหลัง ไม่อยากจะเสียเวลาของสภา

ในประการต่อไปก็คือ ที่ท่านขังใจเรื่องคุณวุฒิของผมก็ดี ประสบการณ์ของผมก็ดี ผมจะไม่เสียเวลาสภานี้ และก็ไม่ใช่ที่ผมจะมาชี้แจงคุณวุฒิตัวเอง แต่ว่าท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนถ้าหากท่านสงสัย ผมจะชี้แจงท่านเป็นการส่วนตัวด้วยความเคารพ ในฐานะที่ท่านเป็นสมาชิกอาวุโสซึ่งผมให้ความเคารพเสมอมา

ส่วนประการสุดท้ายที่ว่าผมขาดแพ้มใส่หน้าท่านนายกรัฐมนตรี ผมก็อยากจะขอกราบเรียนว่า ไม่เคยทำเลย ถึงอย่างไร ผมก็ไม่ได้มีมรรยาทที่เลวร้ายถึงขนาดนั้น ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ท่านก็คงยืนยันได้ ก็ในเรื่องที่ขาดฟังมา ผมก็ขอกราบเรียนเพียงเท่านี้ แต่ว่าเรื่องที่สำคัญกว่านั้นมากมาย คือเรื่องของชาติ ซึ่งผมขอความกรุณาความอดทนท่านสมาชิก ผมจะพยายามพูดให้เร็วที่สุดและก็รวบรัดที่สุด ความจริงผมมีเรื่องที่จะชี้แจงท่านมากมาย เพราะว่าข้อมูลที่ท่านให้มันคลาดเคลื่อนมากมายเหลือเกิน และที่สำคัญก็คือ ถ้าสถาบันอันทรงเกียรตินี้พูดและออกข่าวไปในทำนองนี้ประชาชนจะเชื่อในระบบเศรษฐกิจของเราความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจนั้นสำคัญที่สุด เพราะเหตุที่ว่าถ้าหมดความเชื่อมั่นแล้วผู้ลงทุนจะหยุดลงทุน ผู้ประกอบการจะไม่ขยายงาน ผู้บริโภคจะไม่ยอมเศรษฐกิจเราจะไปไม่ได้ ทีนี้ถ้าหากว่าของเราเลวร้ายอย่างนั้น ก็คงไม่เป็นไร แต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านว่า นี่เพื่อให้เห็นชัดนะครับ ท่านประธาน ผมขอความกรุณาว่าผมขอชี้ให้เห็นสักนิดหนึ่งว่าที่ท่านได้ยืนยันยุติซึ่งมีข้อความที่รุนแรงมากนะครับว่า กระทรวงการคลังบริหารงานผิดพลาดทำให้เศรษฐกิจของชาติกำลังจะประสบหายนะ ดุลการค้ำดุลการชำระเงิน ดุลการคลังชวดเซอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ชูตรีตภาษีคนจนทำให้ประชาชนเดือดร้อน เกษตรกรไม่เคยเดือดร้อนอย่างนี้มาก่อน เพราะว่ากระทรวงการคลังไปชูตรีตภาษี ผมขอกราบเรียนว่า ทั้งหมดนี้คลาดเคลื่อนและไม่เป็นความจริง เราเคยมีวิกฤตทางเศรษฐกิจ แต่ไม่ใช่ช่วงนี้ครับ วิกฤตที่เราประสบนั้นคือเมื่อต้นปี ๒๕๒๔ ผู้บริหารงานคลัง ในปัจจุบันเข้ามารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๔ เมื่อเราเข้ารับแล้ว ภาระตอนนั้นผมขอกราบเรียนสั้น ๆ ตอนนั้นพูดไม่ได้ เวลานี้อันตรายน่าผ่านไป

แล้วผมคิดว่ารัฐสภาพ่าจะรับทราบในเรื่องตุลการค่าในไตรมาสแรก ๓ เดือนแรกเราขาดดุลไปแล้วเมื่อเวลาที่รัฐมนตรีสมหมายและผมเข้ามาทำงานนั้น ขาดดุลไปแล้ว ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท และในช่วงต่อมาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับ เฉพาะครึ่งปีแรกเราขาดดุลไปแล้ว ๓๓,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้ยังไม่น่ากลัวเท่าไรนะครับ แต่ขอให้ดูแนวโน้มครับความหายนะมันอยู่ที่แนวโน้ม ในปี ๒๕๒๓ คือปีก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาทำงานนะครับ ในครึ่งแรก ๖ เดือนแรก ขาดดุลเพียง ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่นี้เพิ่มขึ้นมาเป็น ๓๓,๐๐๐ ล้านบาท แล้วแนวโน้มนี้ไม่เห็นทางหยุดเลยนะครับ ที่ผมกราบเรียนนี้คือความหายนะของชาติที่ปรากฏในช่วงนี้ครับ อันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าปัญหาก็คือว่าในครึ่งแรกของการส่งออกของเราเพิ่มในอัตราเพียงประมาณร้อยละ ๘ แต่การนำเข้าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒๐ ฐานการนำเข้าใหญ่กว่าฐานการส่งออกมากมาย ถ้าหากแนวโน้มหยุดยั้งไม่ได้ เศรษฐกิจของไทยไปไม่รอดวิกฤตเรามี แต่มีในช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคม ปี ๒๕๒๔ ไม่ใช่เวลานี้ เดียวผมจะให้ดูครับว่าเวลานี้เราเป็นอย่างไรในเรื่องตุลการชำระเงินครับ ในไตรมาสแรกเราขาดดุลไปแล้ว ๓,๗๐๐ ล้านบาท ครึ่งแรกทั้งปีขาดดุลไป ๕,๓๐๐ ล้านบาท อันนี้ในตัวของมันเองก็ไม่น่ากลัว แต่ดูแนวโน้มซิครับ ในปีก่อนครึ่งแรกของปีเราเกินดุลนะครับ ไม่ใช่ขาดดุล เราเกินดุลอยู่ ๑๔,๕๐๐ ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีหลังขาดดุล ๙,๓๐๐ ล้านบาท และแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทางด้านการคลังเมื่อวันที่เราเข้ามาทำงาน เงินคงคลังในบัญชี ๑ มีอยู่ ๙๒๕ ล้านบาท ไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ ก็คือเราเข้ามาบริหารโดยไม่มีเงินเลยที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าแนวโน้มในปี ๒๕๒๓ รายรับเพิ่มขึ้นเพียง ๒๑ เปอร์เซ็นต์ รายจ่ายเพิ่มขึ้น ๓๓.๓ เปอร์เซ็นต์ ฐานรายจ่ายใหญ่กว่ารายรับมากมายแนวโน้มถ้าหยุดยั้งไม่ได้ การคลังของประเทศหายนะ เงินเฟ้อใน ๓ เดือนแรก เมื่อเราเข้ามาทำงานเงินเฟ้อขึ้นไปแล้ว ๕.๑ เปอร์เซ็นต์ ในปี ๒๕๒๓ นั้นนะ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากหยุดยั้งแนวโน้มไม่ได้เราจะอยู่กันอย่างไร เราอาจจะเหมือนประเทศอเมริกาได้บางประเทศที่เงินเฟ้อปีละร้อยละ ๑๐-๑๕ เปอร์เซ็นต์ ทั้งหมดนี้ผมขอกราบเรียนนะครับว่าไม่ได้ตำหนิผู้ใดทั้งสิ้น รัฐบาลใดว่าไม่เป็นธรรมครับ มันไม่ใช่การกระทำของรัฐบาลใด แต่มันเป็นเรื่องที่ว่าปัญหานี้เห็นชัดตั้งแต่ปีประมาณ ๒๕๒๐ แต่ว่าไม่ได้มีการแก้ไขทันท่วงที เมื่อเราเข้ามาอันนี้จริง ๆ

แล้วก็คือเราทำงานซึ่งบริหารไม่ได้ ผมเรียนนะครับตอนนั้นเรียนไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี้เรียนได้แล้ว เพราะอันตราয়ผ่านไปแล้ว ทีนี้ปัจจุบัน เป็นอย่างไรครับ ผมอยากจะขอทราบเรียนนะครับว่า ความจริงท่านพูดกันเรื่องค่าเงินบาทมากมายเหลือเกิน แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะต้องพูดอะไรกันมาก เพราะว่าผลมันชัดเจนเหลือเกินนะครับ ใน ๑๐ เดือนเราปรับค่าเงินบาทมาประมาณ ๑๐ เดือนแล้วนะครับ ใน ๑๐ เดือนแรกก่อนที่เราจะปรับค่านี้ก็คือก่อนเดือนกรกฎาคม ขาดดุลการค้า ๕๘,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐ เดือนหลังจากที่ปรับแล้วนี้ขาดดุลลงเหลือเพียง ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ก็คือลดลงมาประมาณหนึ่งในสามเป็น ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ในเรื่องของกาส่งออกและการนำเข้าก่อนปรับค่านี้นักวิรูมนตรีได้พูดไปแล้ว ผมก็จะไม่ซ้ำนะครับ เราส่งออกได้เพียง ๘ เปอร์เซ็นต์ แต่ว่าในครั้งหลังนั้นเพิ่มเป็น ๒๒.๗ เปอร์เซ็นต์ การนำเข้าก็ชะลอจาก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ลงมาเหลือ ๙.๘ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นโดยชัด ในเรื่องดุลการชำระเงิน ๑๐ เดือนแรกก่อนปรับค่านี้นเราขาดดุลไปคือ เงินไหลออกนอกประเทศไป ๑๐,๑๐๔ ล้านบาท ๑๐ เดือนหลังเราขาดดุลอยู่ ๙๓๔ ล้านบาท ในเรื่องนี้มีรายละเอียดที่ผมจำเป็นต้องชี้แจงเพราะเหตุที่ว่ามันมีตัวเลขอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมีบางท่านไม่เข้าใจแล้วก็นำไปคูณ ๓ แล้วก็บอกว่าปีนี้ประเทศไทยจะขาดดุลการชำระเงิน ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ทำให้ตกอกตกใจกันทั่วไปหมด ผมจำเป็นจะต้องชี้แจงครับท่านประธาน ประเดี๋ยวจผมคงต้องขออนุญาตนะครับ ในเรื่องของเงินเพื่อ ผมอยากจะทราบเรียนว่า ขอให้ระลึกถึงว่าเราเริ่มจากเมื่อไรนะครับ ใน ๓ เดือนแรกของปีกลายนี้เงินเพื่อขึ้นไปแล้ว ๕.๑ เปอร์เซ็นต์ใน ๓ เดือนแรกของปีนี้อัตราเงินเพื่อเพิ่มขึ้นรวมกัน ๐.๗ เปอร์เซ็นต์ครับ ทั้งปีนี้เราคิดว่าจะมีเงินเพื่อประมาณ ๕ ถึง ๗ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง คือหลายท่านพูดเหลือเกินนะครับบอกว่ารัฐบาลลดค่าเงินบาท ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะของมันแพง ก็ก่อนลดค่านี้แหละ เฉลี่ยในระยะ ๑๐ เดือนก่อนลดค่าเฉลี่ยต่อเดือนนั้นเงินเพื่อเดือนละ ๑.๐๔ เปอร์เซ็นต์ หลังจากลดค่าแล้ว ๑๐ เดือน เฉลี่ยเดือนละ ๐.๓๗ เปอร์เซ็นต์ ลดลงมา ๓ เท่าตัวครับ เพราะฉะนั้นผมขอความกรุณาว่าท่านจะว่าอย่างไร ท่านจะตำหนิวิรูมนตรีช่วยคลังอย่างไร ผมขออน้อมรับทุกอย่าง แต่ว่าขอความกรุณาครับ อย่าพูดซ้ำ ๆ ว่าเศรษฐกิจของเรา กำลังจะหายนะเพราะถ้าท่านพูดบ่อยนักมันจะเป็นจริงนะครับ และความเป็นจริง

มันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านว่าทุกอย่างที่ชี้ให้เห็นนี้ทุกอย่างดีขึ้น ผมจำเป็นต้องกราบเรียนในเรื่องรายละเอียดนิดหนึ่งครับ เพราะว่าท่านก็ล็อกกันได้ล็อกกันดีว่ารัฐบาลจะลดค่าเงินบาท โดยท่านอาศัยตัวเลขตัวเดียวครับใน ๔ เดือนแรก เราได้ขาดดุลการชำระเงินไป ๘,๗๑๗ ล้านบาท แล้วท่านก็บอกว่าปีนี้เอา ๓ คุณ เข้าไปเราจะขาดดุล ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเราจะต้องลดค่าเงินบาทอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอันนี้ผมขอความกรุณาว่าท่านจะดูแต่ตัวเลขโดยไม่เข้าใจความเป็นมามันไม่ได้ เพราะเรื่องอย่างนั้นมันเกี่ยวกับความอยู่รอดของชาติเนะครับ ท่านจะไล่รัฐมนตรีช่วยๆ ออกพรุ่งนี้นะไม่เป็นเรื่องใหญ่แต่บ้านเมืองต้องอยู่นะครับ แล้วท่านไปพูดอย่างนี้บ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้เนะครับ ผมขอกราบเรียนครับว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ท่านดูซิครับ ดุลการค้าเราขาดดุลเพียง ๗,๐๐๐ ล้านบาท ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพียง ๒,๕๐๐ ล้านบาท แต่ดุลการชำระเงินขาดดุล ๘,๗๐๐ ล้าน เหตุผลมีไหมมีครับ เป็นเหตุผลพิเศษซึ่งเมื่อเข้าใจแล้วจะสบายใจทุกฝ่ายครับ ปัญหาก็คือว่าในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีก่อนเราประสบภาวะเงินตึงตัว ท่านคงยังจำได้ อย่างรุนแรงเราจำเป็นต้องให้มีการนำเงินเข้ามา รัฐบาลจึงได้ใช้มาตรการประกันอัตราแลกเปลี่ยนของผู้ที่นำเงินเข้ามาในช่วงนั้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมที่เราเรียกว่า สวอป (Swop) ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เอกชนนำเงินเข้ามา ๔.๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๑๐,๑๒๐ ล้านบาท ข้อตกลงก็คือว่าภายในกำหนดที่ตกลงกันนั้นถ้าเขาเอาเงินกลับออกไปเราจะประกันอัตราแลกเปลี่ยนเขาเขาเราเท่าไรเราจะขายคืนเท่านั้นโดยมีกำหนด ๓ เดือน เราได้ประกาศชัดเจนว่าสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ถึง ๓๑ ธันวาคมเราก็หยุด แต่เนื่องจากมีฟอร์เวิร์ด (Forward) ก็มาสิ้นสุดเอาเดือนมีนาคม ก็ใครช่วงนี้ละครับ ๓ เดือน ๔ เดือนแรกของปีก็เป็นช่วงที่เขาเอาเงินซึ่งเขาเอาเข้ามาแล้วออกไป ทั้งหมด ๑ หมื่นกว่าล้านบาท อันนี้เป็นเหตุการณ์พิเศษ แล้วก็ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งเดียว ซึ่งเราคาดอยู่แล้วรู้อยู่แล้ว วัตถุประสงค์ไม่ใช่จะเอาเข้ามาเพื่อเงินสำรอง วัตถุประสงค์จะเอาเข้ามาเพื่อผ่อนคลายเงินตึงซึ่งสำเร็จทุกประการ ปัญหาหมดไป หมดไปแล้วเขาก็นำเงินส่งออกไปไม่มีปัญหาอะไรเลยเนะครับ

ในประการที่ ๒ ก็คือว่า เงินกู้ทางการนั้นในช่วง ๔ เดือนแรกได้ลดลงเท่าตัวจาก ๘ พันกว่าล้านลงเหลือ ๔,๐๐๐ ล้าน อันนี้ก็คือว่าในช่วงก่อนนั้นนี้ ผมขอกราบเรียน

ว่า การก่อหนี้ของรัฐบาลนั้นอาจจะไม่ค่อยรัดกุมนัก เมื่อเราเข้ามาทำงานในเดือนมีนาคม เราได้เข้มงวดการกู้ของรัฐบาลโดยเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ แต่ระยะเวลาประมาณ ๙ ถึง ๑๒ เดือน ก่อนอนุมัติกับการเบิกจ่ายเงินกู้ เพราะฉะนั้นที่เราเข้มงวดเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๒๔ นั้นมาปรากฏผลในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เพราะฉะนั้นเงินที่เคยเข้ามาในช่วงของปีก่อนมันก็ลดลงไป แต่ทั้งหมดนี้ผมขอกราบเรียนว่า ไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้นในเรื่องการเงินของประเทศนะครับ เพราะว่าเรายังมีเงินสำรองอยู่ ๒,๖๕๐ ล้านเหรียญ ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในปีนี้จะขาดดุลเพิ่มขึ้นอีก ๒,๔๐๐ ล้านบาทหรือประมาณ ๑ ร้อย กับ ๖ ล้านเหรียญ หักลงไปแล้วเรายังเหลือเงินสำรองเหลือเพื่อครับ แต่อันนี้จะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเหตุที่ว่าไปล็อกกันล็อกกันหนาวาวันที่ ๑ เมษายน รัฐบาลจะลดค่าเงินบาทเป็น ๒๘ บาทต่อ ๑ เหรียญ ไม่มีใครกล้าเอาเงินเข้ามา แต่พอมาถึงเดือนพฤษภาคม ชัดเจนแล้วครับว่ารัฐบาลไม่ทำ ในเดือนพฤษภาคม เพียงวันที่ ๒๑ เราเกินดุลการชำระเงินเกินดุลนะครับ ๑ พัน ๗ ร้อยกว่าล้านบาท เพราะฉะนั้นแนวโน้มนี้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นในเรื่องการเงินนะครับ ผมขอกราบเรียนอีกนิดหนึ่งเพราะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญถ้าเราดูในเรื่องของกลางบอกเหตุทุกอย่างในเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๔ ที่เราลดค่าเงินบาทลงส่งผลกระทบต่อทุกตัวชี้ไปทิศทางเดียวกันก็คือ รัฐบาลป้องกันค่าเงินบาทไม่ได้ภายใน ๓ สัปดาห์เป็นอย่างช้าจะต้องเกิดตลาดมืด เพราะ รัฐบาลจะต้องเลิกป้องกันค่าเงินบาท ค่าเงินบาทประกาศแล้วไม่ใช่อยู่เฉย ๆ นะครับ รัฐบาลป้องกันทุกวันใครซื้อใครขายเราขายหมดในอัตราที่ประกาศ แต่ถ้าช่วงนั้นไม่ทำอะไรแล้วอย่างเก่งที่สุดภายใน ๓ เดือน รัฐบาลจะต้องปิด แล้วก็ไปหาเอาเองในตลาดมืด ๓๐ บาท ๔๐ บาทต่อเหรียญว่ากันไป ในช่วงนี้ตัวก่อเหตุทุกตัวชี้ในทางตรงกันข้ามหมด ตัวก่อเหตุที่ว่าคืออะไรครับดุลการค้า ดุลการชำระเงิน ดุลบัญชีเงินสะพัด อัตราเงินเฟ้อ การขาดดุลการคลังทุกตัวชี้ไปในทางตรงกันข้ามหมด ค่าดัชนีค่าเงินบาท ผมอยากจะขอกราบเรียนและสิ้นเดือนเมษายนนั้น ดัชนีของเรานั้นอยู่ที่ ๑๐๑.๕ โดยคิดว่าเดือนมกราคม ๒๕๒๔ ครับ ไม่ใช่ ๒๕๒๕ เท่ากับ ๑๐๑ เมื่อตอนเราปรับค่าเงินบาทเดือนกรกฎาคมหลังจากปรับแล้วดัชนีอยู่ที่ ๑๐๒ ในเวลานี้อยู่ในระดับหลังปรับไม่มีแรงผลักดันอะไรเลยที่จะให้เราลดค่าเงินบาท แต่ท่านก็ล็อกกันได้ล็อกกันดีแล้วก็พูดกันแล้วก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นผมขอ

กราบเรียนด้วยความเคารพนะครับ เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ขอความกรุณาดูข้อเท็จจริงเถอะครับ ถ้าเราเป็นห่วงเศรษฐกิจของชาติจริง ๆ ท่านจะติรัฐบาล ติรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ แต่ท่านอยากจะก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็น ท่านประธานที่เคารพ ผมมีเรื่องที่จะต้องชี้แจงมากมาย แต่ว่าด้วยความเกรงใจสภานี้ผมก็คงไม่มีเวลาจะชี้แจง แต่ผมขอกราบเรียนนะครับว่าในทุกเรื่องเราอยู่ในภาวะที่สามารถ

(นายเซวงศักดิ์ เศรษฐมัตย์ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : คุณจะทำวงหรือครับ เชิญเลยครับ

นายเซวงศักดิ์ เศรษฐมัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อับลราชธานี) : ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กระผม เซวงศักดิ์ เศรษฐมัตย์ จากอับลราชธานี สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย กระผมขอกราบเรียนท่านประธาน เมื่อกี้กระผมฟังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเหตุผล ความจริงกระผมเคารพในเหตุผลของรัฐบาล แต่กระผมอยากจะประทานคราบเรียนว่า ในการยื่นญัตติเปิดอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านก็มีเจตนาธรรมณ์ที่จะให้ข้อคิดต่อรัฐบาล เพราะฉะนั้นกระผมอยากจะประทานคราบเรียนว่า บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านมีความสุขจิตใจ เพราะฉะนั้นเจตนาธรรมณ์ก็คงไม่ประสงค์ที่จะไล่รัฐมนตรีโดยไร้เหตุผล เพราะฉะนั้นกระผมอยากจะประทานคราบเรียนว่า ที่เรามีเหตุผลจะต้องกราบเรียนต่อสภาว่าชาวบ้านเขาเองนี้มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นกระผมอยากจะเรียนว่า กระทรวงการคลังเคยมีประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชนใหม่ ขนาดราษฎรเองเขาก็ไม่รู้ข้อมูลไม่รู้ข้อเท็จจริง กระผมเองเป็นผู้แทนราษฎรเองก็ยังไม่รู้ว่าความหยนะของทางเศรษฐกิจอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นเมื่อเขาให้ข้อคิดแก่รัฐบาลก็ไม่น่าจะใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์ครับ ควรคิดด้วยเหตุด้วยผลชี้แจง ไม่ใช่มาไล่มาตีควรพังกด้วยมารอบคอบ เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง เพราะฉะนั้นกระผมจึงอยากจะประทานคราบเรียนผ่านท่านประธานไปว่าขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พูดด้วยสติและคิดด้วยความรอบคอบ ท่านจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเขาเข้าใจข้อมูลดีแล้วหรือยัง กระผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายไพจิตร เอื้อทวีกุล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) : ท่านประธานที่เคารพ คือความจริงผมอาจจะด้วยความรีบร้อนนะครับไม่ได้พูดให้ชัดเจน ผมไม่ได้ตำหนิต่านสมาชิกหรือสภานี้เลย เป็นหน้าที่ของท่านและผมได้กราบเรียนไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าการเปิดญัตตินั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเราจะมาพูดทำความเข้าใจกัน ที่ผมกราบเรียนนั้นหมายถึงท่านที่ไปปล่อยข่าว คือผมพูดไม่ชัดเจนครับ คือท่านที่ปล่อยข่าวลือทั้งหลายโดยเฉพาะที่ไปปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ผมขอกราบเรียนอภัยนะครับ ถ้าหากว่าได้ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านสมาชิกก็พอจะทราบอยู่ว่าผมให้ความเคารพสภานี้เสมอ และไม่ได้เคยทักท้วงอะไรทั้งสิ้นนะครับ ผมขอกราบเรียนว่า ยังมีเรื่องสำคัญอีกมากนะครับที่จะต้องพูดกัน แต่ว่าผมจะขอย่นประเด็นให้สั้นที่สุดละครับ คือ ในเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของรัฐบาลก็มีการพูดกันมากกว่า รายได้ไม่เข้าเป้า อันนี้เป็นความจริงครับท่านรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงไปแล้ว แต่ว่าผมอยากจะขอเพิ่มเติมสักนิดเดียวเท่านั้นนะครับว่า สิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปโดยเฉพาะกระทรวงการคลังนั้นก็คือเราได้เข้าไปรับภาระแทนประชาชน เราเสียรายได้ไปหมื่นกว่าล้านบาท เพื่อที่จะผ่อนคลายความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อยในเรื่องของชาวสวนยาง ในเรื่องของชาวไร่อ้อยเราลดภาษีเงินเก็บจะไม่เหลือ แล้วผลักผลประโยชน์นี้ไปให้ชาวไร่อ้อยทั้งหมด ๕๕๐ บาทที่เวลานั้นท่านคิดว่าทำได้หรือ ถ้าเราไม่ลดภาษีในเรื่องของปลาน้ำจืดประมงก็แสนคน เราลดลงไปจนภาษีเก็บจะไม่เหลืออยู่แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำโดยเรารู้ว่าเราจะต้องเสียรายได้ และจะต้องถูกตำหนิ แต่ผมขอกราบเรียนว่าถ้าเราเป็นไม้ประดับ อย่างที่ท่านว่านะครับเราคงไม่ทำ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของรัฐบาล เป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลก เราก็นั่งเฉย ๆ นะครับ เช่นหนังสือแล้วก็ไปคือกทล แล้วก็ประชาชนเดือดร้อนก็เป็นเรื่องของท่าน แต่ผมขอกราบเรียนว่า จริง ๆ นะครับ ๑๔ เดือนมานี้รัฐบาลได้เข้ามาบริหาร ท่านว่าประชาชนเดือดร้อน ผมขอกราบเรียนว่า กระทรวงการคลังนี้เดือดร้อนเป็นที่สุด เพราะเราเสียรายได้ไปแล้วหมื่นกว่าล้านบาท เป็นสิ่งที่ต้องทำและจำเป็นจะต้องทำนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระยะสั้น ในเรื่องของการบริหารเงินสด ซึ่งเราก็จะทำต่อไป แต่ว่าข้อสำคัญที่สุดในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้



ประชาชนต้องอยู่ได้ครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนทำความเข้าใจนะครับว่า ที่ผมกราบเรียนทั้งหมดนี้ด้วยเจตนาจริง ๆ ก็คือว่าทำความเข้าใจในรัฐสภานี้เพื่อช่วยกันนะครับที่จะแก้ปัญหา คือได้มีการพูดกันหลายครั้งนะครับว่า รัฐมนตรีวิชาการไม่สนใจประชาชน ผมขอกราบเรียนว่า นักวิชาการก็มีหัวใจนะครับ เราวิตกเดือดร้อนในเรื่องของประชาชนไม่น้อยกว่าท่าน เราเป็นคนไทยเหมือนกับท่าน เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎร เราก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปในเรื่องของความเดือดร้อนหรือความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนนะครับ

สุดท้ายนี้ผมขอกราบเรียนสั้น ๆ เท่านั้นนะครับว่า ผมไม่มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะเวลาไม่มี แต่ผมอยากจะขอฝากท่านสมาชิกผู้ที่มีเกียรตินะครับ ขอให้ท่านกรุณาได้พิจารณาด้วยความเที่ยงธรรมว่ามีช่วงไหน ๑๔ เดือนไหนที่ท่านทราบ ที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการเป็นชุดและต่อเนื่องตามจังหวะที่มันควรจะเป็นอย่าง ๑๔ เดือนที่ผ่านมา ขอให้ท่านระลึกว่า เราเริ่มจากฐานอะไร ผมเรียนท่านเมื่อตอนต้นว่าสภาพเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของประเทศเป็นอย่างไร ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ที่เราเข้ามารับหน้าที่ สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร ความจริงผมได้ลำดับมาว่ากระทรวงการคลังได้ทำอะไบบ้าง เอาแต่มาตรการสำคัญนะครับ ๒ หน้ากระดาษ แต่ผมจะไม่เสียเวลาท่านหรอกครับ ผมขอกราบเรียนเท่านั้นนะครับว่า ๑. ในเรื่องการเงิน เราได้ดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็น ฐานะการเงินที่ผมกราบเรียนแล้วว่าไม่ชัดเจนเลยว่ารัฐบาลจะบอingkันค่าเงินบาทไว้ได้หรือไม่ ปัจจุบันนี้วิกฤตนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ฐานะการเงินของเราดีนะครับ และก็ดีกว่าคนอื่นจะมากด้วย ท่านไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับ ท่านดูชาวต่างประเทศ เราเพิ่งกู้เงินมาหยก ๆ เพื่อการปีโตรเลียมแห่งประเทศไทยในเงื่อนไขซึ่งดีสำหรับประเทศด้อยพัฒนานั้นนี้ ด้อย่างไม่เคยปรากฏ คือเราเสียดอกเบี้ยส่วนเพิ่มเพียง ๓ ส่วน ๘ เปอร์เซ็นต์ระยะเงินกู้ ๑๐ ปี ปลอดหนี้ ๔ ปี หาไม่ได้อีกแล้ว นี่คือเงื่อนไขของประเทศซุเปอร์เอ (Super A) ประเทศดีเยี่ยมก็คือ พวกประเทศขายน้ำมัน ๑๔ ธนาคารใหญ่ในโลกเป็นผู้ให้กู้ยืมนี้ ธนาคารเหล่านี้ไม่ผิดหรอกครับ ถ้าเรากำลังจะขายนะไม่มีใครเขาให้เรากู้เงินสำหรับพวกที่มีปัญหาะครับ เขาก็กันโดยเสียดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม ๒ เปอร์เซ็นต์ครึ่ง กู้ปี

ต่อปีครับ ไม่ใช่ ๑๐ ปี แล้วยังอาจจะไม่มีใครให้กู้ ที่บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบินไปกู้เงิน เราไม่เคยทำ มีแต่คนอยากจะมาขอให้กู้ นะครับ อันนี้ผมขอกราบเรียน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรของกระทรวงการคลังหรอกครับ ในฐานะการเงินของเราดีมาก ต่างประเทศเห็น ธนาคารชั้นนำในโลกทุกประเทศเห็น แต่ว่าเราก็บอกว่าเรากำลังจะหายนะ ถ้าหากว่าคนของเราเกิดเชื่อเข้าจริง ๆ เราจะหายนะ นะครับ เพราะทุกคนจะหยุดหมดในเรื่องมาตรการการคลัง ผมขอกราบเรียนว่า เราได้แก้ปัญหาไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ เวลานี้เราเหลืออยู่ปัญหาเดียวครับ คือปัญหาดุลเงินสด แต่อันนี้เรามีมาตรการที่แก้ไขได้ และเรื่องนี้ผมกราบเรียนว่า ในเมื่อเราเริ่มจากไม่มีเงินเลยนะครับ เวลานี้เรามีเงินพอสมควร แต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าที่เราอยากจะได้ จะต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่ง แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรร้ายแรง

ในประการสุดท้ายก็คือว่า มาตรการสำคัญอย่างยิ่งที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการไปนั้นก็คือ เพื่อพยุงฐานะเศรษฐกิจและผ่อนคลายความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย เราไม่ได้ชูตรีตคนจน นะครับ สำหรับคนจนเราลดภาษีให้ทุกอย่างรวมทั้งภาษีเงินได้ที่เราเพิ่มภาษีบ้างเล็กน้อยนั้นก็คือ สำหรับผู้ที่อยู่ในฐานะจะเสียได้ เช่นเพิ่มภาษีธนาคาร ภาษีดอกเบียร์ ภาษีขายอสังหาริมทรัพย์ ผมได้เคยกราบเรียนแล้วว่า เพื่อช่วยคนส่วนใหญ่ของประเทศเราจำเป็นที่จะต้องเข้ามารับเฉลี่ยภาระกันบ้าง อันนี้เราได้ทำด้วยความจริงใจและด้วยความมุ่งมั่นมาตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงและผมขอยืนยันว่าเราไม่ได้เพิ่มภาษีชูตรีตคนจนทั้งหมดนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่า ก็ได้กราบเรียนเท่าที่จะมีเวลานะครับ ส่วนว่าท่านจะเห็นว่าเราทำงานดีชั่วอย่างไรนั้นก็ให้เป็นดุลพินิจของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ผมขอกราบเรียนเพียงเท่านี้ครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ผมขอเรียนที่ประชุมว่า เราตกลงในเรื่องเวลานั้นไว้แล้วครับ เราได้ตกลงในเรื่องเวลาเลิกกันไว้

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ท่านประธาน  
ครับ

๖๑๒

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ครับ ว่าอย่างไรครับ

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ผมขออาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ ๓๒ นะครับ ขอปรึกษาเป็นเรื่องด่วน การอภิปรายเพื่อซักฟอกรัฐบาล ไม่ไว้วางใจซึ่งเราผ่านมา ๒ วันนะครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : เดียวครับ ไม่ละครับ อันนี้กำลังปรึกษาเรื่องนี้อยู่ครับ

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ครับ ผมก็ขอปรึกษาครับ คือว่าขอได้กรุณาฟังผม ผมไม่พูดยืดยาวหรอกครับ เพราะว่ามันผ่านมาโดยดีแล้วครับ แล้วกับผู้แทนราษฎรเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาตามวิถีทางของประชาธิปไตย จากบรรยากาศซึ่งผมเห็นเมื่อคืนที่ท่าน ประธานก็คงมีความรู้สึกอย่างเดียวกับผมว่าผู้แทนราษฎรเขาก็มีข้อข้องใจมีข้อที่จะตำหนิติเตียนอยากจะส่งกระจกให้รัฐบาลเหมือนกันทุกผู้ทุกคน ไหน ๆ เราก็ผ่านมา ๒ วันแล้ว ผมทราบว่าการอภิปรายนั้นจะยุติในวันนี้ ผมก็คิดว่าจะสร้างความกินแหนงแคลงใจให้สมาชิกสภาผู้แทน ฯ หลายท่าน ซึ่งไม่มีโอกาสได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ผมก็ขอเรียนปรึกษาท่านว่าไหน ๆ เราก็ผ่านมา ๒ วัน แล้วนักพูดนักการมกล่าอะไรก็ผ่านไปแล้ว เหลือแต่นักพูดถูกรังไม่ก็คน คงไม่มีน้ำยาอะไรมากมายหรอก ไหน ๆ เราก็ผ่านมาแล้ว ผมอยากจะขอร้องให้รัฐบาลใจกว้างให้ผู้แทนราษฎรซึ่งเขายังมีข้อสงสัยอยู่ได้ซักได้ฟอกรัฐบาล ผมขอรับรองว่าการอภิปรายอย่างนี้ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนที่จะต้องถูกออก เพราะการอภิปรายหรือ ผมเชื่อ แต่ว่าอย่างน้อยขอให้พวกผมได้ทำหน้าที่ในฐานะที่ได้รับปากกับประชาชนมาว่าจะเป็ปากเป็นเสียงแทนเขาครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ยุติแล้วครับ

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ผมขอถามท่านประธานว่าช่วยถามรัฐบาลว่าจะเปิดการใจกว้างให้เราได้พูดกันจนหมดสิ้น ก็อย่างเราได้เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายก ฯ เกரியงศ์กัด้

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : เอาละครับ พอแล้วครับ

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ท่านนายกฯ เกรียงศักดิ์ เรว่ากันถึง ๒ วัน ๓ วัน แค่ ๔ กระทรวง แต่เดี๋ยวนี้นั้น ๘ กระทรวงนะ ครับแล้วให้เพียง ๒ วัน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : นั่งลงเถอะครับ พอละครับ เข้าใจแล้ว ครับ ไม่ได้แล้วครับ เเลยมาแล้วก็ว่ากันไปตามที่เรटकกลงกันแล้ว

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ผมขอถามว่า เพราะอะไรถึงไม่ได้ครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ก็ที่ประชุมของสภารับรองกันมาอย่าง นั้น จะไปถามรัฐบาล ถามประธานไม่ได้แล้ว

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ท่านประธาน ครับ การอภิปรายจะสิ้นสุดลงเมื่อใด การอภิปรายจะสิ้นสุดลงตามข้อบังคับ ข้อ ๕๒ ต้องไม่มีผู้อภิปรายผมขอพูดตามข้อบังคับ ข้อ ๕๒

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ครับ จะให้รัฐบาลพูดต่อไป พอถึง เวลาเราก็จะได้เลิก

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ที่นี้ท่านก็มา รวบรวมอย่างนี้ผมว่าเป็นการเผด็จการในรัฐสภาต่างหากครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ไม่ใช่รวบรัดละครับ นั่งลงครับ

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ผมเชื่อท่าน ครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ถ้าหากว่าจะมีการพูดต่อไปนะครับ ทาง รัฐบาลก็อาจจะได้อีกสักคนเดียวนะครับ มีเวลา ๑๐ กว่านาทีเท่านั้น อย่างมากก็เวลาจะ เเลยมาให้ได้สัก ๑๐ นาที ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันในสภานี้ครับ มาต่อรองอะไรกันไม่ ได้แล้วครับ เชิญครับ

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) : กระผมขอหารือในฐานะสมาชิกนะครับ กระผม บัญญัติ บรรทัดฐาน สมาชิกสภาผู้แทน- ราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ท่านประธาน  
 ครับ ข้อตกลงนี้อาศัยตามข้อบังคับอันไหนครบ ในการประชุมสภานั้นมันไม่ใช่จะมา  
 ตกลงอะไรกันแน่ จะมีนายคนนั้นนายคนนั้นไปตกลงกับท่าน ทำไมผมจะต้องไปรับรู้ด้วยว่า  
 จะต้องตกลงกันอย่างไร แล้วจะต้องทำไมตามอย่างนั้น ข้อตกลงนี้ผมไม่ทราบนี้ครับ ใคร  
 เป็นผู้ตกลงครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ที่ประชุมนี้มันเหนือข้อบังคับ นั่งลง  
 \* เชิญท่านรัฐมนตรีมหาดไทยครับ

นายฤทธิ อินทนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เชียงใหม่) : ผมเชื่อท่าน  
 ครับ

พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ท่านประธาน  
 รัฐสภาที่เคารพ ก่อนอื่นกระผมจะพยายามใช้เวลาให้สั้นที่สุด ทั้งๆ ที่มีเรื่องราวที่ควรจะได้ชี้  
 แจงเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามกระผมขอกราบเรียนเพื่อแสดงความมั่นใจให้ความมั่นใจ  
 กับท่านประธานสัก ๒-๓ ประเด็นก่อน ในฐานะโดยทางการและถูกต้องตามกฎหมาย  
 กระผมมาประชุมที่นี้ ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีร่วมในคณะรัฐบาล หรือฝ่ายบริหารและอีก  
 ฐานะในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนของปวงชนด้วย แต่ทั้ง ๒ ฐานะ  
 ซึ่งเป็นทางการนี้ก็คงจะไม่มีความสำคัญอะไรมากนัก แต่อันสุดท้ายคือฐานะของความเป็น  
 คนไทย คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของประเทศ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ ทั้ง ๓ อย่าง ๓ ฐานะ ประ-  
 กอบกันกระผมทุกถ้อยคำที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะกล่าวด้านความจริงและความบริสุทธิ์ใจจาก  
 ความสำนึกในความรับผิดชอบของกระผม ส่วนความเชื่อถือเชื่อใจหรือไม่ประการใด ย่อม  
 เป็นดุลพินิจของรัฐสภา กระผมจะรับฟังด้วยความเคารพทุกประการไม่อาฆาตเคืองแค้น  
 ท่านผู้ใดทั้งสิ้น ตามวิถีทางประชาธิปไตย กระผมขอเรียนยืนยันว่า ในฐานะของรัฐมนตรี  
 และสมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นเรื่องการเมือง เป็นฐานะทางการเมือง ย่อมเข้าได้ออกได้ตามวาระ  
 ตามวิถีทาง แต่ฐานะประการที่ ๓ คือฐานะของความเป็นคนไทยและเจ้าของประเทศตลอด  
 กาลนั้น กระผมมีความสำนึกที่จะต้องรักษาประโยชน์ของชาติและของประชาชนไว้อย่าง  
 แน่วแน่ ต่อไปนี้กระผมจะนำเข้าสู่ประเด็นว่า จะพยายามตัดผ่านไปเสียบ้าง ความจริง

เมื่อวานนี้ แม้ว่าจะไม่มีการพูดถึงเรื่องกระทรวงมหาดไทย แต่ก็มีส่วนที่พาดพิงถึง ถึง กระนั้นก็ตามกระผมได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างแน่ชัด และนอกจากนั้นในกรณีที่เกี่ยวข้อง พันกับความเป็นข้าราชการ มีข้อท้วงติงประการใด กระผมได้บันทึกไว้เช่นเดียวกัน เพื่อ จะได้นำไปประกอบการพิจารณาในการแก้ไขข้าราชการและงานของกระทรวงมหาดไทย

ในชั้นแรกสำหรับการพิจารณาในวันนี้ก็เกี่ยวกับท่านแรกได้กล่าวถึง การที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้ามารับหน้าที่โดยไม่ศึกษางาน สำหรับเรื่องนี้กระผม ขอกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาเพื่อกรุณาทราบ ว่า กระผมได้เข้ามาโดยการที่ไม่รู้ตัวเลย แต่ความไม่รู้ตัวนั้นหาใช่สิ่งที่กระผมจะไม่รู้สภาพความเป็นไปของบ้านเมือง หรือในงานของ กระทรวงมหาดไทย ในบางเรื่องบางราวไม่ แต่ถึงกระนั้นก็ตามระยะ ๑๑ เดือน ที่ผ่านมา นี้ ๑๑ เดือนเศษ กระผมได้ใช้ความพยายามในการศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดด้วยการที่ทำงานอยู่ที่นี้ และด้วยการที่ได้ออกไป สัมผัสประชาชนอยู่ตลอดเวลา ในประการต่อไปที่บอกว่าไม่มีการวางอันดับในการทำงาน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระผมก็อยากจะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ว่า ความจริงนั้นเรื่องของการวางอันดับนั้นได้วางมาโดยลำดับ และก็ยังจะทำต่อไปโดย ลำดับเช่นเดียวกัน อันดับแรกที่มีความสำคัญเป็นอันมากก็คือ ในลักษณะของการปรับ คุณภาพของคน ในด้านงานและในด้านความประพฤติของข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย อันดับต่อมาที่ท่านคงทราบดีแล้ว เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน นั่นคือการที่ค่อยทำค่อยไปในด้านนโยบายและในด้านอาชญากรรม ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ชีวิตดีขึ้น ต้องการให้ความปลอดภัยดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ก็มีประจักษ์พยานแล้ว ว่าฐานะอย่างนี้ ความปลอดภัยอย่างนี้ลดลงนะครับ ส่วนสำหรับในด้านที่บอกว่าไม่ควรจะ มีการเจาะจงเฉพาะเรื่องสนามม้าหรือโสเภณี กระผมจะไม่เสียเวลาในการชี้แจงในที่นี้ อีก เพราะได้เคยแถลงข่าวออกไปมากมายหลายครั้งเต็มทีจนกระทั่งจำไม่ได้ เพราะว่ากระผมไม่ เคยเจาะจงเฉพาะ ๒ เรื่องนี้ แต่เรื่องใดที่เป็นนโยบายหรือเรื่องใดซึ่งจะทำให้ประชาชนเขาเสีย ผลประโยชน์หรือว่าทำให้เขาอยู่ดีมีสุขมากขึ้น กระผมก็ได้พยายามดำเนินการมาโดยตลอด เวลา แต่ประการสุดท้าย กระผมอยากจะขอความกรุณาในการอภิปรายใด ๆ นั้น ขอความ

กรุณาเถอะครับ ว่าอย่าได้ก้าวท้าวไปถึงผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์ในการที่จะตอบโต้ ในกรณีที่กล่าวขวัญถึงคำว่า “หลังบ้าน” สำหรับเรื่องนี้กระผมแน่ใจ กระผมมั่นใจในการที่จะควบคุมของกระผมได้ และกระผมมั่นใจว่าตัวเขาเองนั้นเขาก็สามารถที่จะควบคุมตัวของเขาเองได้เช่นเช่นเดียวกันเพราะเขาเป็นคนมีศักดิ์ศรีเขาเป็นคนที่มีเกียรติ และเขาก็รักเกียรติและศักดิ์ศรีอันนั้น และรักสามีของเขาด้วย กระผมขอความกรุณาท่านผู้มีเกียรติและประชาชนได้เห็นใจต่อบุคคลภายนอก ซึ่งได้มีการกล่าวขวัญถึงในทางที่หวาดระแวงในที่ประชุมนี้ด้วย

สำหรับท่านที่ ๒ ก็เกี่ยวกับการที่บอกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีประสิทธิภาพนะครับ สำหรับเรื่องนี้กระผมไม่ต่อล้อต่อเถียงประการใด เพราะกระผมก็สำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ากระผมมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน บางอย่างอาจจะดี บางอย่างอาจจะหย่อน แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ความสำคัญอยู่ที่ว่าได้มีความตั้งใจในการที่จะทำงานตามความรับผิดชอบหรือไม่ อีกประการหนึ่งที่ได้กล่าวถึงก็เกี่ยวกับว่าความไม่มีประสิทธิภาพนั้น เพราะได้เข้ามาโดยไม่แก้ปัญหา และได้เข้ามาด้วยการสร้างปัญหา สำหรับในเรื่องนี้กระผมก็อยากจะเรียนว่า กระผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากระผมไม่แก้ปัญหาในเรื่องใดภายในบ้านเมืองอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงมหาดไทย หรือกระผมได้สร้างปัญหาประการใดในส่วนที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความเดือดร้อน อะไรกันมากมาย เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งกระผมจำเป็นต้องทำความเข้าใจและขอสำรวจตัวเองในเรื่องนี้ด้วยว่ากระผมไม่แก้ปัญหา หรือว่ากระผมสร้างปัญหา

ประการต่อไปที่เกี่ยวกับข้อสงสัยที่บอกว่า รัฐมนตรียุ่งเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขและบ่อนการพนันต่าง ๆ หรืออะไรทำนองนั้น เพราะเหตุว่ามีญาติพี่น้องที่ต้องถึงกับตายไปถึงกับอะไรต่ออะไรต่าง ๆ ตามที่ท่านกล่าวเมื่อเช้านี้ เรื่องนี้กระผมตัวของกระผมเองแท้ ๆ ยังไม่รู้เรื่องนี้เลย และยังไม่เคยมีใครบอกกล่าวเรื่องนี้ ให้กระผมทราบ เพราะว่ามันไม่น่าครับ เพราะว่ามันไม่มี เพราะฉะนั้นสำหรับอันนี้ก็อยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลายไว้ ณ ที่นี้ด้วยว่าไม่เป็นความจริง และสมมุติว่าจะมีความจริงกันอย่างนั้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามที่มีลักษณะและความคิดเช่นเดียวกับกระผม กระผมก็คิดว่าคนอย่างนั้นตายเสียจะดีกว่า ไม่สมควรที่จะเป็นคนที่รบกวนกันต่อไป ประการต่อ

ไปที่ท่านได้พูดว่า กระผมเองได้พูดว่ามีตำรวจไม่มีโจร สำหรับเรื่องนี้กระผมขอกราบเรียนให้ทราบว่า ไม่ใช่คำพูดของรัฐมนตรีมหาตมาคนไหน แต่จะเป็นคำพูดของรัฐมนตรีมหาตมาคนไหน ท่านก็น่าจะทราบดีอยู่ แต่ถึงจะพูดไว้ตั้งนั้นก็เพียงเป็นคำพังเพยหรือเป็นคำเตือนใจ คำปรารภต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมายให้ตำรวจได้กระทำงานตามหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุด ในกรณีอย่างนี้กระผมก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายประการใด อีกอันหนึ่งที่กล่าวพาดพิงมาถึงว่า กระผมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องทหารปราบโจร สำหรับเรื่องนี้กระผมเรียนด้วยความสัตย์จริงทีเดียวว่า กระผมไม่เคยรู้เลยว่าได้มีการตั้งญาติหรือว่าเสนอเป็นกระตุ้เข้ามาในสภา แต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อลงจากรถลงขึ้นที่ทำงาน หนังสือพิมพ์ ได้ถามกระผมในเรื่องนี้ กระผมก็บอกว่ากระผมเองกระผมไม่ทราบ ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงนะครับ เพราะฉะนั้นก็แสดงความรู้สึกออกไปว่ามันยังไม่ถึงจังหวะที่จะต้องทำอย่างนั้น เพราะว่าตำรวจก็ยังพอกระทำหน้าที่ของเขาได้นะครับ กระผมก็ได้ชี้แจงไปเพียงแค่นั้น ในกรณีของการฆ่าคือเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่มีการฆ่าทุกวัน แล้วบอกว่าลด กระผมมีตัวเลขที่กระผมจะชี้แจงทุกอย่างนะครับ แต่กระผมไม่อยากจะทำให้ที่ประชุมนี้เสียเวลาวว่ามันลดอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ที่ผ่านมานี้ของปี ๒๕๒๕ อะไรมันลดอย่างไร คดีอุกฉกรรจ์ลดอย่างไร คดีอื่น ๆ ลดอย่างไร กระผมมีตัวเลข แต่ถึงกระนั้นก็ตามกระผมก็คิดว่ากระผมไม่จำเป็นจะต้องมาเสียเวลาในการชี้แจงตัวเลขต่าง ๆ ในที่นี้ เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดกันบอกว่าอาจจะมีการแสดงตัวเลข หรือสถิติกันมากไปหน่อย สำหรับในกรณีของการฆ่าก็เป็นสิ่งที่กระผมเป็นห่วงว่ามีอยู่มาก และความจริงนั้นก็เกี่ยวกับปัญหาของเรื่องอาวุธปืน เรื่องอะไรต่ออะไรอีกมากมายนะครับ ซึ่งกระผมอาจจะ ถ้ามีเวลาจะกล่าวต่อไป ในกรณีของเรื่องการวางระเบิดก็เช่นเดียวกันนะครับ และท่านบอกว่าจับไม่ได้นะครับ สำหรับกรณีการฆ่าก็ดี การวางระเบิดก็ดี ความจริงก็จับได้นะครับ จับได้แต่จับได้ไม่มาก จับได้ไม่หมด อันนี้เราต้องยอมรับ และเป็นสิ่งที่เราไม่สบายใจเป็นอันมาก คือทางมหาตมาและทางกรมตำรวจไม่สบายใจเป็นอันมากนะครับ เรื่องต่อไปก็เกี่ยวกับการปราบอบายมุขสวนทางกับประชาชน สำหรับในเรื่องนี้กระผมก็อยากจะกราบเรียนที่ประชุมนี้ว่า คำว่า “ประชาชนสวนทางกับประชาชน” นั้น ประชาชนนั้นเป็น



ประชาชนส่วนใหญ่ หรือว่าประชาชนส่วนน้อย อันนี้กระผมไม่มีเครื่องวัดหอกครับ เพราะว่าเท่าที่ ได้รับฟังกันมา มีผู้มาแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ประชาชนส่วนใหญ่เขาก็เห็นดีเห็นชอบว่าควรจะดำเนินการต่อไปนะครับ อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับอธิบายมุขทั้งหลาย กระผมก็ขอยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งเถอะ ความจริงพูดไปหลายครั้งเต็มทีแล้ว ก็คือว่าตัวกระผมเองนั้นไม่เคยสามะเลเทเมาเกี่ยวกับเรื่องอธิบายมุขทั้งปวง เกี่ยวกับเรื่องโสภณีนึงหลาย สถานบริการ อาบอบนวดอะไรต่าง ๆ ทำนองนี้ แม้กระทั่งลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล กระผมเองไม่เคยซื้อและเพราะไม่คิดจะรวยด้วยการเสี่ยงโชคอย่างนั้น ส่วนกินรวบนั้นต้องทำครับ เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายจำเป็นต้องทำ เพราะฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้กระผมก็คิดว่าสำหรับปัญหาการปราบโสภณีนั้น กระผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยว่ากระผมปราบโสภณีนะครับ กระผมไม่เคยพูดในเรื่องนี้ แต่กระผมพูดเพียงว่า กระผมจะพยายามลดจำนวนโสภณีนี เป็นการลดจำนวนในบางลักษณะ ในบางประเภทนะครับ กระผมได้พูดไปเช่นนั้น เพราะฉะนั้นไม่เคยพูดที่ไหนเลยว่า ห้ามไม่ให้มีโสภณีนี เว้นเสียแต่ว่าจะมีการไปยกเป็นข้ออ้างขึ้นกันเท่านั้นนะครับ สำหรับเรื่องอย่างนี้และที่ท่านบอกว่าถึงแก่ตายก็ยังไม่ได้ เรื่องนี้กระผมไม่ปฏิเสธนะครับ เพราะกระผมคงจะอยู่อีกไม่นาน แต่กระผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าท่านผู้ซึ่งจะมีอายุยืนยาวกันต่อไปนั้น จะแก้ปัญหามุขต่าง ๆ ให้มันหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยได้หรือไม่ ขณะนี้เรากำลังพยายามทำ ทำไปตามขั้น ทำไปตามตอนนะครับ เราทำอย่างนั้น เพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญของโสภณีนะครับ ที่กระผมจะต้องปราบก็คือ ปราบผู้กดขี่ ปราบผู้หลอกลวง ปราบผู้ริดไถทั้งทางกายทั้งทางใจ เอาเปรียบแม้กระทั่งหยาดเหงื่อเรี่ยวแรงและเงินทองของผู้หญิง เพราะฉะนั้นลักษณะเข้าเกณฑ์อย่างนี้ กระผมได้ประกาศนโยบายนี้กับกรมตำรวจไปแล้วว่าเรื่องอย่างนี้ต้องปราบแต่ไม่ใช่เรื่องการปราบโสภณีนะครับ เราไม่ใช่การปราบโสภณีนี เกี่ยวกับเรื่องของหวยรัฐบาล คือสลากกินแบ่งนี้กระผมก็ต้องเรียนบอกไว้หน่อยว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงมหาดไทยนะครับ แต่ว่าสลากกินรวบนั้นใช่ะครับ

อีกอันหนึ่งที่ท่านสมาชิกซึ่งความจริงก็เป็นเพื่อนรักกับกระผม จากอุทัยธานี ท่านบอกว่า ท่านมาขอพบ ๗ ครั้ง แต่ไม่พบเลยที่กระทรวงนั้น กระผมบอกว่าที่จริงแล้ว

กระผมพบกับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติในที่สภานี้มากกว่า ๗ ครั้ง ณ ที่นี้ นะครับ ส่วนที่ท่านไปกระทรวงนั้น ท่านไม่ได้มีการนัดหมายไปที่กระผมก่อน กระผมจะไปทราบอย่างไรว่า ณ โอกาสนั้นท่านจะไปนะครับ ไม่ใช่เรื่องการรังเกียจ แต่กระผมก็มีภาระหน้าที่ซึ่งกระผมจะต้องทำเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็ขอกราบเรียนให้ทราบไว้ ณ ที่นี้

ส่วนในเรื่องของตลาดสุขภาพเวลานั้น อันนี้ก็ได้ออกไปแล้วว่า ขอได้โปรดไปปรึกษาหารือกับอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งกระผมก็ได้เรียนให้ท่านทราบแล้ว และกระผมก็ได้ส่งทางโน้นแล้วด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับท่านสมาชิกผู้เป็นเพื่อนรักของกระผมคนนี้คือท่านชอบชวนนะครับ ชอบชวนกระผมอยู่เรื่อย ชวนไปที่โน่นชวนไปที่นี้ นะครับ ความจริงกระผมคงไม่มีเวลาหรอกครับ กระผมคงไม่มีเวลาที่จะไปกับท่านได้ทุกหนทุกแห่งนะครับ อย่างนั้น แต่ว่าถ้าหากว่ากระผมคิดจะสมัครผู้แทนราษฎรนะครับ กระผมก็คงจะไปทุกแห่งตามที่ท่านได้แนะนำมา ความจริงเรื่องอย่างนี้กระผมไม่จำเป็นต้องไปเองหรอกครับ เพราะว่ากระผมก็สามารถจะได้ข่าวสารต่าง ๆ และความเป็นจริงต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจำซึ่งเรามีความรับผิดชอบอยู่ นอกจากนี้ก็เกี่ยวกับกรณีการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ก็เป็นไปในการทำงานที่บอกว่า ไม่สร้างปัญหา สำหรับในเรื่องนี้กระผมขอเรียนว่า กระผมไม่เคยสร้างปัญหาใด ๆ ให้เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์เลยนะครับ แต่ว่ากระผมให้สัมภาษณ์นั้น กระผมต้องการจะคลายปัญหา ต้องการจะคลายปัญหาเพื่อความเข้าใจนะครับ กระผมรักหนังสือพิมพ์ กระผมไม่หนีหนังสือพิมพ์ เพราะถึงอย่างไรกระผมก็หนีหนังสือพิมพ์ ไม่พ้นนะครับ กระผมยกเว้นอยู่อย่างเดียวกันก็คือว่า กระผมได้ขอเขาบอกว่า สำหรับที่บ้านนั้นกรุณาเถอะให้เวลากระผมเป็นตัวเองบ้างนะครับ กระผมได้ขอร้องเขาอย่างนั้น ซึ่งเขาก็เซ่อฟังนะครับ เพราะเขาก็เห็นใจกระผมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็อยากจะกราบเรียนให้ทราบไว้ ณ ที่นี้ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับประปาภูมิภาค ประปานครหลวงที่มีท่านสมาชิกผู้มีเกียรติท่านหนึ่งได้เสนอขึ้นมาที่บอกว่า ได้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับ ได้เอาน้ำไปใช้น้ำดื่มบรรจุขวด สำหรับเรื่องนี้กระผมขอขอบพระคุณเป็นอันมาก เพราะเรากระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประปานครหลวงก็ดี ประปาภูมิภาคก็ดีกำลังแก้ไขปัญหาดัง ๆ อยู่กันอย่าง

ขะมักเขม้นขณะนั้นะครับ เรื่องนี้ถ้าหากว่าท่านมีข้อมูลกรุณาอมอบให้กระผม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ก็ได้ นะครับ อันนี้จะขอบพระคุณเป็นอันมาก

ท่านต่อไปเกี่ยวกับท่านที่ ๓ หรือท่านที่ ๔ เกี่ยวกับการปราบปรามอบายมุขมากไป อันนี้กระผมก็ต้องยอมรับละครับ เพราะตำรวจเขาก็บ่นกับกระผมเหมือนกันว่า รัฐมนตรีสั่งอยู่เรื่อยเชียวนะครับ แต่ว่าเราจะทำอย่างไร ถ้าเราจะช่วยกันแก้ปัญหของบ้านเมืองให้รวดเร็วขึ้น อย่างน้อยที่สุดคงจะได้ผลบ้างนะครับ กระผมก็ได้ขอโทษตำรวจเขาไปบอกเราทำเถอะเพราะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเรา ส่วนที่บอกว่าสถานีตำรวจบางแห่งท้องที่ของเขากว่าหากว่ามี โสเภณีมากแล้วจะต้องย้ายนะ สำหรับเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงทุกแห่งหรอกครับ แต่สิ่งที่เขาได้กระทำเป็นหน้าที่ของกรมตำรวจ เขาได้พิจารณาโยกย้ายโยกย้ายไม่ใช่เพราะมีโสเภณีมาก แต่โยกย้ายเพราะการละเลยต่อปัญหา นะครับ ปัญหาซึ่งประชาชนเขาร้องเรียนขึ้นมาและนอกนั้นด้วยปัญหาอื่นด้วย เขาก็จำเป็นต้องโยกย้ายออกไปเพื่อตัดปัญหา แล้วก็เพื่อหาเวลาในการสืบสวนสอบสวนในความเป็นจริงกันต่อไป สำหรับเรื่องนี้กระผมก็อยากจะเรียนให้ทราบเช่นเดียวกัน เกี่ยวกับท้องที่ สน. ลาดพร้าว ความจริงที่ท่านว่ามานั้นกระผมเห็นด้วยทุกอย่าง กระผมเห็นด้วยกับที่ท่านสมัครว่ามาทุกประการนะครับ เพราะกระผมไปแล้ว ๒ ครั้ง ที่ สน. ลาดพร้าว ไปครั้งแรกไปศึกษาสภาพให้ข้อแนะนำแล้วพ้องท่านอธิบดีคิดว่าการทำงานที่นั่นมันเป็นอย่างไรมาก ไปครั้งที่ ๒ ทางการเมืองระยะเวลาพอสมควร ไปเพื่อเช็คและเพื่อตรวจสอบนะครับ กระผมได้ไปมาแล้ว ๒ ครั้ง เกี่ยวกับปัญหาความขาดแคลนในด้านยานพาหนะ ในด้านน้ำมัน อะไรต่างๆ เหล่านี้ เครื่องมือสื่อสาร จักรยานยนต์ กระผมก็ได้แจ้งให้ทางตำรวจได้รับไปเพื่อช่วยพิจารณาแก้ไขให้เขาแล้วนะครับ

อีกท่านหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นท่านสุดท้ายที่กล่าวถึงว่ากระผมซื้อสิทธิ นะครับ แต่ว่าจะมีสิทธิ์ของพวก สำหรับเรื่องนี้ขอประทานโทษเถอะครับ เพราะในชีวิตกระผม กระผมไม่เคยมีพวก กระผมไม่เอาพวกนะครับ กระผมเอาคนดี เอาคนมีความสามารถไปใช้งานอย่างกระผมไม่เอาพวกหรอกครับ อันนี้ขอยืนยัน แล้วก็เกี่ยวกับผู้ได้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่อ้างถึงตำรวจแล้วก็บอกว่ากระผมให้ท้าย ความจริง

กระทบไม่เคยให้ท้ายตำรวจเลย แต่กระทบจะคุ้มครองตำรวจที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ท่านไปตู่ก็ได้ครับ ท่านมาสำรวจข้อมูลจากกระทบก็ได้ กระทบไม่ยอมให้เสียเวลาที่เราได้ลงโทษตำรวจในแต่ละปีและในช่วงมกราคมถึงเมษายนนี้ ลงโทษกันไปก็ร้อยรายก็พันรายนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่กรมตำรวจเรากำลังดำเนินการอยู่ ในกรณีที่เกี่ยวกับการมาจับอะไรล่องล้าเข้ามาในบริเวณรัฐสภาฯนี้ กระทบไม่เคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า ทำถูกแล้ว อันนี้กระทบได้พูดไปแล้วคราวที่แล้ว กระทบก็ได้ออกข่าวไปแล้ว กระทบไม่เคยพูดเลย เพราะกระทบไม่รู้จริงๆ กระทบไม่รู้เหตุการณ์นั้นจริงๆ จึงได้เร่งรัดได้สอบถามเขาไป เหตุการณ์ของความเป็นจริงมันกำลังคลี่คลายไป กระทบก็มารู้ในภายหลังว่ามันเป็นเรื่องของการขาดความเฉลียวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงคนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมตำรวจก็กำลังตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้อยู่ กระทบจะไม่กล่าวถึงต่อไป สำหรับกรณีที่เกี่ยวกับศรีสะเกษเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม เกี่ยวกับหญิงคนหนึ่งถูกจับกุมยามทำอะไรทำนองนั้น เรื่องนี้กระทบขอเรียนตามตรงว่ากระทบไม่ทราบเลยนะครับ กระทบไม่ทราบเลย กระทบคิดว่าทางตำรวจ ซึ่งมีท่านอธิบดี ท่านรองฯ ก็ได้อยู่ในที่นี้แล้วก็คงจะได้นำเรื่องนี้ไปช่วยพิจารณาติดต่อประสานงานกับทางจังหวัดด้วย อีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของกรมอัยการในกรณีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาที่บุรีรัมย์ สำหรับเรื่องนี้พอกระทบทราบ กระทบสนใจมาก กระทบได้ส่งไปที่อธิบดีกรมอัยการขอให้ตรวจสอบเรื่องนั้นและชี้แจงขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าเรื่องนั้นมันเป็นอย่างไร จากการตรวจสอบนั้นก็ปรากฏว่าในลักษณะของการเปลี่ยนตัวนั้นเป็นสิ่งที่ทางพนักงานอัยการในตอนนั้นที่จะนำฟ้องต่อศาลนั้น พนักงานอัยการมีความเชื่อว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวนะครับทำนองนั้น แต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อเรื่องนี้เป็นข่าวออกไปแล้ว ทางกรมอัยการก็ได้มีการกำชับตักเตือนไปยังที่ทำการอัยการทั่วประเทศ ขอให้ระมัดระวังปัญหาหน้านะครับ ได้ออกหนังสือไปแนะนำตักเตือนไปทุกประการว่า วิธีการที่ควรจะทำนั้นควรจะทำในเรื่องใดๆ ในทำนองนั้น กระทบก็คิดว่าที่กระทบกล่าวมาแล้วนั้น คงจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้มีเกียรติทั้งหลายสบายใจขึ้นได้ ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับ กระทบขอกราบเรียน ฯพณฯ ประธานรัฐสภาว่า กระทบเร่งทำวันนี้ก็เพื่อชาติและเพื่อประชาชนในวันนี้ กระทบมุ่งหมายจะสร้างพื้นฐานและแนว

๖๒๒

ความคิดที่ถูกต้องให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ เพื่อให้เขาได้เป็นข้าราชการที่ดีในวันนี้ และจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ กระผมพยายามที่จะกระตุ้นเตือนความสำนึกในเรื่องนี้ของเขายู่ตลอดเวลา กระผมก็คิดว่าสิ่งที่กระผมได้กราบเรียนมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตักเตือนว่าอย่าเป็นนายประชาชน อย่าได้พูดทิ่มตำในลักษณะเจ้าขุนมูลนาย สิ่งเหล่านี้เรามีการประชุม มีเทปที่เราจะตรวจสอบกันได้อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นกระผมก็กราบเรียนด้วยความเคารพว่า สิ่งที่พูดมานี้ความจริงยังไม่ครบถ้วนตามที่กระผมตั้งใจนะครับ แต่กระผมไม่ต้องการให้เสียเวลาของรัฐสภาแห่งนี้ ขอขอบพระคุณครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ผมเห็นจะต้องขออภัย เห็นจะต้องรักษาเวลาตามข้อตกลงกันนะครับ

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ท่านประธานที่เคารพ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : เดียว ๆ ก่อนครับ อย่าเพิ่ง

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) : กระผมบัญญัติ บรรทัดฐาน ครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ฟังซิว่าอย่างไรก่อน

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย) : สมาชิกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระผมเข้าใจดีว่าท่านประธานนั้น เป็นคนที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดต่อกติกาต่อตัวบทกฎหมายต่อข้อตกลง ไม่อยากจะทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในลักษณะอย่างนั้น อย่างไรก็ตามกระผมคิดว่าถ้ากระผมได้เรียนข้อเท็จจริงให้ท่านประธานได้รับทราบว่ามีเมื่อเช้าวันนี้ นะครับ ในขณะที่ท่านประธานหรือท่านทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภานั้น ท่านได้พูดถึงเหตุการณ์ในสภานั้นเอาไว้อ่างหน้าแล้วตามสมควร กระผมคิดว่าประธานหรือท่านเองก็คงจะด้วยความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีสายตาวไกล ท่านคงจะตระหนักดีว่าอย่างไรเสีย การอภิปรายในวันนี้คงจะยืดเยื้อเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ คือ ๑๗.๐๐ นาฬิกา อย่างแน่นอน ท่านเลยกำหนดกติกาเอา

ไว้ว่าจะเปิดโอกาสให้สมาชิกเจ้าของญัตตินั้นอภิปรายจนกระทั่งถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จำเป็นจะต้องตอบปัญหาต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงขณะที่มีการอภิปราย เพราะฉะนั้นกระผมคิดว่ากรณีอย่างนี้ถ้าการตอบปัญหาของคณะรัฐมนตรีนั้นจะกินเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกาไปบ้างตามสมควรก็คงจะไม่ถือว่าสภานี้ได้ทำผิดหน้าที่แต่อย่างหนึ่งประการใด ประการสำคัญที่สุดนั้นกระผมคิดว่าท่านประธานเองก็เป็นนักการเมืองเก่าแก่ที่นั่งอยู่ในสภานี้มานานครับ เกียรติยศชื่อเสียงของสมาชิกในสภาที่ดี ของคณะรัฐมนตรีที่ดี ที่ถูกกล่าวหาขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยกลางสภาโดยขาดเหตุขาดผลตามสมควรนั้น กระผมมีความมั่นใจว่านักการเมืองเก่าแก่อย่างท่านประธานนั้นก็คงจะได้พิจารณาหาทางให้ผู้ที่ถูกกล่าวหา นั้นได้มีโอกาสได้พูดจาทำความเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงกันอยู่บ้างตามสมควร อย่างไรก็ตามกระผมคิดว่าท่านประธานกรุณาแล้วนะครับ ท่านประธานครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : เดียว ๆ เขาจะว่าอย่างไรตรงประเด็นนี้เสียก่อนครับที่จะท้วงนี้ ท่านพูดว่าอย่างไร คือระยะเวลาที่มีความจำเป็นที่สุดครับ เพราะเมื่อกันก็ผ่านไปแล้วครับ

(นายธำรง ธรรมเสนา ไต่ถามและยกมือขึ้น)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ประท้วงหรือครับ ประท้วงว่าอย่างไรครับ

นายธำรง ธรรมเสนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ขอนแก่น) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ธำรง ธรรมเสนา จากขอนแก่น พรรคประชากรราษฎร์ กระผมขอความกรุณาท่านประธานได้รักษากติกาที่เราตกลงกันไว้ เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ะครับฝ่ายค้านก็อาศัยสิทธิการตกลงเพื่อจะอภิปราย แต่ท่านประธานที่ท่านลงบัลลังก์ไปแล้วท่านไม่อนุญาตแล้วอย่างนี้จะให้ทางรัฐมนตรีมีอภิสิทธิ์เหนือสมาชิกได้อย่างไรครับ มันต้องรักษากติกาครับ เพราะฉะนั้นกระผมขอประท้วงว่าสมควรปิดการอภิปรายได้แล้ว

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ไม่เป็นไรครับ การปิดอภิปรายก็ยังหุ่อกครับ ต่อไปนี้ะครับ ก็ขอพิจารณาเรื่องกระทรวงการต่างประเทศที่ยังค้างอยู่ อภิปราย

เรื่องกระทรวงการต่างประเทศยังคงอยู่ แล้วเวลานั้นเลยมานิดหน่อย แล้วจะขอให้เป็นการประชุมลับนะครับ

นายธำรง ธรรมเสนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ขอนแก่น) : ท่านประธานครับ กระผมขอประท้วงอีกครั้งหนึ่งเราได้ตกลงกันตั้งแต่วันนี้แล้วว่าจะประชุมกันไม่เกิน ๑๗.๐๐ นาฬิกา ถ้าถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกาจะต้องปิด กระผมจึงขอเสนอให้ท่านประธานปิดการประชุมครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ยังไม่ได้หрокครับ เพราะเมื่อวานนี้เราก็มีการผ่อนผันเลยมาเหมือนกับที่ผมว่าเพราะผมนั่งอยู่ วันนี้ผมก็ผ่อนมาตามเวลานี้เอาให้เหมือนกันนะครับ เพราะว่าพูดค้างอยู่ไม่รู้จะอย่างไร ไม่ได้ครับ ต่อไปนี้เป็นการประชุมลับ เกี่ยวกับญัตติเปิดอภิปรายในข้อ ๖ ของกระทรวงการต่างประเทศ นั่งลงเถอะครับ ผมให้ความเป็นธรรมที่สุดแล้วครับเมื่อวานนี้ผมก็เปิดมาอย่างนี้

นายธำรง ธรรมเสนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ขอนแก่น) : คือทางพรรคประชากรศาสตร์ของเรานี้ไม่ติดใจในกระทรวงการต่างประเทศนะครับ จึงขอเสนอให้มีการปิดการประชุมและตามที่ผมได้สอบถามจากเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านทั่ว ๆ ไปก็เห็นว่า

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ครับ ไม่เป็นไรครับ

นายธำรง ธรรมเสนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ขอนแก่น) : ก็เห็นว่าไม่ต้องการที่จะอภิปรายในเรื่องกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ก็ไม่เป็นไรประเดี๋ยวก็พูดกันครับ ตามวาระนี้ก่อนครับ เป็นไปตามนี้ก่อน

เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตราด) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด พรรคประชาธิปัตย์ กระผมยังสงสัยอยู่นะครับ ท่านประธานว่า ถ้าหากผู้ยื่นญัตติอภิปรายไปแล้ว และผู้ที่ถูกพาดพิงไม่ได้ชี้แจงนี้ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษา อะไรตั้งหลายแห่ง หลายกระทรวงอย่างนี้ แล้วจะนั่งอภิปรายยื่นญัตติไม่ไว้วางใจกันทำไมครับ กระผมสงสัยตรงนี้ครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ ไม่สำคัญ

เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตราด) : ก็ไม่เป็นไร ขอท่านประธาน กระผมยังสงสัยท่านประธานว่าอภิปรายกันทำไม แล้วผู้ยื่นญัตติกี้ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเลย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : นั่งลงครับ

เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตราด) : คือผู้พูดฝ่ายค้านนี้พูดไป แล้วไม่ต้องตอบใช่ไหมครับ ทางรัฐบาลไม่ต้องตอบใช่ไหมครับ เวลายังมีเยอะครับจะถึงเที่ยงคืน ดี ๑ ยันสว่าง อะไรก็ได้ครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ฝ่ายค้านเขาพูดยาว บอกเขาให้รักษาวเวลาก็ให้ความเป็นธรรมทั้ง ๒ ฝ่าย ผมเป็นกลางผมรักษาความเป็นธรรมทุกอย่าง

เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตราด) : ไม่ใช่ครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : คุณนั่งลง

เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ตราด) : ผมสงสัยเท่านั้นเอง ท่านประธาน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ไม่ได้ไม่เอา ผมรักษาความเป็นกลางดีที่สุดแล้ว ต่อไปนี่เป็นการประชุมลับนะครับ เชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมครับ

(ผู้ที่อยู่ในที่ประชุม และผู้ที่เข้าฟังการประชุมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้ออกไปจากห้องประชุม)

หมายเหตุ รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๒๕ (สมัยสามัญ) (ต่อ)

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๕ หน้า ๑๔๔ เป็นรายงานการประชุมลับ พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการเปิดเผย

รายงานการประชุมลับพิจารณาเสร็จแล้ว เนื่องจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ยังมีได้มีมติแต่ประการใด จึงยังคงเป็นรายงานการประชุมลับที่ยังไม่เปิดเผย

งานรายงานการประชุม

กองการประชุม



๖๒๖

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ต่อไปนี้ก็เป็นการประชุมเปิดเผย แล้วนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้ว ผมก็เห็นว่าที่ประชุมนี้ก็ควรจะมิมติในการปิดอภิปรายได้แล้วใช่ไหมครับผมก็ขอมติในที่ประชุม ท่านผู้ใดเห็นว่าควรปิดอภิปรายได้แล้ว โปรดยกมือขึ้น

(มีสมาชิกยกมือ ๒๔๕ คน)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ท่านผู้ใดเห็นควรอภิปรายต่อไป โปรดยกมือขึ้น

(มีสมาชิกยกมือ ๓ คน)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานรัฐสภา : ท่านที่เห็นว่าควรให้ปิดอภิปรายได้แล้ว ๒๔๕ เสียงที่เห็นว่าควรเปิดอภิปรายต่อไป ๓ เสียง ก่อนที่จะมีการเลิกประชุมก็ขอความกรุณาว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วมเป็นพิเศษ เวลาเดียวกันคือเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา พรุ่งนี้เพื่อลงคะแนนด้วยเรื่องมติไม่ไว้วางใจนี้ นะครับ ก็ขอความกรุณามาพร้อมเพรียงกันหน่อยแล้วก็ส่วนมีอะไรในวันนี้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของสภาไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร ก็ขอความกรุณามาพร้อมเพรียงกัน โดยเรามาทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้อง ผมก็ขอขอบคุณ ขอเลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๘ นาฬิกา